
 ๒๐๑
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ               กลุนษิฐ ๘๙/๒ 
 
  นายนพดล ปทมะ (รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ) : ทานประธาน 
ที่เคารพครับ กระผม นพดล ปทมะ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ ผมเสียดาย
โอกาสที่สภาจะไดอภิปรายประเด็นอื่น ๆ ที่ยังเหลืออยู เราตองมาแสดงความเห็น 
ทางกฎหมายซึ่งเปนความเห็นของนักกฎหมายบางกลุม ผมใชความเห็นของทาน 
ไปบริหารประเทศไดไหมครับ ผมใชความเห็นของกรมแผนที่ทหาร ผมใชความเห็น 
ของกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ผมบริหารประเทศจากเอกสารหลักฐานที่มีอยูครับ 
ทานประธาน ตั้งแตป ๒๕๐๕ ที่กระทรวงการตางประเทศมีเอกสารครบถวนในเรื่องนี้ 
ถาผมจะนํามาอานอีกก็กลัวจะเสียเวลา แตผมอยากจะกราบเรียนทานประธานครับ 
หนังสือฉบับวันที่ ๕ กรกฎาคม  ที่ เซ็นโดยหัวหนากองกฎหมาย  กรมสนธิสัญญา 
และกฎหมาย เขาไดพูดถึงการปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของศาลโลกไวอยางชัดเจนวา 
เราจะพิจารณาเสียเฉพาะพื้นที่สวนนอยแลวก็ลากเสนแบบที่ผมไดกราบเรียนเมื่อสักครูนี้ 
เพื่อไมใหเปนการวกวนซ้ําซาก เราไดดําเนินการไปแบบนี้ทานจะเรียกวาเปนเสนเขตแดน
ที่ภาษาอังกฤษใชคําวา บาวนดารี ไลน (Boundary line) หรือทานจะใชคําวา เปนแนวเขตแดน  
ก็แลวแต อันนั้นเปนแคเลนคําทางกฎหมายเทานั้นเองครับ เพราะผมเขาใจวาสมาชิก
หลายทานเปนนักกฎหมายที่มีความรู แตอยากจะกราบเรียนวาผมไมไดดําเนินการ 
โดยพลการหรอกครับ ไปลากเสนของผมเอง มันเปนการลากเสนของกรมแผนที่ทหาร  
แลวก็เปนพื้นฐานของการทําแผนที่แอล ๗๐๑๗ นี่ละครับ จะเห็นวาเขาลากเสนพื้นที่ 
ที่ เราไดปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของศาลโลก  ตามมติคณะรัฐมนตรีมันอยูนอกเสน 
ที่เขาลากแลว ถามวาแผนที่แอล ๗๐๑๗ นี่คือแผนที่ของประเทศไทยครับ ถาหนวยงาน
ราชการจะรูวาอาณาเขตของประเทศไทยมีแคไหน นี่ละครับคือบรรทัดฐาน เพราะฉะนั้น 
ผมไมไดเอาเอกสารอื่นที่ไมสามารถพิสูจนไดในประเทศไทยมาครับ นี่คือเอกสารของ 
กรมแผนที่ทหาร ทานสมาชิกผูทรงเกียรติครับ เร่ืองนี้ผมคิดวาความเห็นทางกฎหมาย 
ของทานก็เปนความเห็นทางวิชาการ แมกระทั่งคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก็ยังมี
ความเห็นแยง  ผมเขาใจครับวาทานมีความเห็นแยง  แตอยากจะกราบเรียนวา 
ความเห็นของกรมแผนที่ทหาร ความเห็นของกระทรวงการตางประเทศ ความเห็นของ 
 



 ๒๐๒
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ               กุลนิษฐ ๘๙/๓ 
 
กรมสนธิสัญญาและกฎหมายของกระทรวงการตางประเทศ ของประเทศไทยแตกตางจาก
ความเห็นของทาน แลวผมขอใหความมั่นใจกับทานประธาน ผมขอใหความมั่นใจกับ 
พี่นองคนไทยครับวาสิ่งที่กระทรวงการตางประเทศรวมมือทํางานกับเจากรมแผนที่ทหาร
กับกองทัพไทย เราไดปกปองอธิปไตยของไทยอยางสมบูรณครับ ขอบคุณครับ 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ขอบคุณมาก คุณจุติ ไกรฤกษ  
 

       - ๙๐/๑ 
 



 ๒๐๓
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ              ณัฐวัฒน ๙๐/๑ 
 
   นายจุติ ไกรฤกษ (พิษณุโลก) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผม 
จุติ ไกรฤกษ พรรคประชาธิปตยจากจังหวัดพิษณุโลก กระผมเปนผูหนึ่งที่รวมเซ็นญัตติ 
ขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเปนรายบุคคล  
ในญัตติของกระผมนั้นก็คือ ทานนายกรัฐมนตรีนั้นยอมรับใหบุคคลที่ขาดความรู 
ความสามารถ มีปญหาผลประโยชนทับซอน ตลอดจนบริวารนักการเมืองผูกวางขวาง 
เขาดํารงตําแหนงรัฐมนตรี นอกจากนั้นแลวรัฐมนตรีภายใตการนําของทานนายกรัฐมนตรี
ไดบริหารราชการแผนดินบกพรอง ผิดพลาด ลมเหลว ไรประสิทธิภาพจนประชาชน 
เกิดความเดือดรอนอยางรุนแรง ขาดคุณธรรม จริยธรรม ขาดหลักนิติธรรม บริหารงาน 
ใช ๒ มาตรฐาน มุงตอบสนองผูมีบุญคุณในทางการเมืองสวนตนโดยละเลยผลประโยชน
ของประชาชน เห็นแกประโยชนสวนตนและพวกพองมากกวาการปกปองผลประโยชน
ของประเทศ นี่คือสิ่งที่ผมจะอภิปรายไมไววางใจทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
ทานประธานครับ  จริง  ๆ  แลวเมื่อตอนที่ตั้งรัฐบาลนั้นผมก็มีความหวังเล็ก  ๆ  วา  
ทานสุรพงษ สืบวงศลี นั้น  จะไปเปนรัฐมนตรีสาธารณสุขที่ดีที่สุดคนหนึ่งที่ เรามี  
แตปรากฏวาทานถูกกําหนดใหมานั่งอยูกระทรวงการคลัง ซึ่งเปนเรื่องที่ผิดหวังอยางมาก 
และทานก็ไมมาเปลาครับ ทานเปนหมอแลวทานก็เอาพยาบาลหนีบมาดวยคนหนึ่ง  
ก็คงหวังวาจะมารักษาเศรษฐกิจของประเทศไทย แตวา ๔ เดือนที่ผานมา ทานประธานครับ  
ผมกราบเรียนทานประธานจริง ๆ วาคงไมใชสิ่งที่ทานรัฐมนตรีทํา แตคงเปนสิ่งที่รัฐมนตรี
ไมไดทํา หรือทําแลวบกพรอง ละเลย ปลอยจนเกิดความเสียหาย ขาดความรอบคอบ  
๔ เดือนนั้นเปน ๔ เดือนของการสูญเสียโอกาสในการแกปญหาเศรษฐกิจ แตเปน ๔ เดือน
ที่ เปยมดวยประสิทธิภาพ  คุณภาพเพื่อชวยเหลือพวกพองและผู มีพระคุณ  สิ่งที่ 
ผมกราบเรียนทานประธานก็คือวา ทานรัฐมนตรีนั้นก็พยายามเก็บตัวนะครับ เก็บตัววา 
ไมแสดงมากพยายามจะผลักผลงานออกมา ทานจะเห็นไดวาในชั้นตนนั้นผมเงียบที่สุดเลย 
ไมออกมาแสดงความเห็นเลย เพราะหวังเล็ก ๆ วาทานนั้นจะสามารถบริหารนําพา
เศรษฐกิจประเทศไทยและปญหาเศรษฐกิจของประชาชนใหดีขึ้น  แตสิ่งที่ผมพบ 
ใน  ๔  เดือนก็คือว าทานรัฐมนตรีก็ เจียมตัวครับ  ถึงแมว าทานนั้นขาดความรู  
 



 ๒๐๔
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ             ณัฐวัฒน ๙๐/๒ 
 
ความเชี่ยวชาญ ทานก็ตั้งที่ปรึกษา แตที่ปรึกษาที่ตั้ง ๆ มานั้นแทนที่จะเพิ่มความมั่นใจ
ใหกับประชาชนและตัวกระผมเอง ที่ปรึกษาของทานนั้นตั้งมาแลวคนรอบขางทานนั้น  
ทําใหขาดความมั่นใจมากขึ้น  ผมไปเห็นแลววาทานในฐานะที่ดํ ารงตําแหนง 
รองนายกรัฐมนตรีนั้น  ทานได รับมอบหมายและมอบอํานาจกํากับการบริหาร 
และสั่งปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีคือกระทรวงการคลังและกระทรวงสาธารณสุข 
สํานักงานสภาเศรษฐกิจแหงชาติและองคการมหาชนอีก นอกจากนั้นแลวทานยัง 
ปฏิบัติหนาที่ประธานกรรมการ คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการ
พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ คณะกรรมการกํากับนโยบาย 
ดานรัฐวิสาหกิจและคณะกรรมการบริหารสินเชื่อเกษตรแหงชาติ ๔ เดือนที่ผานมา 
ถาเผื่อทานรัฐมนตรีพิจารณาดวยความเปนธรรมตองพิจารณาวา ทําไมเรื่องดวนที่สุด 
ของประชาชนที่เปนปญหาความเดือดรอนนั้นถูกจัดลําดับดวนนอยกวาปญหาของ 
ผูมีพระคุณ ทําไมเรื่องสําคัญของประชาชนที่สําคัญกลับสําคัญนอยกวาปญหาของ 
ผูมีพระคุณ ทานรัฐมนตรีนั้นไดทําในสิ่งที่ไมควรทํา และเวนในสิ่งที่ควรจะไมละเวน  
ถาเปนจริงแลวอยากจะกราบเรียนทานประธานวา ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
นั้นมีที่มาที่ไปครับ เมื่อป ๒๕๔๔ เปนรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข แลวก็เปน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงไอซีที (ICT) --------------------------------------------------------------- 
 

 - ๙๑/๑ 
 

 
                        



 ๒๐๕
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ        ดวงใจ ๙๑/๑ 
 
แลวก็มาเปนโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี แลวป ๒๕๕๐ ก็มาเปนเลขาธิการ 
พรรคพลังประชาชน แลวก็ป ๒๕๕๑ ก็ไดมาเปนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลัง คําถามมีอยูวาทําไมไมเอาทานไปคุมหมอไปดูแลคนไข ทําไม 
เอาทานมานั่งอยูตรงนี้ ผมไปดูครับ คําตอบมันมีอยูในตัวเอง ทานทําทุกเรื่องที่เปน 
กลองดวงใจของผูมีพระคุณ ทานไดทํานโยบายสําคัญ ๆ ที่ผานมารวมถึงนโยบาย
โทรคมนาคมที่ทานทําเปนผลสําเร็จและเปนประโยชนตอผูมีพระคุณ มาวันนี้ครับ 
ผมไดไปลําดับปญหาที่มี อยากขอความกรุณาทานประธานจะไดเห็นอยางชัด ๆ ก็คือ 
ปญหาที่ผมบอกวาเปนปญหาสําคัญของประชาชนนั้นถูกจัดลําดับใหเปนปญหาสําคัญ
นอยกวา ทานอาจจะไมเห็นนะครับ จริง ๆ แลวผมมีกลองรองนายกรัฐมนตรีหลายทาน 
แตไปดูครับวาปญหาที่มีมากที่สุดที่ทําไมวาทานมานั่งอยูที่กระทรวงการคลัง เพราะวา
กระทรวงการคลังนั้นมันมีเร่ืองมากมายที่ตองทําเปนกลองดวงใจ เปนเรือธงที่จะตอง
ปฏิบัติ แลวผมก็เขาใจวันนี้เองที่เมื่อวานไดยินทานนายกรัฐมนตรีสมัคร สุนทรเวช  
ไดกลาวบอกวาทานอดีตผูนําเปนหนี้บุญคุณทานนายกรัฐมนตรีสมัคร ทานกลาวอยางนั้น 
ที่ เปนหนี้บุญคุณเพราะอะไรครับ  เพราะคดีสําคัญ  ๆ  ที่ประเทศนี้จะตองสะสาง  
หลักนิติธรรมของประเทศไทย ผลประโยชนทางเศรษฐกิจของประเทศที่ประชาชนพึงมี 
พึงไดอยูที่กระทรวงการคลัง นับแตอะไรครับ ปญหาที่ทานตองมาสะสางใน ๔ เดือน 
ที่ผานมา ถามวาสะสางไปแลวบางหรือยัง ๑. กรณีหนวยงานที่ทานดูแลในกระทรวงการคลัง
มีปญหาเรื่องอะไร กรณีการเก็บภาษีหุนบริษัทโทรคมนาคมบริษัทหนึ่ง ๒. คดีซื้อที่ดิน 
จากกองทุนฟนฟูธนาคารแหงประเทศไทย ๓. คดีของธนาคารสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
ก็คือธนาคารนําเขาและสงออก เอกซิม แบงก (EXIM Bank) เรื่องกรณีเงินกูของพมา  
แลวนอกจากนั้นแลวก็เกี่ยวกับเร่ืองพระราชกําหนดภาษีสรรพสามิต โทรคมนาคม 
ซึ่งรัฐมนตรีนั้นก็มีสวนเปนผูที่ถูกสอบสวนอยูในขณะนี้ แลวก็ยังมีอีกก็คือวารัฐวิสาหกิจ
ทั้งหมดครับ รัฐวิสาหกิจทั้งหมดที่มีมูลคาทรัพยสิน ๖ ลานลานบาท อยูภายใตการบริหาร
ของกระทรวงการคลัง ทานประธานจะเห็นครับ สวนทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 
ทานรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  
 



 ๒๐๖
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ        ดวงใจ ๙๑/๒ 
 
ผมจะไมใชเวลาของสภา จะมีผูอ่ืนอภิปรายแทน ผมจะอภิปรายไมไววางใจในบทบาทของ
ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง แลวทานก็กรุณาวาอยาไดถือวาเปนเรื่องสวนตัว 
เพราะเหมือนกับผมนี้เปนกระจกสองใหทานนั้นไมหลงทาง ถาทานเดินทางผิดยังไมสาย
เกินไปที่จะแกได สิ่งที่ผมผิดหวังแลวก็ผมไมสามารถไววางใจทานในขอแรกก็คือวา  
ทานรับตําแหนงรัฐมนตรีแลวทานยังไมไดแถลงนโยบายตอสภาเลย แตทานกลับบอกวา
อยางไรรูไหมครับ ทานยินดีเปดทางใหสมาชิกบานเลขที่ ๑๑๑ เขามานั่งเปนกรรมการ 
ในรัฐวิสาหกิจ ผมตกใจมาก ตกใจมากวาวันนี้คนที่ผมหวังไววาเปนรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกับเปนเลขาธิการพรรคพลังประชาชน ทานสับสนในบทบาทและหนาที่
ของทานหรือไม ทานใหความสําคัญกับประโยชนของประเทศหรือความสําคัญของประโยชน
ของพรรคและผูมีบุญคุณมากกวากัน กรรมจะเปนเครื่องชี้เจตนา นอกจากนั้นแลว
หลังจากที่ทานพูดออกมาแลวก็ปรากฏวามีรัฐมนตรีเงาของพรรคประชาธิปตยนะครับ 
คุณกรณ จาติกวณิช ก็บอกมาวาไมเห็นดวย แลวที่ไมเห็นดวยไมใชเพราะวาพวกกระผม
นั้นคานเพราะวาเปนฝายคาน ที่ไมเห็นดวยเพราะวารัฐวิสาหกิจ ๖ ลานลานบาท 
ทรัพยสินนั้นมีปญหา ถูกการเมืองแทรกแซงทํามาหากินมาตลอด แลววันนี้ถาเผื่อ 
ทานเอาการเมืองเขามาแทรกแซงเพิ่มเติมอีกทานจะซ้ําเติมรัฐวิสาหกิจทั้ง ๕๒ แหงซึ่งเปน
น้ําบอทราย รายไดของกระทรวงการคลัง เปนภาษีของประเทศที่นําไปบําบัดทุกขบํารุงสุข
ของประชาชน ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 - ๙๒/๑ 
 

 
 



 ๒๐๗
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                                      นิวรา ๙๒/๑ 
 
สิ่งที่ผมอยากจะกราบเรียนก็คือวา ผลของการปฏิบัติงานใน ๔ เดือนที่ผานมาก็คือ
กรมสรรพากร กรมสรรพากรนั้นผมดูเอกสารของกระทรวงการคลัง ขาวกระทรวงการคลัง 
อยูในมือผม ผมไมไดพูดลอย ๆ กระทรวงการคลังก็ทําหนาที่ดีครับ คือกรมสรรพากร  
ทุกคนก็วิตกวาถากรมสรรพากรเก็บภาษีไมไดก็จะขาดดุลเยอะ แตวาเปนขาวดีวา
กรมสรรพากรตองใชคําวา ทําหนาที่ไดดี ถาจะยืมคําพูดของทานนายกรัฐมนตรีในสายตา
ประชาชน นักธุรกิจทั่วไป เขาก็กระเหี้ยนกระหือรือที่จะเก็บภาษี บี้ภาษีจากประชาชน 
แลวเขาก็ทําไดครับ เก็บเกินเปาสูงกวาเปาหมายที่ตั้งไว ๒๐,๐๐๐ กวาลานบาท มากกวา
ปที่แลว ๒๓.๔ เปอรเซ็นต ตองยกนิ้วใหกับกรมสรรพากรที่ทําหนาที่อันนี้ไดสมบูรณ  
แตในขณะเดียวกันที่ทานไปเที่ยวรีดเลือดเอากับปูทั่วประเทศตั้งแตเหนือจรดใต  
ทานไดนึกบางไหมวากรมสรรพากรที่กําลังปฏิบัติงานอยูขาดตกบกพรองอะไรบาง  
ผมยังไมเห็นคําขอโทษ ผมยังไมเห็นการลงโทษวาการเก็บภาษีของบุคคลธรรมดา 
ทานหนึ่งเกี่ยวกับภาษี ซึ่งเปนพี่ของนายหญิงทาน ๕๔๐ กวาลานบาท  ปลอยให 
คดีหมดอายุความ  ถามว าท านมาแล วท านทํ าอะไรบ างที่ จะดึ งอันนั้ นคืนมา  
๕๐๐ กวาลานบาท ทําอะไรไดเยอะนะครับ สรางอาคารเรียน โรงเรียนได ๕๐ หลัง 
ในชนบท นี่คือสิ่งที่ผมของใจวาการดําเนินงาน ๒ มาตรฐานของกระทรวงการคลังนี้ 
กําลังเปนอยางนี้หรือ นี่คือสาเหตุหนึ่งซึ่งกระผมนั้นไมสามารถไววางใจทานรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังได  
   สาเหตุที่ ๒ ก็คือหนวยงานจัดเก็บเหมือนกัน ก็ตองชมเขาอีกเหมือนกัน  
ก็คือหนวยงานจัดเก็บของกระทรวงการคลัง คือกรมสรรพสามิต ก็มีทานรัฐมนตรีก็ดี
นโยบายก็เปนสิ่งที่นาภูมิใจมากก็คือวาใหไปแกกฎหมายไลเช็กบิลตางชาติที่เลี่ยงภาษี 
ผมก็นับถือในฝมือ แลวก็ไปเปดอนุสนธิสัญญาพยายามที่จะเสนอแกปองกันกฎหมาย
ขามชาติเลี่ยงภาษี เรียกวาลาภาษีขามทวีปกันเลยทีเดียว และผลที่ทานบอกวาที่ไป 
ตามลาภาษีนี่คาดวาจะไดเงินคืนมาประมาณ ๒,๐๐๐ ลานบาท ถาทําสําเร็จ แตวา 
ที่สําเร็จแลวคือภูเก็ตกับสมุยเก็บไดแลวเพิ่ม ๔๐ ลานบาท ผมก็ปรบมือให ปรบมือกับ 
ความเขมแข็งกับความเอาจริงเอาจังของหนวยงานจัดเก็บของกระทรวงการคลัง  
 



 ๒๐๘
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                                      นิวรา ๙๒/๒ 
 
แตในขณะเดียวกันผมตั้งคําถามวา ในเมื่อ พ.ร.บ. งบประมาณรายจายจะเขาสภา 
มะรืนนี้แลว มีงบประมาณขาดดุลอยูถึง ๒๔๐,๐๐๐ ลานบาท ทานไปเที่ยวบี้ไลเก็บภาษี  
๓๐ ลานบาท ๔๐ ลานบาท แลวไปถึงตางประเทศเพื่อหวังจะเก็บเงินตรงนี้คืนมา  
๒,๐๐๐ ลานบาท แตผมถามวาภาษีบริษัทโทรคมนาคมที่คาอยูตอหนา มูลคาภาษี 
ที่รัฐควรจะได ๓๓,๐๐๐ ลานบาท ถามวาไดใชความพยายาม ความกระเหี้ยนกระหือรือ
เทากันไหมในการที่จะเก็บเงินเหลานี้ เขาคลัง ถามวาเงิน ๓๐,๐๐๐ ลานบาทนั้น 
มีคามากไหม ผมบอกทานไดเลยครับ ถาทานจะชวยเกษตรกรในยามวิกฤติ ทานเก็บภาษี
จากบริษัทโทรคมนาคมนี้ ได  ๓๓ ,๐๐๐  ลานบาท  ทานสามารถมาตั้งกองทุนปุย 
ชวยเกษตรกรนี้ได ตันละ ๑๕,๐๐๐ บาท ได ๒ ลานตัน ดีกวานโยบายที่ทานออกเปน 
มติคณะรัฐมนตรีมาวาเอาปุยราคาถูกมาแจกใหเกษตรกรซื้อ หารกันแลวแจกกัน 
ทั่วประเทศเหนือจรดใตเกษตรกรคงไดปุยคนละ ๒ เม็ด แตวา ๓๓,๐๐๐ ลานบาทนี้
หนวยงานจัดเก็บทานไมนําพา ไมกระดิกอะไรเลย ผมถามวาทําไม ๆ แลวทานทนนั่ง 
อยูไดอยางไร นี่เปนเงินมหาศาลที่พึงมีพึงไดของกระทรวงการคลัง ---------------------------- 
 

 - ๙๓/๑ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๐๙
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ      เบญจมาภรณ ๙๓/๑ 
 
ขณะนี้ผมถามทานไดวาหนวยงานจัดเก็บไดรายงานทานหรือยังวาใครคือผูรับผิดชอบ 
ดําเนินงานหรือยังวากระทรวงการคลังนั้นตองสรางวัฒนธรรมของความโปรงใส 
กระทรวงการคลังนั้นตองไมสรางวัฒนธรรมของการคอรรัปชัน เร่ืองเงิน ๆ ทอง ๆ นั้น 
ตองสะอาดบริสุทธิ์ตองโปรงใสคนจึงจะกลามาลงทุน ทานพูดเสมอครับวาเศรษฐกิจ 
มีปญหา เศรษฐกิจมีปญหา แพะแหงปคือม็อบหนาสะพานมัฆวานรังสรรค แพะแหงป 
คือม็อบที่อยูทําเนียบ มันเปนคําอธิบายที่ดีที่สุดงายที่สุด แลวก็คลุมเครือที่สุดก็คือวา
การเมืองมันไปไมไดหรอกถาม็อบเปนอยางนี้ ตางชาติเขาขาดความมั่นใจ ไมมีความแนนอน 
ฉะนั้นไมมีใครลงทุน แย มันถูกครับ แตถูกสวนเดียว แตอีกสวนหนึ่งทานตองอยา  
อยาปลอยใหเหตุผลอันนี้มาบังตาเพียงเพื่อสบายใจ ผมถามวาทานในฐานะที่วันนี้ 
ควบคุมกํากับตลาดทุนดวย ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ถามวาวันนี้ 
ทานไดทําอะไรไปบางใหชาวตางชาติเขามีความเชื่อม่ัน เห็นไหมครับบอกวาฝร่ังขายหุน
ทิ้งหมดไมอยูแลว ถามวาจริง ๆ เพราะการเมืองหรือครับ การเมืองใชครับ แตเปน 
เหตุผลเดียวที่สะดวกงายที่สุดที่จะอาง แตถามวาแลวคนที่ปนหุนละครับ ปนหุน 
กันเยอะแยะไปหมด ปราบไดหรือยัง ยัง จับดําเนินคดีไดหรือยัง ยัง มีนโยบายมาตรการ
พิเศษไหมที่จับคนที่ปนหุนเหลานี้  ใชขอมูลภายในเหลานี้  ยัง นี่คือสิ่งที่ตางชาติ 
ขาดความมั่นใจครับ รัฐบาลจะโทษไดวาเหตุเกิดอยางนี้เพราะอายปด สะพานมัฆวาน 
ก็เพราะอายจอก แตผมบอกไดวาตลาดหุนนี่เพราะอายเบื๊อก ถามทําไมครับเพราะวา 
อยาไปใชวาการเมืองนั้นไมแนนอนไมนิ่งทําใหเศรษฐกิจไมเดิน ผมบอกไดเลยครับวา  
วันนี้ถากระทรวงการคลังแกปญหาเลิกดําเนินการแบบ ๒ มาตรฐาน ถามวา ๒ มาตรฐาน
อยางไร มาตรฐานแรกก็คือวา ทานจะดําเนินคดีกับทุกคนประชาชนธรรมดาเต็มที่ 
เทาเทียมกัน แตถาเผื่อคนไหนมีพรรคการเมืองหนุนหลัง มีนักการเมืองหนุนหลัง 
ทานทําแบบไมเต็มที่ ผมเขาใจนะครับเขาใจในความยากลําบากของขาราชการประจํา 
ที่จะทําหนาที่ใหสมบูรณ ถามวาเขาใจอยางไรครับ เพราะทานเลนมาเปนรัฐมนตรีแลว
วันที่ ๔ มีนาคมครับทาน ทานจําไดไหมครับวาทานพูดอยางไร ทานประกาศเลยวา 
ทานจะขอคําปรึกษาจากอดีตผูนําทานในเรื่องเศรษฐกิจ แตจะไมตั้งเปนที่ปรึกษาอยาง 
 



 ๒๑๐
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ      เบญจมาภรณ ๙๓/๒ 
 
เปนทางการหรอก แตจะขอคําปรึกษาในทางเศรษฐกิจ ผมก็ตองบอกบอกวาแคนี้
ขาราชการประจําก็กลัวลนลานแลวครับ ถามวากลัวอะไร เขารูวาทานมานั่งนี้ไมใช 
เพราะทานมานั่ง ทานมานั่งนี่เพราะทานตองแกปญหาหลายเรื่อง แตปญหาหลายเรื่องนั้น
มันแยกเปนปญหาบุคคล มันแยกเปนปญหาของประเทศชาติ ปญหาหลายเรื่องที่วานี้
ทานไมไดใหความสําคัญเทากัน ทานกลับละเลยปลอยใหมีการปฏิบัติ ๒ มาตรฐาน  
ทานบกพรองในการกํากับควบคุมดูแลหนวยงานเหลานี้ไมกลาดําเนินการกับบุคคล 
หรือนิติบุคคลที่มีการเมืองหนุนหลัง เหตุผลนี้ผมจึงไมไววางใจทานรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลัง แคนั้นยังไมพอครับในการเก็บภาษีของกระทรวงการคลังนอกจากจะ 
ไมเปนธรรมแลว วันนี้ฝร่ังเขามองนะครับทานรัฐมนตรี เขามองวาวันนี้รัฐมนตรีทีมงาน
กระทรวงการคลังแข็งเปรี๊ยะไลบี้ภาษีตางชาติเต็มไปหมดเลย ปดชองหากินชองรั่วไหล 
ผมสรรเสริญเยินยอครับ ถูกตอง แตถามวาไมแตะเลยหรือครับบริษัทของนักการเมือง  
ไมแตะเลยหรือครับบริษัทของพรรคการเมือง หรือบริษัทที่เขาสนับสนุนพรรคการเมืองอยู 
ไมแตะเลยใชไหมครับ เกิดอะไรกับพวกคดีปนหุนละครับ ปนหุนกอนเลือกตั้งเพื่อมีเงิน 
มาใชเลือกตั้งทําไมไมจับ ทําไมไมดําเนินคดี ทําไมไมเรงรัดใหหาหลักฐานใหพอ ---------- 
 

- ๙๔/๑ 
 



 ๒๑๑
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                                   สายชล ๙๔/๑ 
 
แลวทานจําไดไหมครับวาลูกผูยิ่งใหญคนหนึ่งถูกจับเร่ืองผิดกฎหมายหลักทรัพย  
ทานทําอยางไรตีมือปรับกลับบานไปไอหนู แคนั้นหรือครับ แคนั้นหรือที่จะใหตางชาตินั้น
ใหความไววางใจได ความโปรงใสหลักนิติธรรมความเสมอภาคในการบังคับใชกฎหมาย
ขอนี้เปนขอสําคัญครับ ทานรัฐมนตรีลองสิครับอีก ๗ วัน ๑๔ วัน ทานกวาดเรื่องที่มี
ผลประโยชนทับซอนที่มีพรรคการเมืองหนุนหลังมีนักการเมืองหนุนหลังทําใหหมดสิครับ 
ผมจะบอกใหวาตลาดหุนจะบูมยิ่งกวาอะไรอีก คนเขากลามาครับ ไมใชมาบอกวา 
ฝร่ังมาลงทุนแลว เฮียหุนนี้ลงทุนไมไดหรอกระวังนะเพราะเปนหุนการเมือง ติดดาวแดง 
ไวเปนเถือกเลยวาผูจัดการกองทุนอยาไปยุงกับหุนการเมืองนะ เจ็บตัวทุกคน ถามวา 
เราปลอยอยางนี้ใหมีในตลาดทุนเมืองไทยไดอยางไรครับ แลวคนที่คุมตลาดทุนวันนี้ 
ก็มีขาวลืออีกวาจะไดรับการปูนบําเหน็จไปในตําแหนงที่สูงกวา เพียงเพื่ออะไรครับ 
เพราะวาวันนี้ คตส. ที่กําลังจะหมดอายุไปเขาบอกวาอยางไร เขาบอกวาเอกสาร 
ชิ้นสําคัญเขาไมไดรับความรวมมือจาก ก.ล.ต. หนวยงานใตสังกัดทานนะครับ ก.ล.ต. นั้น 
ไมยอมเปดเผยเอกสารชิ้นสําคัญใหกับเขา เขาทํางานยากครับ สิ่งตาง ๆ เหลานี้ 
ทานรัฐมนตรีนั้นตองนําสิ่งตาง  ๆ  เหลานี้มาทบทวน  ๔ ปของการสูญเสียโอกาส 
ทานอยาไปคิดเลยครับวาการเมืองจะมาถลมทาน  ผมบอกกับทานเลยวาผมมี 
ความปรารถนาดีกับทานจริง ๆ และผมอยากใหทานทํางานไดดีจริง ๆ สิ่งที่อยากจะ 
กราบเรียนทานตอไปก็คือวาทานอยาปลอยใหคนทุจริตลอยนวลครับ แลวก็อยาไป
สงเสริมคนไมดีใหเขามามีตําแหนงใหเขามาปกครองบานเมือง ทานรัฐมนตรีไดไปดู 
ไหมครับวาตําแหนงที่ทานตั้งขึ้นมาตาง ๆ  ลวนแลวแตเปนบุคคลที่นักลงทุนไทย  
นักลงทุนตางประเทศมีคําถามถามดวยกันทั้งนั้นหรือ ถามวาวุฒิภาวะของรัฐมนตรี 
ในการตัดสินใชคนเขาเลือกคนอยางนี้มาบริหารบานเมืองหรือ เขาเลือกคนอยางนี้ 
บริหารเรื่องการเงินการทองของประเทศหรือ แลวถาเผื่ออยางนี้แลวจะกําจัดคอรรัปชัน
กําจัดการโกงไดอยางไร จะกําจัดการเมืองไมใหแทรกแซงไดอยางไร แลวเขาก็มองทานวา
ทานนั้นเปนตัวเปดประตูใหการเมืองหรือตัวแทนการเมืองเขาไปแทรกแซงผานรางทรง
เหลานี้ ผมไมตองการใหเกิดเรื่องนี้กับทานครับ ทานเปนคนที่ผาขาวอยาใหเปอน 
 



 ๒๑๒
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                                   สายชล ๙๔/๒ 
 
ไปมากกวานี้ครับ ทานจําไดไหมครับ ป ๒๕๔๖ ผมไมอยากอภิปรายทานกระทรวงไอซีที 
ผมบอกวันนั้นวานโยบายรัฐบาลนโยบายกระทรวงไอซีทีจะทําใหองคการโทรศัพทออนแอ
แลวก็เสียหาย แลวเปนอยางไรครับ วันนั้นป ๒๕๔๖ องคการโทรศัพทยังเขมแข็งอยู  
มีกําไรปนั้น ๑๑,๐๐๐ ลานบาท มาวันนี้องคการโทรศัพทออนแอครับ กําไรเหลือ  
๕,๐๐๐ ลานบาท ถามวากําไรเหลือ ๕,๐๐๐ ลานบาท ใครแย กระทรวงการคลังแยครับ 
เพราะเขาลดการสงรายไดเขารัฐ หมายถึงวาการจัดเก็บภาษี ก็ตองไปเอาจากตาสีตาสา
มากขึ้นเพราะวารัฐวิสาหกิจสงรายไดนอยลง  มันกระเปาซายกระเปาขวาครับ 
เพราะฉะนั้นผมบอกกับทานไดวาทานเอาผิดเปนครูเถอะครับ กระทรวงการคลังทําใหดี
อยาสนับสนุนคนชั่วคนผิดใหลอยนวลครับ นอกจากนั้นแลวอยาไปปูนบําเหน็จคนที่มี
ประวัติดางพรอย ถาทานรัฐมนตรีบอกวาทานรัฐมนตรีไมรูจริง ๆ แยกแยะไมออกวาใครดี
ใครเลว ถามทานกรณสิครับ อยูในตลาดทุนตลาดเงินมากอนสามารถใหขอมูลชั้น ๒  
ทานไดครับ ชวยกันกรองใหคนดีไดไปปกครองบานเมือง ใหคนดีไปทํางานใหกับประเทศ 
พวกเราชวยกรองได แตวันนี้ไมครับ วันนี้ทานกลับตั้งทีมงานอะไรก็ไมรูที่ผมเห็นก็เกง  
แตเกงเรื่องอะไรครับ เปนคุณหลวงชอนไข คุณหลวงขัดไขกันหมดเลย แตวาทําเพื่อ
ประเทศหรือเปลา ผมเรียนเตือนทานรัฐมนตรีนะครับวาที่ผมไมไววางใจเพราะวา 
ทานใชคนที่ไมขาวจนคุณสามารถดมความสะอาดได ------------------------------------------- 
 

 - ๙๕/๑ 
 
                                                                                                                  



 ๒๑๓
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ        จีรนุช ๙๕/๑ 
 
ทานไมไดใชมาตรฐานนั้นจริง ๆ ซึ่งการเงิน การธนาคารตองใชครับ แลวหลักนิติธรรม 
ตองมีครับ  ผมถามวากรณีธนาคารของรัฐ  นี่ เปนอีกอันหนึ่ งซึ่ งผมไม ไว วางใจ 
ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง แลวก็ทานรัฐมนตรีนั้นสามารถแกไขใหเกิด 
ความเชื่อม่ันได ยังไมสายเกินไปคือกรณีธนาคารของรัฐครับ คือธนาคารกรุงไทย 
เปนที่รูกันเลย กอนทานรัฐมนตรีมาเปนรัฐมนตรีนี้ ธนาคารนี้ปญหาถูกการเมืองแทรกแซง 
กรรมการก็มาจากฟากการเมืองเยอะแยะไปหมด แลวเปนอยางไรครับ เขาไปพบเขาวา 
มีการทุจริตเงินกูธนาคารกรุงไทย มูลคา ๙,๙๐๐  ลานบาท  แลวก็มีอีก ๒ บริษัท  
บริษัทละ ๕๐๐ ลานบาท แลวก็ปรากฏวาสิ่งที่เกิดขึ้นผมไมตําหนิทานรัฐมนตรีนะครับ 
เกิดกอนทานมาเปนรัฐมนตรี แตวามันจะเกี่ยวของกับทาน เกี่ยวของตรงไหน เกี่ยวของ 
ก็ตรงที่วาสินเชื่อตาง ๆ เหลานี้ถูกตรวจสอบพบแลว ทางเดินของเงินพบแลววาไปที่ไหน 
ไปที่ใคร แลวถามวาวันนี้ธนาคารกรุงไทยทําอะไรไปบาง ทําแลวครับ เขาฟองแพงครับ  
แตถามวาคดีอาญาละไดลงโทษใหนักลงทุนไทย นักลงทุนตางชาติเห็นหรือยังวา 
รวยแคไหนก็ไมพนคุกถาโกง  ผมยังไมเห็นมีสักคดีเลยแลวอยาไปอางนะครับวา  
คตส. ทําอยูแลว คอยใหเขาสรุปเพราะวันนี้พวกทานก็บอกวา คตส. ไมชอบธรรม  
ไมตองไปคอยครับ ทานเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมีพระราชบัญญัติวาดวย
ความผิดของเจาหนาที่ของรัฐ ทานทําไดเลยครับ ไมตองรอใคร มีความผิดของ พ.ร.บ. 
ธนาคารพาณิชยทําได เลยครับ  ไมตองรอใคร  แลวผมก็เห็นทานรัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงยุติธรรมนั่งอยูนั่นนะครับ ชวยสงคนไปเถอะครับ ลางบางใหสักทีเถอะครับ 
ธนาคารกรุงไทย แลวทานทราบไหมครับวาทําไมธนาคารกรุงไทยถึงไมมีใครกลาทํา 
เพราะวาเขาไปตรวจสอบ ผมก็ไมอยากใหที่นี่มีปญหานะครับ ผมมีสําเนาเช็คที่วา 
เขาเอาเขาบัญชีผูยิ่งใหญ มีเช็คหลายใบครับ แลวก็บริษัทที่เกี่ยวของคือบริษัทที่สนับสนุน
อดีตพรรคไทยรักไทยนั้นกอนการเลือกตั้ง ผมถามครับนี่คือเหตุผลหรือเปลาที่รัฐมนตรี 
ไมกลาแตะอันนี้เลย มันเปนของรอนไหมครับ แตผมคิดวามันเปนของรอนที่นาแกปญหา 
เพราะแกไดแลวมีแตวิน วิน (Win Win) คือชนะ ชนะ ครับ ประเทศก็ได ทานก็ไดเครดิต 
นักลงทุนก็กลับมาอีก ประเทศไทยก็คึกคักอีก ผมขอเถอะครับวาถาคิดผิดแลวคิดใหมได 
 



 ๒๑๔
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ        จีรนุช ๙๕/๒ 
 
ความบกพรองก็คือสิ่งที่ทานไมไดทํา ไมใชสิ่งที่ทานทํา ทานควรจะกํากับสงเสริม 
ระบบธรรมาภิบาล สรางระบบธรรมาภิบาล สรางคนดี ตั้งกรรมการดี ๆ เขามาบริหาร 
นอกจากนั้นธนาคารกรุงไทยแลวทานรัฐมนตรีครับ ทานก็มีรัฐมนตรีที่ผมรักอีกทานหนึ่ง
คุมอยู แตไมไดอยูในอภิปรายไมไววางใจคือสถาบันการเงินเฉพาะกิจ สถาบันการเงิน
เฉพาะกิจก็คือธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดยอม หรือเรียกวา ธนาคาร 
เอสเอ็มอี (SME) ที่คําอภิปรายผมวา ๔ ปของการสูญเสียโอกาสคือธนาคารนี้เขาใชเวลา
สอบมาแลวปหนึ่ง เขาเจอแลวครับวาทุจริต ๗๐ กวาคดี โดย ๑ ในผูกลาวหานั้นคืออดีต
ผูบริหารสูงสุดของธนาคารดวย สิ่งที่ผมอยากจะกราบเรียนทานรัฐมนตรีวันนี้ก็คือวา 
ธนาคารนี้ผมคานวาไมตั้งใหเปนธนาคารตั้งแตป ๒๕๔๕ ผมอยูในสภาไปเปดดูได ผมคาน 
เพราะผมรูวามันจะเปนแหลงหากินมโหฬารถาการเมืองแทรกแซง แลววันนั้นผมกับ 
ทานพีระพันธุเปนคนคานวาไมใหใสไปใน พ.ร.บ. วาถาเผื่อธนาคารเกิดความเสียหาย  
รัฐตองชดเชย พวกผมตอสูจนเปลี่ยนในวาระสุดทายครับวารัฐอาจพิจารณาชดเชยก็ได 
แลววันนี้ฝนรายที่ผมไมอยากเห็นมันก็เกิดขึ้นครับทานรัฐมนตรี ปรากฏวาธนาคารแหงนี้
ปลอยกู ๔๕,๐๐๐ ลานบาท ------------------------------------------------------------------------- 
 

 - ๙๖/๑ 
         



 ๒๑๕
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                          วันทนา ๙๖/๑ 
 
แตวามีเอ็นพีแอล (NPL) ๕๒ เปอรเซ็นตครับทานรัฐมนตรี แลวคนที่พูดนี้คืออดีต
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง พูดวาธนาคารนี้มีหนี้เนาหนี้เสีย ๕๒ เปอรเซ็นต  
เอารานโชหวยงาย ๆ ริมถนนเจงไหมครับ ขายของมูลคา ๑๐๐ บาท แตเก็บเงินได  
๔๘ บาท เจงครับ แลวนี่ธนาคาร ไมใชเอทีเอ็ม (ATM) กดสวนตัว แลวในนั้นทานรัฐมนตรี
เขามาเปนรัฐมนตรีแลว ทุกหนวยงานตองรายงานถึงสถานะของธนาคารทุกธนาคาร  
แลวก็ทุกไตรมาส แลวตองรายงานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังดวย ผมก็สงสัยวา  
๔ เดือนทําไมไมทําอะไรเลย ทําไมละครับ อยู เฉย ๆ ไดอยางไร เอ็นพีแอลมูลคา  
๒๕,๐๐๐ ลานบาทอยางที่อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเขาวา แลวทานไปดูสิ 
เขายังบอกอีกธนาคารนี้แกยาก ที่แกยากก็เพราะวาอะไร เพราะวาคนจบเอ็มบีเอ (MBA) 
ตองการรับเพิ่ม แตมีเด็กฝากเยอะ แลวเขายังบอกดวยอีกวาในเอ็นพีแอล ๕๒ เปอรเซ็นต
นั่น ๗ เปอรเซ็นตเปนนักการเมือง ผมไมเหมาวาเปนพรรคไหน นักการเมืองก็โดน 
ทั่วกันหมดทุกคน รวมถึงตัวผมเองดวยอาชีพนักการเมือง แตผมไมเคยกูจากธนาคาร 
เอสเอ็มอี อยากจะขอใหทานรัฐมนตรีชวยไปตรวจสอบไดไหมวานักการเมืองที่เปนหนี้เนา
ของธนาคารแหงนี้มีชื่ออะไรบาง เอามาประจาน พวกเรานั้นสวนใหญเปนคนดีครับ  
ถามันมีคนไมดีก็จะไดออกไปจากวงการเสีย ทําไดไหมครับ เพราะเขาระบุไดเลยวา  
๗ เปอรเซ็นต ทานลองคิดดูงาย ๆ ๗ เปอรเซ็นตของ ๒๕,๐๐๐ ลานบาท คือ ๑,๕๐๐ ลาน บาท 
แลว ๑,๕๐๐ ลานบาทนี้เขาบอกวาเกิดจากการกูป ๒๕๔๗ ป ๒๕๔๘ ปเลือกตั้งทั้ง ๒ ป
เลยครับ ถามวาที่ผานมาการเมืองใชธนาคารนี้เปนตูเอทีเอ็มใชหรือเปลา ใชไหมครับ  
แลวเขายังบอกอีกวาเอ็นพีแอลที่วา ๗ เปอรเซ็นต ถารวมลูกนองหรือบริษัทที่สนับสนุน
นักการเมืองดวย เอ็นพีแอลที่วา ๕๒ เปอรเซ็นต ๒๕ เปอรเซ็นตที่เปนหนี้เนามาจาก
นักการเมืองและบริวาร ๒๕ เปอรเซ็นตครับทานรัฐมนตรี แลวผมก็เชื่อวางานนี้ 
ประธานกรรมการก็ดี ประธานกรรมการบริหารก็ดี ถาไมมีแรงหนุนจากฝายการเมือง 
ไมกลาหรอกครับ ไมกลาเพราะอะไร เพราะในหลาย ๆ คดีระบุเลยวาผูที่กูเงินไปแลว 
สรางบริษัทกระดาษขึ้นมาคือไมไดทําธุรกิจจริง กูเงินไปแลวก็เปนเอ็นพีแอลหรือหนี้เนา
ตั้ งแตวันแรกที่กู ไม เคยชําระเลย  แลวก็ ระบุดวยวา เปนอดีต  ส .ส .  ไทยรักไทย  
 



 ๒๑๖
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                          วันทนา ๙๖/๒ 
 
เมื่อเปนอยางนี้แลวจะใหผมสงสัยไดอยางไรวาทําไม ๔ เดือนทานรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังไมทําอะไรเลยเกี่ยวกับธนาคารนี้ ผมบอกแลววาวันนี้ผมดวยเจตนา
สุจริตครับ อยากจะใหทานนายกรัฐมนตรีทานไมรูทานไดทราบเสียวาตรงนี้ตองการเปดไฟ
ใหเห็นทุกซอกทุกมุม ทานเอาน้ํายาฆาเชื้อโรคมาฉีดเสียเถอะ กวาดขยะออกไปใหหมด 
สรางธนาคารใหมีความเชื่อม่ัน ที่ผานมาแลวก็แลวไป เร่ิมตนใหมได คนไมดีเอาออกไป 
คนไหนเบี้ยวก็ฟอง คนไหนโกงก็เอาเขาคุก แตเร่ิมตนใหมไดประเทศไทย มันไมสายไป
สําหรับนายสุรพงษ สืบวงศลี ผมยังมีความหวัง แตเหตุที่ทานไมทําอะไรเลยใน ๔ เดือนนี้
ผมไมสามารถไววางใจทานได  
   อีกประการหนึ่ง ผมอยากกราบเรียนกับทานวาสิ่งที่ผมเปนหวงมากคือ
ความคิดของทานรัฐมนตรี ความคิดที่วาจะเอาสมาชิกบานเลขที่ ๑๑๑ (กรรมการบริหาร
พรรคไทยรักไทยที่ถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตัดสิทธิทางการเมือง ๕ ป) มาเปนกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ ผมฟงแลวหนาวเหมือนเห็นผีจับไขเลย ทําไมหนาวละครับ ---------------------- 
 

   - ๙๗/๑ 
       



 ๒๑๗
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                              รัชนพีร ๙๗/๑ 
 
ทานรัฐมนตรีครับ งบประมาณแผนดินปนี้เรา ๑ ลาน ๓ แสนลานบาท แตทรัพยสินของ
รัฐวิสาหกิจ ๕ เทาครับ ๖.๖ ลานลานบาท ๖.๖ ลานลานบาท ถาทานไมสรางวัฒนธรรม
ของความโปรงใส วัฒนธรรมของธรรมาภิบาล หมดครับทรัพยสิน ๖.๖ ลานลานบาท  
หมดจริง ๆ ครับ ถามวามันทําไมหมด ผมบอกกับทานไดครับ บอกกับทานไดวาที่มันหมด
ก็เพราะวารัฐมนตรีไมเอาจริงจังกับการปราบคอรรัปชันนะครับ ทานไมไดใหนโยบาย 
เปนพิเศษเลยกับหนวยงานรัฐวิสาหกิจมันมีในนโยบายทานรัฐมนตรีครับ แตวาทาน 
ไมไดปฏิบัติครับ นโยบายทานบอกวาทานจะพัฒนารัฐวิสาหกิจใหสามารถเปนกลไก
สนับสนุน สรางฐานรายไดและมูลคาใหแกทรัพยสินของรัฐมีการบริหารงานอยาง 
มืออาชีพ ตลอดจนกํากับดูแลการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจภายใตหลักธรรมาภิบาล 
ทั้งการจัดทําและแยกบัญชีเชิงสังคม ความโปรงใสและการวัดประสิทธิภาพของ 
การดําเนินงานในมาตรฐานไมนอยกวาเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
แลวผมบอกไดครับวาเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยก็ไมพอเพราะมันยังมี
หุนปนอยู หุนการเมืองที่ปนกันอยูครับ ตองสูงกวาเกณฑนี้ แตหันมาดูครับวาวันนี้
ธนาคารกรุงไทยก็จัดเปนอีก  ๑  ในรัฐวิสาหกิจ  มีบ ริษัทการทาอากาศยานอีก  
ซึ่งเพื่อนสมาชิกผมจะอภิปรายทีหลัง แตผมจะฝากทานรัฐมนตรีครับ บริษัทการบินไทย
เปนบริษัทสายการบินแหงชาติใชไหมครับ แตวันนี้ผมคิดวาบริษัทการบินไทยนั้น 
ถูกใหมาเปนสายการบินประจําครอบครัวมากกวา ถามวาผมพูดอยางนี้เพราะอะไร  
ผมพูดอยางนี้เพราะผมสงสารการบินไทยครับ ทานรัฐมนตรีไดลองไปดูไหมครับวา
กรรมการบริษัทการบินไทย ๖  ปยอนหลังไปดูสิครับ ๖  ปยอนหลังจนถึงปจจุบัน 
ทานไปดูเถอะครับ บริษัทนี้ถาเผื่อดีกรรมการรับเครดิตไปเต็ม ๆ บริษัทนี้ถาเผื่อไมดี 
พรรคไทยรักไทยที่สงเขาไปซึ่งเขายุบไปแลวตองรับผิดชอบเต็ม ๆ ประวัติศาสตร 
ตองบันทึกไวดวยเพราะอะไร เพราะกรรมการที่รัฐบาล ๖ ปที่ผานมาสงเขาไป คนไปนั่งเปน
กรรมการการบินไทย เสร็จแลวพนจากกรรมการการบินไทยกลับมาเปนรัฐมนตรี 
หลายคน มาเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย มาเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
มาเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย มาเปนผูชวยรัฐมนตรี มาเปนรองนายกรัฐมนตรี  
 



 ๒๑๘
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                              รัชนพีร ๙๗/๒ 
 
แลวก็มามีคนที่เกี่ยวของกับคดีที่ถูกสอบสวนเรื่องทุจริตไมโปรงใสอีก ๗-๘ คนครับ  
นี่ครับการบินไทย ๖ ปมันไมเจงทนไหวหรือครับ แลวผมเปนคนหนึ่งซึ่งผมซักถาม 
แลวผมก็ เปนคนที่ เปนผู ถือหุนนอยครับ  ๑ ,๐๐๐  หุน  แตผมไปประชุมผูถือหุน 
บริษัทการบินไทยทุกป ทานรัฐมนตรีทราบไหมครับวาวันที่เขาตัดสินใจจะซื้อเครื่องบิน 
วันนั้นถาเผื่อนายหนาเดิมขายไมไดครับ ตองเปลี่ยนนายหนาถึงจะซื้อบริษัทก็ไมยอม  
จะยืนยันนายหนาเดิมตอนนั้นรัฐบาลเขาตั้งเงื่อนไขเยอะแยะ ตองเอาไกนะ ตองเอากุงนะ 
อียู (EU) ตองชวยนะ ไมอยางนั้นไมซื้อ ในที่สุดซื้อครับ แตถามวาซื้อแลวไก กุงซื้อไหม 
ก็ไมไดซื้อ แลววันนั้นที่ซื้อ ตกลงใจซื้อก็บอกเลยเรือบินดีอยางนั้นอยางนี้ สมรรถนะดี 
อยางนั้นอยางนี้ จะทํากําไรใหบริษัทดีอยางนั้นอยางนี้แลวเปนอยางไรครับ บินมา ๓ ป 
รัฐมนตรีฟงดวยครับ เมื่อ ๒ อาทิตยนี้เองเขาแถลงวาเรือบินที่ซื้อมาที่กรรมการแถลงกัน
นักหนาวาดีจะสรางกําไรใหบริษัท วันนี้เรือบินนั้นสรางความเสียหายใหกับการบินไทย 
เจง ๕,๐๐๐ ลานบาท เกิดอะไรขึ้นครับ ทําไมทานรัฐมนตรีที่กํากับนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ไมสะกิดถามเลยหรือครับวาเกิดอะไรขึ้นในการบินไทย แลววันนี้พอเจง ๕,๐๐๐ ลานบาท 
บอกวาอยางไรงายมากขายมันเสียมันจะไดไมขาดทุน ซื้อก็กินคาคอมมิชชั่น (Commission) 
ขายก็กินคาคอมมิชชั่น แลวอยูไปอีกสักพักหนึ่งเขาบอกวา ------------------------------------- 
 

                - ๙๘/๑   



 ๒๑๙
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ              สุทธาทพิ ๙๘/๑ 
 
เรือบินไมพอ ตองเรือบินมันใหมอีก ก็กินคาคอมมันใหมอีก ก็ไดใชไหมครับ มันไมใชเงิน
ของเรานี่ครับ มันเงินภาษีประชาชน ทําอยางนั้นมันถูกตองหรือครับ ไมถูกหรอกครับ  
ผมกําลังฟง และตั้งความหวังวาทานรัฐมนตรีนั้นจะลากคออายคนที่ทําใหการบินไทยนั้น
เสียหาย มารับความผิดทางแพงถาไมใชอาญา เรือบินลําหนึ่ง ๖,๐๐๐ กวาลานบาท  
อยาลืมตอนที่ซื้อนั้น ๑ เหรียญ ๔๓ บาท  วันนี้ถาเผื่อขาย ๑ เหรียญ ๓๔ บาท แลวราคา
ตกลงมาอีกนะครับ แลววันนั้นผมถามถามทั้งในคณะกรรมาธิการ ถามทั้งที่ประชุม 
ผูถือหุน อํ้าอึ้งครับ คุณเปดเสนนี้เพราะอะไร เปดกรุงเทพ-นิวยอรก เปดกรุงเทพ-มอสโค 
บอกมันจะมีกําไร วันนี้มันเจงครับ กรุงเทพ-จิตตะกอง ไปเปดเพราะอะไรครับ เขาบอก
นโยบายนายใหญสั่งมาวาตองเปด ผมถึงไดถามครับวาสายการบินไทยเปนสายการบิน
แหงชาติหรือสายการบินของครอบครัว แลวผมอยากใหทานรัฐมนตรีนั้นไดกรุณาครับ  
มีเวลาอีก ๒ วัน ทานสามารถมาตอบพวกผมไดในวันแถลงงบประมาณ ชวยตอบ 
เถอะครับ จะเปนบทพิสูจนทดสอบทาน และผมจะยืนปรบมือผิดขอบังคับเปนคนแรก 
ในสภา ชวยตอบเถอะครับวาบริษัทการบินไทยเกิดอะไรขึ้น เมื่อตนเดือนกุมภาพันธ  
ทานอาจจะจําไดตอนนั้นมีมหกรรมใหญ อดีตผูนํากลับประเทศกมจูบแผนดินไทย  
จําไดนะครับ ทานประธานจะตองทราบ ทานรัฐมนตรีไมทราบ ผมทราบวาทานไมทราบ 
แตทานทราบไวและกรุณาหาคําตอบมาใหสภาดวย หาคําตอบใหสภาวาการบินไทย
เสียหายเทาไร เพราะในคืนกอนที่อดีตผูนําทานหนึ่งจะกลับประเทศไทย มันมีเครื่องบิน
การบินไทยที่มีชั้นหนึ่งอยูดวยจะตองบินไปยุโรป ผมรูแมกระทั่ง ทีจี ๙๖๐ ไปเช็กเถอะครับ
จะตองออกตอนตี ๑ พาผูโดยสารกลับยุโรป ปรากฏวาเครื่องบินลํานั้นตองเลื่อนเวลาบิน
ไปออกบายโมงวันรุงขึ้น ที่ไปออกบายโมงวันรุงขึ้นเพราะอะไรครับ เพราะวาเรือบินลํานี้
จําเปนตองใช เพราะมีการเปลี่ยนแปลงเรือบินกะทันหัน จากที่เคยบินฮองกงอยู มันไมมี
ชั้นหนึ่งครับ มันมีแคชั้นธุรกิจ มันคงนั่งแลวกนมันคงคับ มันคงไมนุม ตองเปลี่ยนเปน 
เรือบินชั้นหนึ่งนั่งกลับ ก็เปลี่ยนเอาลํานั้นไปฮองกงกอน แลวกลับจากฮองกงแลวคอยรับ
ผูโดยสารที่จะไปยุโรปคืนนั้นคอยกลับยุโรปเขา คืนนั้นผูโดยสาร ๓๐๐ กวาคนครับ  
บางคนก็หงุดหงิดตองเปลี่ยนเครื่องบิน เพราะวาตองรีบกลับ หลายคน หลายรอยคน  
 



 ๒๒๐
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ              สุทธาทิพ ๙๘/๒ 
 
การบินไทยจับใสโรงแรม เลี้ยงอาหารอีก ๒ ม้ือกวาจะออก ชวยกรุณาตอบวันแถลง
นโยบายงบประมาณนะครับวาการบินไทยเสียหายเฉพาะคืนนั้นเทาไร นอกจากนั้นแลว
ชวยถามนะครับวาแลวกรรมการผูจัดการ กรรมการบอรด (Board) จะแสดงเหตุผลวาอยางไร  
ชวยตอบดวยครับ เพราะผมบอกแลววาการบินไทยตองเปนสายการบินแหงชาติ  
ไมใชสายการบินของครอบครัวหรือตระกูล คนไทยถือหุนอยูทั้งหมด และทานเห็นไหมครับ 
ผมอยากจะใหทานไดเอาไปดู เพราะคนที่จะอภิปรายกระทรวงคมนาคมตอไปก็จะไดรูวา
รัฐมนตรีนั้นที่ เกี่ยวของบอกจะใหการบินไทยเปนสายการบินที่อันดับหนึ่งของโลก  
บอกทุกอยางดีหมด มันแยอยูบริการเพราะมันคนแก ตองเอาสาว ๆ มา ก็บอกนะครับวา
การบินไทยคงไมไดขายเซ็กซ (Sex) ขายบริการแตไมใชบริการเซ็กซนะครับ ไมใชบริการ
ทางเพศ ขายบริการที่ดี ออกตรงเวลา แลวก็ไมเลือกปฏิบัติกับผูโดยสาร สิ่งที่จะถาม 
ก็คือวาถาทานอยากจะใหการบินไทยเปนสายการบินแหงชาติ แลวก็เปนสายการบิน 
ที่มีกําไรสงรัฐไดผมอยากใหทานทําเบนช มารค (Bench mark) ไปเทียบกับสิงคโปรเถอะครับ  
 

 - ๙๙/๑ 



 ๒๒๑
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                               บศุยรินทร ๙๙/๑ 
 
เพื่อนบานเราไปเทียบเถอะครับ ผมทําตัวเลขเปรียบเทียบใหทาน ถาทานไมมีตัวเลขมา
ถามคุณกรณไดครับ ทานเชี่ยวชาญ ทานใหตัวเลขผมมา  กําไรสุทธิเปรียบเทียบ 
การบินไทยกับสิงคโปร แอรไลน เมื่อป ๒๕๔๗ ถานับกันเปนเหรียญสหรัฐ ป ๒๕๔๗  
การบินไทยมีกําไร ๒๕๐ ลานเหรียญ ป ๒๕๔๗ การบินไทยมีกําไร ๒๕๐ ลานเหรียญครับ 
สิงคโปร แอรไลน มีกําไร ๑,๓๕๒ ลานเหรียญ แลวขอโทษนะครับพนักงานเขานอยกวา
การบินไทยดวย เพราะเด็กฝากเขานอยกวา หันมาดูกําไรสุทธิ ป ๒๕๕๐ ที่น้ํามันเริ่มแพง
การบินไทยก็จะซอนอยูเบื้องหลังเหตุผลของน้ํามันแพงอยูตลอดเวลา แลวทุกคนก็จะเชื่อ 
แตผมคนหนึ่งที่ไมเชื่อ เพราะอะไร ทุกครั้งที่น้ํามันขึ้นราคาการบินไทยจะคิดคาชารจ (Charge) 
น้ํามันพิเศษนอกเหนือไปจากตั๋ว ฉะนั้นการบินไทยไมมีวันขาดทุนลดลงหรอกครับ  
แตเอาเหตุผลนี้มาปดบังไมใหคนไดรูวาจริง ๆ แลวคือการบริหารงานที่ผิดพลาด บกพรอง 
ฟุมเฟอย หละหลวม ป ๒๕๕๐ ปที่แลวการบินไทยประสบภาวะเหมือนกับสิงคโปรคือ 
น้ํามันแพง ตนทุนสูง การแขงขันสูง มีกาตาร แอรเวย มีเอมิเรตสขึ้นมาแขง แตปรากฏวา
การบินไทยนั้นทํากําไรลดลง ป ๒๕๔๗ กําไร ๒๕๐ ลานเหรียญ ป ๒๕๕๐ กําไรเหลือ 
๑๘๖ ลานเหรียญ แตสิงคโปร แอรไลนนั้น ป ๒๕๔๗ กําไร ๑,๓๕๒ ลานเหรียญ  
แตป ๒๕๕๐ เขากลับมีกําไร ๒,๐๐๐ ลานเหรียญ กําไรเขาไมไดลดลงนะครับ เขาเพิ่มขึ้น
ทานรัฐมนตรีเห็นแลวหรือยัง ชัดหรือยังครับวาตองเลิกใหการเมืองแทรกแซงการบินไทย 
แคนั้นยังไมพอครับ ผมใหทานรัฐมนตรีไดดูวาจํานวนปริมาณผูโดยสารกับพัสดุภัณฑ
ระหวางการบินไทยกับสิงคโปร แอรไลนครับ สิงคโปร แอรไลน อัตราการขนสงผูโดยสาร 
เคบิน แฟคเตอร (Cabin factor) ๘๐.๓ เปอรเซ็นต การบินไทย ๗๘.๕ เปอรเซ็นต ตางกับเขา
นิดเดียว แตกําไรนอยกวาเขาประมาณ ๑๒ เทา อัตราสวนการขนสงพัสดุภัณฑสิงคโปร 
แอรไลน มี ๖๒.๒ เปอรเซ็นต การบินไทยมี ๕๔ เปอรเซ็นต แตสิงคโปร แอรไลน กําไร
มากกวาเรา ๑๒ เทา ฉะนั้นผมจึงกราบเรียนทานรัฐมนตรีวาผมนี่ขออาสาเปนกระจก 
สองใหที่ไมบิดเบือนครับ อยากใหการบริหารงานนั้นบริสุทธิ์ยุติธรรมจริง ๆ โปรงใส  
ไรคอรรัปชัน แตสิ่งที่ผมผิดหวังไมสามารถไววางใจทานรัฐมนตรีไดคืออะไรครับ ทานคุม
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ แลวยังเปนประธานคณะกรรมการนโยบาย 
 



 ๒๒๒
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                               บศุยรินทร ๙๙/๒ 
 
รัฐวิสาหกิจอีกที่ทานนายกรัฐมนตรีมอบหมาย ทานก็ใหสํานักงานที่เปนกรมของทาน 
ในกระทรวงการคลังโฆษณา โฆษณาวาหากรรมการรัฐวิสาหกิจที่เหมาะสมเอาไว 
เพื่อจะไดสงไปแตงตั้ง แตผมถามทานนะครับ วันนี้ทานนั่งอยูเปนรัฐมนตรีคลังแลว  
มีการเสนอกรรมการการบินไทยเมื่อเมษายนนี้ทานมาเปนรัฐมนตรีแลวครับ ทานรัฐมนตรี
เห็นรายชื่อไหมครับแทบจะอุดจมูกเบือนหนาหนี ผมถามวาคนไทยทั้งประเทศ ผมไมได 
ดูถูกทานที่ทํางานที่เปนกรรมการอยูแลว ผมบอกวาเขาเหลานั้นมีความรูความสามารถ 
แตเขาไมรูเร่ืองธุรกิจการบินเลย เอาเขามาไดอยางไรครับ มีตํารวจ มีทหารอากาศ ถามวา
มีตํารวจแลวทําไมของผูโดยสารยังหายจากกระเปาอยูยังแกไมตกครับ มีทหารอากาศ 
อยูบริเวณรอบแลว เมื่อไมกี่วันนี้ตางชาติดูขาวก็ตองตกใจวาปลนธนาคารใกลสุวรรณภูมิ 
แลวทานก็เอาอีกหลายคนที่การเมืองสงเขาไปซึ่งไมมีความรูในเชิงธุรกิจการบินครับ  
วันนี้กาตาร แอรเวย เอมิเรตส จางฝรั่งที่เปนนักบริหารจากลุฟทฮันซา จากโฟลคสวาเกน 
จากใครตอใครมาทํากันหมดแลวครับ -------------------------------------------------------------- 
 
                 - ๑๐๐/๑ 



 ๒๒๓
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                              กมลทิพย ๑๐๐/๑ 
 
แตทานยังเอาปลัดกระทรวงซึ่งมีกรรมการอยูประมาณ ๑๓ คณะเปนประธาน ทานยังเอา
อธิบดี แลวก็เอาอดีตคนถือกระเปาใหอดีตผูนํามาเปนกรรมการบอรดการบินไทย  
ถามจริง ๆ ๖๕ ลานคน หาไดดีที่สุดแคนี้หรือครับ ๖๕ ลานคน คนไทยมีแคนี้หรือครับ 
ไมใชนะครับ ดวยเหตุผลนี้ผมจึงไมสามารถไววางใจรัฐมนตรีไดที่ทานจะบกพรอง 
มาก ๆ เลย ผมกราบเรียนกับทานประธานวา เหตุผลที่ผมกราบเรียนมาขางตนแลว 
ทั้งเรื่องรัฐวิสาหกิจ ทั้งเรื่องตลาดทุน ทั้งเรื่องความโปรงใสในการลงทุน ทั้งเรื่อง 
การดําเนินงาน ๒ มาตรฐานของกรมจัดเก็บและก็ทีมงานที่ปรึกษาทานรัฐมนตรีครับ ไมได
สรางความไววางใจใหกับนักลงทุนไทยและนักลงทุนตางประเทศเลย  กระผมนั้น 
ไมสามารถไววางใจทานได นอกจากนั้นแลวพนักงานการบินไทยเขาก็นอยใจครับ  
เขานอยใจวากระทรวงการคลังเคยไปดูแลถึงรายละเอียดไหม วันนี้บอกวาขาดทุน 
น้ํามันแพง ถามวาลดอะไร ลดสวัสดิการพนักงาน ลดวันพักพนักงาน แตวาคอรรัปชัน 
ไมลดครับ ผมคิดวาทานตองตั้งตนใหม ลดคอรรัปชันกอน ลดสวนเกินกอน การบินไทย 
ถาเผื่อวันไหนมีกรรมการเปนผูจัดการทีมชาติก็จะโนน  พานักฟุตบอลไปเก็บตัว
ตางประเทศ พักโรงแรมชั้น ๑ การบินไทยออกหมดครับ มันไมใชครับ ดวยสาเหตุตาง ๆ 
เหลานี้การบริหารงานทานบกพรองลมเหลว เลือกปฏิบัติผมไมสามารถใหความไววางใจ
ไดแตผมหวังวาอีก ๒ วันทานนาจะสรางศรัทธาผมไดดวยการแถลงสิ่งที่ผมถามไป 
ขอกราบขอบพระคุณทานประธานครับ 
   (การประชุมดําเนินมาถึงตอนนี้ นายชัย ชิดชอบ ประธานสภาผูแทนราษฎร 
ไดลงจากบัลลังก โดยมอบให นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท รองประธานสภาผูแทนราษฎร 
คนที่หนึ่ง ปฏิบัติหนาที่แทน) 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
เชิญทานรองนายกรัฐมนตรีครับ  
   นายสุรพงษ  สืบวงศลี (รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง) : 
กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผม นายสุรพงษ สืบวงศลี รองนายกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ตองขอขอบพระคุณทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
 



 ๒๒๔
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                              กมลทิพย ๑๐๐/๒ 
 
ที่ไดเปนกระจกสะทอนภาพในการอภิปรายที่เพิ่งเสร็จสิ้นลงไปนะครับ ก็ตองขอบคุณ
สําหรับขอมูลตาง ๆ แลวก็คงอยากจะเรียนวาอยางที่ทานไดเกริ่นวาผมมาทํางาน 
ก็มีความเจียมตัวไมคอยไดเปนขาวเก็บตัว ตองเรียนครับวาจริง ๆ แลวก็อยากเปนขาว 
กับเขาเหมือนกันครับ อยากจะไปออกโทรทัศน อยากจะไปออกรายการ แตตองเรียนวา
เหนื่อยจนออกไมไหวครับ เพราะทุก ๆ วันทํางานตั้งแตเชา แลวถาหากทานจะไดกรุณา
ถามเพื่อนขาราชการในกระทรวงการคลัง เขาจะบอกเลยครับวาผมกลับบาน ๓ ทุม  
บางวัน ๔ ทุมกวาเกือบทุกวัน เสาร-อาทิตย มาทํางานดวยครับ เพราะฉะนั้นไมใช
เพราะวาอยากเก็บตัวอะไรครับ แตมีความรูสึกวาเมื่อมีเวลาที่วางเวนจากภารกิจ 
ในกระทรวงการคลังหรือในทําเนียบรัฐบาลอยากจะพัก อยากจะมีเวลากับครอบครัวบาง
ซึ่งก็มีนอยเต็มทีครับ เพราะฉะนั้น ไมไดเปนปญหาวาเจียมตัวแตอยางใดนะครับ  
เพราะเมื่อผมรับอาสามาทํางานแลวก็ถือวาจะตองทํางานใหดีที่สุด ทํางานสนอง 
พระเดชพระคุณ ทํางานตามที่ไดเคยถวายสัตยปฏิญาณไวตอองคพระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหัว ที่ปรากฏในมาตรา ๑๗๕ ซึ่งทานรัฐมนตรีทุก ๆ คนจะตองถวายสัตยวา 
ขาพระพุทธเจาจะจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย และจะปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย
สุจริต เพื่อประโยชนของประเทศและประชาชนทั้งจะรักษาไวและปฏิบัติซึ่งรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ อันนี้เปนสิ่งที่ผมเชื่อวาคณะรัฐมนตรีทุก ๆ คนไดเทิดไว
เหนือเกลาครับ เพราะเรามีความรูสึกวาเรามาครั้งนี้เราตองการที่จะทํางานใหเกิด
ประโยชนตอประเทศชาติและประชาชน ถาถามวาผูมีพระคุณของเราคือใคร ผูมีพระคุณ
ของเราก็คือประชาชนที่ไดใหความไววางใจใหกับทางนักการเมืองอยางเรา มาทําหนาที่
เปนตัวแทนในการบริหารประเทศ ผมเองก็ตองขอบคุณขอมูลของทานสมาชิกผูทรงเกียรติ  
 

- ๑๐๑/๑  
 



 ๒๒๕
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                              กมลมาศ ๑๐๑/๑ 
 
แลวก็คิดวาขอมูลหลาย ๆ เร่ืองก็เปนขอมูลที่เปนประโยชนครับ แตก็ตองเรียนตรง ๆ วา 
ในระหวางที่ไดฟงขอมูลของทานไปแลว ซึ่งทานเองก็ไดนําเอาแผนผังของการมอบหมายงาน
ของทานนายกรัฐมนตรีที่ไดมอบหมายงานใหผมในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่ทํางาน 
ในทําเนียบรัฐบาล ผมเชื่อวาทานนาจะมีแผนผังของการมอบหมายงานของผมในฐานะ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ซึ่งไดมอบใหกับทานรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง 
๒ ทานนะครับ และถาทานจะกรุณาไปดูตรงนั้นก็จะไดเห็นวาเนื้อหาขอมูลตาง ๆ  
ในหลาย ๆ สวน ไมวาจะเปนของกรมสรรพากรก็ดี กรมสรรพสามิตก็มี กรมศุลกากรก็ดี 
กรมตาง ๆ เหลานี้ผมไดมอบงานใหกับทานรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง 
ไปอยางเต็มที่ ถาหากทานจะไดถามขอมูลจากเพื่อนขาราชการในกระทรวงการคลัง 
ก็คงจะเห็นวาผมเองไมไดไปตรวจราชการในกรมตาง ๆ เหลานี้เลย แลวก็ไดมอบให 
ทานรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลังไดรับผิดชอบในการดําเนินการตาง ๆ ทั้งสิ้น 
เพราะฉะนั้นขอมูลหลาย ๆ ขอมูลที่ทานไดกรุณาใหขอมูลมา เดี๋ยวผมเองคงจะไดมีโอกาส
อานขอมูลบางสวน ซึ่งบางสวนผมรูอยูแลวในฐานะที่เปนผูที่ตองรับผิดชอบสูงสุด  
แตในสวนที่อาจจะมีขอมูลรายละเอียดก็คงไดมีโอกาสที่จะตอบขอซักถามในเรื่องเหลานั้น
ตอไป  
   ประการที่ ๒ ที่ทานพูดถึงเรื่องรัฐวิสาหกิจตาง ๆ ถูกตองครับ กระทรวงการคลัง
ในฐานะที่เปนผูถือหุนใหญ ในฐานะที่มีสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
ที่รับผิดชอบในการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจทั้งหมด แตผมเชื่อวาทานสมาชิกเองในฐานะที่
ทานก็มีประสบการณในเร่ืองของการจัดการอยูมาก ก็คงจะรูวากระทรวงการคลังถาหาก
เปรียบเทียบในภาคเอกชนก็เหมือนกับเปนบริษัทแม เปนโฮลดิ้ง คัมปะนี (Holding company) 
ในขณะเดียวกันรัฐวิสาหกิจตาง ๆ ก็ถือวาเปนบริษัทลูก ซึ่งในบริษัทลูกนั้นก็จะมีกระทรวง
ตาง ๆ ที่เปนผูกํากับดูแล ยกตัวอยางของการบินไทยนะครับ การบินไทยนี่ผูกํากับดูแลคือ
กระทรวงคมนาคม แนนอนก็คือรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมทานก็จะเปนผูกํากับดูแล
ใกลชิด แตถึงอยางไรก็ตามผมก็ตองเรียนวาปฏิเสธไมไดในฐานะที่เปนรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลัง การที่จะตองดูแลบริษัทแม ขณะเดียวกันบริษัทแมเองก็ถือวา 
 



 ๒๒๖
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                              กมลมาศ ๑๐๑/๒ 
 
เปนผูที่ถือหุนในบริษัทลูกทั้งหมด ทั้งหลายทั้งปวงที่ทานไดเปนกระจกสะทอนมาก็จะเปน
ขอมูลที่เปนประโยชนครับ ผมคงขออนุญาตที่จะพูดถึงบางประเด็นในชวงนี้กอนเทานั้นเอง 
โดยที่จะไมลงลึกในรายละเอียด เพราะเชื่อวานาจะมีผูอภิปรายตอจากนี้อีกหลายทาน 
ก็คงจะไดถือโอกาสตอบรวมทั้งหมดวาใน  ๔  เดือนที่ผานมานั้น  ในฐานะที่ เปน 
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ผมเองไดดําเนินการอยางเต็มที่
เพื่อจะชวยแกไขปญหาเศรษฐกิจในฐานะที่ไดรับความไววางใจจากพี่นองประชาชน
อยางไรนะครับ ก็คงจะเลือกเฉพาะเปนบางประเด็นที่เปนประเด็นคิดวาจะปลีกยอยแลวก็
ทําใหเขาใจชัดเจน อยางที่ทานไดพูดวาผมเองไดเปดทางใหผูที่ถูกตัดสิทธิทางการเมือง 
๑๑๑ ทานเขามาเปนกรรมการรัฐวิสาหกิจ ถาหากทานจะไดกรุณาติดตามขอมูลขาวสาร
ตั้งแตตนจนครบกระบวนความ ทานจะเห็นไดวาผมไมใชเปนผูที่พูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมากอน 
กอนหนาที่จะมีการเปดประเด็นเรื่องนี้ มีทานอื่นไดพูดประเด็นนี้ขึ้นมา ทางผูสื่อขาว 
หรือสื่อมวลชนก็ไดมาถามผมวามีความเห็นอยางไรถาหากผูที่ถูกตัดสิทธิทางการเมือง 
๑๑๑ ทานจะถูกเสนอชื่อเปนกรรมการรัฐวิสาหกิจ ผมเองตองเรียนตรง ๆ ครับ ผมเปน 
คนที่ยึดในหลักการ เมื่อถูกถามในเชิงหลักการผมก็จะตอบในเชิงหลักการวาไมมี
บทบัญญัติใด ๆ ที่หามผูที่ถูกตัดสิทธิทางการเมืองมาเปนกรรมการรัฐวิสาหกิจได  
และผมเชื่อวาการที่จะปดกั้นสิทธิใด  ๆ  ก็ตาม  ไมวาเปนสิทธิที่จะทําให เกิดจาก 
ความแตกตางทางเพศ ความแตกตางทางสีผิว ความแตกตางทางศาสนา หรือความแตกตาง
จากการถูกตัดสิทธิทางการเมืองเปนสิ่งที่ไมควรจะเกิดขึ้นครับ อยางที่มีคํากลาวบอกวา 
ถึงแมขาพเจาจะไมเห็นดวยกับความคิดของทาน แตขาพเจาก็พรอมที่จะปกปองสิทธิ 
ในการแสดงความเห็นของทาน เชนเดียวกันถึงแมผมอาจจะมีความรูสึกวาในชวงเวลา
อยางนี้ ชวงเวลาที่เปนระยะเปลี่ยนผานทางการเมือง การที่ผูถูกตัดสิทธิทางการเมือง 
ทั้ง ๑๑๑ ทานจะไปเปนกรรมการรัฐวิสาหกิจนาจะเปนชวงเวลาที่ไมเหมาะสม แตผม 
ก็ตอบไดครับวา ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 - ๑๐๒/๑ 
 



 ๒๒๗
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ       พรรษวรรณ ๑๐๒/๑ 
 
ในเชิงหลักการในทางกฎหมายจะไปหามเขาไมได แตถามผมวาเห็นดวยไหม ผมตอบวา
ผมไมเห็นดวย  เพราะฉะนั้นทานจะสังเกตครับ  ในสวนของรัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงการคลังก็ดี รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงอื่นก็ดี ถึงวันนี้ก็ยังไมมีผูที่ถูกตัดสิทธิ
ทางการเมืองมาดํารงตําแหนงกรรมการรัฐวิสาหกิจในสวนของเรื่องเกี่ยวกับตลาดทุน 
ทานถามวาไดทําอะไรไปบาง แลววันนี้ปญหาตลาดทุนก็โยนใหเปนแพะแหงปก็คือ 
ม็อบหนาทําเนียบ ม็อบที่สะพานมัฆวานรังสรรคนะครับ ถาหากทานจะไดกรุณาติดตาม
ขอมูลขาวสารก็จะเห็นไดชัดเจนครับวาในชวงที่ผานมาตั้งแตประมาณปลายเดือนมีนาคม
ตอเนื่องถึงเดือนเมษายน สิ่งที่ผมไดทํารวมกับเพื่อนในวงการตลาดทุนก็ดี เพื่อนที่ทํางาน
อยู ในตลาดหลักทรัพยดี  ก็คือการเดินทางไปพบกับนักลงทุนจากตางประเทศที่ 
ประเทศญี่ปุน ที่กรุงโตเกียว เดินทางไปที่วอชิงตัน ดี.ซี. ไปที่นิวยอรก ไปที่ลอนดอน  
ลาสุดก็คือที่สิงคโปร  เพราะวาเรามีความรูสึกวาหลายสิ่ งหลายอยางที่ เกิดขึ้น 
ในประเทศไทยนั้น หลังจากที่เราไดกลับคืนสูประชาธิปไตย ความจําเปนอยางยิ่งในการ 
ที่จะสื่อความหมายถึงนักลงทุนชาวตางประเทศเปนเรื่องที่สําคัญมากครับวาเรากําลัง
ตองการที่จะหวนกลับคืนมาบนเสนทางประชาธิปไตย เรามีแผนงานทางเศรษฐกิจอยางไร 
เราไดมีการยกเลิกมาตรการกันสํารอง ๓๐ เปอรเซ็นตไปแลว เพื่อที่จะไดชี้แจงใหเขาเกิด
ความเขาใจและความเชื่อม่ัน ถาหากทานจะไดมีโอกาสซักถามนักลงทุนที่ไดมารวมฟง 
ในงานโรด โชว (Road Show) วันนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อวาเขาพูดออกมาคลาย ๆ กันนะครับ 
อันนี้ก็เปนการที่รับฟงเสียงสะทอนจากผูที่ไปรวมในงานโรด โชว วันนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อวา
เขาพูดคือออกมาคลาย ๆ กัน อันนี้ก็เปนการที่รับฟงเสียงสะทอนจากผูที่ไปรวมในงาน 
โรด โชวคือสิ่งที่ผมพูดความจริง หลายสิ่งหลายอยางที่เขาซักถามผมตอบตามความจริง
ทุก ๆ เร่ือง นักลงทุนยังรูสึกแปลกใจวาทําไมผมจริงใจขนาดนั้น ผมบอกไดวาวันนี้ 
เราจะตองพูดความจริง ถาหากเราพูดความจริงพูดกี่ครั้ง ๆ เราก็จะพูดสิ่งที่เปนความจริง
เหมือนเดิม แตถาหากเราโกหกสักครั้งหนึ่งครั้งตอไปเราจะพูดไมเหมือนเดิม เพราะฉะนั้น
เขาก็จะไมเชื่อถืออีกครับ เพราะฉะนั้นการทําโรด โชว ผมเชื่อวาสิ่งที่สําคัญที่ไดกลับคืนมา
คือเร่ืองความเชื่อม่ัน แตทานสังเกตใชไหมครับวาตั้งแตปลายเดือนพฤษภาคมตอเนื่อง 
 



 ๒๒๘
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ       พรรษวรรณ ๑๐๒/๒ 
 
ถึงวันนี้ตลาดหลักทรัพยตกลงไปมากกวา ๑๐๐ จุด ผมปฏิเสธไมไดครับวาผลกระทบจาก
ทางการเมืองเปนเรื่องสําคัญมาก มันไมใชเปนเรื่องของแพะหรอกครับ เปนเรื่องความจริงวา
ความหวั่นไหวตอสถานการณทางการเมืองมันทําใหความเชื่อม่ันของนักลงทุนสูญเสียไป 
สิ่งที่ เราพยายามจะทําตอเนื่องไปนับจากนี้ในระยะสั้น  ก็คือพยายามทําอยางไร 
ใหความเชื่อม่ันที่เกิดขึ้นจากความหวั่นไหวทางการเมืองไดคลี่คลายลง แลวก็รวมทั้ง 
การพัฒนาตลาดทุนตอไป ถาทานไดติดตามขาวก็คงจะเห็นวาผมไดตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาตลาดทุนประชุมไปแลว ๒ ครั้ง แลวสิ่งหนึ่งที่ผมบอกคณะกรรมการ ซึ่งมาจาก 
แวดวงของผูเชี่ยวชาญทางดานตลาดเงินตลาดทุนวาสิ่งที่ผมอยากเห็นวันนี้ไมใชแผน 
อีกแลว สิ่งที่ผมอยากเห็นคือลงมือทํา เรามีแผนมากแลวครับ ที่ผานมาเรามีการวางแผน
กันมากมาย แตเราไมเคยเริ่มตนลงมือทําสักทีหนึ่ง เพราะฉะนั้นสิ่งที่ตองเริ่มตนคือ 
ทําอยางไรที่ทําใหเราสามารถที่จะขับเคลื่อนแผนงานตาง ๆ ที่มีอยูมากมายใหไปสู 
การพัฒนาตลาดทุนอยางแทจริง ในเร่ืองของรัฐวิสาหกิจอยางการบินไทยผมเองก็เชื่อวา
อีกสักพักหนึ่งทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ซึ่งก็ไดเปน ๑ ในรัฐมนตรี ๗ ทาน 
ที่ถูกอภิปรายไมไววางใจก็คงจะสามารถใหขอมูลกับทานได แตก็ไมไดหมายความวา 
ผมจะปฏิเสธความรับผิดชอบ ผมเชื่อวาขอมูลตาง ๆ ที่ทานกรุณาใหจะไดนอมรับขอมูล
เหลานั้นไปตรวจสอบตอไป เพราะผมเชื่อวารัฐวิสาหกิจถาเขมแข็งจะเปนกลไกที่สําคัญ 
ในการที่จะชวยกันพัฒนาประเทศชาติได ถาทานไดอานบทความที่ผมเคยเขียนในวารสาร
การเงิน การธนาคาร ในเดือนพฤษภาคม ทานคงจะเห็นวาผมใหความสําคัญกับ 
เ ร่ืองรัฐวิสาหกิจเปนพิเศษ  ผมเขียนหัวขอวาบนเสนทางสูการปฏิ รูปรัฐวิสาหกิจ  
และยกตัวอยางของรัฐวิสาหกิจที่เปนการรถไฟแหงประเทศอินเดีย ผมเห็นบทเรียน 
ที่ เกิดขึ้นในประเทศอินเดียแลวเห็นไดชัดวาการรถไฟแหงประเทศอินเดีย ซึ่งเปน
รัฐวิสาหกิจที่ขนาดใหญที่สุดแหงหนึ่งของโลกมีพนักงานถึง ๑ ลาน ๕ แสนคน ------------- 
 

 - ๑๐๓/๑ 
 
 



 ๒๒๙
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                       กุลนิษฐ ๑๐๓/๑ 
 
ขาดทุนมาตลอด จนกระทั่งมีคนคาดการณวาในระยะเวลาไมเกิน ๑๐ ปขางหนาการรถไฟ 
ของอินเดียจะตองถึงภาวะลมละลาย แตภายในชวง ๓-๔ ปที่ผานมาการรถไฟอินเดีย
เปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงครับ เปลี่ยนแปลงไปชนิดที่วาสามารถจะใหบริการที่ดีขึ้น  
มีประสิทธิภาพมากขึ้น ราคาถูกลง แตวามีผลกําไร ผมอยากจะกราบเรียนวาผมกําลัง
ชักชวนทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม  
ซึ่งทานจะชวยดูแลเร่ืองเกี่ยวกับการพลิกฟนเรื่องสถานะทางการเงินของการรถไฟ  
แลวก็ทางการรถไฟแหงประเทศไทย ผูนําสหภาพแรงงานการรถไฟแหงประเทศไทยไปดู
งานรถไฟที่อินเดีย ก็ตั้งใจกันวาถาหากนัดหมายทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ของอินเดียไดเมื่อไรก็คิดวาคงจะไดไปกันครับ เพราะวาคนที่พลิกฟนการรถไฟของอินเดีย 
ก็คือรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมของประเทศอินเดีย แลวก็ตั้งใจวาเรานาจะได
เรียนรูบทเรียนอะไรมากพอสมควรจากการที่ไปเรียนรูจากเขาตรงนั้นนะครับ ในชั้นนี้ 
ผมขออนุญาตที่จะไดตอบขอซักถามที่เปนประเด็นปลีกยอยกอน ในโอกาสตอไปคงจะ 
ไดมีโอกาสพูดคุยในภาพรวมของเรื่องแนวทางที่ไดทํากันมา ขอบพระคุณครับ 
   นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  
เชิญทานกรณครับ 
   นายกรณ จาติกวณิช (กรุงเทพมหานคร) : ทานประธานที่เคารพครับ ผม 
กรณ จาติกวณิช สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดกรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปตย 
ทานประธานครับ ผมไดรับมอบหมายจากทานผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร  
ทานอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ใหเปน ๑ ในคณะของทีมเศรษฐกิจของพรรคประชาธิปตย 
ที่จะมาอภิปรายเร่ืองที่ใกลตัวพี่นองประชาชนมากที่สุด ก็คือเร่ืองที่เกี่ยวกับปญหา
เศรษฐกิจ ปญหาปากทอง และในการทําหนาที่นั้นผมและคณะมีความจําเปนที่จะตอง 
ใชสิทธิที่ไดยื่นญัตติไวในการอภิปรายไมไววางใจทานนายกรัฐมนตรี และทานรัฐมนตรี 
ที่มีความเกี่ยวของอยางใกลชิดมากที่สุดกับการกําหนดนโยบาย คือทานรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลัง นายแพทยสุรพงษ สืบวงศลี และทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 
ทานมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ ซึ่งทานมิ่งขวัญ  ณ เวลานี้ไมไดอยูในหองนี้ แตอยางไรก็แลวแต 
 



 ๒๓๐
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                      กุลนิษฐ ๑๐๓/๒ 
 
ความกังวลของผมในฐานะรัฐมนตรีเงาวาการกระทรวงการคลัง ก็คือความกังวลในแงของ
แนวการบริหารของทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง แตผมก็จะมีการพาดพิงไปถึง
การทํางานของทานรัฐมนตรีม่ิงขวัญบาง แตอยางไรก็แลวแตทานมิ่งขวัญควรที่จะรีบ 
กลับเขามาในหองประชุมนี้ เพราะวาผมมีเพื่อนสมาชิกอีกหลายทานที่รอคิวที่จะอภิปราย
ในความลมเหลวของการบริหารจัดการในสวนของกระทรวงพาณิชย สงผลความเดือดรอน
ในแงของคาครองชีพของพี่นองประชาชนโดยทั่วไป ในฐานะรัฐมนตรีเงาผมไดติดตาม 
การทํางานของทานรัฐมนตรีวาการสุรพงษมาอยางใกลชิดตั้งแตแรก ผมมีความกังวลอยู 
๒ ประเด็นในสวนของนายแพทยสุรพงษ ประเด็นที่ ๑ ผมมีความกังวลตั้งแตแรกในสวน
ของประสบการณที่ทานมีในแวดวงเศรษฐกิจ สวนประเด็นที่ ๒ ผมมีความกังวลในสวน
ของหมวกทั้ง ๓ ใบที่ทานตองใสในเวลาเดียวกัน ใบแรกก็คือในฐานะเปนรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลัง ใบที่ ๒ ในฐานะเปนเลขาธิการพรรคพลังประชาชน และใบที่ ๓  
ในฐานะของผูสนิทของอดีตผูมีอํานาจ แตจริง ๆ แลวทานประธาน ทั้ง ๒ ประเด็นปญหา
ทางดานประสบการณ และหมวกทั้ง ๓ ใบที่ทานใสอยูนั้นไมไดมีความจําเปนที่จะตอง
เปนอุปสรรคตอการปฏิบัติหนาที่ของทานรัฐมนตรี ตราบใดที่ทานมีความตั้งใจที่จะเรียนรู
เกี่ยวกับเนื้องานของทานในฐานะเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ตราบใดที่ทานมี
ความจริงใจในการที่จะเขามาชวยแกปญหาปากทอง ปญหาเศรษฐกิจใหกับประเทศชาติ 
ใหกับพี่นองประชาชน และที่สําคัญตราบใดที่ทานไมมีเจตนาตั้งใจที่จะเขามาปกปอง
ผลประโยชน และเอื้อใหกับพวกพองของทาน แตเมื่อสักครูทานจุติ ขออนุญาตเอยนาม 
ทานจุติ ไกรฤกษ ก็ไดอภิปรายไปแลววาพวกเราไมสามารถที่จะใหความไววางใจ 
กับทานไดในทั้ง ๓ กรณี ตลอดชวง ๔ เดือนที่ผานมาทานไมไดแสดงวาทานไดเรียนรู 
ถึงสาเหตุของปญหาเศรษฐกิจที่พี่นองประชาชนชาวไทยทั้งประเทศตองรับรู ทานไมได
แสดงความจริงใจวานโยบายที่ทานไดประกาศออกมานั้นเปนนโยบายที่จะนํามาสู 
การแกปญหาใหกับพี่นองประชาชนอยางแทจริง และตลอดเวลา ๔ เดือนที่ผานมา 
ทานก็มีพฤติกรรมที่เอื้อและปกปองประโยชนของพรรคพวก ----------------------------------- 
 

 - ๑๐๔/๑ 



 ๒๓๑
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ           ณัฐวัฒน ๑๐๔/๑ 
 
เมื่อสักครูนะครับ ผมตองขออนุญาต ทานไดกลาวถึงกรณีที่ทานจุติไดอภิปรายไววา  
หนึ่งในสิ่งแรกที่ทานพูดหลังจากที่ไดรับตําแหนงเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังก็คือ
การแสดงความสนับสนุน ๑๑๑ อดีตกรรมการบริหารของพรรคไทยรักไทยใหเขามา 
รับตําแหนงกรรมการในรัฐวิสาหกิจที่ทานดูแล เมื่อสักครูทานบอกวาทานเพียงแต 
ใหคําตอบในเชิงหลักการ ซึ่งตามหลักการแลวบุคคลเหลานี้ถูกตองตามกฎหมายมีสิทธิ 
ที่จะเขามารับตําแหนงรัฐวิสาหกิจได ผมจะขอเรียนวาผมอาจจะมีความคิดเห็น 
ในเชิงแตกตางกับทานในประเด็นนั้น แตผมมองวาแมแตในประเด็นหลักการทานก็คิดผิด 
และนี่ก็คือหนึ่งในปญหาของทานในสวนของการบริหารรัฐวิสาหกิจในเชิงธรรมาภิบาล  
ที่ทานคิดผิดเพราะวาในฐานะรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังที่เปนผูถือหุนใหญ 
ในรัฐวิสาหกิจตาง ๆ ทานมีหนาที่ที่จะตองใหนักการเมืองไมวาจะเปน ๑๑๑ คน 
หรือนักการเมืองที่อยูในสภาแหงนี้ไมวาจะจากพรรคใดก็แลวแตมีบทบาทในรัฐวิสาหกิจ
ใหนอยที่สุด เพราะฉะนั้นหลักการของทานที่ทานเพิ่งไดชี้แจงกับสภาเมื่อสักครูนี้ก็เปน
หลักการที่ผิดพลาดอยูแลว วกกลับมาเรื่องของปญหาเศรษฐกิจครับทานประธาน  
เร่ืองปญหาเศรษฐกิจนั้น ผมขอเรียนทานรัฐมนตรีผานทานประธานวาเปนเรื่องที่
ประชาชนเขาคิดออกครับ แลวก็นักลงทุนตางประเทศที่ทานอางถึงเมื่อสักครูเขาคิดออก
แนนอนวา สาเหตุหลักของปญหาเศรษฐกิจที่เราประสบอยูทุกวันนี้มันเปนเพราะอะไร  
เขารูวาไทยหลีกเลี่ยงไมได ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปญหาสภาวะเศรษฐกิจตางประเทศ 
แตที่ประชาชนคนไทยและนักลงทุนที่ทานอางถึงมีความสับสน ก็เปนเพราะขอเท็จจริง 
กับปญหาไมมีความสอดคลองกัน คาน้ํามัน คาไฟ คาพลังงานที่แพงขึ้น อันนี้เปนปญหา 
ที่แทจริง แตประชาชนสับสนครับวาทําไมบริษัทที่ผูกขาดทางดานพลังงานที่ เปน
รัฐวิสาหกิจกระทรวงการคลังถือหุนอยูกลับมีกําไรเพิ่มขึ้นนับแสนลานบาท ประชาชน
เขาใจดีครับวาประเทศไทยมีศักยภาพในการที่จะพัฒนาพืชพลังงาน พลังงานทดแทน  
แตก็สับสนวาทําไมนโยบายของรัฐบาลไมเอื้อตอการพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อมา 
ลดภาระคาใชจายของประเทศ ของพี่นองประชาชนในการนําเขาน้ํามันเชื้อเพลิง  
ทางรัฐบาลเองไดยืนยันมาโดยตลอดวาหนึ่งในภาระที่สําคัญที่สุดของรัฐบาลก็คือ 
 



 ๒๓๒
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ           ณัฐวัฒน ๑๐๔/๒ 
 
การกระตุนใหมีการลงทุน แตใน ๒ วันขางหนาในการอภิปราย พ.ร.บ. งบประมาณ 
เราก็คงจะไดคําตอบจากทานวา ในเม่ือการลงทุนเปนภาระสําคัญทางดานเศรษฐกิจ 
ของรัฐบาล ทําไมงบการลงทุนที่รัฐบาลไดนําเสนอตอรัฐสภากลับมีเม็ดเงินและเปอรเซ็นต
สัดสวนของงบประมาณโดยรวมที่ลดลงและแสดงทิศทางวาต่ําลงเรื่อย ๆ ประชาชน 
สับสนครับวาทําไมราคาขาวในตลาดโลกถึงสูงที่สุดเปนประวัติการณ แตชาวนากลับมี
ปญหาเรื่องราคาขาวเปลือก และแนนอนที่ประชาชนเดือดรอนก็คือแนวโนมของการเอื้อ
ตอพรรคพวกอยางตอเนื่องของทานรัฐมนตรีและคณะรัฐบาล  ทานรัฐมนตรีครับ 
ผมจะขอเรียนวา ตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังนั้นเปนตําแหนงอันทรงเกียรติ 
เปนตําแหนงที่ผูคนเคารพนับถือมากที่สุดตําแหนงหนึ่งในประเทศ สาเหตุที่เปนเชนนั้น
เพราะขุนคลังในอดีตไดสะสมบารมี สะสมผลงาน  ทําใหตําแหนงนี้ เปนตําแหนง 
ที่นาเคารพนับถือ แตผมและพวกในวันนี้ มีความจําเปนตองเรียนทานประธานวา
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไดทําลายสิ่งเหลานี้หมด และการที่ทานไดทําลาย 
มนตขลังของการเปนขุนคลังก็จะทําใหทานเองนั้นมีปญหาตอการแกปญหาเศรษฐกิจ 
ปญหาปากทองของพี่นองประชาชนตอไป  เมื่ อสักครู ท านจุติ ไดอ างถึ งการที่ 
ทานรัฐมนตรีเมื่อเขามาดํารงตําแหนงใหม ๆ ไดประกาศวาทานจะขอคําปรึกษา 
ทางเศรษฐกิจจากอดีตผูนํา -------------------------------------------------------------------------- 
 

 - ๑๐๕/๑ 
 

           
 
 
 



 ๒๓๓
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                ดวงใจ ๑๐๕/๑ 
 
อันนี้ผมไมแปลกใจวาแนวความคิดในเชิงนโยบายของทาน ของรัฐบาลทานในเชิง
เศรษฐกิจยังติดอยูกับอีหรอบเดิมในสวนของนโยบายที่ทานไดนําใชในชวงของการบริหาร
จัดการของรัฐบาลพรรคไทยรักไทย ป ๒๕๔๕ ถึงประมาณป ๒๕๔๘ และในชวงนั้นก็ไดมี
การประชาสัมพันธการโฆษณาในแงของผลตอนโยบายตาง ๆ ทําใหวันนี้ทานในฐานะ 
ผูที่รับผิดชอบเศรษฐกิจ รับผิดชอบตอนโยบายกลับสับสนคิดวาความสําเร็จนั้นเปนจริง 
แตผมขอถามเถอะครับ ขอถามทานรัฐมนตรี ขอถามทานประธาน เพื่อนสมาชิก 
ในหองประชุมและพี่นองประชาชนที่ติดตามการอภิปรายอยูวาดูในสวนของสาธารณูปโภค
ของประเทศไมวาจะเปนรถไฟ ไมวาจะเปนสนามบิน ไมวาจะเปนพื้นถนนวาทานมี 
ความภาคภูมิใจกับระดับคุณภาพสาธารณูปโภคของไทยเมื่อเทียบกับประเทศตาง ๆ 
แมแตประเทศเพื่อนบานหรือไม มีการพัฒนามากนอยแคไหนในชวง ๕-๖ ปที่ผานมา  
ภาคเกษตรตอนนี้เปนชวงที่เราควรจะไดประโยชนอยางเต็มที่แตกลับมีปญหาทุกขั้นตอน 
ระบบน้ําไมเคยมีการพัฒนา และสุดทายก็ตองวกกลับเขามาสูการใชนโยบายเดิม ๆ 
อยางเชนการที่จะตองเขามาประกันราคาขาว เร่ืองของภาคบริการ สภาพแวดลอม 
มีผลกระทบตอความนาสนใจของไทยในฐานะแหลงทองเที่ยว และภาคบริการในแงของ
รายไดของประเทศก็มีสัดสวนที่ลดลงเรื่อย ๆ เมื่อเทียบกับเศรษฐกิจโดยรวม สวนทางกับ
ประเทศอยางเราที่ควรจะไดประโยชนจากภาคบริการมากกวานี้ สวนในแงของ 
ความเขมแข็งของครัวเรือน ก็เปนที่วิพากษวิจารณและอภิปรายกันหลายครั้งหลายรอบ 
ในอดีตในสภาแหงนี้ในแงของปริมาณหนี้ตอครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นกวา ๒ เทาในชวงของ 
การบริหารจัดการของรัฐบาลชุดกอนหนาโนน ตลาดหุนที่ทานไดพูดถึงเมื่อสักครู 
ผลตอบแทนของตลาดหุนไทยก็อยูในลําดับที่ต่ําที่สุดตลาดหนึ่งในภูมิภาคเอเชีย 
เพราะฉะนั้นในชวงที่ผานมานโยบายที่ไดนํามาใชในการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยนั้น
สรุปไดสั้น ๆ วาไมประสบความสําเร็จลมเหลวโดยสิ้นเชิง แตก็ยังเปนนโยบายที่ 
ทานนํามาใชอยูในการบริหารเศรษฐกิจทุกวันนี้ ผมอยากจะเรียนตอทานนายกรัฐมนตรี
และทานรัฐมนตรีวาโจทยทางเศรษฐกิจไดเปลี่ยนไปแลวอยางสิ้นเชิง เมื่อสมัยที่ทานกําลัง
หาเสียงอยูกอนที่จะมีการเลือกตั้งเมื่อปลายปที่แลว ปญหาคือเร่ืองของความเชื่อม่ัน  
 



 ๒๓๔
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ               ดวงใจ ๑๐๕/๒ 
 
ตางประเทศไมเชื่อม่ันเพราะเราบริหารจัดการนอกระบอบประชาธิปไตย นักลงทุนในประเทศ 
ผูบริโภคไมกลาที่จะจับจายใชสอยทําใหเกิดปญหาอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ 
ชะงักงัน ดังนั้นทานจึงไดนําเสนอนโยบายที่จะเรียกคืนความเชื่อม่ัน นโยบายที่จะกระตุน
เศรษฐกิจ แตตามที่ผมไดเรียนตั้งแตทานเขามารับตําแหนงโจทยเศรษฐกิจไดเปลี่ยนไป
เนื่องจาก ๓ วิกฤติสําคัญของโลก ซึ่งทานคงทราบดีนะครับ ทั้ง ๓ วิกฤตินั้นก็มีผลตอ
ประเทศไทยและมีผลตอทุก ๆ ประเทศทั่วโลก วิกฤติแรกก็คือวิกฤติตลาดเงินของ
สหรัฐอเมริกา วิกฤติที่ ๒ ก็คือวิกฤติพลังงาน และวิกฤติที่ ๓ ก็คือวิกฤติอาหาร แตตามที่
ทานผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรไดเรียนไวเมื่อวานนี้ วิกฤติอาหารเปนนิยามที่
ประเทศนําเขาอาหารเปนผูกําหนด แตในสวนของประเทศไทยนั้นเราสามารถที่จะเรียก 
ไดวาเปนโอกาส เพราะฉะนั้นแตละประเทศก็ตองกําหนดนโยบายแลวแตความเหมาะสม
ของประเทศนั้น แลวแตความไดเปรียบหรือเสียเปรียบของแตละประเทศที่อาจจะมี  
ก็ตองมาประเมินครับวาในสวนของประเทศไทยนั้นเราไดเปรียบในจุดไหนบาง ------------- 
 

          - ๑๐๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๓๕
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                 นิวรา ๑๐๖/๑ 
 
แตทานรัฐมนตรีตองมีความเขาใจในความไดเปรียบและเสียเปรียบเพื่อที่จะกําหนด
นโยบายที่เหมาะสมกับประเทศเราได อันดับแรก ผมตองขออนุญาตชมเชยการทํางาน
ของธนาคารแหงประเทศไทยในสวนของนโยบายการกําหนดอัตราเงินเฟอเปนเปาหมาย
ในเชิงนโยบายหรือศัพทภาษาเทคนิคที่เขาเรียกวา อินเฟลชัน ทารเกตติ้ง (Inflation targeting)
ตัวนี้เปนตัวสําคัญที่ทําใหปญหาเงินเฟอของประเทศนั้นเมื่อเทียบกับประเทศหลาย ๆ ประเทศ
ในภูมิภาคเอเชีย เรามีปญหาเงินเฟอที่อยูในอัตรานากลัวนอยกวาเขา เดือนพฤษภาคม  
๗ เปอรเซ็นตเศษ ๆ เทียบกับ ๒๕ เปอรเซ็นตของเวียดนาม เทียบกับเกือบ ๑๐ ปอรเซ็นต 
ที่ประเทศจีน และการที่ทางธนาคารกลางไดปรับเปลี่ยนนโยบายใหเงินบาทแข็งคาขึ้นนั้น
ก็เปน ๑ ในสาเหตุหลักในการควบคุมสภาวะเงินเฟอ ทําใหเราสามารถที่จะซื้อน้ํามัน
เชื้อเพลิงที่มีราคาสูงขึ้นเรื่อย ๆ ในราคาที่ต่ําลงได นอกจากนั้นทานผูนําฝายคาน 
ในสภาผูแทนราษฎรก็ไดอภิปรายไปแลวเมื่อวานนี้วาการยกเลิกนโยบายอุดหนุน 
ราคาน้ํามันที่ รัฐบาลที่ทานเคยเปนรัฐมนตรีไดเคยนํามาใชก็เปนตัวที่ชวยลดภาระ
งบประมาณของเรา โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับหลาย ๆ ประเทศเพื่อนบานที่ยังดันทุรัง
ใชนโยบายนี้อยู นอกจากนั้นขอไดเปรียบของเราตามที่ผมไดเรียนไปเม่ือสักครูก็คือ 
สถานะของประเทศไทยในการที่จะเปนผูสงออกอาหาร และสถานะของประเทศไทย 
ที่ มีศักยภาพที่จะผลิตเชื้อเพลิงทดแทนได นอกจากการไมเขาใจความไดเปรียบ 
ของประเทศไทย นอกจากการที่ทานรัฐมนตรีไมไดออกนโยบายเพื่อฉวยโอกาสในสวนของ
ความไดเปรียบของประเทศไทยแลว ทานรัฐมนตรียังแสดงความเขาใจนอยเกินไป 
ในสวนของความเสียเปรียบของประเทศดวย อันดับแรกก็คือ เร่ืองของอุตสาหกรรม
พลังงานของเรา อุตสาหกรรมพลังงานของไทยเปนอุตสาหกรรมที่ยังขาดประสิทธิภาพ 
ระดับการแขงขันต่ํา สรางปญหาในแงของคุณภาพ บริการและราคาสินคาใหกับ 
พี่นองประชาชนและอุตสาหกรรมตาง ๆ ที่ตองใชพลังงาน นอกจากนั้นภาคเกษตรของเรา
ดอยพัฒนา ชาวนายังไมสามารถรวมตัวกันเปนสหกรณ ชาวนาขาดความสามารถ 
ในการเขาถึงแหลงทุน  และตามที่ผมไดเ รียนไปแลวเมื่อสักครู ปญหาน้ํายังเปน 
ปญหาที่หนักหนวงที่สุดสําหรับเกษตรกรไทย ที่สําคัญที่สุดและปฏิเสธไมไดในแงของ 
 



 ๒๓๖
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                 นิวรา ๑๐๖/๒ 
 
ขอเสียเปรียบของไทยเมื่อเทียบกับหลาย ๆ ประเทศเพื่อนบานคือเรื่องของการบริหาร
จัดการโดยรัฐบาลที่มีความบกพรอง ไรวิสัยทัศนและขาดความจริงใจอยางตอเนื่อง  
ทานประธานครับ ถึงจุดนี้ผมมีความจําเปนตองเรียนอีกครั้งหนึ่งวาที่พวกผมไมสามารถ 
ที่จะใหความไววางใจทานรัฐมนตรีเปนผูนําในการบริหารเศรษฐกิจ แกไขปญหาปากทอง
ของพี่นองประชาชนไดตอไปเพราะทานยังไมไดแสดงความเขาใจตอแนววิธีในการ
แกปญหาที่เกิดขึ้นจาก ๓ วิกฤติที่ผมไดเรียนไปเมื่อสักครู วิธีที่ทานจะตองนํามาเพื่อแกไข
ปญหาเศรษฐกิจของไทยคือวิธีที่นักเศรษฐศาสตรเรียกวาแกปญหาโดยการแกทางอุปทาน 
หรือที่ใชศัพทภาษาอังกฤษวา ซัพพลาย ไซซ (Supply size) นั่นคือการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต การเพิ่มปริมาณสินคา ปริมาณสินคาเพิ่มขึ้น ประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้น 
สุดทายราคาสินคาที่เพิ่มขึ้นก็จะปรับลดลงมา ถาทานไมปรับปรุงทางดานนี้มีทางเลือก
ทางเดียวคือรอใหความตองการของประชาชนลดลงเนื่องจากการตกงาน สุดทาย
ประชาชนก็จะอดตาย แตแทนที่ทานจะทางดานอุปทานมาแกไขปญหาเศรษฐกิจ  
ทานกลับใชนโยบายแบบเดิม ๆ ตามที่ผมไดเรียนไปเมื่อสักครูที่ทานเคยใชในอดีต  
ทานก็มาใชวิธีการควบคุมราคา ทานมัวแตแกปญหาเฉพาะหนาแลวแตม็อบไหน 
จะมารองเรียนกับกระทรวงตาง ๆ ของทาน ทั้งหมดทั้งปวงทําใหการแกปญหาเศรษฐกิจ
ของไทยไมไปในทิศทางที่ เราตองการ  และทานไมควรคิดวาปญหาที่ เกิดขึ้นจาก 
ราคาน้ํามันที่สูงขึ้นนั้นเปนอะไรที่ทานแกไขไมได เปนอะไรที่ทานทําไมไดทานนายกรฐัมนตร ี
 

- ๑๐๗/๑ 
 
 



 ๒๓๗
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                       เบญจมาภรณ ๑๐๗/๑ 
 
ทานนายกรัฐมนตรี เมื่อวันจันทรในการอภิปรายของวุฒิสภาไดพูดไว ไดทาเอาไววา
รัฐบาลไหนใครเขามาจะสามารถทําใหราคาน้ํามันลดลงเหลือ ๒๐ เหรียญตอบารเรลได 
ผมจะขอเรียนทานนายกรัฐมนตรี ผมจะขอเรียนทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังวา
ไม มีใครหรอกครับที่ เสนอวาถาได เปนรัฐบาลจะทําใหราคาน้ํามันลดลงมาเปน  
๒๐ เหรียญตอบารเรลได แตที่ประชาชนตองการจะไดยินจากทางรัฐบาลก็คือ ในขณะที่
ราคาน้ํามันสูงถึง ๑๓๐ เหรียญตอบารเรลนั้น รัฐบาลจะแกไขปญหาใหกับเขาอยางไร 
และแนนอนที่สุดการเสนอนโยบายเศษสตางคของทานนายกรัฐมนตรีไมสามารถที่จะ
แกไขปญหาใหเขาได แลวก็ไดพิสูจนมาแลวในชวง ๔ เดือนที่ผานมา ผมขอเรียนวา 
โจทยเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป ปญหาเงินเฟอที่เราตองประสบเปนปญหาที่หนักหนวงยิ่งกวา
ปญหาเรื่องของอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจในชวงปที่แลว เพราะเงินเฟอเสมือนกับ
เปนภาษีที่ทุกคนตองจาย แตประเด็นก็คือทุกคนตองจายในอัตราเดียวกัน ณ เวลานี้ 
ภาษีเงินเฟอของเราคือ ๗ เปอรเซ็นต ซึ่งหมายความวาคนจนรายไดต่ําตองเสียสัดสวน
ของรายไดของตนเองกับภาษีเงินเฟอมากกวาคนรวย  เพราะฉะนั้นทานรัฐมนตรี 
ตองเขาใจวา ณ วันนี้ในชวงสภาวะเงินเฟอสูง กลุมประชาชนที่เดือดรอนมากที่สุดก็คือ
กลุมผูมีรายไดต่ํา นโยบายของทานตองออกมาเพื่อลดภาระของประชาชนที่ยากจน 
กอนอื่น นี่คือปญหาเฉพาะหนาที่ทานมีความจําเปนที่จะตองแกไข นั่นคือสาเหตุที่ 
คณะของผมโดยเฉพาะตัวผมเองที่ไดมีโอกาสเขาไปพบทานที่ทําเนียบนําเสนอวิธีการ
แกปญหาใหกับพี่นองประชาชนที่เดือดรอนจากภาวะคาครองชีพสูงขึ้น นําเสนอใหทาน
ออกงบสมทบเพื่อบรรเทาปญหาใหกับผูสูงอายุ ผูสูงอายุเดือดรอนที่สุดครับ รายไดไมมี 
เพราะฉะนั้นการที่เราไดเขาไปเสนองบสมทบใหทานสามารถที่จะจําหนายเบี้ยยังชีพ
ใหกับผูสูงอายุไดครบทุก ๆ ทานตามสิทธิที่ควรจะไดรับนั้นกลับถูกทานปฏิเสธ พรอมกัน
เรามองเห็นวาอีกกลุมหนึ่งที่จะประสบปญหาเรื่องของคาใชจายก็คือผูปกครอง เราจึง
นําเสนองบสมทบเพื่อใหผูปกครองสามารถที่จะมีความมั่นใจไดวาลูกหลานเขาจะได 
เรียนฟรีจริง แตเชนเดียวกันไดรับการปฏิเสธจากทานรัฐมนตรี ก็ยังดีครับ -------------------- 
 

 - ๑๐๘/๑ 



 ๒๓๘
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                                 สายชล ๑๐๘/๑ 
 
ในสวนของคณะรัฐมนตรีเงาเราก็ไดนําเสนอแนวคิดในเรื่องของการออกคูปองแกจนใหกับ
ทานรัฐมนตรีมาแลวเกือบ ๓ เดือน สุดทายทานสนองตอบ แตก็อีกแหละครับ เชนเดียวกัน
กับทุกนโยบายที่ทานนําเสนอยังขาดความครบถวน ขาดความรอบคอบ และสุดทาย 
ก็จะเหลือเพียงแคโครงที่มีความเพียงพอในการสรางคะแนนเสียงใหทานในชวงระยะสั้น 
ทานไดเร่ิมพูดก็ผิดหลักแลวครับ ทานไดพูดถึงการเสนอเงินสดแทนคูปองในบางกรณี 
ทานไดพูดถึงการมอบหนาที่การชี้วาใครจนใหกับผูนําชุมชน และทานไดพูดในสวนของ
กรอบเวลาของนโยบายนี้กําหนดไวที่ ๖ เดือนถึง ๑๒ เดือน ผมก็ไดตั้งคําถามผานสื่อ 
ไปแลว วาทานคิดหรือวาหลังจาก ๖ เดือนผานไป กลุมคนจนที่เปนกลุมเปาหมายของ
ทานเขาจะหายจน นี่เปนนโยบายฉาบฉวย เปนนโยบายที่พิสูจนถึงความไมจริงใจของ
ทานรัฐมนตรีในการที่จะแกปญหาของพี่นองประชาชน ----------------------------------------- 
 

 - ๑๐๙/๑ 
 
              



 ๒๓๙
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                 จีรนุช ๑๐๙/๑ 
 
ผมก็จะเสนอคําตอบใหกับทานเลยวาทานตองกําหนดกรอบที่ชัดเจนวาคนจน 
ที่ทานพูดถึงนั้นคือใคร อยูที่ไหน ทานตองสํารวจในเชิงวิทยาศาสตร ไมใชใหหัวคะแนน 
ของทานเปนคนไปชี้วาใครควรที่จะไดรับสิทธิ และนโยบายนี้ตองมีความยั่งยืน ทานตองมี
นโยบายคูขนานวาทานจะทําอยางไร ๖ เดือน ๑๒ เดือนผานไปที่จะยกระดับโอกาส
ความสามารถของคนจนกลุมนี้เพื่อในอนาคตเขาไมจําเปนที่จะตองแบมือรอรับคูปอง  
รอรับอานิสงสจากรัฐบาลตอไป และนี่ก็เปน ๑ ในแนวคิดในเชิงการแกปญหาในทาง
อุปทานซึ่งทานไมไดคิด แทนที่จะนําเสนองบสมทบชวยคนจน ทานไดกลับนําเสนอ
นโยบายเพิ่มคาลดหยอนภาษี ซึ่งนอกจากจะไมมีผลในสวนของการกระตุนเศรษฐกิจ
อยางที่ทานไดพูดเอาไว แมแตเพื่อนของผมหลาย ๆ คนที่พอมีสตางคยังพูดกับผมเลยวา
ทําไมรัฐบาลใจดีกับคนมีสตางคจัง เพราะฉะนั้นผมถึงไดเรียนทานวา เมื่อโจทยเศรษฐกิจเปลี่ยน 
ปญหาเงินเฟอมี กลุมคนที่ทานควรไดชวยเหลือกอนอื่นใดคือผูยากไร แตทานกลับปฏิเสธ
ทุกโอกาสที่เราไดนําเสนอตอทาน นอกจากการแกปญหาเฉพาะหนา หนาที่ของทานคือ
เสนอนโยบายที่จะแกจุดออนเศรษฐกิจไทย และ ๑ ในขอเสียเปรียบที่ผมไดเรียนไป 
เมื่อสักครูของประเทศไทย โครงสรางเศรษฐกิจไทยก็คือเร่ืองของอุตสาหกรรมพลังงาน 
และเมื่อพูดถึงอุตสาหกรรมพลังงานก็ปฏิเสธไมไดครับวา เราจําเปนตองพูดถึง ปตท. 
สาเหตุที่เราตองพูดถึง ปตท. และความเกี่ยวโยงที่ ปตท. มีกับทานก็คือ ปตท. ถึงแมเปน
บริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย  ยังมีสถานะเปนรัฐวิสาหกิจที่
กระทรวงการคลังถือหุนอยูถึง ๕๒ เปอรเซ็นต และความจริงมีสิทธิที่จะซื้อหุนกลับคืน 
มาจากกองทุนวายุภักษอีกเกือบ ๑๕ เปอรเซ็นตในอนาคต เพราะฉะนั้นทานรัฐมนตรี
ปฏิเสธความรับผิดชอบที่มีไมได เมื่อสักครูทานจุติอภิปรายเรื่องการบินไทย ทานพยายาม
ที่จะผลักความรับผิดชอบไปที่กระทรวงคมนาคม แตทานปฏิเสธไมไดวากระทรวงการคลัง
มีตัวแทนนั่งอยูในคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจทุกรัฐวิสาหกิจที่ทานถือหุนอยู เอาเขาไป
นั่ งกินเบี้ยประชุมเฉย  ๆ  หรือครับ  ทานมีหนาที่และทานตองนําไปสูการปฏิบัติ  
ผมจะขออนุญาตเรียนขอเท็จจริงเกี่ยวกับ ปตท. สักเล็กนอย เพราะวาเมื่อวันจันทร 
ที่ทาน ส.ว. ไดอภิปราย ก็มิวายไดมีโอกาสไดอภิปรายเรื่องของ ปตท. เชนเดียวกัน 
 



 ๒๔๐
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                 จีรนุช ๑๐๙/๒ 
 
ขอเท็จจริงที่ปฏิเสธไมไดก็คือในปที่รัฐบาลพรรคไทยรักไทยไดนํา ปตท. เขาไปจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย ผานกระบวนการการแปรรูปครั้งนั้น ทางรัฐบาลไดขายหุนทั้งหมดไป 
๓๐  เปอร เซ็นต  รัฐบาลได รับเงินจากการขายหุนครั้ งนั้นจํานวนรวมประมาณ  
๓๐,๐๐๐ ลานบาท ทานผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรไดอภิปรายไปแลวเมื่อวานนี้วา 
ปตท. ณ ปจจุบันกําไรอยางนอยที่สุดปนี้ ๑ แสนลานบาท แนนอน ปตท. มีนโยบาย 
จายปนผล ๓๐ เปอรเซ็นตของกําไร เพราะฉะนั้นหมายความวาเงินปนผลเพียงแคปเดียว
ของการดําเนินการของ ปตท. เทากับเงินทั้งหมดที่รัฐบาลไดรับจากการขายหุนในครั้งนั้น 
แตผมก็ไมไดโทษรัฐบาลนะครับ เพราะเรียนตามตรงสวนหนึ่งอาจจะจริงครับ หลังจาก 
จดทะเบียนเขาเปนบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพยแลว ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
อาจจะดีขึ้น แถมซ้ําแลวใครจะไปทราบครับ ณ ปนั้นที่ทานเอาหุน ปตท. มาขายในตลาดวา 
โอกาสในการทํากําไรของ ปตท. จะดีเชนวันนี้ เพราะฉะนั้นผมไมไดมากลาวหาทาน 
อยางไมมีความรู แตผมอยากจะเรียนวาในฐานะที่ทานและกระทรวงการคลังถือหุน  
๕๒ เปอรเซ็นตใน ปตท. ทานตองยอมรับความจริงเชนเดียวกันครับวาอํานาจผูกขาด 
ของ ปตท. นั้นเปนปญหาตออุตสาหกรรมพลังงาน เปนปญหาตอพี่นองประชาชน 
ที่ตองเสียคาไฟ คาน้ํามัน คาแกสในราคาที่สูงเกินความจําเปนจริง --------------------------- 
 
                - ๑๑๐/๑ 



 ๒๔๑
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ             วันทนา ๑๑๐/๑ 
 
อันดับแรกผมเคยพูดเรื่องนี้ในเวทีอ่ืนมากอน ในเม่ือ ปตท. กําไรขึ้นเรื่อย ๆ และกําไร 
สูงกวาที่เคยคาดไว ทําไมทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังถึงยังยอมให ปตท.  
เพียงจายปนผลออกมาแค ๓๐ เปอรเซ็นตของกําไร ปตท. กําไร ๑ แสนลานบาท  
จายปนผล  ๓๐  เปอร เซ็นต  กระทรวงการคลังถืออยูประมาณ  ๕๐  เปอร เซ็นต
กระทรวงการคลังไดเพียง ๑๕,๐๐๐ ลานบาทตอป ทําไมอีก ๗๐,๐๐๐ ลานบาท ทิ้งไวให 
ปตท. ทําอะไร แคนี้ก็ผูกขาดจะแยอยูแลว ทําไมทานรัฐมนตรีถึงไมพิจารณาที่จะยกระดับ
ปนผลเพื่อรัฐบาลจะไดมีรายไดเพิ่มขึ้นนํามาใชประโยชนในโครงการตาง ๆ อยางเชน 
ที่ทานเคยปฏิเสธพวกผมมา นอกจากนั้นผมจะขอเรียนขอเท็จจริงก็คือ ปตท. มีอํานาจ
ผูกขาดตั้งแตตนจนปลาย และประเด็นปญหาก็คือ ปตท. ใชอํานาจเหนือตลาดนี้ 
ในการคากําไรเกินควร อันดับแรก ปตท. มี ปตท.สผ. ซื้อแกสมีสิทธิแตผูเดียว แถมยังซื้อ
จากบริษัทลูกตัวเองอีกตางหาก และทุกแหลงแกสที่ซื้อจาก สผ. ก็ซื้อในราคาที่สูงกวา 
ซื้อจากแหลงอื่น ตรงนี้ไมถูกตอง และอยูในวิสัยของทานรัฐมนตรีที่จะแกไขได ลงมาที่ 
โรงแยกกาซก็ผูกขาด ราคาขายที่ขายใหกับการไฟฟาฝายผลิต ขายใหกับบริษัทผลิตไฟฟา
เอกชนก็เปนราคาที่สูงกวาที่ ปตท. ขายใหกับบริษัทปโตรเคมในเครือตัวเอง พูดถึง 
ปโตรเคมแตกอนมีคูแขง ปตท. เดี๋ยวนี้หายเกือบหมดแลว คอย ๆ กวานซื้อ ไลซื้อ 
ทีละบริษัท ๆ จน ณ วันนี้เหลือเพียงแคเครือปูนซีเมนตไทยที่ยังบังอาจแขงขันกับ  
ปตท. อยู การผูกขาดทั้งหมดนี้สุดทายเปนปญหาเปนภาระของพี่นองประชาชน โรงกลั่น 
ปตท. ก็เขาไปถือหุนดวยเกือบทุกโรงกลั่นแลว สถานีบริการคือปมน้ํามันก็ไลซื้อเขา  
เพราะกดราคาในสวนของตรงนั้น เนื่องจากมีกําไรในสวนของโรงกลั่นเอาเปรียบคูแขง  
ทําใหทางเลือกของประชาชนนับวันยิ่งนอยลง เร่ืองของนโยบายแอลเอ็นจี (LNG) ของ ปตท. 
ไมใชวาผมไมสนับสนุนการใชแกส แตทานรัฐมนตรีตองเขาใจวานโยบายแอลเอ็นจี 
ของ ปตท. ก็จะนํามาซึ่งความผูกขาดการขายแกสตอไปในอนาคตอีก จะเปนการเพิ่ม
อํานาจเหนือตลาดใหกับ ปตท. เพราะฉะนั้นเมื่อมีอํานาจผูกขาด ปตท. ก็ไมจําเปนตอง
แสดงความรับผิดชอบ โดยเฉพาะไมตองแสดงความรับผิดชอบตอลูกคา ไมวาจะเปน
อุตสาหกรรมตาง ๆ ที่มาลงทุนตองอาศัยการใชพลังงานและไมตองแสดงความรับผิดชอบ 
 



 ๒๔๒
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ             วันทนา ๑๑๐/๒ 
 
ตอพี่นองประชาชนผูใชไฟ ผูใชกาซ ผมยกตัวอยางไดครับ ไมไดมาพูดลอย ๆ ปตท.  
มีหนาที่ในการวางทอกาซ การกอสรางทอแกสที่ ๓ เกิดการลาชาสงผลใหความสามารถ
ในการสงแกสของ ปตท. ใหกับบริษัทผลิตไฟฟาตาง ๆ ตองลาชาไปกวา ๒ ป ในชวง  
๒ ปนั้นบริษัทเหลานี้ทําอยางไร แกปญหาอยางไร บริษัทเหลานี้ตองหันจากการใชกาซ 
ไปใชน้ํามันเตาเปนพลังงานมาทดแทน ผมจะขอเรียนทานรัฐมนตรีวาตอหนวยไฟฟา 
ที่ผลิตถาใชแกสตนทุนอยูที่ ๑.๓๖ บาท แตในเม่ือผลจากการที่ ปตท. ลาชาในการ
ดําเนินการการสรางทอแกสตามความรับผิดชอบที่ตนเองไดรับ ทําใหบริษัทผลิตไฟฟา
ตองหันไปใชน้ํามันโดยเฉพาะน้ํามันเตาแทน ความจริงหันไปใชดีเซลดวยบางสวน  
ซึ่งราคาสูงกวาน้ํามันเตาอีกเกือบ ๒ เทา แตดวยความที่สวนใหญหันไปใชน้ํามันเตา 
ผมก็จะขอเพียงแคคํานวณสวนตางจากระดับราคาน้ํามันเตาที่ต่ํากวาคือ ๒.๒๒ บาท 
ตอหนวย ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

    - ๑๑๑/๑ 
 

                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๔๓
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                   รัชนีพร ๑๑๑/๑ 
 
น้ํามันเตา ๒.๒๒ บาท แกส ๑.๓๖ บาท สวนตางคือ ๘๖ สตางค และความจําเปน 
ที่บริษัทผลิตไฟฟาตองใชน้ํามันเตาเพิ่มขึ้นนั้น สุดทายคาใชจายที่ เพิ่มขึ้นก็สงตอ 
ผานเอฟที (Ft) ใหกับผูใชไฟก็คือพี่นองประชาชนคนไทยทั่วประเทศ ในชวง ๒ ปที่ ปตท. 
ดําเนินการลาชาทําใหคาไฟตองเพิ่มขึ้นเปนเม็ดเงินรวมถึง ๑๕,๐๐๐ ลานบาท นั่นคือ
ภาระของพี่นองประชาชนในชวง ๒๕๔๘-๒๕๕๐ ผมไมไดโทษทานรัฐมนตรีวาเปนผูที่ 
ทําใหคาไฟแพงขึ้น แตผมกําลังโทษทานรัฐมนตรีวาทานไมไดเขามาปรับปรุงแกไข  
สาเหตุที่ทําให ปตท. ที่ดําเนินการผิดพลาดแตประชาชนตองเปนผูรับเคราะหอยางในกรณี
ที่เกิดขึ้นจากการสรางทอแกส ไมใชเปนกรณีการสรางทอแกสอยางเดียวครับ ทอแกส 
ที่สงแกสมาจากพมาเคยรั่วไหลมีปญหาเดียวกัน สุดทายก็ตองไปพึ่งการผลิตไฟฟา 
จากแหลงที่ใชน้ํามันเปนเชื้อเพลิงทําใหคาไฟก็แพงขึ้นอีก เพราะฉะนั้นในสวนของ  
ปตท. นั้น ทานรัฐมนตรีมีความรับผิดชอบในการเขาไปปรับโครงสรางเพื่อลดอํานาจ
ผูกขาดที่ ปตท. มีความจริงทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยเดินเขามาพอดี 
ถูกจังหวะครับ เพราะทานเองก็รับผิดชอบเชนเดียวกันในสวนของวิธีการที่จะปรับ
โครงสราง  ปตท .  เพื่อไมใหดําเนินการเปนปญหาเปนภาระตอพี่นองประชาชน  
เรามีพระราชบัญญัติฉบับหนึ่งนะครับ ตั้งแตป ๒๕๔๒ เรียกวา พ.ร.บ. แขงขันทางการคา 
ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็มีบัญญัติไวในเรื่องของการปองกันการผูกขาดการเอาเปรียบ
ลูกคา เอาเปรียบคูแขง แตโดยบังเอิญนาเสียดายครับ มาตรา ๔ ของพระราชบัญญัติ 
ฉบับนี้ระบุไววาพระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแกการกระทําของรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย
วาดวยวิธีงบประมาณ ปตท. เลยหลุดไป แตทานมีหนาที่มีอํานาจอยูแลว ตลอดสมัย 
การประชุมครั้งที่แลวไมมีการนําเสนอกฎหมายที่จะมาชวยแกปญหาใหพี่นองประชาชน
เลยแมแตฉบับเดียว ทําไมทานไมคิดที่จะเสนอแกกฎหมายฉบับนี้เพื่อลดอํานาจผูกขาด
ของ ปตท. ถามวาถาแกแลว ปตท. มาอยูภายใตกฎหมายฉบับนี้จะมีผลอยางไรบาง  
ผมขออนุญาตใชเวลาไมมากในการยกตัวอยาง มาตรา ๒๕ หามมิใหผูประกอบธุรกิจ 
ซึ่งมีอํานาจเหนือตลาดกําหนดหรือรักษาระดับราคาซื้อหรือขายสินคาหรือคาบริการ 
อยางไมเปนธรรม แคนี้พี่นองประชาชนฟงก็ยิ้มแลวครับ ทําไมทานไมทําครับ นอกจากนั้น 
 



 ๒๔๔
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                   รัชนีพร ๑๑๑/๒ 
 
มีอีกหลายมาตราครับ มาตรา ๒๖ หามการกระทํารวมธุรกิจอันอาจจะกอใหเกิด 
การผูกขาดหรือความไมเปนธรรมในการแขงขัน ถามีกฎหมายฉบับนี้บังคับใชกับ ปตท. 
ไมวาจะเปนเรื่องโรงกลั่น ไมวาจะเปนเรื่องสถานีบริการ ไมวาจะเปนเรื่องอุตสาหกรรม 
ปโตรเคมี ปตท. คงกระทําอยางที่เคยทํามาไมได เพราะฉะนั้นอํานาจมีในมือของทาน 
ไมใชวาทานเพียงแตไปโทษราคาน้ํามันตลาดโลกอยูตลอดวาเปนสาเหตุทั้งหมด 
ของปญหาที่พี่นองประชาชนตองแบกรับภาระอยูทุกวันนี้ แลวก็มัวแตนั่งรอวาเมื่อไร 
จะกลับลงมาที่ ๒๐ เหรียญตอบารเรลเสียที มันไมลงหรอกครับ สมมุติไวเลยวามัน  
๑๓๐  เหรียญ  คําถามก็คือทานจะทําอะไร  และที่ผานมาทานไมไดทําอะไรแลว 
นี่คือสาเหตุที่พวกผมไมสามารถไววางใจทานได ในสวนของเรื่องการเพิ่มอุปทาน 
ก็ยังเปนประเด็นอยูในเรื่องของการแกปญหาพลังงานของไทย ประเทศไทยมีขอไดเปรียบ
ที่ผมเรียนไปแตตนนะครับวาเรามีศักยภาพที่จะปลูกพืชพลังงานได ไมวาจะเปนออย 
หรือมันสําปะหลังที่สามารถนํามาผลิตเอทานอล (Ethanol) ใชแทนน้ํามันที่ตองนําเขาได 
แตขอไดเปรียบสวนนี้ทานผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรไดเกริ่นไวตั้งแตเมื่อวาน 
ก็ไดรับการปฏิเสธจากกระทรวงการคลังอีกเชนเคย ---------------------------------------------- 
 

                      - ๑๑๒/๑ 
 
 
 



 ๒๔๕
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ            สทุธาทิพ ๑๑๒/๑ 
 
และทานผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรก็ไดเรียนทานนายกรัฐมนตรีไววานี่ก็เปนหนึ่ง
ในสาเหตุที่เราไมไดแกลงที่จะเลือกอภิปรายไมไววางใจรัฐมนตรีจากพรรคพลังประชาชน
อยางเดียว เมื่อสักครูทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานนั่งอยูตรงนี้ ผมก็จะขอเรียนวา
ทานมีความจริงใจในการที่จะนําเสนอนโยบายเพื่อที่จะใหโอกาสอุตสาหกรรมเอทานอล 
ทั้งในแงของการผลิต การใช การบริโภคใหมีโอกาสขึ้นมาทดแทนการใชน้ํามันที่ตอง
นําเขาจากตางประเทศ แตสุดทายก็ไดรับการปฏิเสธ ทางกระทรวงการคลังไมไดพิจารณา
ขอเสนอของอุตสาหกรรมทางพลังงานดวยความจริงใจ ทานผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร
ไดเรียนถึงมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายนที่เพิ่งผานมานะครับ วาจากขอสรุปของ 
การประชุมของรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานรวมกันกับทางอุตสาหกรรม มีขอสรุปมา
ชัดเจนที่อานแลวก็นาละอายใจ รายงานนี้ไดสรุปใหเห็นวามีการประชุมหารือกับบริษัท
รถยนต ๑๑ บริษัท เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ที่เพิ่งผานไป สรุปเลยวาบริษัทรถยนตทุกรายมี
ความเห็นวารัฐบาลจะตองมีความชัดเจนในการกําหนดทิศทางดานพลังงานของประเทศ
ทั้งในสวนของนโยบาย เอ็นจีวี (NGV) แอลพีจี (LPG) อี (E) ๒๐ อี ๘๕ และไบโอดีเซล 
(Biodiesel) นอกจากนี้อุตสาหกรรมรถยนตเขาเสนอแนะมาอีกตางหาก ผมขออนุญาตอาน
ทานประธานวาหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งหมดควรมีการประสานงานและประชุมหารือ
รวมกันจนไดขอยุติกอนกําหนดเปนนโยบายไมใชตางคนตางทําในปจจุบัน นี่เปนปญหา
ในการบริหารจัดการ และสุดทายผลลัพธก็คือขอเสนอในเชิงภาษีของทางกระทรวงการคลัง 
ที่ ไมสามารถจะเอื้อตอการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนอยางแทจริงได  
ที่ทานรัฐมนตรีรับผิดชอบโดยตรงก็คือโครงสรางภาษี แทนที่จะใชตรรกะเดียวกัน 
ในการคํานวณภาษี อยางที่กรมสรรพสามิตใชกับแกสโซฮอล ทานกลับคํานวณออกมา 
ทําใหภาษีตอลิตรสูงถึงเกือบ ๒.๖๐ บาท ทั้ง ๆ ที่ตามตรรกะเดียวกันและถาทานมี 
ความจริงใจตอการพัฒนาอุตสาหกรรม พลังงานทดแทนดวยการใชเอทานอล อัตราภาษี
ควรจะอยูเพียงแค ๕๕ สตางคตอลิตร นี่อาจจะเปนตัวอยางนโยบายเศษสตางคของ 
ทานนายกรัฐมนตรีที่จะประสบความสําเร็จได นอกจากประโยชนตอผูบริโภคแลว  
การพัฒนาอุตสาหกรรมเอทานอลก็จะสงผลในแงของรายไดใหกับชาวไร ไมวาจะเปน 
 



 ๒๔๖
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ            สทุธาทิพ ๑๑๒/๒ 
 
ชาวไรออยหรือชาวไรมันสําปะหลัง แตตามที่ผมไดเรียน ทานไมไดแสดงความจริงใจ 
ในแงของการสนับสนุนนโยบายนี้ นโยบายเศรษฐกิจอีกสวนหนึ่งที่ผมตองขอเรียนวา 
ผมผิดหวังในตัวทานรัฐมนตรีอยางมากก็คือนโยบายเศรษฐกิจที่จะไปชวยแกปญหา  
๓ จังหวัดชายแดนภาคใต ผมจะขอเรียนทานรัฐมนตรีวาเมื่อ ๓ อาทิตยที่แลว ผมและ
เพื่อนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจากพรรคประชาธิปตยรวม ๕๐ ชีวิต ไดเดินทางไป 
เยี่ยมเยือนพี่นองที่จังหวัดนราธิวาส  จังหวัดยะลา  และจังหวัดปตตานี แตสวนที่ 
ผมจะนํามาเลาใหทานรัฐมนตรีฟงในวันนี้ก็คือความแปลกใจของผม ผมนึกวาชาวบาน 
ทุกคนที่ผมพบไมวาจะเปนชาวพุทธ ชาวมุสลิมที่เรามีโอกาสไปเยี่ยมเยือน จะมารองเรียน
ในเรื่องของความปลอดภัยจะมารองเรียนเรื่องของความมั่นคง หามิไดครับ เร่ืองเหลานั้น
ผมเขาใจวาในระดับหนึ่งไมใชวาปญหาลดลง แตเขาทําใจและมีการปรับตัวได วิถีชีวิตเปลี่ยน 
แตก็มีความจําเปน แตเร่ืองที่เขามารองเรียนกับผมและฝากผมมาเรียนกับทานรัฐมนตรีวา
เขาปรับไมไดจริง ๆ รับสภาพไมไหวแลวก็คือเร่ืองของคาครองชีพ เร่ืองปญหาเศรษฐกิจ 
และสาเหตุที่เขารับสภาพไมไดเพราะเขาไมเห็นทางออกเลยครับ ไมมีนโยบายของรัฐบาลเลย 
 

  - ๑๑๓/๑ 



 ๒๔๗
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ          บุศยรินทร ๑๑๓/๑ 
 
ที่ทานรัฐมนตรีสามารถที่จะนําเสนอเพื่อที่จะใหเขาเห็นแสงสวาง ใหเขาพอเห็นโอกาสวา
ระดับเศรษฐกิจของเขาจะมีการพัฒนานํามาสูการแกปญหาในเรื่องของความมั่นคงตอไป 
ผมขออนุญาตยกตัวอยางเรื่องงาย ๆ ที่ทานสามารถที่จะทําได ณ วันนี้นักธุรกิจ ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใตอยูไดสวนหนึ่งก็เพราะเงินกูดอกเบี้ยต่ําที่รัฐบาลในอดีตเคยอนุมัติผาน
ธนาคารแหงประเทศไทย ๒๕,๐๐๐ ลานบาท อัตราดอกเบี้ย ๑.๕ เปอรเซ็นต จะครบเทอม
ตองชําระหนี้คืนตนป  ๒๕๕๓  สิ่งที่ เขาตองการตอนนี้ก็คือการยืนยันจากรัฐบาล  
จากทานรัฐมนตรีวายังจะคงไวซึ่งนโยบายนี้ใหกับเขาหรือไม ขอใหคงไวเถอะครับ  
ไมมีตรงนี้ผมคิดวาเขาอยูไมไดปดกิจการพี่นองชาวใตจะตองตกงานกันอีก อีกเรื่องหนึ่ง 
ที่อยูในวิสัยที่ทานจะทําใหกับเขาไดเลยก็คือการเสนอภาษีเพื่อจูงใจใหมีการลงทุน 
อยางแทจริงในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต แตทานยังไมไดพิจารณาจะทํา มีมติ 
การกําหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษใหกับ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใตมาหลายยุคหลายสมัย 
แตจนถึงวันนี้ในชวงที่ปญหาเรื่องความมั่นคงยังไมจากเราไป ทานกลับไมใหเวลา 
ในการที่จะพิจารณา พี่นองนักธุรกิจใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใตกําลังรอทานอยู ณ วันนี้
ผมก็ยังอยากจะฝากความหวังไวกับทานวาเขายังรออยูยังไมถึงกับสิ้นหวังในตัวทาน 
เพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ที่ผมไดอภิปรายมาก็เปนเรื่องที่ทานสามารถที่จะทําไดในแงของ 
การเขาไปทําความเขาใจกับปญหาในแงของการกําหนดนโยบายที่เหมาะสม และในแงของ
การที่ทานควรจะตองมีความจริงใจในความตองการที่จะแกปญหาใหกับพี่นองประชาชน 
แตที่นาเสียดายก็คือเร่ืองที่ทําได นอกจากทานรัฐมนตรีไมทําแลว เร่ืองที่ไมสมควร 
จะทําทานกลับหยิบยกขึ้นมาพิจารณา 
  เร่ืองแรก ที่ผมจะขออนุญาตเรียนเพื่อนสมาชิกในหองนี้ผานทานประธาน 
ก็คือมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๑ ใหกระทรวงการคลังไปศึกษาการซื้อ 
บริษัทรถไฟฟาบีทีเอส (BTS) สืบเนื่องจากมติ ครม. ฉบับนั้นก็มีการประชุมตอเนื่องและได
กําหนดงบประมาณใหกับกระทรวงการคลังไวที่ ๕๐ ลานบาท ในการไปศึกษาวิธี 
ที่จะเขาไปซื้อกิจการ ซื้อหนี้และทุนของรถไฟฟาบีทีเอส อันดับแรกที่ผมอยากจะเรียน 
ทานประธานก็คือรัฐบาลคิดอะไรอยู นี่คือตัวอยางที่ดีที่สุดตัวอยางหนึ่งของภาคเอกชน 
 



 ๒๔๘
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ          บุศยรินทร ๑๑๓/๒ 
 
ที่เขามาลงทุนแทนรัฐบาลที่จะตองใชเงินภาษีของพี่นองประชาชน นอกจากนั้นผมตอง 
ขอเรียนทานประธานวาบีทีเอสเปนหนึ่งในกิจการที่คนกรุงเทพฯ มีความพึงพอใจ 
และภาคภูมิใจมากที่สุดกิจการหนึ่ง ไมมีสาเหตุใด ๆ ทั้งสิ้นที่รัฐบาลจะยึดมาเปนของตน  
ทั้ง ๆ ที่บริการที่พี่นองประชาชนชาวกรุงเทพฯ ไดรับทุกวันนี้ก็ดีอยูแลว และโดยเฉพาะ 
เมื่อเปรียบเทียบกับบริการที่ไดรับของหนวยงานอื่นที่เปนรัฐวิสาหกิจตองถือวาอยูในเกณฑ
ที่ดีที่สุด เพราะฉะนั้นในหลักการผมก็ไมเห็นดวยแลวกับเจตนาตั้งใจของทานรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังที่จะไปยึดกิจการนี้มาเปนของรัฐ แตที่นาเปนหวงมากกวานั้นก็คือ 
ในเรื่องของวิธีการ เมื่อหลักการผิดและวิธีการสอเคาใหเห็นวาอาจจะมีวาระซอนเรน ------ 
 

          - ๑๑๔/๑ 
 
 



 ๒๔๙
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ           กมลทิพย ๑๑๔/๑ 
 
ยิ่งเปนประเด็นที่ทําใหผมจําเปนจะตองหยิบยกกรณีนี้ขึ้นมาเปนสวนหนึ่งขององคประกอบ
ที่ผมใชในการอภิปรายไมไววางใจทานรัฐมนตรีคลัง เม็ดเงินที่ทานนายกรัฐมนตรี  
และทางกระทรวงการคลังไดยืนยันหลายครั้งก็คือเม็ดเงินตั้งแต ๕๐,๐๐๐ ลานบาท  
ถึง ๕๖,๐๐๐ ลานบาท ที่จะซื้อทั้งหนี้และหุนของทางบีทีเอส ลาสุดเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน 
ก็เพิ่งมีรายงานขาวนะครับวา ทานนายกรัฐมนตรีไดเรงรัดใหคณะกรรมการศึกษา 
ของกระทรวงการคลังรีบดวนสรุปดวนวาจะซื้อไดไหมอยางไร ผมขอเรียนทานประธานวา
เดิมทีนั้นบีทีเอสประสบปญหาทางการเงิน สวนหนึ่งเนื่องมาจากเรื่องของวิกฤติเศรษฐกิจ
เมื่อป ๒๕๔๐ มีหนี้สะสมอยู ๖๗,๗๐๐ ลานบาท และเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๔๙  
บีทีเอสไดยื่นคํารองขอฟนฟูกิจการตอศาลลมละลายกลาง ไดมีการขอใหศาลมีคําสั่ง 
ฟนฟูกิจการ และสุดทายศาลก็อนุมัติแผนฟนฟูเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๐ ในแผน
ฟนฟูนั้นศาลไดมีคําสั่งใหมีการปรับโครงสรางหนี้จาก ๖๗,๗๐๐ ลานบาทเดิม มาเหลือ 
๒๘,๖๐๐ ลานบาท สวนที่เหลือมีการปลดทิ้งไป ๒๓,๐๐๐ ลานบาท และมีการแปลง 
เปนหุนอีก ๑๖,๓๐๐ ลานบาท นอกจากนั้นศาลไดมีคําสั่งใหมีการปรับโครงสรางทุน  
โดยการเพิ่มทุน ขายหุนใหมอีก ๑๔,๐๐๐ ลานหุน ในราคาไมต่ํากวา ๑ บาทตอหุน  
ถาซื้อไดหุนละ ๑ บาท ก็เทากับใสเงินเขาไปอีก ๑๔,๐๐๐ ลานบาท สวนหนึ่งของเงิน 
ที่บริษัทจะไดรับตองมาชําระหนี้ที่เมื่อสักครูผมเรียนวาเหลืออยู ๒๘,๖๐๐ ลานบาท  
ก็จะทําใหหนี้โดยรวมลดลงมาอีกครึ่งหนึ่งเหลือเพียง ๑๔,๖๐๐ ลานบาท และผูที่ลงทุน 
ซื้อหุน ๑๔,๐๐๐ ลานหุนนั้นจะมีสิทธิเปนเจาของ ๘๕ เปอรเซ็นตของหุนทั้งหมด  
พูดงาย ๆ ก็คือมีอํานาจเบ็ดเสร็จในการบริหารจัดการบีทีเอส เพราะฉะนั้นผมตองมี
คําถามตอทานรัฐมนตรีนะครับ พอผมเห็นแคนี้ผมก็คิดไดแลววาถาทานรัฐมนตรียังยืนยัน
จริง ๆ ที่จะยึดบริษัทของเอกชนเขามาเปนของรัฐ ทานเพียงใสเงินแค ๑๔,๐๐๐ ลานบาท 
ทานก็จะสามารถที่จะไดมาซึ่งหุน ๘๕ เปอรเซ็นตของหุนทั้งหมด ถาทานยังคิดวาเอาละ
จะซื้อหนี้สวนที่เหลือทั้งหมดดวย ทานก็ใชเงินอีกเพียง ๑๔,๖๐๐ ลานบาท ทานก็จะมี
หุนสวน ๘๕ เปอรเซ็นตในบริษัท และบริษัทก็จะปลอดดวยหนี้คือมีมูลหนี้เปนศูนยรวม
ทั้งหมดใชเงิน ๒๘,๐๐๐ ลานบาทโดยประมาณ แตทานไมพูดถึงเม็ดเงิน วงเงินที่จะใช 
 



 ๒๕๐
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ           กมลทิพย ๑๑๔/๒ 
 
สูงถึง ๕๖,๐๐๐ ลานบาท ๒ เทาพอดี เมื่อเปรียบเทียบกับราคาที่ควร คําถามของผมก็คือ
สวนเกิน ๒๘,๐๐๐ ลานบาท ทานกะจะใหใคร ผมขอเรียนเพิ่มเติมนะครับวาหนึ่งในสาเหตุ
ที่ยังไมไดมีการเพิ่มทุนสวน ๑๔,๐๐๐ ลานบาทของทางบีทีเอสนั้น เปนเพราะวา 
ตลอดชวงที่ผานมามีเจาหนี้อยู ๔ รายที่อุทธรณคัดคานแผนฟนฟูตอศาลลมละลาย  
ณ วันนี้ไดมีการเปลี่ยนมือเจาหนี้ทั้ง ๔ รายแลว ผมไมแนใจวาทานรัฐมนตรีทราบหรือไม 
แตเจาหนี้ทั้ง ๔ รายเมื่อเปลี่ยนมือก็มีการถอนอุทธรณกับทางศาล ทุกสิ่งทุกอยางเกิดขึ้น
พรอมกันกับมติคณะรัฐมนตรี และพรอมกันกับสวนของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
ที่ไดจัดคณะกรรมการศึกษาชุดนี้ขึ้นมา เพราะสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นเมื่อมีการถอนอุทธรณ 
ก็จะมีการเพิ่มทุน ๑๔,๐๐๐ ลานบาท โดยใครผมไมทราบ แตสิ่งที่ผมไมตองการจะเห็น 
ก็คือกระทรวงการคลังไปซื้อหุนที่คนอื่นเขาซื้อที่ ๑๔,๐๐๐ ลานบาท ในราคาที่สูงกวานั้น 
๒  เทา  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

  - ๑๑๕/๑ 



 ๒๕๑
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                              กมลมาศ ๑๑๕/๑ 
 
สวนตางไมแนใจวาแบงใหกับใคร แตเมื่อผมเห็นแนวคิดของทานรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลัง ดวยขอมูลที่ถาผมมีทานก็ตองมี ผมก็ตองขออนุญาตเรียนทานวา 
ผมไมไววางใจสิ่งที่ทานกําลังคิดอยู  
   สวนเรื่องตอไป ผมตองขออนุญาตใชเอกสารเปนเพื่อประกอบในการที่จะ
เพิ่มความชัดเจน ผมจะขอเรียนทานประธานวา เร่ืองตอไปที่ทําใหผมมีความหนักใจ  
และเปนสาเหตุสําคัญที่ผมและคณะไมสามารถที่จะไววางใจทานรัฐมนตรีไดตอไป  
เปนเรื่องที่จริง ๆ แลวผมนาจะมีโอกาสที่จะไดอภิปรายในสภาแหงนี้ตั้งแตตนป ๒๕๔๙ 
เร่ืองนี้ทานผูมีอํานาจในเวลานั้นไดเคยใหคํามั่นสัญญากับพวกเราวาจะมีการอภิปราย 
ในสภา แตสุดทายเมื่อทานไดทราบถึงขอมูลหลักฐานที่เรามีในมือ ทานก็ชิงยุบสภาหนี  
ในการยุบสภาครั้งนั้นผมคิดวาพอที่จะสรุปไดวาเปนจุดเริ่มตนของวิกฤติทางการเมือง 
วิกฤติสังคม ที่ทุกวันนี้ก็ยังไมสามารถที่จะแกไขได เพราะฉะนั้นทานประธานครับ  
ผมมีความดีใจที่สุดทายเราจะมีโอกาสไดอภิปรายในเรื่องนี้กัน แตในขณะเดียวกัน 
ผมก็มีความรูสึกผิดหวังวาหลังจากมีการยุบสภา อํานาจเปลี่ยนมือ ออกไปนอกระบอบ
ประชาธิปไตย มีการเลือกตั้ง มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งกลับมาก็ยังพบกับปญหาเดิม
ก็คือการกีดกันในสวนของกระบวนการยุติธรรมเพื่อนํามาสูการแกปญหาวิกฤติ 
ทางการเมืองและสังคม และการกีดกันในสวนของทานรัฐมนตรีนี้มีครับ เพราะที่มา 
ของหลักฐานและ  ๑  ในองคกรที่ มีความสําคัญตอกระบวนการสืบสวนสอบสวน 
ในสวนของคดีนี้ก็คือ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
ที่ทานเปนผูดูแล เพราะฉะนั้นนอกจากเรื่องของปากทองที่ทานยังไมมีความจริงใจ 
ในการแกไขแลว เมื่อประชาชนเห็นวาทานมีประสิทธิภาพสูงมากในสวนของการปกปอง
ผลประโยชนของผูที่ทานสนิทก็คือหมวกใบที่ ๓ ที่ทานสวมอยูนั้น ยิ่งทําใหประชาชน 
มีความผิดหวังและมีความเดือดรอน ผมจะขออนุญาตทานประธาน สิ่งที่ผมจะนําเสนอ 
ก็คือหลักฐานวาทําไมทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังในฐานะผูกํากับดูแลตลาดทุน 
ในฐานะอดีตประธาน ก.ล.ต. มิไดปฏิบัติหนาที่ของทานในการที่จะปกปองสิทธิของพี่นอง
ประชาชนโดยรวมในเรื่องของกรณีที่สื่อมวลชนเรียกวา ซุกหุนภาค ๒ ในตารางแผนนี้คือ 
 



 ๒๕๒
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                              กมลมาศ ๑๑๕/๒ 
 
ตารางผูถือหุนรายใหญของบริษัทชินคอรป (มหาชน) ป ๒๕๔๔ ที่ผมไดวงกลมไวนั้นคือ  
๓ ผูถือหุนใหญของชินคอรปที่มีสวนเกี่ยวของกับนิทานเรื่องนี้ อันดับแรก ผูถือหุน 
ที่ใหญที่สุดคือ นายพานทองแท ชินวัตร อันดับที่ ๓ บริษัทที่คนไทยมีความคุนเคยกับชื่อนี้
พอสมควรคือ แอมเพิล ริช อินเวสทเมนท (Ample rich investment) เปนบริษัทที่จดทะเบียน
อยูในเกาะบริติช เวอรจิ้น ไอสแลนด (British Virgin Island) และลําดับที่ ๑๒ แปลกประหลาด
นิดหนึ่งครับ ยูบีเอส (UBS) ซึ่งเปนชื่อของธนาคารระดับโลกแหงหนึ่ง สํานักงานสิงคโปร
ถือหุนชินคอรปในบัญชี ๑๒๑๗๕๑ ----------------------------------------------------------------- 
 
                                                                                                                    - ๑๑๖/๑ 
 



 ๒๕๓
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ       พรรษวรรณ ๑๑๖/๑ 
 
สิ่งที่ผมอยากที่จะนําเสนอตอทานประธานก็คือทั้ง ๓ คนนี้แหละครับ สุดทายแลว 
มีเจาของเปนบุคคลคนเดียวกัน และทานผูนั้นก็คือดอกเตอรทักษิณ ชินวัตร นี่คือสาเหตุ 
ที่มีการเรียกเรื่องราวเหลานี้วาเปนการซุกหุนครั้งที่ ๒ และเปนการซุกหุนที่มีผลยิ่งใหญ
มากที่สุด อันดับแรกผมขอเริ่มจากขางลางก็คือในกรณี ๑๒๑๗๕๑ กอนที่ทานรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังจะปฏิเสธในสวนของความรับผิดชอบ กอนที่ทานจะอางวาเรื่องราว
ทั้งหมดที่เกิดขึ้นกอนที่ทานจะเขามารับตําแหนง อยูนอกญัตติการอภิปรายไมไววางใจ 
ผมขอเรียนทานเลยครับวา ขอมูลทั้งหมดที่ผมนําเสนอในวันนี้เปนขอมูลที่สํานักงาน 
ที่ทานกํากับดูแลคือ ก.ล.ต. รูดี ในงานสัมมนาวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๐ นี่คือขอมูลที่ 
ก.ล.ต. เปนผูนําเสนอเองระบุชัดเจนวาวิน มารค (Win Mark) เปนเจาของบัญชี ๑๒๑๗๕๑ 
ที่ธนาคารยูบีเอสที่ผมไดพูดถึงเมื่อสักครูนี้ ดังนั้นบัญชีที่ยูบีเอสที่ถือหุนในชินคอรปก็คือ
บัญชีของวิน มารคนั่นเอง นอกจากนั้นทาง ก.ล.ต. ยังไดเสนอขอมูลเพิ่มเติม วา ก.ล.ต. 
ไดรับขอมูลจากสํานักงาน  ก.ล.ต. ตางประเทศที่เปนขอมูลโยงวิน มารคกับคุณทักษิณ 
ชัดเจนครับ สรุปไดวาวิน มารค ก็คือคุณทักษิณ 
   (นายประชา ประสพดี ไดยืนและยกมือขึ้น) 
   นายประชา ประสพดี (สมุทรปราการ)  :  ทานประธานครับ 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานกรณมีผูประทวงครับ เชิญทาน 
   นายประชา ประสพดี (สมุทรปราการ) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 
กระผม ประชา ประสพดี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมุทรปราการ พรรคพลังประชาชน  
ก็ตองขอใชสิทธิประทวงตามขอบังคับ ขอ ๖๑ กรณีที่ทานผูอภิปรายอภิปรายอยูนั้น 
เปนการอภิปรายรัฐมนตรีสุรพงษ สืบวงศลี แตขอมูลดังกลาวนั้นเปนขอมูลในรัฐบาล 
ขอมูลเกา ซึ่งไมไดเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของทานสุรพงษและทานนายกรัฐมนตรี 
ใน ๔ เดือนนี้ ก็ขอใหทานประธานไดชวยวินิจฉัยตรงประเด็นนี้ดวยนะครับ 
   นายกรณ จาติกวนิช (กรุงเทพมหานคร) : ทานประธานครับ กอนที่ทาน 
จะวินิจฉัย ผมขออนุญาต เมื่อสักครูผมไดเรียนกับทานประธานแลววาบทบาทหนาที่ในแง 
 



 ๒๕๔
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ       พรรษวรรณ ๑๑๖/๒ 
 
ของการสืบสวนสอบสวน เร่ืองทั้งหมดที่ผมนําเสนอในวันนี้ความจริงหลักฐานมีมากกวานี้
อ ีกเยอะครับ  แตผมคัดมาเฉพาะสวนที ่เกี ่ยวของโดยตรงกับสํานักงาน  ก .ล .ต .  
ซึ่งทานรัฐมนตรีปฏิเสธสวนรวมในการรับผิดชอบไมได เพราะฉะนั้นผมถือวาขอมูล
หลักฐานทั้งหมดเปนสิ่งที่ยืนยันบทบาทของทานรัฐมนตรีที่ควรจะตองมีกับเรื่องนี้  
แตเปนเรื ่องที ่ท านละเวนตอการปฏิบัติมาตลอด  ๔  เดือนที ่ผ านมา  ขออนุญาต 
ทานประธานวินิจฉัย 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานกรณครับ ทานประชาครับ อยางไรก็ใกลจบแลวกระมังครับ แลวผมขอวินิจฉัยวา 
ทานยังอยูในประเด็น แลวก็กําลังพูดเกี่ยวกับเร่ืองที่เชื่อมโยง เพราะฉะนั้นก็ใหทานพูดตอ 
เชิญครับ 
   นายกรณ จาติกวนิช (กรุงเทพมหานคร) : ขอบพระคุณทานประธานครับ 
ตอไปนะครับ 
   (นายสุนัย จุลพงศธร ไดยืนและยกมือขึ้น) 
   นายสุนัย จุลพงศธร (แบบสัดสวน) : ทานประธานครับ  
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานสุนัยเชิญครับ 
   นายสุนัย จุลพงศธร (แบบสัดสวน) : ผม สุนัย ทานประธานครับ ขออนุญาต 
ขอประทานโทษทานผูอภิปรายไมอยากใหทานเสียจังหวะ เมื่อทานประธานจะใหตอแลว 
แตผมขออนุญาตประทวงทานประธานนิดหนึ่งเถอะครับ วันนี้ผมก็นั่งฟงการอภิปรายมา
ตั้งแตเชาครับ แลวก็ไดเห็นการอภิปรายนอกประเด็นเยอะมาก แตผมก็ไมประทวง 
ทานประธานหรอกครับ ------------------------------------------------------------------------------- 
 
                           - ๑๑๗/๑ 



 ๒๕๕
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ             กุลนษิฐ ๑๑๗/๑ 
 
เพราะเห็นวาบางทานเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอาวุโส ก็เห็นใจทานประธานวา 
ทานประธานจะตองคุมการประชุมใหราบรื่นไปได แตถามทานประธานนิดเถอะครับวา 
การที่ทานประธานไดฟงการอภิปรายแลวเห็นวาหลายประเด็นมันนอกเรื่อง เปนเรื่องเกา
แตก็หยิบมาใหม ขอประทานโทษเถอะครับ อยางกรณีนี้อภิปรายทาน พันตํารวจโท ทักษิณ  
ชินวัตร หรือครับ แลวกรณีอยางนี้ผมเห็นอภิปรายตั้งแตสมัย คมช. รอบใหญมาแลว 
อภิปรายตั้งแต คมช. ใสรายปายสีแลวเขาก็แกไมได จะตั้งเปนแทนวาผมอภิปรายเรื่องนี้
จะไดวัดดูสิวา 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานสุนัยพอเถอะครับ บรรยากาศกําลังดี ผมขออนุญาตวินิจฉัยเลยครับ ประทวง 
ประเด็นไหนครับ 
   นายสุนัย จุลพงศธร (แบบสัดสวน) : ทานตองแฟร (Fair) หนอยสิครับ 
ทานเลนมีวิธีการทานกดได พอผมจะประทวงวาทานละเลยทานก็กด ทานใหโอกาส
สมาชิกเขาไดพูดบางสิครับ ทานประธานมีวิจารณญาณนะครับวาใครอภิปรายนอกประเด็น 
หรือวาตองใหมีคนประทวงกอนทานจึงจะรูสึกวานี่เปนการนอกประเด็น 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานสุนัยครับ ทานใชสิทธิประทวงเสร็จแลวใชไหมครับ เสร็จหรือยังครับ 
   นายสุนัย จุลพงศธร (แบบสัดสวน)  :  ทานจะมีวิจารณญาณเองไดหรือไม 
หรือตองมีคนมาประทวงบอกวาทานครับ นอกประเด็นแลวครับ 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานครับ ผมขอวินิจฉัยนะครับ 
   นายสุนัย จุลพงศธร (แบบสัดสวน)  :  ขออนุญาตทานประธานครับ ขอมูล
ยังใหไมหมด ผมกําลังถามทานวาทานมีวิจารณญาณไดดวยตัวเองหรือไม เพราะไมอยางนั้น 
การอภิปรายจะยืดไปนานมากนะครับทานประธาน 
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ผมขอวินิจฉัยครับ ญัตติที่ฝายคานยื่นขึ้นมาระบุในญัตติชัดเจนวามุงตอบสนองผูมีบุญคุณ
ในทางการเมืองสวนตน เพราะฉะนั้นผมยังถือวาอยูในประเด็น เชิญทานตอครับ 



 ๒๕๖
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ            กลุนษิฐ ๑๑๗/๒ 
 
  นายกรณ จาติกวณิช (กรุงเทพมหานคร) : ตองขอบคุณทานประธานครับ 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานไมมีอะไรแลวนี่ครับ นั่งเถอะครับ 
   นายชินวรณ บุณยเกียรติ (นครศรีธรรมราช) : ทานประธานครับ ผม ชินวรณ  
บุณยเกียรติ พรรคประชาธิปตยจากจังหวัดนครศรีธรรมราช 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ถาประทวงประเด็นนี้ผมไมอนุญาตแลวนะครับ 
   นายชินวรณ บุณยเกียรติ (นครศรีธรรมราช)  :  ผมขออนุญาตประทวงตาม
ขอ ๖๓ นิดเดียวทานประธานครับ ผมคิดวาคําวินิจฉัยของทานประธานนั้นถูกตองแลว  
ที่ทานประธานใหผูอภิปรายไดอภิปรายตอ 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ถาถูกตองแลวก็นั่งเถอะครับ ประเด็นนี้คงไมอนุญาตครับ  
   นายชินวรณ บุณยเกียรติ  (นครศรีธรรมราช)  :  ที่ประชาชนใหความสนใจ 
ผมไมอยากใหมีการประทวงที่ทานประธานไดวินิจฉัยไปแลว ขอใหทานประธานไดควบคุม
การประชุมดวยครับ 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
นั่งเถอะครับ ขอบคุณครับ ตอเถอะครับ  
   นายกรณ จาติกวณิช (กรุงเทพมหานคร) : ตองขอบพระคุณทานประธาน 
อีกครั้งนะครับ ผม กรณ จาติกวณิช สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
พรรคประชาธิปตย ก็กําลังอยูในชวงอภิปรายไมไววางใจทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังอยู 
โดยเฉพาะในเรื่องของการเอื้อประโยชนตอพวกพองและปกปองผูมีบุญคุณ กรณีนี้ 
มีความสําคัญ และผมเชื่อวาคําวินิจฉัยของทานประธานสุดทายจะเปนประโยชนตอสังคม
โดยรวม 
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานตอเลยครับ 
  



 ๒๕๗
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ            กลุนษิฐ ๑๑๗/๓ 
 
  นายกรณ จาติกวณิช (กรุงเทพมหานคร)  :  เอกสารหลักฐานชิ้นตอไปก็คือ
งานในสวนของทางดีเอสไอ (DSI) ถาลําดับเร่ืองราวทางกระผมเองไดยื่นรองเรียนในเรื่องนี้
กับทางสํานักงาน ก.ล.ต. ตั้งแตป ๒๕๔๙ วาบริษัทที่เรียกวา วิน มารค เปนบริษัทที่แทจริง
แลวเปนของคุณทักษิณ ชินวัตร ถาผมยอนไปถึงป ๒๕๔๓ ณ วันนั้นคุณทักษิณ ชินวัตร  
ไดปฏิเสธอยางชัดเจนผานสื่อ ผมมีเทปรายการโทรทัศน ทานออกรายการคม-ชัด-ลึก 
พูดชัดเจนวาวิน มารคนี้ไมไดเปนของทาน วิน มารคเปนเพียงแคบริษัทหนึ่งที่เปนบริษัท
ลงทุนจากตางประเทศ วันดีคืนดีติดตอมากับทานสนใจที่จะซื้อบริษัทที่ทานถืออยู 
๕ บริษัท วงเงินรวม ๘๐๐ ลานบาท ---------------------------------------------------------------- 
 
                                                                                                                    - ๑๑๘/๑ 

 
 
 
 
 



 ๒๕๘
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ           ณัฐวัฒน ๑๑๘/๑ 
 
ตอนนั้นทานพูด ๘๐๐ ลานบาท เพราะวาสื่อไปจับไดแค ๓ บริษัท สุดทายสื่อจับไดอีก  
๒ บริษัท วงเงินรวมเปน ๑๕,๐๐ ลานบาท ทานก็บอก ๑,๕๐๐ ลานบาท แตทานปฏิเสธ 
มาโดยตลอดนะครับวาบริษัทนี้ไมไดเกี่ยวของกับทาน แตผมเห็นแวววาทานไมไดพูดความจริง
ก็เลยยื่นเรื่องใหกับทางสํานักงาน ก.ล.ต. ไดสอบสวน ก.ล.ต. สุดทายก็ไดสงเรื่องตอใหกับ
กรมสอบสวนคดีพิเศษคือดีเอสไอ ในป ๒๕๔๙ และในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๐  
ทานอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษดีเอสไอ ทานสุนัย มโนมัยอุดม ก็ไดจัดงานแถลงขาว 
และนําเสนอขอสรุปของการสืบสวนสอบสวนของทางดี เอสไอ  ชัดเจนนะครับ  
ผมขออนุญาตอาน ทานสุนัยไดพูดถึงกรณีนิติบุคคล บริษัทเอสซี แอสเสทซึ่งเปนบริษัท 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ครอบครัวชินวัตรถือหุนใหญจนถึงทุกวันนี้ แตไดมี 
การขายหุนสวนหนึ่งในบริษัทนี้ ๒๐ เปอรเซ็นตใหบริษัทที่ชื่อวิน มารค แลวก็คือ 
การขายหุนครั้งนั้นที่คุณทักษิณปฏิเสธวาผูซื้อไมไดเกี่ยวอะไรกับตน  แตเมื่อไดมี 
การรองเรียนไปและมีการสอบสวนโดยทั้ง ก.ล.ต. และทั้งดีเอสไอ ดีเอสไอก็สรุปมาวา 
ในกรณีนิติบุคคลบริษัทเอสซี แอสเสทนั้นปกปดขอมูลโครงสรางผูถือหุนในแบบ 
แสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย และผูถือหุนมิไดรายงานการเปลี่ยนแปลง
การถือหุนตามกฎหมายเปนคดีพิเศษนั้น บัดนี้คณะพนักงานสอบสวนไดประชุม 
สรุปสํานวนแลวและไดความวาวิน มารค แลวก็พูดถึง ๓ ชื่อที่เปนกองทุนที่วิน มารค 
ใชในการรวมถือหุนในเอสซี แอสเสทเปนนิติบุคคลที่อําพรางการถือหุนหรือเปนนอมินี 
(Nominee) ของ พันตํารวจโท ทักษิณและภรรยา จึงแสดงวา พันตํารวจโท ทักษิณ 
และภรรยาเปนเจาของหุนและเปนผูมีอํานาจตัดสินใจดําเนินการเกี่ยวกับหุนเอสซี แอสเสท
และหุนของบริษัทในครอบครัวชินวัตรอีก ๕ แหงที่ถือโดยนิติบุคคลดังกลาวมาโดยตลอด  

(รอยโท กุเทพ ใสกระจาง ไดยืนและยกมือขึ้น) 
   นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
ทานกรณมีผูประทวงครับ เชิญทานกุเทพครับ 
   รอยโท กุเทพ ใสกระจาง (ศรีสะเกษ) : ทานประธานที่เคารพ กระผม กุเทพ 
ใสกระจาง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ พรรคพลังประชาชน ดวยความเคารพ 
 



 ๒๕๙
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ           ณัฐวัฒน ๑๑๘/๒ 
 
ในทานประธานและผูอภิปราย ขอบังคับของเราไดเขียนไวชัดเจนนะครับวา การอภิปราย
จะไมพาดพิงถึงบุคคลภายนอกและไมเอยชื่อบุคคลใดโดยไมจําเปน แมวันนี้ทานผูอภิปราย
จะใชสิทธิในฐานะสมาชิกรัฐสภาและมีการถายทอด อาจจะมีการฟองรองกันได  
แตผมกราบเรียนทานประธานวาการที่ระบุชื่อบุคคลซึ่งเขาไมไดเขามาชี้แจงในสภา 
พยายามเชื่อมโยงกับรัฐมนตรีที่กําลังถูกอภิปราย ผมฟงเทาไรผมก็ยังคิดวาไปวนเวียน 
อยูกับขอมูลที่เกี่ยวกับบุคคลอื่น ผมกราบเรียนทานประธานวาถาทานประธานฟงแลว 
จะใชดุลยพินิจแลวก็เตือนผูอภิปรายใหอยูในขอบังคับพวกเราก็คงไมตองประทวง  
แตที่กราบเรียนทานประธานเพราะฟงมานานมากไปอยูกับขอมูลที่หนวยงานเขาสอบสวน 
จะเปนขอเท็จจริงอยางไรก็เปนเรื่องที่อยูนอกสภา เพราะฉะนั้นการที่จะไปอธิบายขอความ
ตรงนั้นอยางละเอียดโดยใชเวลายาวนานโดยไมพยายามเชื่อมโยงมาถึงผูที่กําลัง 
ถูกอภิปรายอยูโดยเร็ว เหมือนกับจงใจที่จะตีแผขอความใหคนนอกสภาเขาเสียหาย  
อยางนี้ผมคิดวาทานประธานควรจะไดใชวิจารณญาณในการเตือนผูอภิปรายใหอยูใน
ขอบังคับ ขอกราบขอบพระคุณทานประธานครับ 
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
ขอบคุณทานกุเทพครับ ทานกรณครับใชเวลามาพอสมควรนะครับ 
   นายกรณ  จาติกวณิช (กรุงเทพมหานคร) : ทานประธาน ผมจะไมใชเวลา 
กับกรณีนี้อีกมากนักนะครับ  
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
ผมขอวินิจฉัยกอนครับ 
   นายกรณ จาติกวณิช (กรุงเทพมหานคร) : แตความจริงเมื่อสักครู 
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
ทานครับ ผมยังไมไดวินิจฉัย ผมขอวินิจฉัยกอนครับ ทานยื่นญัตติไมไววางใจแลวระบุ 
ในญัตติชัดเจนนะครับ เปนการมุงตอบสนองผูมีบุญคุณในทางการเมืองสวนตน ตรงนี้ 
อยูในประเด็นผมไดวินิจฉัยไปแลวนะครับ --------------------------------------------------------- 
 

           - ๑๑๙/๑ 



 ๒๖๐
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                ดวงใจ ๑๑๙/๑ 
 
แตในสวนของขอบังคับก็ระบุไวชัดเจนวาใหเอยชื่อถึงบุคคลภายนอกเทาที่จําเปน 
เพราะฉะนั้นขอความกรุณาทานดวยเถอะครับ ใหระบุเทาที่จําเปน ชวยระวังดวยนะครับ  
  นายกรณ จาติกวณิช (กรุงเทพมหานคร) : เมื่อสักครูความจริงเพื่อนสมาชิก
ที่ประทวงผมพูดถูกอยูใน ๑ ประเด็น 
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
ทานตอเลยครับ 
  นายกรณ จาติกวณิช (กรุงเทพมหานคร) : ผมกําลังตออยูครับ ก็คือ
ทั้งหมดทั้งปวงมันจะไมเปนประเด็นที่นํามาหยิบยกในการอภิปรายในสภาในวันนี้  
ปญหาก็คือเร่ืองราวเหลานี้ควรจะไดรับการดําเนินการโดยหนวยงานที่ รับผิดชอบ  
ไมควรจะตองมาเปนภาระตอพวกเราในฐานะสมาชิกสภาผูแทนราษฎร แตสาเหตุที่ 
ผมตองนําหลักฐานเหลานี้มานําเสนอตอทานประธาน ก็เพราะวารัฐมนตรีผูที่ดูแล
หนวยงานที่ควรจะตองรับผิดชอบกับเรื่องเหลานี้ไมไดปฏิบัติหนาที่ของทานในการกํากับ
ดูแลใหหนวยงานปฏิบัติหนาที่ของเขา ถาไมจําเปนผมไมไดอยากที่ตองมาพูดเรื่องเหลานี้
เลยครับ ผมพูดเรื่องนี้มาตั้งแตป ๒๕๔๙ แตก็ยังเปนอุปสรรคตอการดําเนินการสู
กระบวนการยุติธรรม เพราะฉะนั้นหลังจากที่ เราสรุปแลววาดีเอสไอเองก็ยืนยัน 
ดยเอกสารหลักฐานที่เขามีวาวิน มารคเปนของผูมีอํานาจเกา ขออนุญาตไมเอยนาม 
แลวกัน ผมก็จะขอเรียนในลําดับตอไป เมื่อสักครูทานคงจําไดวาผูถือหุนที่ผมจะอางถึงนั้น
มีอยู ๓ กลุม วิน มารคจบไปแลว มาถึงแอมเพิล ริชก็มีหลักฐานเชนเดียวกันชัดเจน  
ผมจะไมใช เวลามากในการอภิปรายวาแอมเพิล  ริช  นั้นก็เปนของผู มีอํานาจเกา
เชนเดียวกัน โดยในกรณีนี้ คตส. ไดพบหลักฐานชัดเจนที่ตางประเทศเขาเรียกวา  
โคออพเพอเรท เซอรทิฟเคท (Cooperate certificate) คือขอบังคับของบริษัทที่ตองไป
จดไวเมื ่อเราไปเปดบัญชีธนาคาร  แอมเพิล  ริช  ไปเปดบัญชีธนาคารที่ยูบีเอสอีก  
ธนาคารเดียวกันที่สิงคโปร และในเอกสารสําคัญที่ใชในการเปดบัญชีนั้นก็ไดระบุไววา
นอกจากทานผูที่เคยมีอํานาจเปนกรรมการแลวยังเปนผูเดียวที่มีสิทธิมีอํานาจในการ 
ถอนเงินจากบัญชี อันนี้สรุปไดวาแสดงความเปนเจาของอยางชัดเจน จริงอยูครับบริษัทนี้ 
 



 ๒๖๑
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ               ดวงใจ ๑๑๙/๒ 
 
ไปจดทะเบียนไวในป ๒๕๔๒ กอนที่ทานจะมีอํานาจทางการเมือง แตขอเท็จจริงที่ตามมา
ก็คือไมไดมีการเปลี่ยนแปลงอํานาจ ตําแหนง ของทานผู เคยมีอํานาจในบริษัทนี้ 
แตอยางใด จนป ๒๕๔๘ กอนที่จะมีการขายหุนชินคอรปใหกับเทมาเส็ก (Temasek) 
เพียงแค ๖ เดือน กลาวคือมาเปลี่ยนก็ตอนที่รูวากําลังจะขายหุน และรายละเอียดขอมูล
เกี่ยวกับบริษัทนี้จะปรากฏตอสาธารณชนก็เลยถอนชื่อตัวเอง ถอนอํานาจของตัวเอง
ออกไป แตตลอดชวงระยะเวลาที่ยังเปนนายกรัฐมนตรีอยู อํานาจเหนือบริษัทนี้ยังคงไว
อยางชัดเจน นี่คือสาเหตุที่ทาง คตส. ก็ไดสรุปไววาแอมเพิล ริชก็คือของทานผูนั้น 
อีกเชนเคย มาถึงผูถือหุนใหญในบริษัทชินคอรป ณ ป ๒๕๔๔ ทานสุดทาย อันดับ ๑ เลยครบั 
นายพานทองแท ชินวัตร ขออนุญาตกลาวนาม 
  (นายไตรรงค ติธรรม ไดยืนและยกมือขึ้น)  
  นายไตรรงค ติธรรม (หนองคาย) : ขออนุญาตทานประธานครับ 
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
เชิญขางหลังครับ  
  นายไตรรงค ติธรรม  )หนองคาย ( : ผม ไตรรงค ติธรรม ขออนุญาตทานประธาน
ประทวงครับ  
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
เชิญครับ 
   นายไตรรงค ติธรรม (หนองคาย) : กราบเรียนทานประธาน ผม ไตรรงค  
ติธรรม พรรคพรรคพลังประชาชนจากจังหวัดหนองคาย ผมฟงมานี้ผมไมเกงเรื่องเศรษฐกิจ
เหมือนทานผูอภิปราย ความจริงผมชื่นชมทานมากครับ เพราะวาผมดูขาวสารจาก 
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานประทวงนะครับ ประทวงเลยครับ 
  นายไตรรงค  ติธรรม (หนองคาย) : ประทวงตอครับ เรียกไดวาผมชอบทาน 
เพราะวาทานพูดเรื่อง 
 

 - ๑๒๐/๑ 



 ๒๖๒
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                                    นิวรา ๑๒๐/๑ 
 
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานประทวงเลยครับ  
   นายไตรรงค ติธรรม (หนองคาย) : ผมประทวงขอ ๖๑ ขอที่ ๑ ก็คือซ้ํากับ
ผูอ่ืนครับ ซ้ํากับผูอ่ืนหมายถึงที่ทานอภิปรายมาวันนี้ผมฟงมาเปนชั่วโมงกวา ๆ มันไปซ้ํากับ
หนังสือพิมพที่ผมอานมาตั้งเดือน ๒-๓ เดือน หลายปแลวครับ เพราะวาผมรูแลววา 
ทานพูดอะไร มันไปซ้ํากับหนังสือพิมพ ขอที่ ๒ ก็คือ  
   (นายชุมพล จุลใส ไดยนืและยกมือขึน้)   
   นายชุมพล  จุลใส  (ชุมพร) : ทานประธานครับ ประทวงครับ  
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานครับ ผมอนุญาตใหผูประทวงประทวงอยูนะครับ ทานรักษามารยาทดวยนะครับ  
ผมยังไมอนุญาต เชิญครับ   
   นายไตรรงค ติธรรม (หนองคาย) : ขออนุญาตตอนะครับ ขอที่ ๒ ก็คือ 
ตอนนี้ผมไมทราบวาทานผูอภิปรายอภิปรายรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง หรือวา 
ทานอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณกันแน ขออนุญาตใหทานประธานสภาชวยวินิจฉัยดวย
ขอบคุณมากครับ  
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ผมวินิจฉัยนะครับ  
   นายชุมพล จุลใส  (ชุมพร) : ทานประธานครับ ประทวงขอบังคับ ขอ ๖๓  
  (นายวรงค เดชกิจวิกรม ไดยืนและยกมือขึ้น)   
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ผมขอวินิจฉัยกอนครับ ทุกทานนั่งกอนครับ คุณหมอวรงคนั่งเถอะครับ ทานนั่งกอนครับ 
ประเด็นซ้ําหนังสือพิมพคงไมมีปญหา คงไมเขาขาย เปนสิทธิที่เขาจะกลาวหา เขาจะเอา
ขอมูลมาจากไหนก็เปนสิทธิของเขา ผมวาทานตอดีกวากระมังครับ ทานวรงคนั่งเถอะครับ   
   นายวรงค เดชกิจวิกรม (พิษณุโลก) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผม 
นายแพทยวรงค เดชกิจวิกรม ประชาธิปตยจากจังหวัดพิษณุโลก   
 



 ๒๖๓
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                                    นิวรา ๑๒๐/๒ 
 
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานนั่งเถอะครับ ใหทานกรณตอเถอะครับ จะไดไมเสียเวลา ไมมีอะไรแลวครับ ไมมีใคร
ผิดขอบังคับหรอกครับ  
    นายวรงค เดชกิจวิกรม (พิษณุโลก) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผม 
นายแพทยวรงค เดชกิจวิกรม 
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานประทวงวาผมผิดนะครับ ทานตองอาง 
   นายวรงค  เดชกิจวิกรม (พิษณุโลก) : ผมกําลังอานครับ 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
กอนอานทานอางกอนครับ ผมผิดขอบังคับขอไหน ผิดเรื่องอะไร  
   นายวรงค  เดชกิจวิกรม (พิษณุโลก) : ผมแนะนําตัวกอนไดไหมครับ จะได
เปนไปตามขอบังคับการประชุม กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผม นายแพทยวรงค 
เดชกิจวิกรม ประชาธิปตย พิษณุโลก กระผมขอประทวงทานประธานที่ทานประธาน 
ทําผิดขอบังคับการประชุม ขอ ๘  ขอ ๘ (๓) ที่กําหนดวา ใหประธานควบคุมรักษา 
ความสงบเรียบรอยในการประชุมของสภา   
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานครับ ผมทําหนาที่นั้นอยูแลว เพียงแตมีปญหาเพราะทานไมทําตามขอ ๘ ทานนั่ง
เถอะครับ ปญหาไมไดอยูที่ผม เชิญตอเถอะครับ   
   นายกรณ จาติกวณิช (กรุงเทพมหานคร) : ทานประธานครับ เพื่อความสบายใจ
ของทานประธาน   
   (นายสุนัย จุลพงศธร ไดยืนและยกมือขึ้น)  
       นายสุนัย จุลพงศธร (แบบสัดสวน) : ทานประธานครับ ผมประทวงทานประธาน 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
เชิญครับ 
  
 



 ๒๖๔
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                                    นิวรา ๑๒๐/๓ 
 
  นายสุนัย จุลพงศธร (แบบสัดสวน) : ทานประธานครับ ผม สุนัย จุลพงศธร 
ผมตองขออนุญาตทานประธานจริง ๆ เปนการประทวงที่สืบเนื่องกับการวินิจฉัยของทาน 
ผมตองกราบเรียนทานประธานกอนนะครับ ผมไมประทวง  
   (นายชุมพล จุลใส ไดยืนและยกมือขึ้น)  
   นายชุมพล  จุลใส  (ชุมพร) : ทานประธานครับ  
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานรักษามารยาทนะครับ ผมอนุญาตใหทานสุนัยประทวงอยู ทานนั่งเถอะครับ  
ผมอนุญาตใหทานสุนัยกอน ทานนั่งกอนครับ เชิญครับ  
   นายสุนัย จุลพงศธร (แบบสัดสวน) : ทานประธานครับ ผมพยายามที่จะ 
ไมประทวงทานผูอภิปรายไมวาใครทั้งนั้น และผมคิดวาการประทวงจะนอยมากถาหาก
ทานประธานไดใชดุลยพินิจของการวินิจฉัยในการอภิปราย เมื่อกี้ทานประธานไดวินิจฉัยแลว
ในกรณีของทานกุเทพไดประทวงก็คือ ตามขอ ๖๑ วรรคสอง จะพูดถึงบุคคลภายนอกนั้น
ตองพูดในกรณีที่จําเปน ตองขอบพระคุณทานผูที่อภิปรายที่ทานใชคําวา ผูมีอํานาจเกา 
เราก็ไมประทวง แตพอเสร็จเรียบรอยทานประธานครับ ผมถามหนอยเถอะครับวา  
ญัตติอภิปรายนายพานทองแทมันเกี่ยวอะไรกับผูมีพระคุณ เราถือเปนแนวทางปฏิบัติ 
มาตลอดเวลา เด็ก ลูกหลานนักการเมืองเราไมมาทําอะไรเขาในนี้ มีลูกนักการเมืองเยอะ
มีนองนักการเมืองเยอะที่กระทําผิด  เราก็หลีกเลี่ยง  ดังนั้นในกรณีนี้ผมอยากให 
ทานประธานไดใชดลุยพินิจมากกวาที่จะใหคนอื่นมาประทวง  
 
                  - ๑๒๑/๑ 

 
 
 
 
 
 



 ๒๖๕
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ             เบญจมาภรณ ๑๒๑/๑ 
 
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
พอสมควรครับ ผมเขาใจแลว ทานนั่งกอนครับ ทานรังสิมานั่งครับ ผมไมเปดหรอกครับ
ทานตองนั่งครับ ผมขออนุญาตวินิจฉัยนะครับ ที่จริงก็เร่ืองเดิม ทานยื่นญัตติมาแลว 
เขียนในญัตติไมไววางใจชัดเจนวา มุงตอบสนองผูมีบุญคุณในทางการเมืองสวนตน  
เปนหนาที่ของฝายคานที่จะตองกลาวหาตามที่ยื่น เพียงแตทานกรณครับ ขอบังคับ 
บังคับไวอยาเอยถึงบุคคลภายนอกโดยไมจําเปน ผมก็ไดกําชับทาน ทานก็ไดพยายามแลว 
แตขอความกรุณา ถาไมเอยเลยก็จะดีนะครับ เชิญทานตอเถอะครับ 
  นายกรณ  จาติกวณิช (กรุงเทพมหานคร) : ขอบคุณครับทานประธาน  
ผมตองขออนุญาตอธิบายตนเพราะวา 
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานตอเถอะครับ ไมตองอธิบาย ตอเลยครับ 
  นายกรณ  จาติกวณิช (กรุงเทพมหานคร) : จะเรียนทานประธานครับวา 
ผมไมมีเจตนาที่จะแกลงลูกใคร 
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ไมเปนไรทานครับ ทานตอของทานเถอะครับ 
  นายกรณ จาติกวณิช (กรุงเทพมหานคร) : พอดีลูกของอดีตทานผูมีอํานาจ
ทานนี้มีสวนชวยคุณพอซุกหุน ก็เลยมีความจําเปน เมื่อสักครูที่ตองเอยนาม แตผมพยายาม
ที่จะระมัดระวังจากนี้ไป เอกสารนี้เปนหลักฐานชิ้นสุดทายในสวนของกรณีการซุกหุน 
ของอดีตผูมีอํานาจ เมื่อสักครูเราไดพิสูจนแลววาบัญชีผูถือหุนรายใหญอันดับ ๑๒  
ของชินคอรปคือวิน มารค และวิน มารคก็เปนบริษัทของทานผูมีอํานาจในอดีตแอมเพิล ริช  
  (นายประชา ประสพดี ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  นายประชา  ประสพดี (สมุทรปราการ) : ทานประธานครับ 
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานประชาเชิญครับ ประทวงนะครับ 
 
 



 ๒๖๖
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ             เบญจมาภรณ ๑๒๑/๒ 
 
  นายประชา ประสพดี (สมุทรปราการ) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 
กระผม ประชา ประสพดี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมุทรปราการ พรรคพลังประชาชน 
  (นายชุมพล จุลใส ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  นายชุมพล  จุลใส (ชุมพร) : ทานประธานครับ 
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานรักษามารยาทดวยนะครับ ผมมองไมถนัดไมทราบวาทานอะไรครับ รักษามารยาท
ดวยนะครับ ทานครับ เขายกมือประทวง ผมอนุญาตใหเขาประทวง พอผมอนุญาตใหเขา
ประทวงแลวทานก็มาประทวงแทรกนะครับ ทานนั่งเถอะครับ ผมอนุญาตใหทานประชา
ประทวง ทานตองนั่งกอน ถาทานจะใชสิทธิตองหลังจากทานประชาประทวง แลวผมวินิจฉัย 
ไมใชมาใชสิทธิตอนนี้ นั่งกอนครับ ทานรังสิมาอยาดื้อเลยครับ ผมใชคําวา ดื้อ นะครับ  
นั่งกอนครับ ผมไมถอนครับ ทานนั่นแหละนั่งเถอะครับ อยาดื้อเลยครับ นั่งเถอะครับ 
เชิญทานประชาครับ 
  นายประชา ประสพดี (สมุทรปราการ) : ทานประธานครับ ผมประทวง 
ตามขอบังคับ ขอ ๖๑ ทานประธานกรุณาใหผมพูดเหตุผลสั้น ๆ อยาเพิ่งตัดไมคผม เมื่อกี้
ผมนั่งฟงอยูนะครับ เอกสารที่นํามาอภิปรายนั้นเปนเอกสารของ คตส.  คตส. ที่เกิดขึ้น 
ในคณะปฏิวัติแลวคดีอยูในระหวางการสอบสวน กรณีดังกลาวถาเราเอาเอกสาร 
มากลาวนั้นมันไมเปนธรรมกับผูถูกกลาวหามันเกิดความเสียหาย แลวเมื่อกี้จอมอนิเตอร 
(Monitor) ก็ปรากฏชื่อนายพานทองแท ชินวัตร ออกไป ถึงแมวาจะไมไดพูดชื่อ แลวไปพูด
ถึงบุตรชายของผูมีอํานาจไปซุกหุน เพราะฉะนั้นทานประธานตองควบคุมการประชุม  
คือวันนี้ถาขืนเปนอยางนี้ผมก็จะตองลุกขึ้นประทวง เพราะผูอภิปรายไปกลาวถึง
บุคคลภายนอกมันเปรียบเสมือนภาษิตที่เขาเรียกวา สุนัขเหาเงาตัวเอง นะครับ  
 

    - ๑๒๒/๑ 
 

                                                                                                                       



 ๒๖๗
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                                 สายชล ๑๒๒/๑ 
 
  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ขอบพระคุณครับ ทานรังสิมาจะใหผมวินิจฉัยกอนไดไหมครับ ทานนั่งกอนเถอะครับ  
ผมย้ําหลายครั้งก็ประเด็นเดิม ๆ ทีนี้ฝายคานยื่นญัตติไมไววางใจโดยในญัตติเขียนไว
ชัดเจนวา รัฐบาลมุงตอบสนองผูมีบุญคุณในทางการเมืองสวนตน ญัตติเขาชัดเจน
เพราะฉะนั้นเขามีหนาที่ตองกลาวหาตามญัตติ ถาไมอนุญาตใหเขากลาวหาตามญัตติ
แลวเขาจะอภิปรายไดอยางไรละครับ เพียงแตผมติดใจผมกําชับแลวกําชับอีกอยาเอยชื่อ
บุคคลภายนอกโดยไมจําเปน ทานกรณก็ไดพยายามแลวเทาที่ดู ก็เชิญตอเถอะครับ  
  (นายสุนัย จุลพงศธร ไดยืนและยกมือขึ้น)  
  นายสุนัย จุลพงศธร (แบบสัดสวน) : ทานประธานครับ ผมประทวงคําวินิจฉัย
ของทานครับ ตามขอ ๖๓ ผมขออนุญาตกราบเรียนทานนิดหนึ่ง 
   นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานสุนัยครับ คําวินิจฉัยของประธานถือวาเด็ดขาดแลวครับ  
   นายสุนัย จุลพงศธร (แบบสัดสวน) : ทานประธานครับ  
  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
เปนคําวินิจฉัยครับ ถือวาเด็ดขาด ทานนั่งเถอะครับ คงไมอนุญาตทาน ถือวาเด็ดขาดแลว 
ไมเปนไร ทานนั่งเถอะครับ ขอบคุณครับ ทานตอครับ เชิญครับ  
   นายกรณ จาติกวณิช (กรุงเทพมหานคร) : ทานประธานครับ ผม กรณ 
จาติกวณิช สมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปตย ผมอยาก 
ที่จะเรียนตอเพื่อนสมาชิกจริง ๆ วา การอภิปรายของผมในวันนี้มีเจตนาที่จะใหขอมูล 
กับพวกเราทุกคนเพื่อที่ทานจะสามารถนําขอมูลเหลานี้ไปประกอบในการตัดสินใจ 
ของทานในการลงมติไมไววางใจตามญัตติที่ฝายคานไดนําเสนอ ผมจะไมนําเสนอขอมูล
หลักฐานเกินความจําเปน แตในขณะเดียวกันประเด็นปญหาของเรื่องราวทั้งหมดที่ผม
ยอมรับครับวาตองกลับมาพูดซ้ํา ๆ ซาก ๆ ตั้งแตป ๒๕๔๙ แตในกรณีของวิน มารค  
จริง ๆ แลวโดยเพื่อนสมาชิกตั้งแตป ๒๕๔๔ ก็เปนเพราะขาดความรวมมือในการ
ดําเนินการโดยหนวยงานที่อยูภายใตการดูแลของทานรัฐมนตรี นี่คือสาเหตุที่มาของ 
 



 ๒๖๘
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                                 สายชล ๑๒๒/๒ 
 
การนําเรื่องราวเหลานี้กลับมาอภิปรายกันอีกทีหนึ่ง เอกสารสุดทายก็คือหลักฐาน 
ที่จะพิสูจนวาการอางโดยทานผูเคยมีอํานาจและภรรยาวาหุนที่ทานเคยถือในชินคอรปนั้น
ไดโอนใหลูกของทานหมดแลวกอนที่ทานจะขึ้นมารับตําแหนงเปนนายกรัฐมนตรีนั้น  
เปนการอางที่ไมเปนความจริง วันที่ ๑ กันยายน ป ๒๕๔๓ ผูที่เคยมีอํานาจและภรรยา 
ไดโอนหุนชินคอรปใหกับลูกชายคนโตตอนนั้นโอนหุนใหลูกคนเดียว เพราะวาเพียงแค 
คนเดียว ณ วันนั้นบรรลุนิติภาวะ โอนหุนทั้งหมดมีมูลคาอางวาโอนที่ราคาทุน โดยสวนของ
คุณพอ ๓๐๙ ลานบาทและในสวนของคุณแมอีก ๔๒๔.๗ ลานบาท รวมแลวมูลคา
ประมาณ ๗๓๐ ลานบาท ในการโอนหุนไมไดมีการชําระเงินครับทานประธาน แตไดมี 
การออกตั๋วสัญญาใชเงินหรือที่เรียกวาบีเอ็น (BN) 
   (การประชุมดําเนินมาถึงตอนนี้ นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท รองประธาน 
สภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง ไดลงจากบัลลังก โดยมอบให พันเอก อภิวันท วิริยะชัย  
รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง ปฏิบัติหนาที่แทน) 
 

                                                                                                               - ๑๒๓/๑ 
 
 
 
 
 
 



 ๒๖๙
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                จีรนุช ๑๒๓/๑ 
 
  (นายประชา ประสพดี ไดยืนและยกมือขึ้น) 
   นายประชา  ประสพดี (สมุทรปราการ) : ทานประธานครับ  
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
คุณประชา ประสพดี ประทวงอีกแลวหรือครับ  
   นายประชา  ประสพดี (สมุทรปราการ) : ครับ 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
ประทวงเรื่องอะไรครับ  
   นายประชา ประสพดี (สมุทรปราการ) : ผม ประชา ประสพดี สมุทรปราการ 
พรรคพลังประชาชน ขออนุญาตประทวงตามขอ ๖๑ เพราะทานประธานไดกรุณาให 
ผูอภิปรายแสดงภาพเมื่อสักครูขึ้นที่จอภาพอีกครั้งหนึ่ง ภาพที่ทานผูอภิปรายแสดงนั้น 
มันปรากฏตอผูชมทั่วประเทศ และผมตองขออธิบายเหตุผลการประทวง ไมอยางนั้น 
ผมจะประทวงอยูตลอดเนื่องจากวา คตส. เปนหนวยงานที่เกิดขึ้นในคณะที่ทําการ 
ยึดอํานาจการปกครองประเทศ เพราะฉะนั้นเมื่อ คตส. เปนหนวยงานที่ไมมีความเปนกลาง
อยูแลวแลวไปสอบสวนผูเสียหาย แลวคดีนี้กําลังอยูในระหวาง คตส. ก็มี อยูที่ศาลก็มี  
ยังไมไดตัดสินวาผิดหรือถูก แลวนายพานทองแท ชินวัตร หรือภริยานี่มันเขาใจไดชัดเจน
เพราะฉะนั้นวันนี้รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังปฏิบัติราชการมา ๔ เดือน ทําไม 
เราไมอภิปรายเดินหนา เร่ืองนี้เคยอภิปรายตั้งแตกอนยึดอํานาจมาครั้งหนึ่ง แลวมาสู 
การยึดอํานาจ แลววันนี้มีรัฐบาลใหมก็นํามาอภิปรายอีก  
   พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
คุณประชาครับ ผมเขาใจในคําประทวงแลว ความจริงการประทวงครั้งนี้ก็ประทวง
เหมือนกับที่ทานรองประธานสมศักดิ์ไดใหคําวินิจฉัยไปแลว เพราะฉะนั้นผมก็จะตอง
วินิจฉัยเชนเดียวกับทานรองประธานสมศักดิ์เหมือนกัน ขอเชิญคุณประชานั่งลงไดครับ  
ก็เปนสิทธิของผูอภิปรายที่จะตองอภิปรายพาดพิงถึงบาง เชญิคุณประชานั่งลงเถอะครับ  
   (นายจุมพล จุลใส ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  (นายวรงค เดชกิจวิกรม ไดยืนและยกมือขึ้น) 
 



 ๒๗๐
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ               จีรนุช ๑๒๓/๒ 
 
   นายวรงค  เดชกิจวิกรม (พิษณุโลก) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ 
ผมประทวงนะครับ 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
ทางนายแพทยวรงคกับคุณชุมพล จุลใส ไมตองประทวงแลวนะครับ การอภิปรายจะได 
ตอได เชิญคุณกรณดีกวาครับ เชิญเลยครับ เพราะวาประทวงกันไปประทวงกันมา 
ก็ทําใหเสียเวลา เชิญเถอะครับ คุณชุมพลก็ไดครับ เพราะวาเมื่อกี้ประทวงคางไวตั้งแต
ทานรองประธานสมศักดิ์นะครับ ทานนายแพทยวรงคนั่งกอนครับ เชิญคุณชุมพลครับ 
   นายชุมพล จุลใส (ชุมพร) : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ 
กระผม นายชุมพล จุลใส ประชาธิปตย จังหวัดชุมพร นิดเดียวตามขอบังคับ ขอ ๖๓ ครับ 
เมื่อสักครูประธานก็ไดวินิจฉัยไปแลวเพื่อนสมาชิกยังไมฟง ผมวาจะกลัวความจริงอะไร 
กันนักหนาครับ  
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
ผมวินิจฉัยนะครับ เปนสิทธิของผูประทวง ในเมื่อประทวงแลวคิดวาผูอภิปรายไมได 
ทําตามที่ประธานวินิจฉัยเขาก็มีสิทธิประทวงได แตประทวงอยางไรก็ตามก็ขึ้นอยูกับ
ประธานเปนผูวินิจฉัยใหดําเนินการอยางไรตอไป  
   (นายวรงค เดชกิจวิกรม ไดยืนและยกมือขึ้น)  
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย  )รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง ( : 
นายแพทยวรงคประทวงอะไรครับ 
   นายวรงค  เดชกิจวิกรม (พิษณุโลก) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ 
กระผม นายแพทยวรงค เดชกิจวิกรม ประชาธิปตย พิษณุโลก ผมขออนุญาตประทวง
ประธานครับ ตามขอบังคับ ขอ ๘ ผมอยากใหประธานชวยควบคุมการดําเนินการประชุม
เนื่องจากวาขณะที่ทานกรณอภิปรายอยูมีการประทวงอยูเร่ือย ๆ ทําใหการดําเนินการ
ประชุมไมสามารถดําเนินการตอไปได แลวผมเชื่อวาทานผูฟงทางบานก็ไมเขาใจครับวา
เกิดอะไรขึ้น แลวก็ประชาชนตองการจะรูวาขอเท็จจริงมันเปนอยางไร ขอใหประธาน 
ชวยควบคุมวาคนที่ประทวงใจเย็น ๆ หนอยครับ ขอบคุณครับ  
 



 ๒๗๑
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ               จีรนุช ๑๒๓/๓ 
 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
ตกลงประทวงทานประธานสมศักดิ์หรือประธานอภิวันทครับ เพราะวาเมื่อกี้ทานประธาน 
สรุปแลวประทวงประธานอภิวันทใชไหมครับ ผมขอวินิจฉัยเลยก็แลวกัน ทานที่ประทวง
อยาเพิ่งลุกขึ้นยืนแลวพูดเอง ตองขอความกรุณาทําตามขอบังคับ ขอ ๖๔ ที่ระบุไวชัดเจนวา 
ทานยืนขึ้นและยกมือ และจะอภิปรายไดก็ตอเมื่อประธานอนุญาตใหทานพูด เพื่อรักษา
ความเรียบรอยของการประชุมสภาผูแทนราษฎรของเรา ผมขอวินิจฉัยตามขอบังคับ ขอ ๘ 
ที่นายแพทยวรงคบอกวาเปนหนาที่ของประธานสภาผูแทนราษฎรใหดําเนินการประชุมสภา
ไปดวยความเรียบรอย ผมเองและทานรองประธานสมศักดิ์ก็พยายามดําเนินการ 
อยางเปนธรรม ใหความเปนธรรมทั้ง ๒ ดาน แลวก็พยายามทุกวิถีทางเพื่อใหการอภิปราย
ของเราดําเนินไปดวยความเรียบรอยทุกอยาง ทานที่ตองการประทวงเชิญครับ  
   (นายบุญยอด สุขถิ่นไทย ไดยืนและยกมือขึ้น) 
   นายบุญยอด สุขถิ่นไทย (กรุงเทพมหานคร) : ทานประธานครับ บุญยอด 
สุขถิ่นไทย ประชาธิปตยครับ ขออนุญาตที่จะใหขอมูลกับทานประธาน ประกอบกับ 
การที่ทานจะไดบังคับใชเร่ืองของการควบคุมความสงบเรียบรอยตั้งแตชวงที่ทานรอง 
 
                - ๑๒๔/๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 ๒๗๒
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ              วันทนา ๑๒๔/๑ 
 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
สรุปแลวทานประทวงหรือเปลา หรือจะใหขอมูล ถาใหขอมูลก็คงจะไมได ถาทานประทวง
ไดครับ แตถึงแมวาทานจะใหขอมูล ผมนั่งดูอยูในหองทํางานของผมมาตลอด ๒ ชั่วโมง
เพราะฉะนั้นทราบดี ขอเชิญคุณบุญยอดนั่งเถอะ ถาประทวงไดครับ ประทวงผูอภิปราย
หรือประทวงอะไรครับ  
  นายบุญยอด สุขถิ่นไทย (กรุงเทพมหานคร)  :  ผมประทวงทานประธานวา 
ตองควบคุม เพราะวา ๘ ครั้งที่มีการประทวงกันของฝายรัฐบาลนั้นมีคนที่ซ้ํา ๆ กันอยู 
หลายคน และทุกครั้งประธานวินิจฉัยเรื่องเดียวกันทั้งหมดวาการอภิปรายยังอยูในญัตติ  
เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เกิดขึ้นเหมือนกันหมด ถาเกิดขึ้นอีกโดยคนชื่อประชา สุนัย 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
สรุปแลวประทวงขออะไรครับ  
   นายบุญยอด สุขถิ่นไทย (กรุงเทพมหานคร) : ขอ ๘ ทานตองควบคุมใหสงบ 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
ถาขอ ๘ ก็ขอเดียวกับทานนายแพทยวรงค เดชกิจวิกรม ประทวงครับ ผมเรียนยืนยันวา 
ประธานทั้ง ๒ ทานดําเนินการตามขอบังคับ ขอ ๘ อยางเครงครัดดวยความเปนธรรม  
แลวเราก็วินิจฉัยดวยความเปนธรรมเชนเดียวกัน ขอเชิญคุณบุญยอดนั่งลงครับ คุณสุนัย
ประทวงอะไร ผมตองใหทีละคน คุณประชานั่งลงกอนครับ  
   (นายสุนัย จุลพงศธร ไดยืนและยกมือขึ้น)  
   นายสุนัย จุลพงศธร (แบบสัดสวน) : ทานประธานครับ ตองขอบคุณ 
ทานที่เอยชื่อผมเมื่อสักครูมากเลย ผมเลยตองอาศัยสิทธิการประทวงในขอ ๖๓ แลวก็
สิทธิพาดพิง ทานประธานครับ ชื่อผมนี่ไมเคยปกปดเพราะผมเปนนักประชาธิปไตย  
กอนที่ผมจะบอกอะไรกับทานประธาน  เ รียนทานประธาน  ผมก็บอกชื่อตัวผม  
ทานประธานครับ ผมไดประทวงติดพันมาดวยเหตุผลที่อยากจะใหการประชุมนี้ราบร่ืน 
ผมพยายามจะใหขอคิดเห็น จะตองกราบขอประทานโทษจริง ๆ ทานประธานที่ลงไป 
ทานก็ไมฟง ขอเวลานิดเดียว แลวทานจะอภิปรายราบรื่นทีเดียว และเปนเรื่องที่ดีครับ  
 



 ๒๗๓
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ              วันทนา ๑๒๔/๒ 
 
ตามญัตตินี้ผมเห็นดวย มุงตอบสนองผูมีบุญคุณในทางการเมืองสวนตน แตการอภิปรายนั้น
มันควรจะมุงไปสูตรงนั้น ปรากฏวาทานอภิปรายทานไดใชเวลาสวนใหญอยูกับลักษณะ
กิจกรรมคลาย ๆ กับการเมืองกอนการเลือกตั้ง ๒๓ ธันวาคม ดังนั้นถาเปนไปได 
ผมขออยางนี้ไดไหมครับ เรามีวัฒนธรรมมาหลายปแลว เด็กเล็กลูกหลานนักการเมือง 
เราไมเอยชื่อเขา เราไมดึงเขาเขามาในนี้ เมื่อวันกอนแคจะเอยชื่อหมอมราชวงศเสนีย 
ปราโมช ยังไมไดเอยเลยก็มีการประทวง ผมเขาใจครับ ถาทานรักหัวหนาพรรคทาน
อยางไร ทานมีจิตใจตอผู อ่ืนเขาก็มีผูกพันเชนกัน ดังนั้นถาวันนี้ทานปฏิบัติขอบังคับ 
โดยไมเอยชื่อเขา โดยเฉพาะอยางยิ่งเด็ก ผมวาเด็กเขาไมไดเลนการเมืองดวย  
   พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
คุณสุนัยครับ ผมทราบแลววาคุณสุนัยประทวงอะไร เดี๋ยวผมจะวินิจฉัย เชิญนั่งลงไดแลว 
เชิญนั่งลงกอนครับ ไมไดมีญาณวิเศษหรอกครับ แตการที่ฟงคุณสุนัยพูดผมประมวลได 
ก็เพราะคุณสุนัยประทวงเรื่องอะไร แลวผมก็จะทําการวินิจฉัย เชิญคุณสุนัยนั่งลงกอน 
เถอะครับ ไมอยางนั้นจะเปนการอภิปรายเสียเอง ขอเชิญทานนั่งลงกอนเถอะ ตองให 
ผมวินิจฉัยขอประทวงเดิมเสียกอน เชิญนั่งลงครับ ไมอยางนั้นก็จะมีปญหาตั้งแตประทวง
ทานรองประธานสมศักดิ์ ในขณะเดียวกันฝงฝายคาน วันนี้ผมมือชา กดชา เพราะวา 
เปดโอกาสใหคุณสุนัยไดพูดและฟงดูวาคุณสุนัย เชิญนั่งลงครับ ขอเชิญคุณสุนัยนั่ง  
คุณสุนัยไมปฏิบัติตามขอบังคับ ขอ ๘ เลยนะครับ คุณประชายังไมตองประทวง  
ขอความกรุณาทุกทานไมตองประทวง ผมวินิจฉัยอยางนี้ ขอเชิญทานนั่งลงทั้ง ๒ ทาน  
ผมวินิจฉัยอยางนี้วา  
 

 - ๑๒๕/๑ 
             



 ๒๗๔
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                  รัชนีพร ๑๒๕/๑ 
 
คุณกรณ จาติกวณิช มีสิทธิอภิปรายในเรื่องเนื้อหาได แตก็ตองขอรองคุณกรณขอให
กระชับ แลวกรุณาถาไมจําเปนอยาไปเอยชื่อบุคคลภายนอก สาเหตุเพราะวาเขาเหลานั้น
ไมมีโอกาสมาแกตัวในสภาแหงนี้ อยากจะขอใหคุณกรณโยงเรื่องเขาไปสูการอภิปราย 
ไมไววางใจตามที่คุณสุนัยไดประทวงเมื่อกี้ดวยครับ ขอบคุณครับ  
  นายกรณ จาติกวณิช (กรุงเทพมหานคร) : ทานประธานครับ ผม กรณ 
จาติกวณิช  
  (นายประชา ประสพดี ไดยืนและยกมือขึ้น)  
  นายประชา ประสพดี (สมุทรปราการ) : ทานประธานครับ  
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
คุณประชา ประสพดี ประทวงอะไรครับ  
  นายประชา ประสพดี (สมุทรปราการ) : ขอใชสิทธิพาดพิงนะครับ กราบเรียน
ทานประธานที่เคารพ ผม ประชา ประสพดี พรรคพลังประชาชน สมุทรปราการ ขอใชสิทธิ
พาดพิงสั้น ๆ เองนะครับ เพราะขอเท็จจริงปรากฏอยูในสภาแหงนี้วาทานสุนัยและทานประชา
ใชสิทธิประทวงเยอะ ถาตราบใดผูอภิปรายไมเคารพแลวยังอภิปรายไปพาดพิงถึงบุคคล 
ภายนอกแลวอยูนอกเหนือญัตติที่ไดยื่นเอาไว ญัตตินี้ผมตองกราบเรียนทานประธานวา
ผมก็เปนคนหนึ่งและทานผูทรงเกียรติในที่นี้ผมยังพูดเหมือนวันแรก ๆ วาทุกทานมีสิทธิ
และตองใชดุลยพินิจในการตัดสินใจที่จะลงมติไววางใจรัฐมนตรีและทานนายกรัฐมนตรี 
เพราะญัตตินี้ ได เสนอชื่อคุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  เปนนายกรัฐมนตรีควบคูตามที่
รัฐธรรมนูญกําหนดเอาไว แตถาเกิดยังอภิปราย 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
สรุปแลวใชสิทธิพาดพิงในเรื่องอะไร ผมฟงดูยังไมทราบวาพาดพิงเรื่องอะไรครับ  
  นายประชา ประสพดี (สมุทรปราการ) : จะอธิบายใหฟงครับทานประธาน
พาดพิงในกรณีที่วาผมนั้นประทวงบอย ถาเปนอยางนี้ผมก็จะประทวงถึงวันลงมติ 
วันสุดทายละครับ เปนสิทธิของผมตาม 
 
 



 ๒๗๕
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                  รัชนีพร ๑๒๕/๒ 
 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
คุณประชาเชิญนั่งไดแลวครับ ผมขอวินิจฉัยนะครับ เมื่อกี้ทานผูประทวงคือคุณบุญยอด 
ไดประทวง ผมก็ไดวินิจฉัยวาเปนสิทธิของผูประทวงเมื่อเห็นวาผูอภิปรายไมดําเนินไปตาม
ญัตติที่ยื่นอภิปรายก็เปนสิทธิของผูประทวง แตการที่ผูอภิปรายจะอภิปรายตอไดหรือไมนั้น 
เปนหนาที่ของประธานจะเปนผูวินิจฉัยครับ ซึ่งขณะนี้ผมวินิจฉัยใหคุณกรณอภิปรายตอ
เชิญครับ 
  นายกรณ จาติกวณิช (กรุงเทพมหานคร) : ขอบคุณทานประธานครับ  
ผม กรณ จาติกวณิช สมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปตยครับ  
ก็ตองขออนุญาตผานทานประธานขอรองตอพี่นองประชาชนที่ติดตามชมการอภิปราย
ของเราอยูคงเบื่อหนายพอควร หลาย ๆ รายอาจจะถึงกับปดชองโทรทัศนหรือเปลี่ยนชอง
ไปดูชองอื่นแลว และนั่นก็คือปญหาครับ แลวอาจจะเปนวัตถุประสงคของการประทวง 
การทํางานอภิปรายของผมในคืนวันนี้  
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
ก็ตองขอคุณกรณเชิญเขาเนื้อเร่ืองเลยครบั เดี๋ยวก็ประทวงกันอีก เชิญเลยครับ  
  นายกรณ จาติกวณิช (กรุงเทพมหานคร) : เขาสูหลักฐานวาการโอนหุน 
ชินคอรปโดยคุณพอและคุณแมใหกับลูกชายคนโตไมไดเกิดขึ้นจริง ตอนที่โอนหุนก็ไมมี 
การชําระเงินตามที่ผมไดอภิปรายไปเมื่อสักครู ก็มีการออกตั๋วสัญญาใชเงินโดยเสมือนกับ
ลูกติดหนี้พอและแมเปนเงินจํานวนทั้งหมดประมาณ ๗๓๐ ลานบาท  
     (นายชัยวัฒน ทรัพยรวงทอง ไดยืนและยกมือขึ้น)  
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
คุณกรณครับ มีผูประทวงอีกแลวครับ คุณชัยวัฒน ทรัพยรวงทอง ประทวงเรื่องอะไรครับ 
ซ้ําเรื่องเดิมกับที่ผมไดวินิจฉัยไปหรือเปลาครับ  
     นายชัยวัฒน ทรัพยรวงทอง (ชัยนาท) : ไมครับ ทานประธาน 
    พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
ไมสมควรประทวงครับ  
 



 ๒๗๖
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                  รัชนีพร ๑๒๕/๓ 
 
  นายชัยวัฒน ทรัพยรวงทอง (ชัยนาท) : ผม ชัยวัฒน ทรัพยรวงทอง สมาชิก 
สภาผูแทนราษฎร จังหวัดชัยนาท ทานประธานจะเห็นนะครับ ผมเปนเด็กดี ไมประทวงเลย
เมื่อวานทั้งวัน วันนี้อดไมไดครับ ญัตติดังกลาวนี้ดวยความเคารพ เขียนมาก็บอกวา 
มุงตอบสนองตอผู มีพระคุณ เนื้อหาใจความสรุป แตปรากฏวาในขณะที่อภิปราย 
ผูอภิปรายไมแสดงใหเห็นวามุงสนองตอบตอผูมีพระคุณอยางไร แตไปตรงกับขอ ๖๑  
มุงใสรายผูอ่ืน เพราะฉะนั้นทานประธานตองวินิจฉัยวาเนื้อหาสาระที่อภิปรายอยูขณะนี้
มุงอยางใดกันแน แตผมเองเขาขอ ๖๑ เพราะฉะนั้นใหอภิปรายตอไมไดนะครับ  
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
ผมจะวินิจฉัยนะครับ ผูอภิปรายก็อภิปรายไปตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายมา เพราะเปน
ญัตติไมไววางใจ เมื่อเปนญัตติไมไววางใจก็ตองกลาวหาผูที่ถูกยื่นญัตติ เพราะฉะนั้น
อภิปรายตอไดครับ  
   

                           - ๑๒๖/๑  
   
 



 ๒๗๗
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                          สทุธาทิพ ๑๒๖/๑ 
  
  (นายสมบูรณ อุทัยเวียนกุล ไดยืนและยกมือขึ้น) 
   นายสมบูรณ อุทัยเวียนกุล (ตรัง) : ทานประธานครับ ขออนุญาตประทวง 
   พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :
ประทวงเรื่องอะไรครับ 
  นายสมบูรณ อุทัยเวียนกุล (ตรัง) : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ
กระผม นายสมบูรณ อุทัยเวียนกุล สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปตย 
ทานประธานครับ จะสังเกตวาขณะนี้มีการปวนสภาแลวครับ ขัดขวางไมให 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
คุณสมบูรณครับ คุณจะประทวงนาจะตองบอกวาประทวงเรื่องอะไร คุณสมบูรณลุกขึ้น 
มาพูดเหมือนกับตําหนิอีกฝายหนึ่ง เพราะฉะนั้นผมตองขอใหคุณสมบูรณถอนคําพูด  
เพื่อความสงบเรียบรอยของการประชุมของเราตามขอบังคับ ขอ ๘ ขอเชิญคุณสมบูรณ 
ถอนคําพูดดวยครับ ที่บอกวามีการปวนสภา 
    นายสมบูรณ อุทัยเวียนกุล (ตรัง) : ทานประธานที่เคารพครับ ผมยึดถือ
ตามประธานวาครับ เนื่องจากขณะนี้มีการขัดขวางการอภิปราย เพราะวาพอคุณกรณ 
จะเร่ิมพูดก็จะมีการประทวงซึ่งทานประธานวินิจฉัยไปทุกครั้งแลวเชนเดิมเหมือนกันครับ 
พานทองแทไมใชขาวสารเสกนะครับ เพราะฉะนั้นเขาพูดก็ตองพูดไดเพราะเปนเรื่องที่ 
มันเกี่ยวของแคนั้นเองครับ ใหรูวา 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
คุณสมบูรณครับ คุณสมบูรณประทวงเดี๋ยวผมขอวินิจฉัย นั่งเถอะครับ ไมอยางนั้น 
ก็ประทวงกันไปประทวงกันมาอยางนี้เราก็ไมไดมีโอกาสอภิปรายตอ เชิญคุณสมบูรณ 
นั่งลงครับ ผมจะไดวินิจฉัย ทานสมาชิกทั้งหลายครับ ผมพยายามดําเนินการประชุมไป 
ใหเกิดความเรียบรอยตามขอบังคับ ขอ ๘ ผูอภิปรายคือคุณกรณ จาติกวณิช นั้นอภิปราย
เปนการอภิปรายไมไววางใจในเรื่องที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังปฏิบัติที่มองไดวา
จะใหตอบแทนบุญคุณของผูมีพระคุณ แตอยางไรก็ตามคุณกรณนาจะรีบโยงเขาไป 
ในเรื่องเนื้อหาวามันเกี่ยวของกับการตอบแทนบุญคุณอยางไรแทนที่จะอธิบายรายละเอียด  
 



 ๒๗๘
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                         สทุธาทิพ ๑๒๖/๒ 
 
เพราะวาอธิบายรายละเอียดมากก็จะมีผูประทวงอยางนี้มากแหละครับ ขอเชิญคุณกรณ
ตอครับ  
  นายสุนัย จุลพงศธร (แบบสัดสวน) : ทานประธานครับ เมื่อกี้ทานใหถอน
แลวนะครับ ทานประธานครับ ผม สุนัยครับ ที่ประทวงนี่เราอยากจะใหการอภิปราย
ราบร่ืนเลยประทวงเพื่อใหเขาสูระเบียบ เมื่อสักครูทานก็มากลาวหาวาเปนการปวนสภา
เมื่อทานบอกใหถอนแลวก็ยังไมไดถอน แตจริง ๆ แลวเจตนาเราตองการที่จะใหอภิปราย
เปนไปตามญัตตินี้จริง ๆ แลวผมไมประทวงทานผูอภิปรายเลยครับ เพียงแตวาขอให 
ไดพูดไปในกรอบอยาออกนอกประเด็น และใหมุงตอการที่จะอธิบายวาเรื่องนี้เปน 
การตอบสนองอยางไร แตในทางปฏิบัติกลับกลายเปนมุงตอการใสราย  
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
คุณสุนัยครับ ผมจะวินิจฉัยไดแลวครับ การที่จะบอกวาตามกรอบหรือไมตามกรอบ 
ของญัตตินั้นประธานจะเปนคนวินิจฉัยครับ เมื่อประธานฟงเห็นวาผูอภิปรายกําลัง 
ออกนอกกรอบประธานก็จะตัดบทเอง ขอเชิญนั่งครับ คุณสมบูรณครับ เมื่อกี้ผมไดบอก
ใหคุณสมบูรณประทวงนะครับ คําวา ปวนสภา ก็ขอความกรุณาไดถอนคําพูดดวยครับ  
  นายสมบูรณ อุทัยเวียนกุล (ตรัง) : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ
กระผม นายสมบูรณ อุทัยเวียนกุล ประชาธิปตย จังหวัดตรัง ทานประธานครับ เมื่อกี้ 
ผมเรียนทานประธานแลววาผมถอนครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
ขอบคุณมากครับ คุณอดุลย วันไชยธนวงศ ประทวงเรื่องอะไรครับ  
  นายอดุลย วันไชยธนวงศ (แมฮองสอน) : ทานประธานครับ ผมขออนุญาต
เรียนถามการสรุปของทานประธานที่วาผูที่กําลังอภิปราย อภิปรายไมไววางใจวา
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําลังกระทําผิดตอคือ หมายถึงวากําลังใชตําแหนง
หนาที่ตอบแทนผูมีพระคุณทางการเมือง ผมขออนุญาตเรียนถามทานประธานวา 
การกระทําดังกลาวถือวาเปนการสอไปในทางทุจริตตอหนาที่หรือไม ถือเปนการสอวา
กระทําผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรมหรือไม แลวก็สอวาจงใจใชอํานาจหนาที่  
 



 ๒๗๙
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                         สุทธาทิพ ๑๒๖/๓ 
 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
คุณอดุลยครับ คุณอดุลยไมมีหนาที่มาถามประธานนะครับ แตคุณอดุลยประทวงไดครับ 
นี่คุณอดุลยไมไดประทวงนะครับ เพราะฉะนั้นผมก็ไมตองตอบ ขอเชิญคุณอดุลย 
นั่งเถอะครับ เชิญคุณกรณอภิปรายตอครับ ขอความกรุณาแตละทานไมตองประทวง 
แลวครับ ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

   - ๑๒๗/๑ 
              

 
 
 



 ๒๘๐
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ          บุศยรินทร ๑๒๗/๑ 
 
ทาน รอยตํารวจโท เชาวริน เตรียมตัวจะประทวงหรือเปลาครับ เห็นกดใหญ กดไมติด
หรอกครับ เพราะวาผมกดดับไวครับ เชิญคุณกรณตอครับ 
  นายกรณ จาติกวณิช (กรุงเทพมหานคร) : ทานประธานที่เคารพครับ ผม 
กรณ จาติกวณิช เพื่อความสบายใจของทานประธานและเพื่อนสมาชิก ผมอยากที่จะ 
เรียนวาเพียงแคในกรณีของดีเอสไอที่ผมไดแสดงเอกสารหลักฐานไปแลวเกี่ยวของกับ              
วิน มารคนั้น  
  (รอยตํารวจโท เชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ ไดยืนและยกมือขึ้น)  
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
คุณกรณเดี๋ยวนะครับ ทาน รอยตํารวจโท เชาวริน ประทวงอะไรครับ  
  รอยตํารวจโท เชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ (แบบสัดสวน)  :  ทานประธานครับ 
เมื่อสักครูเพื่อนสมาชิกของผม คุณอดุลยจะประทวง ทานวินิจฉัยวาไมใชเปนการประทวง
แลวก็ไมใหพูด คราวนี้ผมจะประทวงบาง เพราะวาถอยคําที่คุณอดุลยพูดนั่นแหละ 
คือเขาเอามาประทวงแลวก็ถาม ตรงนี้ผมจะใชขอบังคับ ขอ ๖๑ วรรคสอง ที่บอก 
การอภิปรายหามแสดงกิริยาหรือวาจาอันไมสุภาพใสรายหรือเสียดสีบุคคลใด ขอความ
ตอไปผมจะไมเอยหรอกครับ ผมอยากจะกราบเรียนทานประธานวาผมประทวงเพราะวา 
ในญัตตินี้บอกวาอภิปรายไมไววางใจรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังในประเด็นที่วา 
มุงตอบสนองผูมีบุญคุณในทางการเมืองสวนตน ผูอภิปรายก็ไมไดชี้ชัดลงวาการที่มุง
ตอบสนองบุญคุณทางการเมืองนี่ทําอะไรไปบาง แตไปลากเอาเรื่องการขายหุนตั้งแต 
ปไหนก็ไมทราบมาวากันอยางนี้ ผมวามันหางไกลกับประเด็นที่ทานอภิปราย ถาวันดีคืนดี
เกิดมีการอภิปรายลักษณะอยางนี้ แลวผมไปขุดเอาเรื่องอดีตอธิบดีกรมศุลกากรทุจริต 
ตอหนาที่ถูกไลออกจากราชการ สมัย พลเอก เปรม ติณสูลานนท ลากมาไดไหม 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :   
ทานเชาวรินครับ ผมจะขอวินิจฉัย ก็จะวินิจฉัยตามคําวินิจฉัยเดิมของทานรองประธาน
สมศักดิ์และของผมเองนะครับ คุณกรณสามารถอภิปรายได เพราะวาการอภิปรายในวันนี้
เปนการอภิปรายเพื่อลงมติไมไววางใจ แตถาหากฝายคานลุกขึ้นมาอภิปรายแลวชม
รัฐมนตรีอยางนั้นผมจะวินิจฉัยนอกกรอบครับ เชิญคุณกรณอภิปรายตอครับ 



 ๒๘๑
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ          บุศยรินทร ๑๒๗/๒ 
 
  นายกรณ จาติกวณิช (กรุงเทพมหานคร) : ขอบคุณครับทานประธาน วันนี้
ผมคงไมคิดจะใสรายใครนะครับ ผมอภิปรายดวยการรักษาวินัยมีเอกสารหลักฐาน 
ที่จะสนับสนุนขอกลาวหาของผมทุกขอ และเพื่อความสบายใจของทานประธาน 
และเพื่อนสมาชกิ ผมอยากจะเรียนวาเพียงแคในกรณีของดีเอสไอที่มีการสรุปวาวิน มารค 
ก็คือบริษัทในเกาะบริติซ เวอรจิ้น ไอสแลนด ที่มีผู เปนเจาของเปนอดีตผูมีอํานาจ 
อดีตนายกรัฐมนตรี เพียงแคขอสรุปขอนั้นดีเอสไอก็ไดสรุปแลววาเปนการกระทําผิด 
ถึง ๖ มาตราในพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ซึ่งเปนพระราชบัญญัติ 
ที่ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเปนผูดูแล ความจริงนอกจากนั้นยังผิดอีก  
๓ มาตรา พ.ร.บ. ปองกันและปราบปรามการทุจริต และอีก ๒ มาตรา พ.ร.บ. จัดการ
หุนสวนและหุนของรัฐมนตรี เพราะฉะนั้นในสิ่งที่ผมนําเสนอวันนี้เกี่ยวของโดยตรง 
อยางปฏิเสธไมไดกับหนาที่ความรับผิดชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
เพราะฉะนั้นผมขออนุญาตนําเสนอในสวนของหลักฐานตอเนื่อง เมื่อสักครูผมกําลัง
อภิปรายชี้แจงอยูวาไดมีการโอนหุนมูลคาราคาทุน ๗๓๐ ลานบาท โดยคุณพอและคุณแม
ใหกับลูกชายคนโตมีมูลคาและราคาทุน ๗๓๐ ลานบาท แตไมมีการชําระเงิน ตรงนั้น 
ไมผิดครับ เพราะไดมีการทําตั๋วสัญญาใชเงินขึ้นมา และเอกสารหลักฐานนี้ก็มีการเปดเผย
อยางถูกตองกับทาง ป.ป.ช. ก็คือลูกยอมรับความเปนหนี้กับพอที่ ๓๐๐ กวาลานบาท 
และยอมรับความเปนหนี้กับแมอีกที่ ๔๒๐ กวาลานบาท รวมแลวประมาณ ๗๓๐ ลานบาท 
แตประเด็นปญหามันอยางนี้ครับ ราคาหุน ณ วันที่โอนใหลูกมันซื้อขายอยูในตลาดหลักทรัพย 
ราคาซื้อขายมันไมใชราคาทุน ราคาซื้อขายมันสูงกวาราคาทุนประมาณ ๔ หรือ ๕ เทา 
  (นายชัยวัฒน ทรัพยรวงทอง ไดยืนและยกมือขึ้น) 
 

      - ๑๒๘/๑ 



 ๒๘๒
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                              กมลทิพย ๑๒๘/๑ 
 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
คุณกรณครับ มีผูประทวงอีกแลวครับ คุณชัยวัฒนประทวงอะไรครับ 
   นายชัยวัฒน  ทรัพยรวงทอง (ชัยนาท) : ทานประธานครับ ผมตองประทวง
ทั้งทานประธานแลวก็ผูอภิปรายครับ เมื่อสักครูผมขึ้นมาประทวงครั้งหนึ่ง ผมบอกวา 
ในญัตติดั งกล าว ได เ ขี ยนไว ว า  ผู ที่ ทํ าหน าที่ ที่ จ ะถู กอภิปราย  ณ  ส วนนี้ ก็ คื อ  
ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังที่ทานเขียนญัตติมาวา ทานรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลัง ทานนายแพทยสุรพงษ สืบวงศลี มุงตอบสนองตอผู มีพระคุณ 
ในทางการเมืองสวนตน แตก็ปรากฏวาเนื้อหาในการอภิปรายตั้งแตตนที่ผมฟงมา
จนกระทั่งผมประทวงไปครั้งหนึ่งผูที่อภิปรายก็ยังละเลย ก็ยังมุงกระทําผิดในขอ ๖๑  
ในการอภิปรายก็คือมุงใสรายตอบุคคลภายนอก ผมคิดวาทานประธานใหผูที่อภิปราย
อภิปรายตอไมไดในตรงนี้ เพราะฉะนั้นตองเรียนตอทานประธานครับวา ใหผูอภิปรายนั้น
ชี้ใหเห็นสิครับวาทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังนี่ 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
สรุปแลวคุณชัยวัฒนประทวงประเด็นไหนครับ 
   นายชัยวัฒน  ทรัพยรวงทอง (ชัยนาท) : ทานประธานก็ดูสิวาทานรัฐมนตรี 
มุงอยางไร มุงตอบสนองอยางไรตอผูมีพระคุณ แตในขณะนี้อภิปรายอดีตนายกรัฐมนตรี 
ลูกดวย 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
เชิญคุณชัยวัฒนนั่งลงไดแลวครับ ผมจะวินิจฉัยนะครับ ก็ยังตองยืนยันคําวินิจฉัยเดิมวา
คุณกรณผูอภิปรายนั้นอภิปรายในญัตติไมไววางใจรัฐมนตรี เพราะฉะนั้นคุณกรณก็ยัง 
มีสิทธิอภิปรายครับ เพียงแตวาในขอหานั้นกลาวไวชัดเจนนะวารัฐมนตรีมุงตอบสนอง
ประโยชนของผู มีพระคุณ แตสิ่งที่คุณกรณอภิปรายมานั้นเปนเนื้อหารายละเอียด 
ของเหตุการณที่เกิดขึ้น ก็ตองขอความกรุณาคุณกรณชวยสรุปรวบรัดแลวโยงใหถึงวา 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังทําผิดตามที่คุณกรณได เสนอญัตติไวอยางไร 
ขอรวบรัดดวยครับ ขอความกรุณาดวย ไมอยางนั้นก็ประทวงกันอยูอยางนี้ละครับ  
 



 ๒๘๓
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                             กมลทิพย ๑๒๘/๒ 
 
  นายกรณ  จาติกวณิช (กรุงเทพมหานคร) : ขอบคุณครับทานประธาน ผม 
กรณ จาติกวณิช พยายามสุดความสามารถแลวครับที่จะรวบรัด เขาสูชวงทาย ๆ ของ 
การนําเสนอหลักฐาน พิสูจนวาทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไดละเลยตอการที่จะ
ทําหนาที่ในฐานะผูกํากับดูแลสํานักงาน ก.ล.ต. ในการที่จะผลักดันให ก.ล.ต. มีสวนรวม 
ในการนําเสนอเอกสารหลักฐานเขาสูกระบวนการยุติธรรมอยางไร เมื่อกี้ผมไดเรียนวา 
ในการโอนหุนเมื่อป ๒๕๔๓ นั้น มูลคาราคาทุน ๗๓๐ ลานบาท ไมมีการชําระเงิน 
แตมีการออกตั๋วสัญญาใชเงินแทน ในสวนของตรงนี้ประเด็นปญหาก็คือราคาหุน  
ณ วันที่โอนมันไมใชราคาทุน มันเปนราคาที่สูงกวาราคาทุน ๔ หรือ ๕ เทา ทําใหมูลคาหุน
ที่ลูกไดรับโอนมีมากกวา ๓,๐๐๐ ลานบาท 
  (นายศุภชัย โพธิ์สุ ไดยืนและยกมือขึ้น) 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
คุณกรณประทวงอีกแลวครับ คุณศุภชัย โพธิ์สุ ประทวงอะไรครับ ประทวงในประเด็น 
ซ้ําเดิมหรือเปลาครับ  
   นายศุภชัย  โพธิ์สุ (นครพนม) : ทานประธานที่เคารพครับ กระผม ศุภชัย 
โพธิ์สุ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดนครพนม พรรคพลังประชาชน ความจริงผมก็ 
นั่งฟงดวยความอดทนมานานจริง ๆ ครับ ผมขอประทวงทานประธานและก็ทานผูที่กําลัง
อภิปรายอยูขณะนี้ทําผิดขอบังคับ ขอ ๖๑ ขออนุญาตชี้แจงครับทานประธาน อยาเพิ่งตัด 
ผมไดฟงมานานนับเปนชั่วโมงแตผูอภิปรายก็อภิปรายนอกประเด็น นอกประเด็นญัตติ
อภิปรายไมไววางใจรัฐมนตรีที่ถูกกลาวหา ผมดูญัตติที่ตั้งนะครับ กลาวหาวารัฐมนตรี 
มุ งตอบสนองผู มีบุญคุณในทางการเมืองสวนตน  ในญัตติไมไดระบุวาเปนใคร  
แตการอภิปรายของผูอภิปรายขณะนี้ไดโยงชื่อบุคคลภายนอกมากลาวถึงตลอดเวลา 
 

          - ๑๒๙/๑ 
 
 
  



 ๒๘๔
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                              กมลมาศ ๑๒๙/๑ 
 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :   
คุณศุภชัยครับ เปนประเด็นที่หลายทานไดประทวงมานะครับ แลวก็ทั้งทานประธาน
สมศักดิ์ ผมเองไดวินิจฉัยไปไมต่ํากวา ๔ หรอื ๕ ครั้งแลวนะครับ ขอสั้น ๆ นะครับ  
   นายศุภชัย  โพธิ์สุ (นครพนม) : เปนประเด็นที่ตางครับทานประธาน  
ผมขออนุญาตวาโยงชื่อบุคคลภายนอกเขามากลาวถึงตลอดเวลา ฯพณฯ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังและรัฐมนตรีทั้ง ๖ ทาน เพิ่งบริหารประเทศชาติบานเมืองมาแค ๔ เดือน
แตผูอภิปรายไปเอาเหตุการณเมื่อป ๒๕๔๓ ขึ้นมาพูด เหตุการณมันผานมากี่ปแลว 
ทานประธานครับ  
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
คุณศุภชัยเชิญนั่งไดแลวครับ ผมจะวินิจฉัยครับ คําประทวงที่คุณศุภชัยประทวงนั้น  
ทั้งทานประธานสมศักดิ์ ผมเองไดวินิจฉัยไปหลายครั้งวาผูอภิปรายนั้นมีสิทธิอภิปราย
เพราะวาเกี่ยวพัน แลวก็ขอความกรุณาคุณกรณผูอภิปรายใหเรงรัดและรวบรัดเขาไป 
ถึงกรณีที่จะชี้ใหเห็นวารัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังนั้นเอื้อประโยชนอยางไร  
ซึ่งเทาที่ฟงดูคุณกรณก็กําลังจะเริ่มเขาสูประเด็นหลักแลว คุณบุญยอดไมตองประทวง 
แลวครับ จะไดอภิปรายตอไปครับ คุณกรณครับ 
  (นายบุญยอด สุขถิ่นไทย ไดยืนและยกมือขึ้น) 
   นายบุญยอด สุขถิ่นไทย (กรุงเทพมหานคร) : ทานประธานครับ ขออนุญาตครับ 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
คุณบุญยอดประทวงอะไรครับ  
   นายบุญยอด สุขถิ่นไทย (กรุงเทพมหานคร) : ทานประธานครับ บุญยอด 
สุขถิ่นไทย กรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปตย ผมขอประทวงทานประธานในขอ ๖๓ 
ทานประธานวินิจฉัยตองถือเปนที่สิ้นสุด มีผูประทวงทางฝายรัฐบาล ๑๓ คน ประเด็น
เดียวกัน ซึ่งทานวินิจฉัยเหมือนเดิม ๑๓ ครั้งแลวครับ ทานจะทําอยางไรตอไปครับ 
ขอบคุณครับ  
 
 



 ๒๘๕
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                              กมลมาศ ๑๒๙/๒ 
 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
และตองเรียนตอพี่นองประชาชนที่ รับฟงรับชมทีวีอยูนะครับ  ตามขอบังคับของ 
การประชุมสภานั้น สมาชิกมีสิทธิประทวงไดโดยการลุกขึ้นยืนและชูมือขึ้นเหนือศีรษะ 
และประธานมีความจําเปนจะตองเปดโอกาสใหประทวง แตอยางไรก็ตามเพื่อรักษา
ระเบียบและการประชุมสภาใหดําเนินการไปตามกฎระเบียบ ขอบังคับที่พวกเราเอง 
เปนผูรางขึ้นมาดวยความเรียบรอย เมื่อเชาผมก็ไดเตือนสติพวกเราทุกฝายนะครับ 
เพราะฉะนั้นตามขอบังคับ ขอ ๘ ผมจะไมอนุญาตใหประทวงแลวครับ สําหรับผูที่ประทวง
มาแลว ขอเชิญทุกคนนั่งครับ เชิญคุณอดุลยนั่งครับ เชิญคุณประชานั่งครับ เชิญคุณกรณ  
   นายอดุลย  วันไชยธนวงศ (แมฮองสอน) : ทานประธานครับ  
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
ผมไดเชิญคุณอดุลยนั่งแลวนะครับ เพราะวาคุณอดุลยประทวงมาหลายทีแลวครับ  
   นายอดุลย  วันไชยธนวงศ (แมฮองสอน) : ทานประธาน เมื่อกี้ผมประทวง
ครั้งเดียว แลวตอนนี้เปนประเด็นที่สมควรจะตองประทวงดวยครับ ทานประธานกรุณา 
ฟงผมกอนไดไหมครับ นิดเดยีวครับ  
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :    
เมื่อกี้คุณอดุลยไมไดประทวงนะครับ คุณอดุลยบอกถามนะครับ  
   นายอดุลย วันไชยธนวงศ (แมฮองสอน) : ตอนนี้ผมประทวงครับทานประธาน 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
ถาอยางนั้นเชิญครับ  
   นายอดุลย  วันไชยธนวงศ (แมฮองสอน) : ทานประธาน เมื่อกี้ผูอภิปราย
พูดออกมาอยางชัดเจนนะครับ พูดออกมาเองวาทานรัฐมนตรีละเลยการทําหนาที่  
ทานพูดออกมาเอง ก็หมายถึงเปนการยอมรับวาทานกําลังอภิปรายวาทานรัฐมนตรีละเวน
การปฏิบัติหนาที่ ซึ่งเขาขายการละเวนตามกฎหมาย วิ.อาญา มาตรา ๑๕๗ ก็แสดงวา
เปนการยืนยันวาทานรัฐมนตรีละเวนการปฏิบัติหนาที่ เพราะฉะนั้นการที่ทานยื่นมาตาม 
มาตรา ๑๕๙ ซึ่งที่จริงมันควรจะอางไปใชมาตรา ๑๕๘ โดยอนุโลม แตปรากฏวา 
 



 ๒๘๖
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                              กมลมาศ ๑๒๙/๓ 
 
ทานบอกวาละเวนการปฏิบัติหนาที่ ซึ่งมันไปเขาวรรคสองตรงที่วา สอไปในทางทุจริต 
ตอหนาที่ราชการ จงใจฝาฝนบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ซึ่งถาหากวา 
ทานอภิปรายไปเขาประเด็นนี้ ไปเขาวรรคสองตามมาตรานี้ ผูที่อภิปรายจะตองแสดง
หลักฐานการยื่นคํารองขอตามมาตรา ๒๗๑ ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งหมายความวาจะตอง
แสดงหลักฐานการยื่นถอดถอนทานรัฐมนตรีดวย เพราะฉะนั้นตอนนี้ทานไมไดอภิปราย
แสดงเหตุผลแลวก็กลาวหาตามที่ทานยื่นญัตตินะครับทานประธาน  ตอนนี้กําลัง 
ไปอีกวรรคหนึ่งที่จะตองยื่นญัตติแลวก็แสดงหลักฐานประกอบตามมาตรา  ๒๗๑  
ของรัฐธรรมนูญดวยครับทานประธาน  เพราะฉะนั้นตอนนี้กําลังทําผิดตอการยื่น 
การอภิปรายไมไววางใจ ขอทานประธานวินิจฉัยแลวก็ลองตามดูขอกฎหมายตามที่ 
ผมเรียนทานประธานดวยครับ  
 

   - ๑๓๐/๑ 
 
 
 
 
    
 
 
 
 



 ๒๘๗
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ       พรรษวรรณ ๑๓๐/๑ 
 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :   
ตองขอบคุณคุณอดุลยนะครับ ผมวินิจฉัยอยางนี้ครับ ผูอภิปรายไดอภิปรายวารัฐมนตรี
ละเวนการปฏิบัตินั้นเจตนารมณของการอภิปรายก็เพื่อโยงใหเห็นวาทานไดเอื้อประโยชน
กับบุคคลที่ผูอภิปรายไดเอยมาแลว ซึ่งพวกเราก็ไมอยากใหเอยชื่อ เพราะฉะนั้นไมได
เกี่ยวกับการยื่นอภิปรายที่จะถอดถอนก็คงอภิปรายตอ แตก็พยายามขอใหคุณกรณ
อภิปราย 
   นายอดุลย วันไชยธนวงศ (แมฮองสอน)  :  ทานประธานครับ อีกนิดเดียว
อยางนั้นผมขออนุญาตเรียนทานประธานวา ในญัตตินี้ที่บอกวามุงตอบสนองผูมีบุญคุณ
ในทางการเมืองของตนหมายความวาอยางไรครับ ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ผูที่มีบุญคุณตอทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังก็คือ
ประชาชนและผูมีสิทธิเลือกตั้ง  
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : คุณ
อดุลยเชิญนั่งครับ ผมจะขอวินิจฉัยนะครับ จะหมายความวาอยางไรเดี๋ยวผูอภิปราย 
ก็จะบอกเองครับวาไดตอบแทนบุญคุณกับใคร อยางไร ซึ่งก็เปนหนาที่ของผูเสนอญัตติ 
ไมไววางใจนะครับ แลวเมื่อไดอภิปรายไปจนจบสิ้นแลวทานรัฐมนตรีที่เกี่ยวของก็มีสิทธิ 
ที่จะตอบขอซักถาม พี่นองประชาชนเขาจะไดรับฟงทั้ง ๒ ฝาย แลวเมื่อพี่นองประชาชน
ไดรับฟงเขาก็จะวินิจฉัยเองวาเหตุผลของใครถูก เหตุผลของใครผิดนะครับ คุณวิทยา  
แกวภราดัย ประทวงอะไรครับ 
   (นายวิทยา แกวภราดัย ไดยืนและยกมือขึ้น) 
   นายวิทยา แกวภราดัย (นครศรีธรรมราช) : ทานประธานครับ ผมขออนุญาต
ประทวงทานประธานครับ ทานจะตองควบคุมการประชุมใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
ผมเห็นหลายครั้งเพื่อนสมาชิกลุกขึ้นยกมือทําทาประทวงพรอม ๆ กับกดไมโครโฟนขึ้นพูด 
แลวก็พูดจนจบเรื่อง ทานตองเครงครัดพอครับวาคนที่จะพูดไดในสภาตองทานอนุญาต
กอนครับ 
 
 



 ๒๘๘
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ       พรรษวรรณ ๑๓๐/๒ 
 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
เชิญคุณวิทยานั่งลงผมจะวินิจฉัยนะครับ คุณวิทยาเองก็ประทวงเหมือนกับอีกหลายทาน
ที่ประทวงในประเด็นเดียวกันใหผมควบคุมการประชุมไปดวยความเรียบรอย ผมขอยืนยัน
อีกครั้งหนึ่งครับ ในเรื่องนี้ทานผูอภิปรายยังมีสิทธิอภิปราย เพราะฉะนั้นตองขอความกรุณา
ขอรองทุกทานกรุณาอยาประทวงโดยไมจําเปนเลยครับ คุณกรณตอครับ 
    นายกรณ จาติกวนิช (กรุงเทพมหานคร)  :  ขอบคุณทานประธานครับ ผม 
กรณ จาติกวนิช เมื่อมีการโอนหุนในราคาทุนแลวก็มีการออกตั๋วสัญญาใชเงินในวงเงิน 
๗๓๐ ลานบาท แตปรากฏวามูลคาที่แทจริงของหุนสวนนี้ในตลาดที่มีการซื้อขายกันอยูสูง 
หลายพันลานบาท ก็เกิดปญหาครับทานประธาน เกิดปญหาวาสมมุติลูกเอาหุนนี้ไปขาย
เอาเงินไปทําอะไรก็แลวแตทั้งพอทั้งแมก็เปนเจาหนี้อยูเพียงมูลคาแคราคาทุนเทานั้น  
สวนตางกําไรไมมีสิทธิที่จะเรียกคืนจากลูกได สิ่งที่เกิดขึ้นทานประธานครับ ๑ วันกอนที่ 
จะมีการโอนหุนก็คือวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๓ คือวันที่โอนหุนแลวก็วันที่กอหนี้ขึ้นมา
จํานวน ๗๓๐ ลานบาทนั้น ไดมีการทําตั๋วสัญญาใชเงินขึ้นมาอีก ๑ ใบ ๑ วัน กอนที่จะมี
การโอนหุนไดมีการทําตั๋วสัญญาใชเงินโดยที่ลูกทําตั๋วขึ้นมาวาเปนหนี้แมในมูลคาสูงถึง 
๔,๕๐๐ ลานบาท พูดงาย ๆ ผมจะอธิบายใหเขาใจงาย ๆ นะครับ มีการโอนหุนสวนหนึ่ง
ราคาทุน ๗๓๐ ลานบาท แตมูลคาที่แทจริงมันไมใชทุน เพราะฉะนั้นเพื่อปองกันสิทธิ 
ของพอและแม ผมไมอยากจะใชคําวาพอแมไมไววางใจในตัวลูก แตเพื่อปองกันสิทธิ 
ของคุณพอและคุณแมก็เลยใหลูกทําตั๋วสัญญาใชเงินขึ้นมาอีกใบหนึ่งมูลคาตามราคาจริง
ของหุนที่ไดมีการโอน นอกจากนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นและเปนตัวชี้ชัดวาจริง ๆ แลว
ไมไดเปนการโอนกรรมสิทธิ์แตอยางใด ------------------------------------------------------------ 
 
                 - ๑๓๑/๑ 
 



 ๒๘๙
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ             กุลนษิฐ ๑๓๑/๑ 

เพียงแตมีการโอนลอยไปในลักษณะที่ เปนเพียงแคนามธรรม ทุกครั้งหลังจากนั้น 
ที่ชินคอรปจายปนผลก็จะมีเงินปนผลเขาบัญชีลูก เพราะตอนนี้ชื่อปรากฏอยูในนาม 
ของลูก แตทันทีทันใดที่เงินปนผลเขาบัญชีลูกตอนเชา ไมตองรอตอนเย็นหรอกครับ  
แคสาย ๆ เงินก็ถูกโอนออกไปเหมือนเกือบจะโดยอัตโนมัติกลับเขาไปในบัญชีของแม  
แลวก็มีการอางในภายหลังวาปนผลที่โอนออกมานั้นโอนออกไปเพื่อเปนสวนในการ 
ชําระหนี้ ๔,๕๐๐ ลานบาท ที่ทําไวเพื่อรองรับการกระทําเชนนี้ พูดงาย ๆ มีการอางวา 
โอนหุนไป แตสุดทายผลประโยชนทั้งหมดทั้งปวงของหุนเหลานั้นก็ยังอยูที่ตัวพอ 
และตัวแมเหมือนเดิม เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เปนตัวชี้ใหเห็นวาการที่อางวาไดมีการโอนหุน
ทั้งหมดออกไปใหแอมเพิล ริช แลวก็โอนแอมเพิล ริชออกไปใหลูกแลว มีการโอนหุน
ออกไปที่ลูกโดยตรง แลวก็นอกจากนั้นมีการใชบริษัทที่อางวาไมเกี่ยวกับตนคือวิน มารค 
มาซื้อหุนเพิ่มอีกตางหาก ขอเท็จจริงก็คือตลอดระยะเวลาที่ทานผูเคยมีอํานาจเปน
นายกรัฐมนตรี ก็ยังเปนผูถือครองหุนชินคอรปเหมือนเดิมนั่นเอง เพราะฉะนั้นผมจะ 
ไมพูดถึงความผิดตามพระราชบัญญัติ  ป .ป .ช .  เพราะ  ป .ป .ช .  ไมได เปนสวนที่ 
ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังตองรับผิดชอบ แตความผิดในสวนของ พ.ร.บ. 
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยนั้นมีชัดเจนหลายมาตรา เมื่อสักครูนี้ผมเรียนวาในกรณี
วิน มารคกรณีเดียวก็ ๖ มาตราแลว แลวผมก็จะพิสูจนดวยตัวอยางตัวอยางเดียววา 
ก.ล.ต. ความจริงควรจะทําอะไรบางแตไมไดทํา และทานรัฐมนตรีรูวา ก.ล.ต. ไมทํา ก็
ไมไดทําอะไรกับ ก.ล.ต. ตอนที่หุนเอสซี แอสเสทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยก็มีการ
รายงานวาตระกูลของอดีตผูนําถือหุนอยู ๖๐ เปอรเซ็นต แลวก็มีการรายงานวาอีก ๒๐ 
เปอรเซ็นตนี้ถือโดยวิน มารค และตามที่ผมไดเรียนไปแลวก็มีการอางชัดเจนวาวิน มารค
ไมไดเกี่ยวของกับตน แตสุดทายก็มีการรองเรียนในเรื่องนี้จากหลายฝายครับ รวมทั้ง 
เพื่อนสมาชิกพรรคประชาธิปตยตั้งแตกอนที่ผมเขามาในพรรควาแทจริงแลววิน มารค 
สอพฤติกรรมชี้ใหเห็นวาเปนของตระกูลเดียวกันกับทานอดีตผูนํานั่นเอง ก็มีการปฏิเสธ 
มาโดยตลอด จนกระทั่งทางสํานักงาน ก.ล.ต. ไดทําหนังสือไปท่ีกรรมการผูจัดการของ 
เอสซี แอสเสท ผมจะไมเอยนามทาน เพียงแตเรียนกับทานประธานวา ก็เปนหนึ่ง 
 



 ๒๙๐
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ            กลุนษิฐ ๑๓๑/๒ 
 
ในสมาชิกของตระกูลเดียวกัน ใหชี้ขอเท็จจริงวาสรุปแลววิน มารคกับกองทุนที่ชื่อวา 
โอเวอรซี โกรธ ฟนด (Oversea Growth Fund) ออฟชอร ไดนามิค ฟนด (Offshore 
Dynamic Fund) ที่ไดรับการโอนหุนจากวิน มารคมีสวนเกี่ยวของอยางไรกับเอสซี แอสเสท 
หรือกับครอบครัวของอดีตทานผูนําหรือไม ก็มีจดหมายมาจากกรรมการผูจัดการทานนี้
วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๙ ชี้ชัดครับ ผมขออนุญาตทานประธานอาน กรณีวิน มารค  
เปนการเขามาถือหุนของบริษัทเอสซี แอสเสท โดยการซื้อหุนและมีการชําระเงินถูกตอง
ครบจํานวน ไมมีความสัมพันธใด ๆ กับครอบครัวของอดีตทานผูนํา นอกจากนั้นในสวนของ 
๒ กองทุนนั้นก็ยืนยันอีกครับวาไมมีความเกี่ยวของใด ๆ กับครอบครัวของอดีตผูมีอํานาจ
ที่เปนผูถือหุนใหญของบริษัทเอสซี แอสเสท รายงานชัดเจนนะครับวาไมเกี่ยวของ  
ผมไมเชื่อครับ ผมก็เลยทําจดหมายแทงไปที่ ก.ล.ต. อีกครั้งหนึ่งในเดือนกันยายน 
ของปเดียวกัน  ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                           - ๑๓๒/๑ 



 ๒๙๑
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ           ณัฐวัฒน ๑๓๒/๑ 
 
แจงเอกสารหลักฐานให ก.ล.ต. ไดรับทราบวาจากที่ ก.ล.ต. ไดรับขอมูลทั้งหมดทั้งปวง 
และหลังจากที่ผมออกจดหมายนี้ ก.ล.ต. ก็เปนผูรายงานในงานเสวนาเองวา ก.ล.ต.  
ทราบแลววาวิน มารคนั่นเปนของใคร คําถามก็คือทําไม ก.ล.ต. ถึงไมกลับไปปฏิบัติ 
ตามหนาที่ตามกฎหมายในเรื่องของการแจงขอมูลเท็จตอตลาดหลักทรัพยตอ ก.ล.ต.  
โดยกรรมการผูจัดการของบริษัทเอสซี แอสเสท นี่ละครับคือตัวอยางที่ชัดเจนวา 
ในสวนของสํานักงาน ก.ล.ต. ในสายตาของผม ในสายตาของหลาย ๆ คนที่เกี่ยวของ 
ละเลยตอการปฏิบัติหน าที่  แลวใครละครับจะตอง เปนผู รับผิดชอบถา ไม ใช 
ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ผมจะขอเรียนเพิ่มเติมนะครับวามันไมใชเร่ืองของ
การแจงขอมูลเท็จอยางเดียว  ถาแจงขอมูลเท็จบางทานอาจจะมองวาก็ไมเห็นมี 
ใครเสียหาย จริง ๆ แลว ก.ล.ต. คงเปนองคกรแรกที่จะยืนยันวาแจงขอมูลเท็จเสียหาย
อยางไร แตผมจะขอเรียนเพิ่มเติมและเปนเอกสารชิ้นสุดทายถาทานสมาชิกจะกรุณา 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
คุณกรณครับ มีผูประทวงครับ คุณกุเทพ ใสกระจาง ประทวงอะไรครับ  
   รอยโท กุเทพ ใสกระจาง (ศรีสะเกษ) : ทานประธานที่เคารพครับ ผม กุเทพ
ใสกระจาง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ พรรคพลังประชาชน ตองทํา 
ความชัดเจนกับทานประธานนะครับวา ผมประทวงนี่ผมจะมีขอบังคับที่ชัดเจนและไมใช
ประเด็นที่ทานประธานไดวินิจฉัยไปแลว ผมตองกราบเรียนทานประธานวาเคารพ 
ผูอภิปรายที่เปนผูเชี่ยวชาญทางเศรษฐกิจและเราไดติดตามทานดวยความตั้งใจวา 
จะเห็นวาญัตติที่ทานยื่นอภิปรายไมไววางใจรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง  
ทานรัฐมนตรีทําผิดตรงไหน  ทานประธานได รับปากกับเราวาเดี๋ยวก็จะเขาแลว  
ผมเห็นทานอภิปรายในประเด็นนี้ซ้ําซากวนเวียนและพยายามยอนขอมูลในอดีต  
แตไมไดชี้วา ก.ล.ต. ที่ไมรับผิดชอบนี่มันอยูชวงไหนเพราะทานอางตั้งแตป ๒๕๔๙ ก็มี 
เพราะฉะนั้นผมกราบเรียนวาเราเคารพกันและกัน เราขึ้นมาประทวงไมตองการปวนสภา 
พวกเรามีจิตสํานึกของความเปนผูแทนราษฎรที่ดี ทานประธานพูดถูกมากวาถาผูอภิปราย
แสดงความชัดเจนไมมีชองใหเกิดการประทวงก็ประทวงไมได และการประทวงนี้เราก็ใช 
 



 ๒๙๒
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ           ณัฐวัฒน ๑๓๒/๒ 
 
สิทธิตามขอบังคับ ผมกราบเรียนถามทานประธานวาที่อภิปรายอยูนี้กําลังตีแผขอมูลที่อยู
ขางนอกในยุคสมัยที่มันไมไดเกี่ยวกับรัฐมนตรี อยากใหทานใชเวลากระชับเขามาแลวให
รัฐมนตรีรับผิดชอบชัด ๆ ดูสิครับวาทานผิดอยางไร เพราะทานไปตีวงอยูขางนอกผมคิดวา
ใชเวลานานเกินไปครับ ผมเห็นวาเปนการวนเวียนซ้ําซากผิดขอบังคับ ขอบคุณครับ 
   (นายพิเชษฐ เชื้อเมืองพาน ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
เชิญคุณกุเทพนั่งลงครับ ผมวินิจฉัยวาขณะนี้ทานผูอภิปรายกําลังเขาเลยนะครับ เขาญตัติ
ที่พูดคือการดําเนินงานของ ก.ล.ต. หรือการไมดําเนินงานของ ก.ล.ต. เพราะฉะนั้น 
ตรงประเด็นที่สุดครับ มีผูประทวงตอครับ คุณพิเชษฐครับ 
  นายพิเชษฐ เชื้อเมืองพาน (เชียงราย) : ทานประธานครับ ผม พิเชษฐ  
เชื้อเมืองพาน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดเชียงราย ผมขอใชสิทธิในขอ ๖๑ การที่
ทานประธานอนุญาตใหผูอภิปรายนําวัตถุใด ๆ หรือเอกสารขึ้นมาแสดง เมื่อวานนี้ 
ทานศิริโชค โสภา ไดนําเอกสารมาแสดงเหมือนกัน ผมไดกลาวตอทานประธานวา 
ขอเอกสารทุกชิ้นที่นํามาเสนอในที่ประชุมแหงนี้สงทานประธานไวพิจารณาหาขอเท็จจริง
ไมทราบวาทานศิ ริ โชคได เสนอตอทานประธานหรือยัง  ขณะเดียวกันเอกสารที่ 
ทานผูอภิปรายกําลังใชอยูนี้ผมเห็นวาเปนเอกสารที่มองไมคอยเห็นและไมคอยชัดเจน  
ผมอยากจะขอใหทานผูอภิปรายนําสงทานประธานเพื่อทําการตรวจสอบตอไปครับ 
ขอบคุณทานประธานครับ 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
ก็ตองฝากทั้งคุณกรณ จาติกวณิช และคุณศิริโชค ขอไดมอบเอกสารใหกับสภาดวยนะครับ 
   (นายไตรรงค ติธรรม ไดยืนและยกมือขึ้น) 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
ประทวงอีกหรือครับ ถาประทวงเรื่องเดียวกันผมจะไมอนุญาตใหประทวงตามขอบังคับ 
ขอ ๘ นะครับ 
 
 



 ๒๙๓
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ           ณัฐวัฒน ๑๓๒/๓ 
 
  นายไตรรงค  ติธรรม (หนองคาย) : ขออนุญาตทานประธานครับ ผมไมได
ประทวงเรื่องเดียวกัน คนละขอ ผมขอประทวงขอ ๖๒ ขออนุญาตทานประธานนะครับ  
ผมประทวงขอ ๖๒ ครับ ทานอนุญาตนะครับ ----------------------------------------------------- 
 

           - ๑๓๓/๑ 



 ๒๙๔
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ               ดวงใจ ๑๓๓/๑ 
 
กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ผม ไตรรงค ติธรรม พรรคพลังประชาชนจากจังหวัดหนองคาย 
ความเปนจริงผมไมอยากประทวงหรอกครับ เพราะวาผมประทวงมาครั้งหนึ่งแลว  
ทานประธานสมศักดิ์ก็วินิจฉัยใหผมแลววาทานพูดซ้ํากับผูอ่ืน ผมหมายถึงทานซ้ํากับ
หนังสือพิมพนะครับ ทีนี้ก็อยากกราบเรียนวาในประเด็นขอ ๖๒ นั้นก็คือ ผมฟงทานพูด 
มานานแลวนะครับ เมื่อกี้ก็มีคนโทรศัพทมาหาผมอยากฟงคนอื่นพูดบาง พี่นองจาก
จังหวัดหนองคาย ผมก็เลยเห็นวาขอมูลที่ทานผูอภิปราย ดวยความเคารพทานกรณวา
ขอมูลที่ทานนํามาอภิปรายในวันนี้ ทานสมาชิกนั่งอยูตรงนี้ผมวารอยเปอรเซ็นตรูจัก
หมดแลวนะครับ ฉะนั้นผมอยากใหทานมีขอมูลใหม ๆ ที่ผมยังไมรูเลย เพราะสิ่งที่ 
ทานพูดมา ๒ ชั่วโมงกวานี้ผมทราบหมดแลวครับ เพราะวาผมอานหนังสือพิมพ ดูทีวี 
มาหมดแลว มันนานเกินไป 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
ผมวินิจฉัยนะครับ ขณะนี้ผูอภิปรายกําลังจะเขาประเด็นที่ไดบอกวาทานรัฐมนตรี 
เอื้อประโยชนใหกับผูมีบุญคุณ ก็ขอเชิญผูอภิปราย คุณกรณบอกวาไดเอื้อประโยชน
อยางไร เอื้อประโยชนใหกับใคร ขอรวบรัดไดแลวครับเ พราะเราใชเวลามาคอนขางนาน 
เชิญครับ 
  นายกรณ  จาติกวณิช (กรุงเทพมหานคร) : ขอบคุณครับทานประธาน ผม 
กรณ จาติกวณิช เพื่อนสมาชิกที่ประทวงผมเมื่อสักครูนี้พูดตรงประเด็นของผมเปะเลยครบั  
ก็คือในเมื่อขอมูลทั้งหมดที่ผมนําเสนอวันนี้เปนขอมูลที่ทุก ๆ ทานทราบแลว คําถาม 
ของผมก็คือทําไมทานรัฐมนตรีไมทําอะไร และนี่คือสาเหตุที่ผมตองนํามาเสนอตอสภา 
อีกครั้งหนึ่ง แตตามที่ผมไดเรียนทานประธานเมื่อสักครู ผมใกลจะจบแลวครับในสวน 
เร่ืองที่เกี่ยวกับการซุกหุน ผมจะขอย้ําอีกครั้งนะครับวา ก.ล.ต. ในวันเสวนาวิชาการ 
วันที่ ๑๙ กันยายน บอกวาทราบครับวาวิน มารคเปนของใคร ผมไดทําหนังสือรองเรียนไป
วันที่ ๑๔ กันยายน กอนวันที่ ก.ล.ต. ไปเสวนาในงานนี้เพียงแค ๕ วัน แตความเปนจริง 
ที่ปรากฏไมใชเปนเรื่องของการแจงขอมูลเท็จในกรณีของเอสซี แอสเสทอยางเดียว  
สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทางวิน มารค ทางครอบครัวที่เปนเจาของวิน มารคระแคะระคายวา 
คนเริ่มจับทางไดวาวิน มารคเปนของใคร สิ่งที่เกิดขึ้นชวงหลังจากการยุบสภาป ๒๕๔๙ 



 ๒๙๕
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ               ดวงใจ ๑๓๓/๒ 
 
  (นายทองดี  มนิสสาร ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
ทานกรณครับ มีผูประทวงอีกแลวครับ คุณทองดี ประทวงอะไรครับ  
  นายทองดี  มนิสสาร (อุดรธานี) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผม 
ทองดี มนิสสาร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดอุดรธานี ขอประทวงผูกําลังอภิปราย 
ตามขอบังคับ  ขอ  ๖๑  ไมอยู ในประเด็นในการที่ยื่นญัตติอภิปรายไม ไววางใจ
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพรอมคณะ และคําวา เอื้อประโยชนตอผูมีพระคุณ  
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
ผมตองขออภัยคุณทองดีครับ ประเด็นนี้ผมไดบอกที่ประชุมไวแลวนะครับ จะไมอนุญาต 
ใหประทวง  เพราะวาทั้งทานประธานสมศักดิ์และผมเองไดวินิจฉัยไปหลายครั้ง 
ขอเชิญคุณทองดีนั่งลงครับ นั่งเถอะครับ เพราะวาทานประทวงก็ประเด็นเดิม ผมวินิจฉัย
ไปหลายครั้งแลว ไมอนุญาตครับ เชิญนั่งครับ ผมขอใชขอบังคับ ขอ ๘ ขอความกรุณา 
คุณกรณครับ กรุณาสรุปดวยวาเกี่ยวของกับรัฐมนตรีที่ทําการเอื้อประโยชนใหกับ 
ผูมีพระคุณอยางไร ขอรวบรัดดวยครับ ไมอยางนั้นก็จะประทวงกันอยางนี้ไมมีที่สิ้นสุด
เชิญคุณกรณครับ 
  นายกรณ  จาติกวณิช (กรุงเทพมหานคร) : ขอบคุณทานประธานครับ 
หลังจากที่ทางเจาของวิน มารคเริ่มที่จะเขาใจวาความจะแตกวาใครเปนเจาของที่แทจริง  
ก็เลยไดเร่ิมดําเนินการขายหุนทั้งหมดที่ถืออยู ทานประธานตองเขาใจวาวิน มารคนี้ 
เปนบริษัทจดทะเบียนอยูตางประเทศ เพราะฉะนั้นเวลาขายหุนก็คือมีคําสั่งขายหุน 
จากตางประเทศ เงินที่ได รับจากหุนที่ขายก็โอนจากประเทศไทยไปสูในกรณีนี้คือ  
เกาะที่ใชในการหลบเลี่ยงภาษีอีกเกาะหนึ่งชื่อเกาะลาบวนของประเทศมาเลเซีย และมี
การขายหุนทั้งหมดตอเนื่อง ทําใหราคาหุน  
 

- ๑๓๔/๑ 



 ๒๙๖
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                                  นิวรา ๑๓๔/๑ 
 
   (นายสุนัย จุลพงศธร ไดยืนและยกมือขึ้น)  
  นายสุนัย จุลพงศธร (แบบสัดสวน) : ทานประธานครับ 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
คุณกรณครับ มีผูประทวงไมหยุดเลยครับ  
   นายสุนัย  จุลพงศธร (แบบสัดสวน) : ผมประทวงครับทานประธาน  
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
ประทวงเรื่องอะไรครับ  
   นายสุนัย จุลพงศธร (แบบสัดสวน) : ผมอยากจะขออนุญาตทานวาประทวง
ตามขอ ๖๑ ผูอภิปรายมุงเนนที่จะอภิปรายไปสูการใหรายเสียดสีมากกวาที่จะเปนไป 
ตามนี้ ขออนุญาตนิดเดียว ทานประธานอยาเพิ่งกดครับ คือกรรมเปนเครื่องชี้เจตนา  
ถาขณะนี้ทานผูอภิปรายมุงไปที่รัฐมนตรีเลยทุกอยางจะเรียบรอย นี่ประมาณ ๑ ชั่วโมง
แลววนแตการอภิปรายเสมือนหนึ่งเปนเรื่องขอมูลเดียวกับที่เกิดในอดีต และขณะนี้เทาที่
ผมทราบบุคคลที่ทานเอยชื่อถึงนั้นเขาก็ไดฟองคดีคนที่ชื่อเดียวกับกระผม นี่คือมารยาท 
ที่ถูกตอง ไมเอยชื่อคนขางนอก เขาฟองกันอยูในศาลในคดีหมิ่นประมาทอยู ดังนั้นการที่
จะนําเรื่องอยางนี้มาอธิบายนั้นมันไดแสดงใหเห็นแลววากรรมเปนเครื่องชี้ เจตนา  
ทานไมไดมุงตามญัตตินี้ ผมขออนุญาตเรียนทานประธานครับ ถาทานอภิปรายผมเอง
ตองการฟงวารัฐมนตรีคนนี้ชวยอยางไร ถาชวยไมดีผมไมยกมือใหก็ไดครับ แทนที่ทาน 
จะมุงไปหารัฐมนตรีเลย ทานไมไปเสียทีครับ ชั่วโมงกวาแลวก็วนอยูอยางนี้ มันแสดง
เจตนาชัดเจน ดังนั้นผมขออนุญาตทานประธานครับวา ถาทานผูอภิปรายยังไมไป  
ผมขอใหทานประธานใชดุลยพินิจ แลวจะไมมีการประทวงเลยครับวาควรอภิปรายตอ
หรือไมควรอภิปรายตอ ขอใหมุงไปที่รัฐมนตรีเลยแลวเราจะขอบพระคุณมาก อันนี้กรรม
เปนเครื่องชี้เจตนาชัดเจนที่สุดแลวนะครับ กราบขอบพระคุณครับ  
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
ผมขอวินิจฉัยนะครับ ก็วินิจฉัยตามคําวินิจฉัยเดิมครับ แตอยางไรก็ตามตามที่คุณสุนัย 
ประทวงนั้นคนฟงทราบดีนะครับวามุงอภิปรายในเนื้อหาที่กลาวถึงตัวรัฐมนตรีมีความผิด 
 



 ๒๙๗
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                                    นิวรา ๑๓๔/๒ 
 
อยางไรหรือไม ผมเชื่อม่ันวาพี่นองประชาชนฟงแลวก็จะทราบดี วิเคราะหออกครับ 
เพราะฉะนั้นตองขอความกรุณาคุณกรณไดกรุณารวบรัดเลยจริง ๆ วามันเกี่ยวของกับ
ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังตรงไหน ดวยเรื่องอะไร แลวสาเหตุอะไร ถาเปนผม
ผมจะบอกงาย ๆ เลยวากรณีปกปดหุนนี้เกี่ยวพันกับทานรัฐมนตรีอยางไร ขอสรุปสั้น ๆ 
เลยครับ ไมอยางนั้นก็จะประทวงกันอยางนี้ครับ  
   นายกรณ  จาติกวณิช (กรุงเทพมหานคร) : ขอบคุณสําหรับคําแนะนําของ
ทานประธาน ถาจะใหผมสรุปงาย ๆ ก็คือทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมีตําแหนง
เปนประธานสํานักงาน ก.ล.ต. จนถึงวันที่ ๒๘ เมษายนที่ผานมา หลังจากนั้นก็ไดมี 
การเปลี่ยนประธานสํานักงาน ก.ล.ต. ตามพระราชบัญญัติแกไข ก.ล.ต. ฉบับป ๒๕๕๑ 
เพราะฉะนั้นตลอดชวง ๔ เดือนแรกของการเปนรัฐมนตรีมีหนาที่โดยตรงในการกํากับดูแล 
ก.ล.ต. หลังจากนี้ก็ยังมีบทบาทในแงของการตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อใหไดมา 
ซึ่งกรรมการของ ก.ล.ต. เพื่อไดมาซึ่งเลขาธิการของ ก.ล.ต. เพราะฉะนั้นผมเชื่อวา 
ทานรัฐมนตรีคงไมปฏิเสธความรับผิดชอบที่มีตอสํานักงานนี้ ทานไดไปรวมงานสัมมนา 
ทานไดไปเยี่ยมงานประชุมของทาง ก.ล.ต. กี่ครั้งผมนับไมถวน ตั้งแตทานไดมารับ
ตําแหนง ในบางครั้งผมก็ไปรวมงานกับทานดวย เพราะฉะนั้นสวนเกี่ยวของกับการทํางาน
ของ ก.ล.ต. นั้นผมคิดวาชัดเจนครับ รวบรัดนะครับ วิน มารคขายหุนที่ถืออยูในเอสซี แอสเสท 
แลวทําใหราคาหุนลดลงมาจากประมาณ ๑๗ บาทตอหุน ลงมาเหลืออยูประมาณ  
๑๐ บาทตอหุน เงินไดถูกโอนออกไปตางประเทศ ผูถือหุนที่อยูในประเทศที่เปนผูถือหุน
รายยอยไมรูอิโหนอิเหน ขาดทุนยับเยนิจากการขายหุนครั้งนี้ของวิน มารค ๑ วัน หลังจากที่
ทางกรรมการผูจัดการของวิน มารคไดแจงขอมูลเท็จตอ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย  
คือพูดงาย ๆ ตามที่ผมไดเรียนเมื่อสักครูครับ ก.ล.ต. ไดถามไป กรรมการผูจัดการ สมาชิก
ครอบครัวเดียวกันกับอดีตผูนําไดแจงมาวาวิน มารคที่ถือหุนของบริษัทตัวเองไมได
เกี่ยวของกับตระกูลของตัวเอง ----------------------------------------------------------------------- 
 
                                                                                                                    - ๑๓๕/๑ 



 ๒๙๘
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ             เบญจมาภรณ ๑๓๕/๑ 
 
หลังจากนั้นภายใน ๑ วันเริ่มขายหุนทันทีและขายจนหมด ราคาหุนตกลงมาจาก ๑๗ บาท
เหลือ ๑๐ บาท ตรงนี้ผิดหลายมาตรา พ.ร.บ. หลักทรัพยครับ ใชขอมูลภายใน แจงขอมูลเทจ็ 
ปนหุน ทุก ๆ อยางเปนกรณีความรับผิดชอบภายใต พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
และความยากลําบากในการที่เพียงแคกระผมในวันนี้จะนําเสนอขอมูลขอเท็จจริงตอ 
เพื่อน ส.ส. ในสภา สะทอนใหเห็นถึงสาเหตุวาทําไมปญหาสังคม ปญหาการเมือง  
ปญหาบานเมืองของเรามันยังไมจบไมสิ้นสักที ผมคิดวาพี่นองประชาชนที่ไดติดตาม 
การอภิปรายของผมในวันนี้เห็นแลวคงเขาใจนะครับวา การทํางานของพวกเราที่อยู 
ฝายคานเปนเสียงขางนอยมันยากลําบากเพียงใด อยางไรก็แลวแตเพื่อความจริง 
จะตองปรากฏพวกผมก็จะปฏิบัติหนาที่ตอไป  
  เขาสูสาเหตุสุดทายที่ผมไมสามารถที่จะไววางใจทานรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังไดตอไป ผมเขาใจแลวครับ แลวผมเชื่อวาเพื่อนสมาชิก พี่นองประชาชน
ที่ไดติดตามการอภิปรายในคืนนี้ก็คงเขาใจพรอมกับผมดวยวาทําไมถึงมีความสําคัญ 
ที่ทานรัฐมนตรีจะตองสามารถควบคุมองคกรที่ เกี่ยวของกับการบริหารตลาดเงิน 
และตลาดทุนตอไป นี่คือสาเหตุที่ทานผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรก็ไดอภิปราย 
ในเรื่องของคณะกรรมการสรรหากรรมการของทั้ง ๒ สถาบัน คือ ธนาคารแหงประเทศไทย 
และสํานักงาน ก.ล.ต. ที่มีรายชื่อของผูที่สังคมไมยอมรับในหลักธรรมาภิบาล เมื่อสักครู
ทานจุติ ไกรฤกษ ก็ไดเกริ่นไปในเรื่องนี้ ผมไมอยากที่จะยืนอานรายชื่อของกรรมการ 
สรรหาที่ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไดแตงตั้ง แตผมเพียงอยากจะสรุป 
ใหเพื่อนสมาชิกไดรับทราบวา ๓ ทานจากรายชื่อทั้งหมดที่ทานรัฐมนตรีไดเสนอเปน
คณะกรรมการสรรหาของ ๒ สถาบันที่มีความสําคัญมากที่สุดในการกํากับดูแลตลาดเงิน
และตลาดทุนของเรา ๓ ชื่อ เปนชื่อที่ตองคดี และ ๒ คดีเปนคดีที่เกี่ยวของโดยตรงกับ 
การบริหารสถาบันการเงินในอดีต อีก ๒ ทานมีตําแหนงเปนกรรมการธนาคารพาณิชย  
ซึ่งชัดเจนครับวาจะตองมีผลประโยชนทับซอนแนนอนกับหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 
โดยทานรัฐมนตรีใหคัดสรรคณะกรรมการของธนาคารแหงประเทศไทยผูซึ่งมีหนาที่ 
กํากับดูแลกิจการของธนาคารพาณิชย ทานรัฐมนตรีไดอาง ผมขออภัยถาผมอานผิด 
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แตวาอานตามสื่อ ทานสัมภาษณวาสิ่งที่ทานกระทําไปนั้นไมผิดกฎหมาย อันนี้ก็คงตองดูวา
ผิดกฎหมายหรือไม แตวาในแงของความเหมาะสม ในแงของจริยธรรมธรรมาภิบาลที่ดี  
ซึ่งทานรัฐมนตรีควรจะตองเปนตัวอยางใหกับสถาบันการเงินโดยรวมปฏิบัติตาม  
ทานกลับสรางตัวอยางที่ทุก ๆ คนในแวดวงการเงิน การคลัง การธนาคารรูสึกไมพอใจ 
และมีความรูสึกขาดความไววางใจ จากเรื่องของการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหานั้น 
ก็ยังไมจบเพียงแคนั้นครับ เพราะวาทานรัฐมนตรีก็มีความพยายามตอเนื่องที่จะแทรกแซง 
การจัดตั้งผูบริหารระดับสูงของสถาบันการเงินที่มีความสําคัญในระบบการเงินของเรา  
มีธนาคารอยูธนาคารหนึ่ งครับ  ธนาคารนครหลวงไทย  ธนาคารนครหลวงไทย 
มีกองทุนฟนฟูถือหุนอยูประมาณ ๔๒ เปอรเซ็นต เขามาถือหุนตั้งแตชวงวิกฤติเศรษฐกิจ 
และทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังก็ไดมีความพยายามอยางตอเนื่องที่จะผลักดัน 
๑ ในผูที่ทานไดบรรจุชื่อใหเปนกรรมการสรรหา -------------------------------------------------- 
 

- ๑๓๖/๑ 
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กรรมการของธนาคารแหงประเทศไทยและสํานักงาน ก.ล.ต. และทานผูนี้ก็มีตําแหนง 
เปนที่ปรึกษาของทานรัฐมนตรีดวย ทานก็มีความพยายามไมแนใจวาที่จะตอบแทน 
การทํางานของทานผูนี้หรือดวยเหตุผลอ่ืน ๆ ที่ทําใหทานอยากที่จะมีคนที่ใกลชิด 
ทานมีตําแหนงที่สําคัญในสถาบันการเงินที่กองทุนฟนฟูเสมือนกับธนาคารแหงประเทศไทย
เปนผูถือหุนใหญ เดิมทีเลยทานคาดหวังวาที่ปรึกษาการเงินของทานนี้จะเขาไปดํารง
ตําแหนงประธานบอรดใหญ แตมีอุปสรรคเพราะวาเพิ่งไดมีการตออายุของทานประธาน
ทานนี้ ทานก็เลยเบนเข็มไปที่ตําแหนงประธานคณะกรรมการบอรดเล็กหรือที่เขาเรียกกันวา
กรรมการบริหาร ก็มีการเตรียมการอยางดี วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๑ มีการแตงตั้ง
กรรมการเขาไปใหม ๒ ทานในธนาคารนครหลวงไทย ทานแรกคือทานชิดชัย วรรณสถิตย
ขออภัยที่เอยนาม แตผมไมไดมีประเด็นที่จะพูดที่ทําใหทานเสียหาย อีกทานหนึ่งคือ 
ทานประเสริฐ บุญสัมพันธ เชนเดียวกันครับขออนุญาตเอยนาม ไมมีอะไรที่ทําใหทาน
เสียหาย หลังจากนั้นก็มีสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้น ภายใน ๒๔ ชั่วโมงก็ไดมีการตั้งทานชิดชัย 
ใหเปนประธานคณะกรรมการสรรหาดวย และในชวงเวลานั้นทานรัฐมนตรีก็ไดสง
คณะกรรมการสรรหาทานหนึ่งไปพูดคุยกับประธานคณะกรรมการบริหารหรือบอรดเล็ก 
ทานประธานคณะกรรมการบอรดเล็กก็ไดเลาใหเพื่อนทานฟงวากรรมการสรรหาทานนี้มา
พูดทํานองวาเตรียมลาออกเถอะ  ทานรัฐมนตรีเขาตองการสงคนของเขามาแทน  
แตทานประธานคณะกรรมการบอรดเล็กทานนี้มีจุดยืนที่ชัดเจนและมั่นคง เพราะทาน
ไดรับตําแหนงประธานกรรมการบริหารในฐานะตัวแทนของกองทุนฟนฟู ในฐานะตัวแทน
ของธนาคารแหงประเทศไทย ไมใชเร่ืองที่ใครคนใดคนหนึ่งจะมาอางชื่อทานรัฐมนตรี 
แลวจะทําใหทานประธานทานนี้ตองถอดใจลาออกไป ทานก็เลยเรียนฝากทานกรรมการ
สรรหาทานนี้ใหกรุณากลับไปบอกทานรัฐมนตรีดวยวาถาตองการใหทานผูนี้ลาออก 
ขอใหไปเจรจากับกองทุนฟนฟู และนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นตามมา ทานรัฐมนตรีก็ไดเขาไป 
คุยกับทานผูวาการแบงกชาติแตไมประสบความสําเร็จ ก็ยังมีความพยายามตอเนื่องครับ 
ผมไมแนใจวาทําไมธนาคารนครหลวงไทยถึงมีความสําคัญถึงขนาดนี้สําหรับ 
ทานรัฐมนตรี แตเมื่อเปาหมายตําแหนงประธานทั้ง ๒ ตําแหนงไมวาง ไมสามารถที่จะบีบ 
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ทั้ง ๒ ตําแหนงไมวาง ไมสามารถที่จะบีบใหทานที่ดํารงตําแหนง ณ ปจจุบันลาออกได  
ก็มีการเบนเปาหมายไปที่ตําแหนงกรรมการธรรมดา ปญหาก็คือกรรมการเต็มแลว  
ก็เลยมีกระบวนการขึ้นมาใหมที่จะตองบีบใหมีกรรมการทานใดทานหนึ่งตองลาออก 
เปาหมายที่งายที่สุดก็คือกรรมการอิสระ ทานที่ รูจักโครงสรางของคณะกรรมการ 
บริษัทมหาชนจะทราบวาจะตองมีกรรมการอิสระก็คือกรรมการที่ไมไดเกี่ยวของอยางไร
กับผูถือหุนของบริษัทนั้น ๆ พูดงาย ๆ ก็คือจะมีความเกี่ยวพันโดยตรงกับบริษัทนอยกวา
กรรมการทานอื่น หรือพูดงาย ๆ อีกแงมุมหนึ่งก็คือบีบงายกวา ทานประธานบอรดใหญ
ของธนาคารนครหลวงไทยในวันที่ ๒๓ พฤษภาคมที่เพิ่งผานมาไดเรียกทานกรรมการ
อิสระทานนี้ใหเขาไปพบพรอมกับบอกทานกรรมการวาทานรัฐมนตรีตองการตําแหนง 
ใหวางลง  ใบลาออกเตรียมไวแลวครับ  ยื่นใหกรรมการทานนี้ เซ็น  ณ  ที่นั้น เลย  
แถมใบลาออกลงวันที่ยอนหลัง วันที่ ๒๒ พฤษภาคมอีกตางหาก ----------------------------- 
 

                                                                                                                 - ๑๓๗/๑ 
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ทานผูนี้ไมทันไดคิดก็รีบยอมในการที่จะเซ็นใบลาออกตอไป หลังจากนั้นเมื่อทราบวา 
ทานรัฐมนตรีจะสงใครมาดํารงตําแหนงกรรมการแทน ทานกรรมการผูนี้เปลี่ยนใจครับ
ภายในวันเดียวกัน  กลับไปแจงกับทานประธานบอรดวาผมขอถอนใบลาออก  
ทานประธานบอกวาสายไปแลว เพราะลงวันที่ไววันที่ ๒๒ มีผลตั้งแตวันที่ ๒๓ วันนั้นเลย
เวลาทําการวันที่ ๒๓ ไปแลวถือวาไมมีสิทธิในการถอนคําลาออก ทางคณะกรรมการ 
ก็รวดเร็วครับ รีบกําหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อสรรหากรรมการมาแทนตําแหนง 
ที่วางลงทันทีในวันพุธถัดมาคือวันที่ ๒๘ พฤษภาคม และก็ไดใหคณะกรรมการสรรหา 
ที่ มีทานชิดชัย วรรณสถิตย  เปนประธานสรรหาคณะกรรมการที่ เหมาะสมมาให
คณะกรรมการเลือก คณะกรรมการสรรหาก็ยังดีครับ เสนอเขามา ๒ ชื่อ ชื่อแรกก็คือ 
ที่ปรึกษาของทานรัฐมนตรี สวนชื่อที่ ๒ ก็คือชื่อของทานกรรมการที่ลาออกไปแลว
พยายามที่จะถอนใบลาออก  ประเด็นปญหาที่ เกิดขึ้นก็คือ ทานผูวาการธนาคาร 
แหงประเทศไทย ในฐานะประธานกองทุนฟนฟูทราบเร่ืองขึ้นมาวามีการพยายามที่จะ 
สรรหากรรมการใหมอยางรวบรัดและทราบวาคณะกรรมการสรรหานั้นไดเสนอชื่อใคร 
เขาไปใหทางคณะกรรมการไดคัดสรร ทานผูวาการแบงกชาติในฐานะผูดูแลสถาบัน
การเงินโดยรวมและกรณีนี้โดยเฉพาะในฐานะที่ธนาคารนครหลวงไทยเองก็เปนบริษัทที่
กองทุนฟนฟูถือหุนอยูและตองรับผิดชอบโดยตรง  แนนอนครับ  เมื่อเห็นชื่อนี้ก็ มี 
ความเปนหวง ความกังวลตอสถานะในอนาคตของทางธนาคาร ตอเสถียรภาพของ 
ระบบสถาบันการเงินโดยรวมที่ทานตองรับผิดชอบ ทานจึงรีบเรียกประชุมคณะกรรมการ
กองทุนฟนฟูในเย็นวันที่ ๒๗ และทําหนังสือในเชาวันที่ ๒๘ สงดวนไปถึงทานประธาน
ธนาคารนครหลวงไทย เพื่อใหพิจารณาขอเท็จจริง มันเปนไปไดอยางไรครับที่จะมีบุคคล
บุคคลหนึ่งที่ทานรัฐมนตรีไววางใจถึงขนาดแตงตั้งใหเปนผูชวยของตน ทานรัฐมนตรี
ไววางใจถึงขนาดที่ไดบรรจุชื่อทานนี้เปนกรรมการสรรหาของคณะกรรมการทั้งของ
ธนาคารแหงประเทศไทยของเรา ทั้งในสํานักงาน ก.ล.ต. แตในขณะที่ชื่อนี้ชื่อเดียวกัน 
เปนชื่อที่ทานผูวาการแบงกชาติไมสามารถยอมรับไดเลย อันนี้เปนเรื่องที่นาประหลาดใจ
ใครถูก ใครผิดครับ ผมจําเปนจะตองขออนุญาตทานประธานที่จะนําเสนอจดหมายฉบับที่ 
 



 ๓๐๓
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                จีรนุช ๑๓๗/๒ 
 
ทานผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยไดรางขึ้นมาโดยเรงดวนเพื่อสงใหคณะกรรมการ
ของธนาคารนครหลวงไทยไดมีโอกาสพิจารณาทันทวงทีกอนที่จะมีการออกคะแนนเสียง
เลือกกรรมการมาทดแทนตําแหนงที่วางลง และผมจะตองขออนุญาตเพื่อนสมาชิก
ลวงหนาวาผมมีความจําเปนในกรณีนี้จริง ๆ ที่จะตองเอยนามทานที่ปรึกษาทานนั้น  
แตผมก็จะเอยตามที่ชื่อทานปรากฏในจดหมายที่เปนจดหมายทางการฉบับนี้เทานั้น  
และนอกเหนือจากนั้นชื่อทานเกี่ยวโยงกับเร่ืองนี้ก็ปรากฏตามขาว ตามหนาหนังสือพิมพ
แลวในชวงวัน ๒ วันที่ผานมา ผมอยากจะเรียนลวงหนาดวยซ้ําไปวาผมมีความสนิทสนม
กับทานนี้ตั้งแตสมัยผมยังเด็ก ๆ เพราะผมไมไดคิดรายกับทานเปนการสวนตัว เพียงแต
ขอเท็จจริงตามที่ทานผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยไดรายงานตอกรรมการธนาคาร
นครหลวงไทยนั้นเปนขอเท็จจริงที่ปฏิเสธไมได ผมขออนุญาตครับทานประธาน ------------ 
 
               - ๑๓๘/๑ 

 



 ๓๐๔
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ              วันทนา ๑๓๘/๑ 
 
เรียน ประธานกรรมการธนาคารนครหลวงไทย จํากัด แลวก็อางถึงเรื่องของการประชุม
วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ซึ่งอาจจะมีการเสนอชื่อนายนิพัทธ พุกกะณะสุต เขาเปน ๑  
ในรายชื่อของผูที่จะไดรับการพิจารณาจากคณะกรรมการใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการนั้น 
เนื่องจากธนาคารออมสินไดฟองนายนิพัทธ พุกกะณะสุต เรียกคาเสียหายจํานวน  
๓๗๕ ลานบาท เพราะเหตุที่นายนิพัทธ พุกกะณะสุต ขณะที่ดํารงตําแหนงประธาน
ธนาคารออมสิน ไดอนุมัติใหธนาคารออมสินซื้อหุนในธนาคารกรุงเทพพาณิชยการ จํากัด 
(มหาชน) โดยพลการ และไมไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ทําให
ธนาคารออมสินได รับความเสียหาย  และศาลชั้นตนไดพิพากษาใหนายนิพัทธ  
พุกกะณะสุต แพคดีแลว ขณะนี้อยูระหวางการพิจารณาของศาลอุทธรณ กรรมการจัดการ
กองทุนพิจารณาแลวเห็นวาธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) เปนสถาบันการเงิน 
ซึ่งเปนกิจการที่มีความละเอียดออนและตองไดรับความเชื่อม่ันจากประชาชนเปนสําคัญ 
จึงเปนเรื่องที่ตองใหความระมัดระวังภาพพจนเปนพิเศษ ดังนั้นเมื่อเห็นวานายนิพัทธ  
พุกกะณะสุต ยังมีคดีที่ถูกธนาคารของรัฐฟองรอง เพราะปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง 
ประธานกรรมการบกพรอง และผลการพิจารณาคดียังไมสิ้นสุด จึงเห็นวานาจะยัง 
ไมเหมาะสมที่จะแตงตั้งใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการในธนาคารนครหลวงไทย จํากัด 
(มหาชน) ในขณะนี้ ชัดเจนนะครับทานประธาน ผูวาแบงกชาติคิดได ผมขอถาม 
ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงคลังวาทําไมทานถึงคิดไมได ผมก็ตองขอขอบคุณเจาหนาที่
ของธนาคารนครหลวงไทย  จํากัด (มหาชน) ที่ มีความเปนหวงองคกรของตัวเอง  
มีความเปนหวงระบบการเงินของประเทศ ที่ไดสรางโอกาสใหพวกเราไดรับขอเท็จจริง
ตามที่ผมไดอานไปเมื่อสักครูนี้ เมื่อเราพบขอเท็จจริงตรงนี้ และเราไดรับทราบจาก 
การอภิปรายของผมกอนหนานี้ เราพอจะเขาใจไดวาทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
มีความจําเปนอยางยิ่งยวดที่จะตองพยายามทุกวิถีทางที่จะกุมอํานาจซึ่งการดูแล 
สถาบันการเงิน การคลัง และสถาบันการเงินสําคัญ ๆ ในประเทศตอไปและเมื่อปรากฏวา
มีการสกัดแผนการดําเนินการของทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง เร่ืองก็ยังไมจบ
เพียงแคนี้ครับทานประธาน สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นคือขบวนการการลางแคนแบงกชาติ  
 



 ๓๐๕
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ              วันทนา ๑๓๘/๒ 
 
พรอม ๆ กับกรณีการพยายามที่จะแตงตั้งประธานกรรมการ หลังจากนั้นก็คือกรรมการ
โดยทานรัฐมนตรีในธนาคารนครหลวงไมประสบความสําเร็จแลว ก็เร่ิมมีขาวเกี่ยวกับ
สถาบันการเงินอีกสถาบันหนึ่งที่ทางกองทุนฟนฟูเปนผูถือหุน เพื่อนสมาชิกในสภาแหงนี้
รูจักสถาบันการเงินนี้ดีครับ เพราะผมเปนผูที่เพิ่งเคยถามกระทูสดตอทานนายกรัฐมนตรี
ตอคําพูดของทานนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับธนาคารแหงนี้วาเจงแลว และไดรับการปฏิเสธ
จากทานนายกรัฐมนตรีในสภาแหงนี้วาทานไมไดพูด ก็เร่ิมมีขาววาการเพิ่มทุนในกองทุน
ฟนฟูในธนาคารแหงนี้เปนการทํางานที่บกพรองของกองทุนฟนฟูอยางไรหรือไมในอดีต 
และทานรัฐมนตรีก็ไดจัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นมาเพื่อศึกษารายละเอียด 
ที่เกี่ยวของกับเร่ืองนี้ การจัดตั้งคณะกรรมการชุดนี้ทานรัฐมนตรีครับ ผมเห็นดวยครับ 
ความจริงตองปรากฏวาการเพิ่มทุนไมใช เพียงครั้ ง เดียว  ๑  ครั้ ง  ๒  ครั้ ง  ๓  ครั้ ง  
ของธนาคารแหงนี้คือแบงกไทยนั้นมีเงื่อนงําอยางไรหรือไม และผมสนับสนุนการที่ 
ทานรัฐมนตรีจัดตั้งกรรมการชุดนี้ -------------------------------------------------------------------  
                           

 - ๑๓๙/๑ 
                       

 
 



 ๓๐๖
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                  รัชนีพร ๑๓๙/๑ 
 
แตประเด็นปญหาครับทานประธาน ก็คือกองทุนฟนฟูอยูในชวงที่กําลังดําเนินการ 
การขายหุนทั้งหมดที่กองทุนฟนฟูถืออยู ในสถาบันการเงินแหงนี้ ใหกับนักลงทุน 
ที่เปนบริษัทเอกชนมืออาชีพเขามารับภาระในแงของความรับผิดชอบการบริหารจัดการ
ตอไป แนนอนที่สุดครับ ยุคนี้สมัยนี้ใครที่จะมีเงิน มีประสิทธิภาพ มีความรู มีศักยภาพ 
ในการที่จะเขามารับภาระตอธนาคารแหงหนึ่งของเราก็มีโอกาสที่จะตองเปนธนาคาร 
จากตางประเทศ แตกอนหนานี้ก็มีธนาคารสถาบันการเงินในประเทศที่แสดงความสนใจดวย 
ประเด็นอยูตรงนี้ครับทานประธาน ในการที่จะขายหุนในสัดสวนที่เกิน ๒๕ เปอรเซ็นต 
ของธนาคารพาณิชยแหงใดก็แลวแตจะตองไดรับการเห็นชอบจากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลัง ทางกองทุนฟนฟูไดขอสรุปแลวครับวาใครจะมาซื้อและไดขอสรุป 
ในราคาที่สูงกวาราคาทุนของกองทุนฟนฟูอีกตางหาก พูดงาย ๆ กองทุนฟนฟูขายหุน
แบงกไทยครั้งนี้กองทุนฟนฟูไดกําไร แตทานรัฐมนตรีใหสัมภาษณตอสื่อมวลชน 
เมื่อ ๒ วันที่แลววาถาขออนุมัติมาตอนนี้ก็จะไมอนุมัติจะรอดูผลการตรวจสอบของ
คณะกรรมการที่ทานตั้งขึ้นมาที่พิจารณาเรื่องของการเพิ่มทุนในอดีตของแบงกไทยวา 
มีขอบกพรองอยางไรหรือไม มันคนละเรื่องกันครับทานประธาน การตรวจสอบก็ตรวจไป 
พบความผิดก็ยังดําเนินการไดไม เกี่ยวกับการขายหุนในครั้ งนี้  ผมตองขอเรียน 
ทานประธานนะครับวาในอดีตตั้งแตวิกฤติเศรษฐกิจ ป ๒๕๔๐ ไดมีกรณีที่กองทุนฟนฟู 
ไดขออนุมัติในลักษณะนี้กับทางกระทรวงการคลังไป ๔ ครั้ง ทุกครั้งไดรับการอนุมัติโดยดี
ก็จะมีกรณีที่ธนาคารดีบีเอส (DBS) ของสิงคโปรมาซื้อหุนใหญในธนาคารไทยทนุ โดยบีเอ็น 
แอมโร (BN AMRO) ของฮอลแลนดมาซื้อหุนใหญในธนาคารเอเชีย ยูโอบี (UOB) อยู
สิ งคโปรมาซื้อหุนใหญในธนาคารแหลมทองและสแตนดารด  ชาร เตอร  แบงก  
(Standard Charter Bank) ที่มาซื้อหุนใหญในธนาคารนครธนทุกกรณีครับทานประธาน
กระทรวงการคลังใหคําอนุมัติ และในทุกกรณีเปนกรณีที่ทุนจากตางชาตินั้นเขามาฟนฟู
สถาบันการเงินที่ออนแอที่มีปญหาทางดานทุน และในบางกรณีเปนกรณีที่ทางกองทุน
ฟนฟูตองเขาไปอุมชู กองทุนฟนฟูอุมชูก็เสมือนกับเราใชภาษีของพี่นองประชาชนในการ
เขาไปแบกรับภาระ เพราะฉะนั้นการที่กองทุนฟนฟูสามารถจะขายหุนใหกับภาคเอกชน 
 



 ๓๐๗
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                  รัชนีพร ๑๓๙/๒ 
 
รับภาระไปดูแลแทนประชาชนผูเสียภาษีเปนสิ่งที่ดี และในทุกกรณี ๔ กรณีในอดีตก็เปน 
การเสริมความเขมแข็งใหกับสถาบันการเงินเหลานั้น เพราะฉะนั้นทานรัฐมนตรีตองให
คําตอบครับวา ทานมีวาระซอนเรนอะไรในการที่จะสงสัญญาณวาทานจะไมอนุมัติ 
การขายหุนในกรณีนี้  มีความเกี่ ยวโยงอยางไรกับประเด็นอุปสรรคที่ท านพบ 
ในกระบวนการการพยายามที่จะผลักดันคนของทานเขาไปมีตําแหนงที่สําคัญในสถาบัน
การเงินอีกสถาบันหนึ่งของกองทุนฟนฟู ทั้งหมดนี้ก็คือเหตุผลที่ทําไมผมและเพื่อนสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎรจากพรรคประชาธิปตยมีความจําเปนตองลงญัตติไมไววางใจ 
ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ทานรัฐมนตรีอีก ๖ ทาน ทานนายกรัฐมนตรี  
ในสวนตัวผมเองในฐานะที่ผมมีหนาที่โดยเฉพาะในการดูแลเรื่องที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจ
ผมมีความรูสึกอึดอัดใจกับแนววิธีการแกปญหาของพี่นองประชาชนของทานรัฐมนตรี 
ที่รับผิดชอบมาโดยตลอด ผมพยายามทํางานในลักษณะที่มีความสรางสรรค --------------- 
 

                   - ๑๔๐/๑ 



 ๓๐๘
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ            สทุธาทิพ ๑๔๐/๑ 
 
เสนอแนะวิธีการที่คิดวานาจะเปนประโยชนตอการบริหารจัดการของทานรัฐมนตรี 
ในทุกกรณี ทานแสดงทาทีวาใหเกียรติรับฟงขอเสนอของพวกกระผม แตสุดทายก็ปฏิเสธ 
ที่จะทําในสิ่งที่พี่นองประชาชนโดยเฉพาะพี่นองประชาชนที่กําลังเดือดรอนกับภาวะ 
ของแพง ทานก็ปฏิเสธที่จะใหความชวยเหลือ เร่ืองของการกําหนดนโยบายที่ผิดพลาด 
ไมเหมาะสม ตอเงื่อนไขทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปเปนเงื่อนไขเพียงพอครับทานประธาน  
ที่จะทําใหพวกเราไมไววางใจทานรัฐมนตรี แตเมื่อผสมโรงกับการกระทําของทานรัฐมนตรี
ที่ปกปองอุมชู ทานผูเคยมีพระคุณกับทานหรือผูที่ใกลชิดกับทาน นั่นยิ่งเปนสาเหตุที่เรา 
ไมสามารถไววางใจไดวาทานสามารถที่จะใสหมวกทั้ง ๓ ใบของทานและดํารงตําแหนง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังในรูปลักษณะที่ประชาชนตองการ ระยะหลังนี้ทานมักจะ
หันไปกลาวโทษม็อบพันธมิตรวาเปนตนเหตุปญหาที่หุนตก ตนเหตุปญหาของเศรษฐกิจ 
ที่พี่นองประชาชนตองรับภาระในวันนี้ แตก็คือทานนั่นแหละครับ ในฐานะเลขาธิการ 
พรรคพลังประชาชนที่ออกมาพูดเปนครั้งแรกวามีความจําเปนที่จะตองแกรัฐธรรมนูญ 
และทานพูดวาแกมาตราเดียวเลยดวยซ้ําไป คือมาตรา ๒๓๗ เพื่อปกปองพรรคของทาน 
นั่นแหละครับคือตนตอปญหาการเมืองความวุนวายของบานเมืองของเรา นํามาสู 
การชุมนุมของกลุมพันธมิตร เพราะฉะนั้นทานอยาโทษคนอื่นเลยครับ ทานตองพิจารณา
ตัวเอง และดวยขอมูลหลักฐานทั้งหมดที่ผมไดนําเสนอตอทานประธาน เพื่อนสมาชิก 
ในสภาแหงนี้ ผมหวังอยางนอยวาทานคงจะตองเขาใจ เหตุผลที่มาของญัตติอภิปราย 
ไมไววางใจทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงคลังของกระผมในวันนี้ ขอบพระคุณครับ 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
เชิญรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ทานนายแพทยสุรพงษ สืบวงศลี ครับ 
   นายสุรพงษ สืบวงศลี (รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง) : 
กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผม นายสุรพงษ สืบวงศลี รองนายกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง  ขออนุญาตตอบขอซักถามของผูอภิปราย  
ซึ่งเพิ่งอภิปรายเสร็จไปเมื่อสักครูนี้ซึ่งทําหนาที่เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเงา 
คือตอนแรกที่เห็นตําแหนงของทานวาเปนรัฐมนตรีคลังเงา ก็คิดวาทานเองคงจะได 
 



 ๓๐๙
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ           สุทธาทิพ ๑๔๐/๒ 
 
มีโอกาสที่พยายามที่จะติดตามขอมูลทั้งหมด อยางนอยคือเปนเงาจริง ๆ  เงาที่จะดูวา
ขอมูลรายละเอียดเปนอยางไร เปนเงาที่ซื่อสัตยสุจริต จริงใจ เพื่อหวังประโยชนของ
ประเทศชาติและบานเมืองเปนหลัก แตวันนี้พอฟงคําอภิปรายของทานแลวใชเวลา  
๓ ชั่วโมง เห็นไดชัดเจนวาเวลาชั่วโมงเศษ ๆ ที่ทานใชกับกรณีของเอสซี แอสเสท  
ทานไมไดจริงใจ ทานไมไดตั้งใจจริงในการที่จะชวยกันแกปญหา หรือไมไดพยายาม 
ที่จะชวยสะทอนภาพของการทํางานของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง เพื่อหวังวา
เศรษฐกิจของประเทศไดรับการแกไขใหดีขึ้น เนื้อหาที่ทานพูดมาทั้งหมดในกรณี  
เอสซี แอสเสทในเนื้อหาของคําอภิปรายทานเองก็พูดอยูแลววาเกิดขึ้นตั้งแตป ๒๕๔๙ 
ผานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังที่รักษาการ ๑ คน ผานรัฐมนตรีคลังที่ทําหนาที่ 
ในรัฐบาลที่แลว รัฐบาลของทาน พลเอก สุรยุทธ จุลานนท อีก ๒ ทาน กอนจะมาถึงผม 
แลวก็กรณีของเอสซี แอสเสทขณะนี้ ถาหากทานจะไดพูดใหชัดเจนลงไปวากระบวนการ
ในขณะนี้อยูในชั้นของการที่ ดีเอสไอ ป.ป.ช. อัยการสูงสุด ติดตามดูแลอยูแลวเขาสู
กระบวนการยุติธรรมแลว ไมใชเปนกรณีที่ยังคางอยูในสวนของ ก.ล.ต. เพราะฉะนั้น 
ทานตั้งคําถามวาผมไมไดกํากับดูแล ก.ล.ต. ละเวน ไมปฏิบัติหนาที่ ทําให ก.ล.ต.  
ไมทําหนาที่ --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 - ๑๔๑/๑ 



 ๓๑๐
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                             บุศยรินทร ๑๔๑/๑ 
 
จริงแลวทานคงจะตองไปกลาวหาทํานองเดียวกันกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
ที่ผานมาอีก ๓ ทาน ถาหากมันเปนอยางนั้นจริงนะครับ แตวันนี้มันก็พิสูจนแลววา
เร่ืองราวตาง ๆ นี้มันอยูกระบวนการยุติธรรมแลว เพราะฉะนั้นทั้งหลายทั้งหมดที่ทาน 
ใชเวลา ๑ ชั่วโมงเพื่อที่จะตามอธิบายขอมูลรายละเอียดตาง ๆ นั้น ก็เปนเพียงแคตองการ
ใชเวลาที่จะไดมีโอกาสของการถายทอดสดเพื่อที่จะอธิบายขอมูลซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต 
เมื่อ ๒ ปที่แลว ทานไมไดตั้งใจจริง ๆ ที่มาวิพากษวิจารณการทํางานในหนาที่ของผม 
ในสวนของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังแตอยางใด ผมก็เรียนวาขอมูลตาง ๆ ที่ทาน
พูดมาทั้งหมดเขาใจวาไมไดคุมครองก็คงเปนเรื่องที่ทานจะตองรับผิดชอบขอมูลตาง ๆ 
เหลานั้นเองนะครับ เพราะวาก็อยางที่สมาชิกบางทานไดพูดวาก็มีคดีฟองหมิ่นประมาท
กันอยูในศาลอยูแลวนะครับ นอกจากนั้นขอมูลหลาย ๆ อยางที่ทานพูดมาก็มีทั้ง 
ความจริงบางสวนหรืออาจจะไมจริงเลยนะครับ อยางทานบอกวาผมไปงานของ ก.ล.ต. 
หลายครั้ง ผมเรียนไดเลยครับตั้งแตมารับผิดชอบในตําแหนงหนาที่นี้ ไมเคยไปประชุม 
ในที่ประชุมกรรมการ ก.ล.ต. ไมเคยไปในงานที่ ก.ล.ต. จัด เขาใจวาทานคงสับสน 
ระหวาง ก.ล.ต. คือ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย  
กับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย คนละหนวยงานครับ ผมไปงานของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย  งานสัมมนาของวิทยาการตลาดทุนซึ่งก็ เปนสถาบันวิชาการที่ 
ตลาดหลักทรัพยแห งประเทศไทยได เปนผู รับผิดชอบไปในงานโรด  โชวของ 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่ไปโรด โชวที่สิงคโปร นั่นก็คงไมใชเปนประเด็นครับ 
เพราะวาแนนอนในแงของการกํากับดูแล ก.ล.ต. ก็เปนหนาที่ของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังในชวงที่ผานมา จนกระทั่งมีกฎหมายฉบับใหมซึ่งวันนี้ประธาน ก.ล.ต.  
ก็เปนทานซึ่งไมใชรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ในเรื่องอื่น ๆ โดยเฉพาะเรื่องทายสุด 
ที่ทานเลาใหฟงก็เรียนวาทานมีขอมูลที่บอกวาไดรับสงผานมามาก ก็ตองบอกวามีขอมูล
อีกหลายอยางที่ทานอาจจะยังไมรู คือถาถามวากระผมมีความประสงคที่จะปลด 
ทานผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย ตามที่มีขาวลือกันมาเปนระยะๆ ตลอดเวลานั้น 
ผมไมตองรอมาถึงวันนี้หรอกครับ  เพราะตั้งแตวันแรก  ๆ  ที่ มีการดํารงตําแหนง 
 



 ๓๑๑
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                             บุศยรินทร ๑๔๑/๒ 
 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง มีคนปลอยขาวลือไปแลวครับวามาตรการกันสํารอง  
๓๐ เปอรเซ็นต ซึ่งไดเกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๙ มีผลกระทบอยางรุนแรงตอ 
ความเชื่อม่ันของชาวตางชาติ เพราะฉะนั้นถาหากรัฐบาลที่มาหลังจากการเลือกตั้ง 
ซึ่งพรรคการเมืองสวนใหญก็ประกาศวาจะตองยกเลิกมาตรการกันสํารอง ๓๐ เปอรเซ็นต 
เพราะฉะนั้นเมื่อเขามาก็คงไมวายที่จะตองปลดทานผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย  
ผมเรียนอยางนี้ครับ วิธีการทํางานของผมไมใชอยางนั้น ผมมีความรูสึกวาเมื่อมาทํางาน 
ก็จะตองไดมีโอกาสพูดคุยแสดงเหตุผลกับผูที่รวมงาน ถาหากสามารถที่จะไดขอสรุปที่ดี 
แลวก็สามารถที่จะรวมพลังของทุก ๆ ฝาย ทุก ๆ คน สวนนั้นจะทําใหงานของบานเมือง
เดินหนาไปดวยดีมีประสิทธิภาพ ผมเขารับงานในกระทรวงการคลัง วันที่ ๘ กุมภาพันธ  
๒๕๕๑  ๔ วัน หลังจากนั้นวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ ผมเชิญทานผูวาการธนาคาร 
แหงประเทศไทย มาพูดคุยถึงเรื่องเกี่ยวกับมาตรการกันสํารอง ๓๐ เปอรเซ็นต ผมไดถาม
ทานผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยวาความจําเปนในการที่จะยังคงมาตรการ 
กันสํารอง ๓ เปอรเซ็นตยังมีอยูมากนอยเพียงใด ทานผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย
บอกวาทานเองก็คิดวาความจําเปนลดนอยถอยลงไปแลว เพราะในชวงที่ผานมาตลอด  
๑ ปเศษ ๆ ที่มีการใชมาตรการนี้ก็มีการผอนคลายกันเปนลําดับจนกระทั่งแทบไมเหลือ
มาตรการมากเพียงพอแลว เปนเพียงเชิงสัญลักษณเทานั้น ------------------------------------- 
 

 - ๑๔๒/๑ 
                                  

 
 



 ๓๑๒
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                              กมลทิพย ๑๔๒/๑ 
 
ผมก็เรียนถามทานวามีความเปนไปไดเพียงไรที่นาจะไดมีการยกเลิก ทานผูวาการ
ธนาคารแหงประเทศไทยตอบวา ทานเห็นวาก็สมควรจะยกเลิกแตอยูที่เงื่อนไขเวลา  
ผมก็ถามทานวาถาหากยกเลิกวันนี้กับยกเลิกในวันขางหนา สถานการณจะแตกตาง 
กันไหม อยางตอนนั้นมีคนเสนอแนวทางออกหลายทาง เชน ยกเลิกทันที คอย ๆ ยกเลิก
จาก ๓๐ เปอรเซ็นต เปน ๑๐ เปอรเซ็นต เปน ๕ เปอรเซ็นต หรืออาจจะยกเลิกอีก ๖ เดือน
ขางหนา ผมก็ถามทานผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยวาอีก ๖ เดือนขางหนา 
สถานการณมันจะดีกวานี้ไหม ทานผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยบอกก็ไมแนวา 
จะดีกวานี้ เพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกวาถาอยางนั้นเรายกเลิกกันวันนี้ดีหรือไม ทานผูวาการ
ธนาคารแหงประเทศไทยก็ตอบวาถาจะยกเลิก แนนอนครับจะตองมีมาตรการที่จะรองรับ
มาตรการทางดานการเงิน  มาตรการทางดานการคลัง  ผมก็เ รียนบอกทานไปวา 
ทานผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยครับ ผมมาทํางานตรงนี้ ผมเปนทีมเดียวกับทาน 
ถาหากทานเห็นวาควรจะยกเลิก ทานชวยไปคิดเลยวามาตรการการคลังที่กระทรวงการคลัง
ควรจะไดรวมในการที่จะสรางเพื่อรองรับถาหากมีการยกเลิกควรจะทําอยางไร ถาหาก
สมมุติวาเราคิดกันครบถวนทั้งมาตรการการเงิน มาตรการการคลังแลวก็พยายามที่จะ 
ใหมีมาตรการอยางนี้มากเพียงพอ เมื่อมีการยกเลิกมาตรการกันสํารอง ๓๐ เปอรเซ็นตแลว
ก็จะไดไมเกิดความตื่นตระหนกมากจนเกินไปนัก แตชางโชครายสุดทายแลวเกิดยกเลิก
ขึ้นมาแลวมีผลกระทบอยางรุนแรง เชน มีปญหาเรื่องคาเงินแข็งขึ้นเร็วผิดปกติ แลวเกิด 
ผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ ผมบอกทานผูวาผมไมปลอยใหทานรับผิดชอบ
เพียงคนเดียว ผมจะรับผิดชอบรวมกับทานดวย ไมใชทานลาออกคนเดียว ผมพรอม 
จะลาออกรวมกับทานดวย นี่คือสิ่งที่ผมพูดกับทานผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย 
ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ แลวเมื่อออกมาจากหองประชุม ผมไมไดแถลงขาวอะไรที่แสดง 
ใหเห็นวาเรามีขอตกลงแลว เพราะผมเชื่อวาการที่จะพูดดวนอะไรไปกอนหนานั้น 
อาจจะสงผลกระทบตอการเก็งกําไรของอัตราแลกเปลี่ยนเพราะฉะนั้นไมควรจะพูดอะไร
ทั้งสิ้น วันรุงขึ้นขาวก็ออกมาบอกแลววาคลังแพแลวแบงกชาติไมยอม แบงกชาติ 
ยกสถานการณตาง ๆ ขึ้นมาที่ทําใหคลังรูแลวหนาว แตผมบอกไมเห็นไร ผมก็ไมพูดอะไร 
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ทั้งสิ้น หลังจากนั้นผมไดพบกับทานผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย ทานรองผูวาการ
ธนาคารแหงประเทศไทย อีก ๔ ครั้ง ทุก ๆ ครั้งไมมีใครรูเลย นักขาวก็ไมรู ผูบริหาร
ระดับสูงของกระทรวงการคลังก็ไมมีใครรู คนที่รูกระทรวงการคลังมีอยู ๒ คนเทานั้นคือ 
ทานปลัดกระทรวงการคลังกับผูบริหารสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ เพราะวาจะตองใช
มาตรการการคลังเขามาชวย ระหวางนั้นถาทานจําไดก็คงจะไดเห็นขาววามาตรการ 
กันสํารอง ๓๐ เปอรเซ็นตจะทําอยางไรกันดี ไมมีทางออก คลังกับแบงกชาติกําลังขัดแยง
อยางรุนแรง ในระหวางที่เราพบกัน ๔ ครั้ง เราคิดกันถึงขนาดวานอกจากมาตรการที่จะ
รองรับแลว วันที่จะประกาศยกเลิกยังคิดละเอียดเลยวาจะตองเปนวันศุกร และเปน 
วันศุกรในตอนชวงเย็นเพื่อรอใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดปดทําการเสียกอน 
แลวมีเวลาวันเสาร วันอาทิตย ใหทุกคนที่ไดฟงคําประกาศนี้วายกเลิกมาตรการกันสํารอง 
๓๐ เปอรเซ็นต ใหมีเวลาที่จะมานั่งตั้งสติ คิดแลวก็ดูสิวามาตรการทางดานการเงินก็ดี 
ทางดานการคลังก็ดีที่เราเตรียมรองรับไวนั้นเพียงพอที่ทําใหเขาไมตองตื่นตระหนก  
ทานทราบไหมครับ ------------------------------------------------------------------------------------ 
 

- ๑๔๓/๑ 
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วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ ซึ่งเปนวันที่เราบอกวาเราจะยกเลิกมาตรการกันสํารอง  
๓๐ เปอรเซ็นต ขาวคราวออกไปหนาหูตั้งแตตอนชวงบายวันนั้นวากระทรวงการคลัง 
และธนาคารแหงประเทศไทยขัดแยงอยางรุนแรง รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําลัง
จะปลดผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย ขาวลือออกมาอีกวาธนาคารแหงประเทศไทย
กําลังจะเตรียมแถลงสู แลวกระทรวงการคลังก็จะแถลงมาตรการที่จะปลดผูวาการ
ธนาคารแหงประเทศไทย ถามวามีขาวที่จะแถลงไหม มีครับ เพราะเรากําหนดกันเลยวา 
ธนาคารแหงประเทศไทยจะแถลงเวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา เร่ืองการยกเลิกมาตรการ 
กันสํารอง ๓๐ เปอรเซ็นต แลว ๑๗.๐๐ นาฬิกา ๑ ชั่วโมงหลังจากนั้น กระทรวงการคลัง
จะแถลงวาเราจะมีมาตรการการคลังเพื่อรองรับการยกเลิกมาตรการกันสํารอง  
๓๐ เปอรเซ็นตอะไรบาง ที่ผมเลามาทั้งหมดนี้ก็เพื่อบอกวาผมไมมีความจําเปนเลย 
ถาหากผมจะตองการปลดทานผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย ผมปลดไดตั้งแต 
ชวงแรก ๆ ครับ อางขออางงาย ๆ วามาตรการกันสํารอง ๓๐ เปอรเซ็นต ทําความเสียหาย
ใหกับเศรษฐกิจของประเทศ ปลดไดทันที และผมเชื่อวาวันนั้นมีคนสนับสนุนดวย  
ไมตองรอมาถึงวันนี้หรอกครับ เพราะฉะนั้นตองเรียนวาขาวลือตาง ๆ นั้นเปนขาว 
ที่เกิดจากการคาดเดา บอกกันไปตอ ๆ  นานา ถาหากทานไดมีโอกาสพูดคุยกับผูสื่อขาว
กระทรวงการคลัง เห็นอยูเสมอที่ผมบนอยูเสมอวาแหลงขาวกระทรวงการคลังอีกแลว 
เพราะวามีผูที่ไมไดรูเร่ือง ไมไดรูจริง แตชอบใหขาว ทั้ง ๆ ที่ขาวนั้นไมมีมูลความจริง  
หรือมีมูลความจริงเพียงครึ่งเดียวแลวก็แปลไปตาง ๆ นานา เพราะฉะนั้นผมเรียนครับ 
เร่ืองราวตาง ๆ ที่ทานพูดมา ไมวาจะเปนกรณีของธนาคารนครหลวงไทยก็ดี ถามวาผมมี
ความจําเปนที่จะตองผลักดันที่ป รึกษาที่ทานได เอยชื่อมานั้นให เปนกรรมการ 
ธนาคารนครหลวงไทย จนกระทั่งยอมที่จะแลกเพื่อที่จะขุดเอาเรื่องราวตาง ๆ มาเพื่อ
ทําลายธนาคารแหงประเทศไทยอีกหรือครับ ตองเรียนตรง ๆ ผมไมคิดวามีความจําเปนมาก
ถึงขนาดนั้น ลาสุดผมยังบอกทานที่เอยนามมาวา ขอรองเถอะครับ อยาไปรับอีกเลย  
ใครจะติดตอ ใครจะสรรหาอะไรตาง ๆ กรุณาอยารับ ถารับก็ขออยามาใหคําปรึกษา 
ผมอีกเลย เพราะผมมีความรูสึกวาเรื่องราวตาง ๆ เหลานี้มักจะพูดกันไปมากขึ้นเรื่อย ๆ  
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จากปากคําของคนที่อาจจะมีความรูสึกวากําลังถูกโยกคลอนเรื่องเกี่ยวกับอํานาจในระบบ
การเมือง ผมคงจะไมไปแตะรายละเอียดของเรื่องอํานาจในระบบการเงินมากกวานี้ 
เพราะเขาใจวาเปนเรื่องออนไหว แตก็อยากจะเรียนวาทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวง ไมวา 
จะเปนขาวคราวเรื่องเกี่ยวกับการที่จะตั้งกรรมการสรรหา กรรมการของธนาคาร 
แหงประเทศไทยก็ดี กรรมการ ก.ล.ต. ก็ดี มันเกิดขึ้นหลังจากที่ เ ร่ิมมีขาวคราววา 
ผมเริ่มสอบขอเท็จจริงในกรณีของไทยธนาคาร  ซึ่งทานเองสนับสนุนวาควรจะได 
สอบขอเท็จจริง  ซึ่งผมคิดวาหนาที่ของผมก็คือเมื่อมีเหตุการณที่ปรากฏเปนขาว  
การสอบขอเท็จจริงจะเปนสิ่งที่ดีที่สุดที่จะไดขอสรุป เพราะวันนี้เราตองเลิกใชอารมณ  
เลิกใชความรูสึก เราตองใชขอเท็จจริงในการที่จะตัดสินเรื่องราวตาง ๆ ผมตั้งกรรมการ
สอบขอเท็จจริงถึงขาวคราวของเรื่องไทยธนาคาร ปรากฏวาขาวลือก็ออกไปวาเปนการตั้ง
คณะกรรมการเพื่อสอบทานผูวาการแบงกชาติ เอาอีกแลวครับ ดังนั้นเรื่องราวตาง ๆ  
ถาทานเปนรัฐมนตรีเงาจริง ทานโปรดกรุณาติดตามขอมูลใหครบถวน บางเรื่อง 
ทานอาจจะไดฟงมา แตถาหากไดมีโอกาสตรวจสอบขอมูลทั้งหมด ก็จะไดรูวาที่มาที่ไป
เปนอยางไร แนนอนครับ การที่จะมีการตั้งคณะกรรมการสรรหานั้น มันไมใชอยู ๆ  
ตั้งกันขึ้นมาไดลอย ๆ ผมอยากจะยกตัวอยางกรณีของการตั้งคณะกรรมการสรรหา 
กรรมการธนาคารแหงประเทศไทย ในกฎหมายระบุไวชัดเจนครับวา ------------------------- 
 

 - ๑๔๔/๑ 
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คนที่จะมาเปนกรรมการสรรหาจะตองคัดเลือกมาจากอดีตปลัดกระทรวงการคลัง  
อดีตปลัดกระทรวงพาณิชย  อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  อดีตผู อํานวยการ 
สํานักงบประมาณ อดีตเลขาธิการกฤษฎีกา อดีตเลขาธิการสภาพัฒน อดีตผูอํานวยการ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง อดีตผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย หรืออดีตเลขาธิการ 
ก.ล.ต. ตองมาจากที่นี้เทานั้นมาจากคนอื่นไมได เพราะฉะนั้นคนที่จะตั้งมาก็ตองตั้ง 
มาจากคนที่เปนอดีตตาง ๆ เหลานี้ไมใชใครอยากจะมาเปนกรรมการสรรหาก็เปนได  
และแนนอนประวัติของแตละคนก็จะถูกตั้งคําถาม ถาหากถูกฟองรองแมคดีจะไมถึงที่สุด 
ก็อาจจะถูกตั้งคําถามวามีความเหมาะสมหรือไม ถาอยางนั้นก็คงจะตองตั้งคําถาม 
ไปเยอะ ผมเองก็ถูกฟองรองกรณีของหวยบนดิน ก็เชนเดียวกันถาหากจะตองถูกเสนอ 
ไปเปนกรรมการสรรหาที่ ไหนคงจะถูกบอกวาเคยถูกฟองรองอยู  ยังเปนคดีอยู  
แตกรรมการสรรหาเหลานี้ก็ไมใชวาเมื่อเขามาทําหนาที่เปนกรรมการสรรหาคัดเลือก 
จะมีอิสระคัดเลือกได ก็ไมใชครับ ตามกฎหมายระบุไวชัดเจนกรรมการธนาคาร 
แหงประเทศไทยจะถูกเลือกจากคน ๑๘ คนเทานั้น ๑๘ คนก็คือวากระทรวงการคลัง 
เสนอมา ๖ คน ธนาคารแหงประเทศไทยเสนอมา ๑๒ คน แลวกรรมการที่เปนกรรมการ
คัดเลือกตองเลือกจาก ๑๘ คนนี้เทานั้นไมใชเลือกกันไดโดยทั่วไปดวย ฉะนั้นตอนที่ 
ผมติดตออดีตทานที่เปนตําแหนงตาง ๆ เหลานั้นตองเรียนเลยครับ หลายทานบอกวา 
ทานปฏิเสธ บางทานอาจจะมีความรูสึกวาถาหากมาเปนกรรมการคัดเลือกอาจจะถูก 
ตัดสิทธิจากการที่ถูกเสนอชื่อเปนกรรมการธนาคารแหงประเทศไทยก็ได หรือบางทาน
อาจจะมีเหตุผลอ่ืน ๆ ซึ่งทานก็ไมไดแสดงเหตุผลอะไร ก็อยากจะเรียนวาที่ทานกลาวมา
ทั้งหมดเปนเรื่องสวนกรรมการคัดเลือก สวนกรรมการของธนาคารแหงประเทศไทย 
ยังไมถึ งกระบวนการนั้น เลยจะตองใหทานที่ เปนอดีตปลัดกระทรวงการคลั ง  
อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม อดีตผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยเหลานี้มาทําหนาที่
คัดเลือกคน ๑๘ คนใหเหลือ ๖ คน เพื่อทําหนาที่เปนกรรมการธนาคารแหงประเทศไทย 
ฉะนั้นหลายเรื่องที่ทานพูดมาก็ตองบอกวาวันนี้มีคนอางเยอะ อางวารัฐมนตรีสั่งอยางโนน 
รัฐมนตรีสั่งอยางนี้ ผมเองยังไดยินกับหูเลยวามีคนมาอางหนาหองผมวารัฐมนตรีสั่ง 
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อยางโนนอยางนี้ ก็คงจะตองใหความจริงมันปรากฏ อยางที่เรียนแลวครับวาคนที่บอกวา
เปนที่ปรึกษาผมแลวพยายามจะผลักดันใหเปนกรรมการธนาคารนครหลวงไทย  
ผมขอรองเขาบอกวาอยาเลยครับ แคนี้ก็ เปนทุกขมากพอแลวอยาไปเปนอีกเลย 
ถาหากมีใครเสนอมา ใครขอตัววาจะสรรหาสงชื่อไปไมตองเปนหรอกครับ ไมไดมี 
ความจําเปนกันมากขนาดนั้น  กรณีของไทยธนาคารผมคงจะไมอยากลงลึกนัก  
แตวาเมื่อทานพูดถึงไปแลววาควรจะเซ็นอนุญาตใหถือหุนเกิน ๔๙ เปอรเซ็นตหรือไม 
กับคนที่มาจากตางชาติ ผมก็ไดเรียน เมื่อคืนนี้ เองเพิ่งไดคุยกับทานผู อํานวยการ 
กองทุนฟนฟูก็ไดคุยกัน ผมก็ไดรับทราบขอมูลจากผูอํานวยการกองทุนฟนฟูถึงเงื่อนไข 
ตาง ๆ ผมก็ถามทานผูอํานวยการกองทุนฟนฟูวาผมมีเวลาคิดไหม เพราะการที่ขายหุน
ธนาคารแหงใดแหงหนึ่งมูลคาเกือบ ๖,๐๐๐ ลานบาท มันคงไมใชมานั่งคิดกันวันสองวัน
แนนอนผมไมไดอยูในฐานะที่เปนคนตัดสินใจ เพราะวาตัดสินใจครั้งนี้อยูที่กองทุนฟนฟู 
ตัดสินใจวาจะขายหุนใหกับธนาคารจากมาเลเซีย ซึ่งอันนั้นเปนการตัดสินใจไปแลวครับ 
แตวาเนื่องจากมีเงื่อนไขวาถาหากตางชาติจะมาถือหุนเกิน ๔๙ เปอรเซ็นต จําเปนจะตอง
มาขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ผมก็เรียนถามทานผูอํานวยการ
กองทุนฟนฟูวาผมมีเวลาคิดนานเทาไร ทานผูอํานวยการกองทุนฟนฟูบอกวาสัญญา 
ที่เซ็นกับเขาไวมีเวลา ๕ เดือน เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมบอกก็คือวา ถาหากทานไปอาน 
ที่ผมใหสัมภาษณชัดเจนครับ ผมบอกวาอํานาจการตัดสินใจในการขายหุนเปนของ
กองทุนฟนฟูไมใชอํานาจของผม แตวาถาหากจําเปนจะตองมาขอความเห็นชอบ 
เร่ืองสัดสวนของผูถือหุนชาวตางชาติแนนอนผมก็ตองพิจารณา แลวผมมีเวลาพิจารณา  
๕ เดือน ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                 - ๑๔๕/๑ 
 



 ๓๑๘
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ            กลุนษิฐ ๑๔๕/๑ 
 
เพราะฉะนั้นผมขอใชเวลาสักชวงหนึ่ง มันไมใช ๑ บาท หรือ ๒ บาท มัน ๖,๐๐๐ ลานบาท  
แลว ๖,๐๐๐ ลานบาทนี้ผมตองไปเทียบดูวากระทรวงการคลัง หรือเงินภาษีของประชาชน
ที่ใสเขาไปในไทยธนาคารนี้ใสเขาไปเทาไรแลว แลวการทํางาน การบริหารงานของ 
ไทยธนาคารในชวงที่ผานมามีปญหาหรือไม มีปญหาจะทําอยางไร ถาหากไมมีปญหา 
จะทําอยางไร อันนั้นก็เปนเรื่องที่ตองมีเวลาในการตัดสินใจ เพราะฉะนั้นขอกลาวหา 
ที่ทานพูดก็เปนขอกลาวหาที่ฟงเขามา แลวก็คิดวารัฐมนตรีวาอยางนั้นอยางนี้ แลวก็คิดวา
ผมพยายามจะใชกรณีของไทยธนาคารก็ดี กรณีอ่ืน ๆ ก็ดีเพื่อมาตอรอง เพื่อสงที่ปรึกษา
ไปอยูธนาคารนครหลวงไทย ตําแหนงนั้นไมไดมีคาขนาดนั้นหรอกครับ แลวถาหาก 
อยางที่เรียนแลว ถาผมตองการที่จะปลดทานผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย ผมปลด
ไปแลวครับตั้งแตวันแรก ๆ ที่ผมมาทํางาน ไมตองรอถึงวันนี้หรอกครับ หลาย ๆ เร่ือง 
ที่ทานพูดมาทั้งหมดนี้ผมก็คงจะขออนุญาตตอบขอมูลซึ่งบางเรื่องขอมูลของทานก็ไมพอ
ทานทําการบานนอยนะครับ ทานบอกทานเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเงา  
แตกรณีแคของ ปตท. ขอมูลทานก็ยังผิดเลย ทานบอกวา ปตท. มีปญหา กําไรของ ปตท. 
สงใหคลังแคหมื่นกวาลานบาท คือทานเปนอดีตวาณิชธนกิจ ชื่อดังนะครับ ถาทาน 
จะไดดูขอมูลสักนิดหนึ่ งทานจะได รู ว ารายไดสงคลังของ  ปตท .  เมื่อป  ๒๕๕๐   
๕๘,๐๐๐ ลานบาท ไมใช ๑๕,๐๐๐ ลานบาทนะครับ  ๕๘,๐๐๐ ลานบาท ตางจากที่ 
ทานพูด ๓-๔ เทาตัว รายไดมาจากไหนครับ เงินปนผลและสําคัญคือภาษีครับ เมื่อกอนนี้
เปนรัฐวิสาหกิจก็เปนแคเงินกําไรที่สงเขาคลังแตไมมีภาษี แตเมื่อแปรสภาพเปนบริษัท
มหาชนวันนี้ ปตท. สงรายได ๕๘,๒๐๐ กวาลานบาท คําถามก็คือวากําไรของ ปตท.  
มาจากไหนครับ หลายทานอาจจะอภิปรายแลวบอกวา กําไร ปตท. มาจากเพราะวา
ผูกขาดแลวก็มีกําไรมาก กําไรของ ปตท. มาจากหลายธุรกิจรวมทั้งบริษัทในเครือดวย 
ทั้งบริษัทขุดเจาะสํารวจโรงกลั่น ปโตรเคมี การคากาซ โรงแยกกาซ การคาน้ํามัน 
ทั้งในและตางประเทศ ถูกตองครับที่ทานบอกวากําไรเกือบแสนลานบาท ตัวเลขที่ละเอียด 
จริง  ๆ  กําไรของ  ปตท .  นี่คือ  ๙๗ ,๘๐๐  ลานบาท  จากยอดขายเทาไรรู ไหมครับ  
จากยอดขายของ ปตท. ทั้งหมด ๑,๔๙๐,๐๐๐ ลานลานบาท พูดงาย ๆ คือประมาณ  
 



 ๓๑๙
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ            กุลนิษฐ ๑๔๕/๒ 
 
๑.๕ ลานลานบาท รายได ๑.๕ ลานลานบาท กําไรประมาณ ๙๗,๐๐๐ ลานบาท คิดเปน 
กี่เปอรเซ็นตรูไหมครับ ๖.๕ เปอรเซ็นต เราคงนั่งนึก ๖.๕ เปอรเซ็นตนี้คงเยอะนะครับ  
ทานทราบไหมครับ ไปเปรียบเทียบกับบริษัทน้ํามันแหงชาติของประเทศอื่น ๆ กําไรนอย
กวาเขาเยอะเลย ที่ใกล ๆ ที่สุดมาเลเซีย ปโตรนาส  ปโตรนาสมียอดขาย ๑.๖ ลานลานบาท 
แตปโตรนาสมีกําไร ๔ แสนกวาลานบาท มากกวา ปตท. ๔ เทา คิดเปนสัดสวนถึง  
๒๕ เปอรเซ็นตของยอดขายทั้งหมด ที่จีนครับ ไชนา เนชั่นแนล ปโตรเลียม มียอดขาย 
๓.๖ ลานลานบาท กําไร ๔๕๐,๐๐๐ ลานบาท เปนประมาณ ๑๒ เปอรเซ็นต ที่บราซิล 
ซึ่งตองถือวาเปนตนแบบของประเทศที่ มีความกาวหนาเรื่องพลังงานทางเลือก 
พลังงานทดแทน บราซิลมียอดขายทั้งหมด ๒.๓ ลานลานบาท มีกําไรทั้งหมดประมาณ  
๔ แสนลานบาท กําไร ๑๘ เปอรเซ็นต ฉะนั้นถาเปรียบเทียบกับบริษัทน้ํามันแหงชาติ 
ของประเทศอื่น ๆ นะครับ มาเลเซีย จีน บราซิล ปตท. กําไรนอยที่สุดครับ ๖.๕ เปอรเซ็นต 
คําถามคือวาทําไม ปตท. กําไรนอย ---------------------------------------------------------------- 
 
                          - ๑๔๖/๑ 

 



 ๓๒๐
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ           ณัฐวัฒน ๑๔๖/๑ 
 
ทานมักจะบอกเสมอวา ปตท. ผูกขาด เพราะ ปตท. ผูกขาดสิครับ มันถึงทําใหบริษัทอื่น ๆ 
อยูลําบาก บริษัทคาปลีกน้ํามันที่เพิ่งขายใหกับ ปตท. เร็ว ๆ ก็คือปมเจ็ท ก็ขายไปแลว 
เพราะวาการแขงขันของเราตองยอมรับจริง ๆ วาไมเสรี ปตท. กลายเปนเครื่องมือของรัฐ
ในการแทรกแซงราคาน้ํามัน ราคาแอลพีจี แมแตราคาแกสเอ็นจีวี เอ็นจีวีวันนี้ที่ขาย ๘.๕๐ 
บาท ก็เพราะ ปตท. แทรกแซง  แอลพีจีที่ผานมาก็ ปตท. แทรกแซง เพราะฉะนั้น 
การที่บอกวา ปตท. กําไรเกินควร จริง ๆ แลวที่ผานมารัฐใช ปตท. แทรกแซงกลไกตลาด 
แลวก็ทําใหราคาของน้ํามัน ราคาของแกสก็ดี ถูกลงผิดปกติในบางเรื่อง ซึ่งแนนอนครับ 
ผมเห็นดวยกับทานบอกวาสุดทายแลวมันตองเลิกอุดหนุนครับ มันตองเขาไปสูทิศทาง
ที่วาเราจะตองใหราคาของพลังงานสะทอนความเปนจริง แลวทําใหทุก ๆ คนตองกลับมา
มีสํานึกในการประหยัดพลังงาน ซึ่งเปนเรื่องรายละเอียดที่ผมคงจะไดขอพูดในชวงตอไป
จากนี้นะครับ เพราะวาทานไดใชเวลาประมาณ ๓ ชั่วโมงในการพูดถึงปญหาที่เกี่ยวกับ
เศรษฐกิจในการดูแลปญหา กอนอื่นผมเทาความวาปญหาเศรษฐกิจวันนี้คืออะไร  
ปญหาเศรษฐกิจวันนี้ที่เราเผชิญอยูเปนปญหาที่เกิดขึ้นจากหลายประการ ทั้งในประเทศ 
ทั้งตางประเทศ ในประเทศก็คือปญหาที่เกิดจากความไมสมดุลของระบบเศรษฐกิจไทย 
ทานทราบไหมครับ ทานประธานทราบไหมครับ เศรษฐกิจของไทยในชวงปที่แลวที่บอก
เติบโตกัน ๔ เปอรเซ็นตกวา ๆ นั้น สวนใหญเติบโตมาจากการสงออก ๗๓ เปอรเซ็นต 
ของจีดีพี มาจากการสงออก ขณะที่เศรษฐกิจในประเทศมีเพียงแค ๒๗ เปอรเซ็นตเทานั้น 
ถาหากในตําราทางเศรษฐศาสตรเขาบอกวาเครื่องยนตที่ทําใหเศรษฐกิจมันเดินหนาไปได
มันมี ๔ เครื่องยนต เครื่องยนตตัวที่ ๑ คือเร่ืองการสงออก ตัวที่ ๒ ก็คือเร่ืองเกี่ยวกับ 
การบริโภคของประชาชน  ตัวที่ ๓ คือการลงทุนของภาคเอกชน  และตัวที่ ๔ ก็คือ 
การใชจายของภาครัฐ แตในปที่ผานมาเราพึ่งพาเศรษฐกิจจากการสงออกเปนอยางมาก 
เศรษฐกิจในประเทศของเรามีการเติบโตนอยมาก ประชาชนไมบริโภค เอกชนไมลงทุน 
นั่นก็คือวามันมีความไมสมดุล เครื่องยนต ๔ เครื่อง ใชงานได ๑ เครื่อง อีก ๓ เครื่องติด ๆ 
ดับ  ๆ  เพราะฉะนั้นนี่คือปญหาที่ เปนปญหาเราที่จะตองดูวาเราจะแกไขอยางไร 
เครื่องยนต ๓ เครื่องที่ติด ๆ  ดับ ๆ  อะไรคือสาเหตุ  ความเชื่อม่ันอยางเดียวครับ  
 



 ๓๒๑
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ           ณัฐวัฒน ๑๔๖/๒ 
 
ประชาชนไมเชื่อม่ันในเศรษฐกิจไมกลาบริโภค นักลงทุนไมเชื่อม่ันในเศรษฐกิจไมกลา
ลงทุน  มีตัวเลขจากสํานักงานเศรษฐกิจการคลังบอกวา ภาคอุตสาหกรรมทางดานเคมี 
มีการใชกําลังการผลิตไปถึง ๙๙ เปอรเซ็นต ภาคอุตสาหกรรมทางดานอิเล็กทรอนิกส  
ใชกําลังผลิตไปถึง ๙๒-๙๓ เปอรเซ็นต นั่นหมายความวาถาหากเกิดอยากจะผลิตเพิ่ม 
ก็ไมมีพื้นที่ ไมมีโรงงาน ไมมีเครื่องจักรพอที่จะผลิตอีกแลว และที่ผานมาไมมีการลงทุน 
มาเปนเวลาเกือบ ๒ ป นี่คือปญหาหนึ่งที่เปนปญหาในประเทศ แตปญหาสําคัญที่มัน
ซ้ําเติมปญหาของประเทศไทยเราอยางที่ทานเองก็ไดอภิปรายไป ซึ่งเปนปญหาใหญ 
ปญหาใหญก็คือปญหาตั้งแตเ ร่ืองเกี่ยวกับปญหาสถาบันการเงิน  ปญหาสินเชื่อ
อสังหาริมทรัพยดอยคุณภาพในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนจุดตนตอของปญหา 
หลาย  ๆ  อยาง  เมื่อกอนนี้นักเก็งกําไรมักจะเก็งกําไรผานระบบสถาบันการเงิน  
ผานตลาดทุน แตพอมีปญหาเรื่องระบบสถาบันการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกาก็เลยมี
การเคลื่อนยายเงินทุนมาเก็งกําไรในเรื่องอื่น ๆ และการเก็งกําไรที่เห็นผล ไดผลตอบแทน
แลวเร็วที่สุดในชวงที่ผานมาคือการเก็งกําไรในตลาดน้ํามัน ทอง พวกพืชผลทางการเกษตร 
เพราะฉะนั้นมีหลายประเทศพยายามออกมาบอกวา เปนเพราะวาอินเดียกับจีนบริโภค
น้ํามันมากขึ้น น้ํามันเลยราคาแพงสูงขึ้น ไมใชครับ ---------------------------------------------- 
 

           - ๑๔๗/๑ 



 ๓๒๒
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ               ดวงใจ ๑๔๗/๑ 
 
ผมไปประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจของจี (G) ๘ ก็คือของประเทศอุตสาหกรรมที่ขนาดใหญ  
๘ ประเทศที่กรุงโอซากา ประเทศญี่ปุนเมื่อเร็ว ๆ นี้ไดคุยกันชัดเจน บางประเทศอาจจะ
เหนียมอายหนอยไมกลาบอกวามีการเก็งกําไร แตอยางนอย ๒ ประเทศที่พูดชัดเจน 
บอกวาปญหาของราคาน้ํามันในวันนี้ที่มันแพงขึ้นผิดปกติมันเกิดขึ้นจากการเก็งกําไร  
ก็คือรัฐมนตรีจากประเทศฝรั่งเศส รัฐมนตรีจากประเทศเยอรมัน แลวก็ขอรองให
ไอเอ็มเอฟ (IMF : กองทุนการเงินระหวางประเทศ) ขอใหองคกรพลังงานระหวางประเทศ
เขามาชวยดูแลเรื่องนี้วาจะหยุดยั้งปญหาเรื่องเก็งกําไรของราคาน้ํามันไดอยางไร พอมี
ปญหาเรื่องราคาน้ํามัน สิ่งที่ตามมาก็คือวาตนทุนตาง ๆ สูงขึ้น ตนทุนเรื่องเกี่ยวกับ 
เมล็ดพันธุสูงขึ้น ปุยสูงขึ้น แนนอนปญหาคือเร่ืองอาหารที่มันแพงขึ้น ตนทุนที่ตามมาก็คือ
เร่ืองเงินเฟอ เพราะฉะนั้นปญหาเงินเฟอวันนี้เปนปญหาที่เปนผลกระทบจากน้ํามัน อันนี้
เปนตัวหลัก เพราะฉะนั้นปญหาวันนี้จึงเกิดขึ้นทั่วโลกไมใชเปนปญหาของประเทศไทย
เทานั้น ในเดือนที่ผานมาเดือนพฤษภาคมเรามีอัตราเงินเฟอ ๗.๖ เปอรเซ็นตซึ่งทานก็พูด
มาแลววาบางประเทศสูงมาก เชน ประเทศเวียดนาม ๒๕ เปอรเซ็นต เพราะฉะนั้นวันนี้
การแกไขปญหาไมงายตองเรียนตรง ๆ อยางที่ผมเรียนแลวมีปญหาทั้งภายในประเทศ 
ที่ระบบเศรษฐกิจของเราไมสมดุล เนื่องจากเราพึ่งพาการสงออกในอดีตมากเกินไป 
กับปญหาในระหวางประเทศที่มันถาโถมเขามาแลวมันไมมีวันหยุด ไมมีใครนึกครับวา
น้ํามันมันจะขึ้นมาเกือบ ๑๔๐ เหรียญในเดือนพฤษภาคม  ตอนนั้นคาดการณกัน  
ผมคาดการณตอนประมาณเดือนมีนาคมวาปลายปนี้นาจะสัก ๑๕๐ เหรียญ แตวันนี้ไมมี
ใครดูแลเพราะเชื่อวามาตรการหลาย ๆ มาตรการที่ประเทศใหญ ๆ ที่บริโภคน้ํามันกันมาก ๆ 
กําลังดูแลกันอยูนั้นก็คงจะทําใหเร่ืองการเก็งกําไรมีการแกปญหาอยางดีขึ้น เพราะฉะนั้น
ถามวาเราจะตองทําอยางไร ที่ผมไดตอบทานจุติไปในชวงแรก ผมรูวันนี้ปญหาที่มา 
เผชิญนั้นมันทาทายและมันหนัก เพราะฉะนั้นตองทํางานหนัก ตองพยายามที่จะทุมเท
เวลาเทาที่มีอยูในการที่จะเขาไปดูซิวาจะแกปญหาอะไรไดบาง ซึ่งมาตรการตาง ๆ  
ที่ทยอยออกมาตั้งแตประมาณตนเดือนมีนาคมและจนถึงปจจุบัน ผมเชื่อวามาตรการ
เหลานั้นมีสวนสําคัญในการที่ทําใหวันนี้เรายังพอที่จะพยุงอยูไดบาง ผมเรียนวาอยูไดบาง 
 



 ๓๒๓
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ               ดวงใจ ๑๔๗/๒ 
 
แตวาเราประมาทไมไดเลย มาตรการที่เราออกมาไมวาจะเปนมาตรการภาษีที่จะ
ชวยเหลือคนที่มีรายไดปานกลาง คนที่มีรายไดต่ํากวา ๒๐,๐๐๐ บาท ที่สามารถที่จะเพิ่ม
คาลดหยอนจาก ๑ แสนบาท เปน ๑๕๐,๐๐๐ บาท แลวก็มีเงินในกระเปาเพิ่มขึ้น 
แตละเดือนประมาณสัก  ๗๐๐ -๘๐๐  บาท  มาตรการเรื่องเกี่ยวกับการลดภาษี
อสังหาริมทรัพยเพื่อหวังวาธุรกิจอสังหาริมทรัพยซึ่งเคยซบเซาไปชวงหนึ่งนาจะกระตุน
กลับมาแลวก็เปนกําลังในการที่ทําใหเศรษฐกิจไทยเดินหนาไปได เพราะวาอสังหาริมทรัพย
มีบทบาทสําคัญในการที่ทําใหเกิดการจางงานในหลาย ๆ ภาคสวน ไมวาจะเปนเรื่อง
ผูรับเหมาก็ดี คนงานกอสราง โรงงานวัสดุกอสราง เฟอรนิเจอร พวกประชาสัมพันธ 
อะไรตาง  ๆ  อยางนี้ เปนตน  ภาษีที่สงเสริมเ ร่ืองเกี่ยวกับการลงทุนของเอสเอ็มอี 
นอกจากนั้นก็ยังมีมาตรการที่ไปกระตุนเศรษฐกิจฐานราก ไมวาจะเปนเรื่องเกี่ยวกับ
โครงการเอสเอ็มแอล (SML) ซึ่งวันนี้ก็ไดโอนเงินไปประมาณ ๔,๐๐๐ กวาลานบาท แลวก็
ทยอยโอนเงินไปเดือนหนาใหกับหมูบานตาง ๆ แลวแตขนาดของหมูบาน ๑๕๐,๐๐๐ บาท  
๒ แสนบาท ๒๕๐,๐๐๐๐-๓๕๐,๐๐๐บาท  มาตรการในการที่จะพยายามชวยให 
คาครองชีพของขาราชการชั้นผูนอยดีขึ้น มาตรการคาครองชีพของขาราชการชั้นผูนอย 
เราเพิ่มอีก ๕๐๐ บาท สําหรับขาราชการที่ต่ํากวาซี ๕ ลงมา เงินเดือนอยูในระดับที่
ประมาณไมเกิน ๑๑,๗๐๐ บาท อันนั้นก็เปนเพียงแคกลุมที่เราเชื่อวาจะสามารถดูแล 
ใหเขาสามารถที่จะอยูในภาวะปจจุบันนี้ไดดีขึ้น แนนอนครับก็จะไปมีผลตอคาแรงขั้นต่ํา 
แรงงานรัฐวิสาหกิจ  คําถามวันนี้คือวาแคนี้พอไหม  ผมเรียนตรง  ๆ  ครับวาไมพอ 
เพราะฉะนั้นผมเห็นดวยกับทานอยางยิ่งที่ทานพูดวา -------------------------------------------- 
 

 - ๑๔๘/๑ 
 



 ๓๒๔
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                                    นวิรา ๑๔๘/๑ 
 
ปญหาเรื่องพลังงานจะเปนปญหาใหญมากและเปนปญหาที่เราจะตองมีมาตรการ 
ที่เบ็ดเสร็จ มาตรการที่สามารถจะสรางพลังงานทางเลือก พลังงานทดแทน มาตรการ 
ที่ทําใหเราสามารถจะเปลี่ยนระบบขนสงจากระบบรถเปนระบบรางหรือระบบน้ํา 
มาตรการที่จะตองมองภาพรวมของอุตสาหกรรมรถยนตทั้งระบบ เร่ืองอี ๘๕ ที่ไดมี 
การพูดกันผมตองเรียนตรง ๆ ถาถามวาที่ประชุมบริษัทรถยนต ๑๑ บริษัท บอกวาขอให
คิดใหจบเห็นโครงสรางทั้งระบบ นั่นคือปญหา เพราะที่ผานมามันมีมาตรการในการ
สงเสริมหลากหลาย  กอนหนาที่จะมีมาตรการอี ๘๕ ผมเรียนย้ําอีกครั้งหนึ่งครับ  
มีมาตรการสงเสริมรถที่ใชไฟฟาหรือรถที่เรียกวาไฮบริด (Hybrid) ก็คือใชไฟฟาควบคูกับน้ํามัน 
ภาษีสรรพสามิต ๑๐ เปอรเซ็นต มาตรการสงเสริมรถอีโก คาร (Eco car) ก็คือรถที่มี 
การประหยัดน้ํามัน หมายความวาใชเพียงแค ๑ ลิตรวิ่งได ๒๐ กิโลเมตร ภาษีสรรพสามิต 
๑๗ เปอรเซ็นต สําหรับรถเอ็นจีวี ภาษีสรรพสามิต ๒๐ เปอรเซ็นต รถอี ๒๐ ภาษีสรรพสามิต 
๒๕ เปอรเซ็นต พอบอกวาเราจะสงเสริมรถอี ๘๕ คําถามวารถอี ๘๕ ควรจะอยูตรงไหน  
นี่คือปญหาบริษัทรถยนตแลวแตวาบริษัทไหนอยูในเขาเรียกวาจุดยืนแบบไหน ถาบริษัท 
ที่เปนผูที่มีเทคโนโลยีทางดานอี ๘๕ อยูแลว จุดยืนของบริษัทคือตองการภาษีสรรพสามิต
ต่ําที่สุด อาจจะไปถึง ๒๐ เปอรเซ็นตเทากับเอ็นจีวี ถาเปนบริษัทที่บอกตองการทําอีโก คาร
แลวลงทุนไปแลวบอกจะลงทุนกันหลายหมื่นลาน  เขาบอกวาถาอี ๘๕  ลงไปถึง  
๒๐ เปอรเซ็นต โครงการอีโก คารอาจจะพับ นี่คือปญหาใหญที่กระทรวงการคลังตองคิด 
และตองเรียนวาไมใชเปนปญหาระหวางกระทรวงการคลังที่มีปญหากับกระทรวงพลังงาน
กับกระทรวงอุตสาหกรรม ไมใชครับ ตองขออนุญาตจริง ๆ ถาตองพาดพิง ปญหา ๒ ขั้วนี้
เปนปญหาระหวางพลังงานกับอุตสาหกรรม กระทรวงการคลังเปนผูที่ตองคอยหา 
จุดสมดุลใหดีวาระหวางพลังงานกับอุตสาหกรรมจะทําอยางไรที่ทําใหเราสามารถจะวาง
โครงสรางของรถยนตทั้งระบบไดดี เพราะฉะนั้นนี่คือปญหาใหญ ถามเรื่องภาษีน้ํามัน 
ภาษีน้ํามันวันนี้เราคิดจากคาความรอน คือถาคิดงาย ๆ เพียงแควาใชเอทานอลเทาไร  
ใชน้ํามันกี่เปอรเซ็นต แลวก็คิดอยางนั้น อาจจะคิดไดชวงสั้น ๆ แตถาหากเราสามารถ 
ที่จะเปลี่ยนผูบริโภคที่ใชอี ๘๕ ทั้งระบบ วันขางหนาที่ตองมาคิดก็คือวาอาจจะตองไป 
 



 ๓๒๕
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                                    นิวรา ๑๔๘/๒ 
 
ปรับเพิ่มภาษีสรรพสามิต ก็จะมีปญหาเหมือนกับกรณีที่มีการเลิกอุดหนุนในหลาย ๆ 
ประเทศที่ เกิดปญหานี้ขึ้น ก็ทําใหเราตองคํานึงวาทําอยางไรที่จะหาจุดสมดุลที่ดี  
กรมสรรพสามิตก็บอกวาเพราะฉะนั้นเอาเรื่องคาความรอนก็แลวกัน คาความรอน  
๗๐  เปอรเซ็นต  เพราะฉะนั้นก็คิดจาก  ๗๐  เปอร เซ็นตตรงนั้น  ซึ่งแนนอนฝงของ
ผูประกอบการก็บอกวาอยากจะไดมากกวานี้ แตผมอยากจะเรียนวาขนาดเก็บอยางนี้
ราคาของอี ๘๕ ควรจะต่ํากวาน้ํามันปกติวันนี้ไมต่ํากวา ๑๕ บาท เพราะฉะนั้นถามวา
ตรงไหนคือจุดสมดุลที่ดี วันนี้เราตัดสินใจอยางนี้ แตถามีสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป 
แนนอนครับ รัฐบาล คณะรัฐมนตรีก็ตองมีการตัดสินใจ เร่ืองเกี่ยวกับการเปลี่ยนเปน 
ระบบราง ผมวาอันนี้เร่ืองใหญ และนี่ก็คือเร่ืองที่อยูในโครงการที่เราเรียกวาโครงการลงทุน
ขนาดใหญ เพราะวาวันนี้ประเทศไทยยุติการลงทุนมาแลว ๑๐ ป ที่จริงเราเคยคิดจะลงทุน
ระบบรางตั้งแตเมื่อป ๒๕๓๗-๒๕๔๘ แตวาดวยปญหาอะไรตาง ๆ ที่ตามมาหลาย ๆ เร่ือง
เวลานี้เราก็ไมไดลงทุน ถามีการลงทุนระบบรางในกรุงเทพมหานครเมื่อประมาณสัก  
๓ ปที่แลว ตอนนั้นที่คํานวณกันประมาณ ๕ แสนกวาลานบาท วันนี้ลาสุดที่คํานวณกัน
ขึ้นมา ๗ แสนกวาลานบาทแลว แลวถาหากคาปูน คาเหล็กเพิ่มขึ้น คากอสรางอาจจะ 
มากกวานี้ เพราะฉะนั้นวันนี้ เราคงจะตองเดินหนาเต็มตัวเรื่องเกี่ยวกับการลงทุน 
ในโครงการขนาดใหญ ไมวาจะเปนเรื่องเกี่ยวกับระบบรางทั้งในกรุงเทพมหานคร  
ทั้งในตางจังหวัด ระบบชลประทานก็พูดกันมาตั้งแต ๓ ปที่แลวเหมือนกัน ------------------- 
 

 - ๑๔๙/๑ 
                          



 ๓๒๖
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ             เบญจมาภรณ ๑๔๙/๑ 
 
ถา ๓ ปที่แลวเราไดลงทุนระบบชลประทานไปแลววันนี้ไมตองมาพูดหรอกครับวา 
เราจะเพิ่มผลิตภาพของการปลูกขาวไดอยางไร เพราะการปลูกขาวที่บอกวาปละ ๒ ครั้ง 
๓ ครั้งก็ควรจะทําได เราควรจะตองลงทุนในเรื่องการศึกษา เร่ืองสาธารณสุข ซึ่งเปน
โครงการลงทุนขนาดใหญที่มีการจัดตั้งขึ้นมาเปน ๕ คณะที่ทานนายกรัฐมนตรีเปนประธาน 
วันนี้ก็เดินหนาในหลาย ๆ สวนครับ เร่ืองคูปองคนจน ผมเรียนไดวาวันนี้แนวคิดเรื่องนี้ 
ผมไดมอบใหกับทางสภาพัฒนฯ ทางสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง สํานักงบประมาณ 
ไดศึกษาเรื่องนี้ แนนอนครับเราหวงใยเรื่องเงินภาษีของประชาชน แลวเราตองการ 
ที่จะสามารถเขาไปชวยคนกลุมที่ยากจนที่สุด ยากไรที่สุด แลวมีความตองการมากที่สุด 
ในทางรัฐศาสตรคนที่มีนอยรัฐตองใหมาก เพราะฉะนั้นวันนี้คงอยูที่คําถามเดียวกับที่ 
ทานไดถามซึ่งผมเห็นดวยอยางยิ่งวาใครคือคนจนที่สมควรไดรับ ที่เปนอันดับแรก ๆ  
ในภาวะที่เรามีขอจํากัดของเรื่องงบประมาณ วันนี้คงไมไดสามารถบอกไดวาเรามี
งบประมาณไมจํากัด เราคงจะตองเลือกที่จะชวยคนกลุมที่มีความจําเปนอยางยิ่งยวด
มากที่สุดกอน เพราะฉะนั้นคําตอบที่ผมใหกับ ๓ หนวยงานไปคิดคือวาใครคือคนจน 
ที่สมควรที่จะไดรับความชวยเหลือในครั้งนี้ จะมีวิธีการที่จะหาคนจนเหลานั้นไดอยางไร 
แลวการที่เขาจะสามารถใช จะเปนคูปอง จะเปนบัตรเติมเงิน หรือจะเปนเงินสดก็เปน 
เร่ืองที่ตองมานั่งถกกันดูวาขอดีขอเสียคืออยางไร แลวสิ่งที่เขาควรจะไดใชก็คือใชเฉพาะ
เร่ืองอาหาร หรือถาเปนคนจนในเมืองก็คืออาจจะมีเร่ืองคาเดินทางนิดหนอยเทานั้น  
วันนี้ยังไมมีขอสรุปครับ ผมตองเรียนตรง ๆ ผูสื่อขาวพยายามถามผมหลายประการเรื่องนี้ 
ผมก็เรียนวาผมยังพยายามไมไปตีกรอบอะไรทั้งสิ้น อยากใหหนวยงานตาง ๆ ไดมีโอกาส
ศึกษาบทเรียนจากประเทศอื่น  ๆ  เพื่อที่จะไดสามารถหาบทสรุปที่ดีที่สุดสําหรับ 
ประเทศไทยครับ ผมคิดวาประเด็นที่ไดตอบมาครอบคลุมกวาง ๆ ประเด็นในรายละเอียด
เกี่ยวกับเร่ืองคําถามของเฉพาะหนวยงาน ถามีโอกาสผมคงจะไดตอบตอไปภายหลังจาก
ที่ทานไดอภิปรายในเรื่องเศรษฐกิจครับ ขอบพระคุณครับ 
   (การประชุมดําเนินการมาถึงตอนนี้ นายชัย ชิดชอบ ประธานสภาผูแทนราษฎร 
ไดกลับมาขึ้นบัลลังกเพื่อดําเนินการประชุมตอไป) 
 



 ๓๒๗
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ             เบญจมาภรณ ๑๔๙/๒ 
 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ผมขอปรึกษาสักนิดนะครับ 
เนื่องจากวาเวลาการอภิปรายขณะนี้เราอภิปรายได ๒ ทานเทานั้นเองครับ ๗ ทาน 
ยังเหลืออีก ๕ ทาน ผมอยากจะใหฝายทานผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรไดเคลียร 
(Clear) ดวย ผมไดพิจารณาดูแลว แลวไดรองขอตอรัฐบาลทานก็ไดเมตตาขยาย 
การประชุมการอภิปรายไมไววางใจไปอีกในวันพรุงนี้อีก ๑ วัน เพราะถาเราไมอภิปราย 
ในวันพรุงนี้ก็ไมครบ แลวก็บทบาทของสภาของเราก็ลมเหลว เราก็ตองทําใหมันถูกตอง 
สวนในวันนี้กระผมคิดวาถาสภาจะไดพิจารณาอีกสัก ๒ ทานก็จะเปนการดียิ่ง เพราะวา
ระยะเวลามันจะได วันพรุงนี้ก็จะไดเบาไปหนอย ผมก็เ รียนแจงใหทราบนะครับ  
คุณสาทิตยเชิญครับ 
  นายสาทิตย วงศหนองเตย (ตรัง) : ทานประธานครับ ผม สาทิตย วงศหนองเตย 
ก็เปนไปตามที่มีการตกลงกับทานประธานครับ ก็คือวาคืนนี้จะพยายามไปเสร็จสิ้นกัน
ตอนประมาณสักเที่ยงคืน แลวก็จะพยายามอภิปรายในสวนกระทรวงการคลังกับสวน
กระทรวงพาณิชยจนกระทั่งจบในคืนนี้นะครับ ในวันพรุงนี้ ๐๙.๓๐ นาฬิกา ที่เราจะเริ่มกัน
ก็จะเหลือ ๓ กระทรวง ก็คือในสวนของกระทรวงคมนาคม กระทรวงยุติธรรม แลวก็ปดทาย
ดวยกระทรวงมหาดไทย  ซึ่งในขณะนี้ตัวผูอภิปรายก็มีความพยายามที่จะจัดการ 
ใหเรียบรอยแลวก็อยูในเวลา ผมคิดวาถาในชวงหลังเราอภิปรายโดยไมมีการประทวง 
กันมากนักก็คงจะราบรื่นแลวก็คงจะไดตามเวลาที่เราคาดหมายกัน ผมกังวลเรื่องเดียว
เทานั้นเองก็คือวาวันพรุงนี้ที่จะเริ่มประชุมกัน ๐๙.๓๐ นาฬิกา ก็มีความเปนหวงกันวา
พวกเราจะมากันทันมากนอยเพียงใด ก็ยังมีขอเสนอจากบางฝายก็บอกวาเราอาจจะใช 
วิธีในการที่จะทําอยางไรที่เหมือนกับพักการประชุมไปสัก ๕-๖ ชั่วโมงแลวเราก็เร่ิมกันตอ 
ก็จะทําใหการดําเนินการอาจจะคลองตัวขึ้นนะครับ --------------------------------------------- 
 

 - ๑๕๐/๑ 
 



 ๓๒๘
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                                 สายชล ๑๕๐/๑ 
 
แตก็เรียนวาอันนี้ก็เปนกรณีพิเศษที่เราจะทํากันเพราะวาก็เปนความจําเปนของเวลาจริง ๆ 
เพราะฉะนั้นกระผมคิดวาก็เดินตามที่ทานประธานไดกรุณาแนะนําแลวก็เปนไปตาม
ขอตกลงของทั้ง ๒ ฝายครับ  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ถาอยางนั้นในวันนี้ 
ก็ขอความกรุณาอยางนอยที่สุดใหจบกระทรวงพาณิชย  ขอความกรุณานะครับ 
ทานผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร ใหจบ อยางเราจะไดเบาบาง แลวเราอาจจะ
ประชุมจนถึงตีหนึ่งหรืออะไรในทํานองนี้เราก็เลื่อนการประชุม ไมใชเอาแบบเมื่อเชา 
เมื่อเชาพอผมจะเปดประชุมทานก็คานบอกไมครบองคประชุม ขอรองไดไหมครับ  
ผมก็อยากจะขอความกรุณา เชิญทานหัวหนาฝายคานในสภาผูแทนราษฎร เชิญครับ  
   นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร) : ทานประธาน
ที่เคารพครับ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคประชาธิปตย ผูนาํฝายคาน
ในสภาผูแทนราษฎร เชื่อวาไมมีปญหาในสวนของกระทรวงการคลังกับกระทรวงพาณิชย
ในคืนวันนี้ ซึ่งสัก ๒ ชั่วโมงโดยประมาณใชไหมครับ ก็ประมาณเที่ยงคืนอาจจะตีหนึ่ง 
ถาทานประธานกรุณา สวนพรุงนี้ก็เกาโมงครึ่ง ที่ลองปรึกษาก็คือวาทานประธานกรุณา 
ใชคําวา พักการประชุม แลวใหกลับมาใหมเกาโมงครึ่ง ก็จะถือวาเปนการประชุมตอเนื่อง
จากวันนี้ไมตองมีการลงชื่อใหม  
   นายชัย  ชิดชอบ  (ประธานสภาผูแทนราษฎร )  : ก็ขอความกรุณา 
อยาทักทวงถือวาไดรับปากรับคํากันในที่ประชุมแลว เสียผูใหญนะครับ กระผมก็ขอเชิญ
ทานกรณครับ เอาสักเล็ก ๆ นอย ๆ เพราะวาระยะเวลาครับ  
   นายกรณ จาติกวณิช (กรุงเทพมหานคร) : ทานประธานครับ ผม กรณ 
จาติกวณิช สมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปตย ไมใชเวลา 
ของสภามากนัก แตเนื่องจากเมื่อสักครูทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไดพูดถึง 
ความจริงใจของกระผมในการอภิปรายในวันนี้ตอความสําคัญที่กระผมใหกับการแกไข
ปญหาปากทองของพี่นองประชาชน ปญหาเศรษฐกิจและปญหาบานเมืองโดยรวม  
ผมก็พอเขาใจทานรัฐมนตรีว าการกระทรวงการคลั งก็คงจะตองพูดอยางนั้น  
 



 ๓๒๙
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                                 สายชล ๑๕๐/๒ 
 
แตผมขอเรียนวาแมแตในชวงที่ผมไมไดอยูในตําแหนงเนื่องจากมีการยุบสภาหรือมี 
การปฏิวัติก็ตามผมก็ไดปฏิบัติหนาที่ตอเนื่อง โดยเฉพาะในเรื่องของการติดตามคดีตาง ๆ 
ที่เกี่ยวของกับเร่ืองของการทุจริต แลวผมก็อยากจะเรียนดวยความเปนหวงวาการที่ 
ทานคิดวาผมใชเวลาอยางไมเปนประโยชนในเรื่องของการอภิปรายเกี่ยวกับเร่ืองของ 
การทุจริตนั้นก็สอใหเห็นวาทานอาจจะไมใหความสําคัญเพียงพอกับเร่ืองเหลานี้ 
และผลกระทบตอเร่ืองเหลานี้ตอภาพลักษณของประเทศและการลงทุนของนักลงทุน 
ทั้งในและตางประเทศ ซึ่งสุดทายก็สงผลอยางปฏิเสธไมไดกับเศรษฐกิจของเรา ในสวนของ 
ปตท. ที่ทานไดอางวาผมไดทําการบานมานอยเกินไป ผมจะขอเรียนวาไมไดเปนเชนนั้น 
ในสวนที่ผมอภิปรายผมพูดชัดเจนถึงสัดสวนการปนผลของทาง ปตท. ที่ผมไดอภิปรายวา
ปนผลในสวนของเปอรเซ็นตของกําไรนอยเกินไป ผมไดเรียนทานรัฐมนตรีวาสัดสวน 
การปนผลของ ปตท. นั้นจํากัดไวที่ ๓๐ เปอรเซ็นตของกําไร ซึ่งหมายถึงประมาณ 
๑๕,๐๐๐ ลานบาท ในสวนของกระทรวงการคลัง ผมไมไดพูดเรื่องของภาษีที่ทาง
กระทรวงการคลังไดรับและผมก็ยังยืนยันวา ปตท. ควรที่จะพิจารณาเพิ่มอัตราสวน 
การจายปนผลโดยเฉพาะปริมาณกําไรของ ปตท. ณ วันนี้สูงกวาที่ ปตท. เคยคาดวา 
จะไดในอดีตมากนัก แลวก็จากอํานาจผูกขาดของ ปตท. ทานรัฐมนตรีคงเห็นตรงกับผมวา
ก็มีสวนที่อาจจะทําให ปตท. นํากําไรสะสมนั้นไปใชในวิถีที่อาจจะไมดีกวา ถา ปตท.  
นําเงินมาใหทานรัฐมนตรีไดมีโอกาสใชในการลดภาระประชาชน ผมจะขอเรียนดวยวา 
ในฐานะผูที่หากินมากับตลาดหุนเกือบ ๒๐ ป ผมใหความสําคัญกับตลาดทุนตอ 
การพัฒนาเศรษฐกิจไมนอยกวาใคร แลวก็ขอเสนอทั้งหมดที่ผมมีเกี่ยวกับ ปตท. นั้น 
ผมเชื่อวาสามารถที่จะจัดการไดโดยไมกระทบตอบรรยากาศการลงทุนแลวในระยะยาว 
จะมีผลในเชิงบวกกับ ปตท. ดวย ที่จะตองมีความเขมแข็งมากขึ้นจากการแขงขันที่จะเกิด
ถาทานรัฐมนตรีไดทําตามที่ผมไดเสนอแนะ ------------------------------------------------------- 
 

 - ๑๕๑/๑                          
 



 ๓๓๐
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                จีรนุช ๑๕๑/๑ 
 
สวนเรื่องอื่น ๆ ทานไดพูดถึงเรื่องของการตัดสินใจในสวนของมาตรการ ๓๐ เปอรเซ็นต 
ผมไมไดหยิบยกเรื่องนั้นขึ้นมาอภิปราย เปนเรื่องที่ทานผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร
ไดนําเสนอในเชิงนโยบายกอนที่ทานจะพูดในเรื่องนี้เสียอีก เพราะฉะนั้นพวกเราเห็นดวย
อยูแลวนะครับ แลวก็ไดเห็นแลววาการยกเลิกมาตรการ ๓๐ เปอรเซ็นตนั้นไมไดสงผล 
ที่เลวรายอยางที่หลาย ๆ คนคาดการณไวหรือวาไดมีการขูพวกเราที่มีหนาที่กําหนด
นโยบายเอาไว สวนเรื่องของการอางหลักฐานตาง ๆ ผมขอเรียนทานรัฐมนตรีวาทุกอยาง 
ที่ผมมานําเสนอวันนี้เปนขอเท็จจริง มีหลายเรื่องที่หลายคนฝากมา ยกตัวอยางเมื่อวานนี้
ก็มีปญหา สวนของกระทรวงการคลังที่คัดคานเรื่องของการเสนอรายชื่อกรรมการผูจัดการ
ของธนาคารอีกธนาคารหนึ่งที่ทางฝายเอกชนเสนอมา กระผมไปศึกษาดูแลวก็ไมเห็นวา
เปนประเด็นที่เปนปญหาและผมมองดวยซ้ําไปวาเปนกรณีที่ทางกระทรวงการคลัง 
ทําตามหนาที่ในฐานะผูถือหุนของธนาคารแหงนั้น ผมก็ไมไดหยิบยกมาอภิปรายทาน 
แตอยางใด เร่ืองที่ผมมีความกังวลมากที่สุดก็ยังเปนเรื่องของดุลยพินิจของทานในการ
กําหนดคนในตําแหนงตาง ๆ เมื่อสักครูทานไดอางวาในสวนของคณะกรรมการสรรหานั้น 
ทานก็แตงตั้งไปตามตําแหนงตามที่กฎหมายกําหนด เชน อดีตปลัดกระทรวง อดีตผูวาการ
แบงกชาติตาง ๆ นานา ตรงนี้ผมคิดวาไมมีใครเถียง แตคําถามก็ยังมีเหมือนเดิมครับวา 
มีความจําเปนอยางไรหรือไมที่ทานจะตองเสนอบุคคลที่มีทั้งผลประโยชนทับซอน มีทั้งคดี
ที่ติดอยูกับตัว ทานไดพูดถึงสวนตัวของทานเองที่ตองคดีหวยบนดิน เชนกับกรรมการ 
สรรหาทานหนึ่งก็ตองคดีเดียวกัน แตผมก็ไมไดหยิบยกกรณีของคดีนั้นในการอภิปราย  
ผมไดเนนวามีอยู ๒ ทานที่ทานไดนําเสนอที่ตองคดีทุจริตสถาบันการเงิน ซึ่งปฏิเสธ 
ไมไดวามีผลเกี่ยวของกับตําแหนงหนาที่ในแงของการเปนผูสรรหากรรมการองคกรกลาง 
อยางเชนธนาคารแหงประเทศไทย และ ก.ล.ต. อยางปฏิเสธไมไดนะครับ  
   แลวสุดทายที่ทานไดเรียนกับพวกเราวา ทานไมเคยไดเหยียบเขาไปเยี่ยม 
ก.ล.ต. เลย ก็เปนบทพิสูจนของผมครับวาทานไมไดใสใจตอประเด็นกรณีที่ยังคางคากันอยู 
แลวก็เปนตนเหตุของวิกฤติการเมืองที่เรายังหาวิธีการแกไขกันไมได ขอบพระคุณครับ  
 
 



 ๓๓๑
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                จีรนุช ๑๕๑/๒ 
  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ขอบคุณครับ ตอไปก็เกี่ยวกับ
กระทรวงพาณิชยกระมังครับ เชิญครับ  
   นายสรรเสริญ  สมะลาภา (กรุงเทพมหานคร) : กระทรวงการคลังครับทาน 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : เอากระทรวงการคลังตอ  
ยังไมจบนะครับ  
   นายสรรเสริญ  สมะลาภา (กรุงเทพมหานคร) : ทานประธานที่เคารพครับ 
คาดวาจะมีผูอภิปรายอีก รวมทั้งผมดวยเปน ๒ ทานครับ ของกระทรวงการคลัง 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : เหลืออีก ๒ ทานนะครับ  
   นายสรรเสรญิ  สมะลาภา (กรุงเทพมหานคร) : ครับ  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : เชิญครับ 
   (นายพิเชษฐ เชื้อเมืองพาน ไดยืนและยกมือขึ้น) 
   นายพิเชษฐ  เชื้อเมืองพาน (เชียงราย) : ทานประธานที่เคารพครับ  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ยังไมไดพูดอะไรเลย 
ประทวงแลวคุณพิเชษฐ เชิญครับ ประทวงเรื่องอะไร 
   นายพิเชษฐ  เชื้อเมืองพาน (เชียงราย) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ
ผม พิเชษฐ เชื้อเมืองพาน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดเชียงราย ผมไดขอเอกสาร 
ของทานกรณไวเมื่อตนชั่วโมง อยางไรแลวขอใหทานสงตอทานประธานดวยนะครับ แลวก็
กรุณาเซ็นชื่อกํากับดวย ขอบคุณครับ  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ชวยกรุณาสงเอกสารที่รับปาก
รับคํากันไวนะคุณกรณ ชวยสงใหดวยนะครับ  
   (นายสุรเชษฐ ชัยโกศล ไดยืนและยกมือขึ้น)  
  นายสุรเชษฐ ชัยโกศล (พระนครศรีอยุธยา) : กราบสวัสดีทานประธาน. 
ที่เคารพครับ  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : อยาเพิ่งพูด ผมยังไมไดสั่ง
ใหพูดเลย เดี๋ยวนั่งลงกอนแลวก็ลุกขึ้นยกมือใหม เชิญพูดไดครับ  
 



 ๓๓๒
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                จีรนุช ๑๕๑/๓ 
 
   นายสุรเชษฐ  ชัยโกศล (พระนครศรีอยุธยา) : กราบเรียนทานประธาน 
ที่เคารพครับ จากการที่ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไดอภิปรายสรุปไปแลว  
ผมคาดวานาจะหมดประเด็นแลวครับ ทราบวายังมีอีก ๒ ทาน ผมอยากจะเรียนเสนอ 
ทานประธานวานาจะรวบรัดหนอยครับ เพราะวาวันนี้ ๙ ขอที่ยื่นไมไววางใจ ทีแรกผมก็
เขาใจวาทางผูบริหาร ทานนายกรัฐมนตรีภาวะจิตบกพรองหรืออะไรนี่ครับ ผมก็เลย
คอนขางจะสับสน วันนี้ประชุมมาทั้งวันรูสึกวาจะเปนประเด็นที่อภิปรายรัฐบาลผิดยุค 
หรือเปลาครับ หรือวาฝายคานหลงยุค อันนี้ก็ตองขอใหที่ประชุมชวยพิจารณาดวยครับ  

             
    - ๑๕๒/๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๓๓
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ              วันทนา ๑๕๒/๑ 
 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ขอความกรุณาฟงไปกอน 
ไดความรูเอง ที่นี่ไดทั้งความรู ไดทั้งประสบการณ แลวเปนที่พูด เชิญครับ  
   นายสรรเสริญ สมะลาภา (กรุงเทพมหานคร)  :  ทานประธานที่เคารพครับ  
กระผม สรรเสริญ สมะลาภา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปตย  
พวกกระผมยื่นญัตติไมไววางใจทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังในเรื่องของ 
ความบกพรองผิดพลาด แลวก็ไมเหมาะสมในการที่จะปฏิบัติหนาที่ของรัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงการคลัง ปญหาตาง ๆ ในเรื่องของเศรษฐกิจไดรุมเรามา แลวหลายฝายก็ไดมี
ความเห็นที่ตรงกันวาถึงเวลาแลวที่จะตองเปนจุดเปลี่ยนอันสําคัญของระบบเศรษฐกิจไทย 
แตที่ผมตองยื่นญัตติไมไววางใจทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังก็เปนเพราะวา 
พวกเราทุกคนไมม่ันใจวาทานจะรับมือและจะผลักดันการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ 
ใหเกิดขึ้นไดตามสมประสงคหรือไม ผมขอกราบเรียนทานประธานดวยความจริงใจครับวา
ที่จริงแลวผมสังหรณใจตั้งแตแรกตั้งแตทานมารับตําแหนงใหม ๆ ทานก็ใหสัมภาษณ 
ในหนังสือพิมพฉบับหนึ่ง แลวผมก็เฝาติดตามคําสัมภาษณและการทํางาน หรือแมกระทั่ง 
การปาฐกถาของทานมาโดยตลอด สิ่งที่ผมพบวาทานไมไดมีความรูและความเขาใจ 
ในสิ่งที่สําคัญที่สุดในเรื่องของเศรษฐกิจ นั่นก็คือโครงสรางระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
ทันทีที่ทานรับตําแหนงทานใหสัมภาษณในหนังสือพิมพฉบับหนึ่ง ผมตองขออนุญาต 
อานครับ ทางเดียวที่จะทําใหเศรษฐกิจเดินหนาตอไปไดก็คือสงเสริมเศรษฐกิจในประเทศ 
เพราะการสงออกเริ่มมีปญหา ซึ่งการสงเสริมเศรษฐกิจในประเทศทําไดโดยการสงเสริม 
ใหมีการใชเงินและสงเสริมใหมีความเชื่อม่ันของการลงทุน ทานยังพูดตอครับ ปญหา
เศรษฐกิจไทยวันนี้ เพราะวาเราพึ่งพาการสงออกสูงถึง  ๗๓  เปอรเซ็นตของจีดีพี  
หรือถาแปลเปนไทยก็คือรายไดของคนทั้งประเทศรวมกัน ในประเด็นนี้ที่จริงแลวผมก็เคย
พูดเตือนทานในการแถลงเรื่องนโยบายของรัฐบาลไปครั้งหนึ่งแลววา ขอใหทานทํา 
ความเขาใจในเรื่องนี้เสียใหมแตทานก็ยังไมหยุด ทานพูดทีเดียวไมเปนไร ทานพูดซ้ําแลว
ซ้ําอีก ทานไปพูดในงานบางกอก โพสต และที่ผมแทบไมเชื่อหูตัวเองเลยทานพูดอีกครั้ง
เมื่อสักครูนี้ครับ ทานพูดวาสงออกเปน ๗๓ เปอรเซ็นตของผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ  
 



 ๓๓๔
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ              วันทนา ๑๕๒/๒ 
 
หรือรายไดของคนทั้งประเทศ ที่เหลือก็คือในเรื่องของการบริโภค การลงทุน และการใชจาย
ภาครัฐบาล ทานประธานครับ ดวยความเคารพตอทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
ผมคิดวาทานตองเปลี่ยนติวเตอร (Tutor) ทางดานเศรษฐกิจใหม เพราะวาทานรัฐมนตรี
ทานทองสูตรทางดานจีดีพีมาสูตรเดียว สิ่งที่ผมจะพูดตอไปนี้ผมตองขอวิงวอนทาน
รบกวนทานดวยความจริงใจวา ขอใหจดไวแลวก็ขอใหจําใหขึ้นใจ ตอไปทานจะไดไมพูด
ผิดอีก ทุกคนที่ รูทางดานเศรษฐกิจรูกันเลยวาองคประกอบของเศรษฐกิจไทยนั้น  
การบริโภคเปนประมาณ ๕๐ เปอรเซ็นต ----------------------------------------------------------- 
 

  - ๑๕๓/๑ 
                                                                                               
 
 
     
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๓๕
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                        รัชนีพร ๑๕๓/๑ 
 
การลงทุนของภาคเอกชน ๑๐ เปอรเซ็นตกวา ๆ การใชจายภาครัฐหรือการใชจาย
งบประมาณอีก ๑๐ เปอรเซ็นตกวา ๆ และที่เหลือครับ อีกประมาณ ๑๐ เปอรเซ็นตกวา ๆ 
คือดุลบัญชีเดินสะพัด ในดุลบัญชีเดินสะพัดเปนองคประกอบรวมกันของการสงออก  
การนําเขาและการโอนรายไดระหวางประเทศ  ที่ทานรัฐมนตรีพูดวาสงออกเปน  
๗๓ เปอรเซ็นตของจีดีพีนั้นจริงครับ  แตถาจะคิดมารวมกับจีดีพี เปนผลรวมแลว 
ทานจะตองนํามาหักในเรื่องของการนําเขาแลวก็บวกการโอนรายไดเขา แลวก็หัก 
การโอนรายไดออกอีกครั้งหนึ่ง สรุปออกมาก็ประมาณ ๑๐ เปอรเซ็นตกวา ๆ ของจีดีพี 
ทานพูดวาสงออกเปน ๗๓ ของจีดีพีอยางเดียวไมได พูดโดด ๆ อยางนั้นไมไดครับ  
ตองรวมทุกอยางแลวเปนดุลบัญชีเดินสะพัดถึงจะเปน ๑ ในองคประกอบของจีดีพี 
เพราะฉะนั้นที่ทานบอกวาสงออกเปน ๗๓ เปอรเซ็นตของจีดีพีนั้นที่เหลือเปนในเรื่องของ
การบริโภคการลงทุนและการใชจายภาครัฐ  นั่นเปนความเขาใจที่ผิด แลวก็เปน 
ความเขาใจที่ผมคิดวาทานไมมีความพรอมตั้งแตแรก ปญหาเศรษฐกิจที่เราเผชิญอยู 
ทุกวันนี้ผมคิดวารัฐบาลก็รูดีอยู เพราะวาผมก็ไดไปดูในคําแถลงนโยบายของรัฐบาล 
เขาเขียนเอาไวครับวาขณะนี้ประเทศไทยของเรากําลังเผชิญปญหาในเรื่องของสินทรัพย
ดอยคุณภาพของอสังหาริมทรัพยในสหรัฐอเมริกา แลวอีกปญหาหนึ่งที่เปนปญหาสําคัญ
ก็คือราคาน้ํามัน ที่ผมบอกวาสําคัญเพราะวาราคาน้ํามันเปนตนเหตุของเงินเฟอ 
เกือบทั้งหมด ที่จริงผมไดไปตรวจสอบในคําแถลงนโยบายของทาน ในเรื่องนี้ทานก็
กําหนดไวเปนนโยบายเรงดวนในขอ ๑.๔ พูดไวดังนี้ครับ ดําเนินมาตรการในการแกไข
ปญหาความเดือดรอนของประชาชน ดูแลเสถียรภาพของคาเงินบาท ระดับราคาสินคา
อุปโภคบริโภค และที่สําคัญคือดูแลเสถียรภาพของราคาน้ํามัน ผมคิดวาดวยความที่ 
ทานไมเขาใจในระบบเศรษฐกิจของเรา ผมไมแปลกใจครับวามาตรการที่ทานออกมา 
ตาง ๆ นั้นสับสนในเรื่องของลําดับความสําคัญ เร่ืองแรกในเรื่องของราคาพลังงาน  
ราคาพลังงานเปนตนเหตุของเงินเฟอทั้งหมดนําไปสูความเดือดรอนของพี่นองประชาชน
อยางกวางขวาง ทานบอกวาทานจะดูแลราคาพลังงานในวันแถลงนโยบาย แตผมมาดู
มาตรการทานแลว ทานทําอะไรบางในฐานะที่ทานเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
 



 ๓๓๖
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เครื่องมือที่สําคัญที่ทานมีอยูแนนอนที่สุดก็คือ ปตท. แตทานไมใช ปตท. เปนรัฐวิสาหกิจ 
เปนหนวยงานของรัฐตั้งมาดวยเงินของภาษีประชาชนกําไรเปนแสนลานบาทตอปครับ  
ทานสักครูอาจจะเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นวาเขามีกําไรมากกวา เปรียบเสมือนวาจะให
พวกเราใหความเห็นใจตอ ปตท. แตทานครับ เงินแสนลานบาทตอปสําหรับคนไทย 
มันเปนเงินที่สูง เปรียบไดกับ ๕ เปอรเซ็นตของงบประมาณรายจายทั้งหมดสูงมากเลย
ทีเดียว พวกเราเสนอครับวาถึงเวลาแลวที่รัฐบาลจะตองแปลงกําไรของ ปตท. มาในรูป
ของการลดราคาพลังงานใหกับประชาชน --------------------------------------------------------- 
 

            - ๑๕๔/๑ 



 ๓๓๗
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ             สทุธาทิพ ๑๕๔/๑ 
 
ทานไดพูดครับ เมื่อกี้ผมก็นั่งฟงทานชี้แจงทานบอกวาทานไดใช ปตท. แทรกแซงราคา
พลังงานแลว ผมก็ตองเรียนถามตอวาทานแทรกแซงอยางไรในเมื่อความเดือดรอนของ 
พี่นองประชาชนยังอยู และ ปตท. ก็ยังกําไรระดับ ๑ แสนลานบาทตอป จริง ๆ เร่ืองนี้ 
ทานผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรแลวก็ทานกรณก็ไดอภิปรายแลว จริง ๆ ผมไมอยาก
พูดซ้ําหรอกครับ แตที่ผมตองพูดอีกครั้งหนึ่งก็เพราะวาทานนายกรัฐมนตรีทานไดชี้แจง
เมื่อวานนี้ในลักษณะที่วาจะปูยี่ปูยํา ปตท. ใหลมละลายไปเลยเสียอยางไร ผมเรียน 
ตามตรงครับ ผมไดยินทานนายกรัฐมนตรีพูดอยางนั้นแลวผมรูสึกสลดใจ เพราะเรา 
ไมคิดครับ เราไมคิดวาจะทําให ปตท. ลมละลาย สิ่งที่เราเสนอก็เปนเพียงแคขอให ปตท. 
คืนกําไรใหกับประชาชนบางในรูปแบบของการลดราคาพลังงาน และผมคิดวานี่แหละ 
ที่ทานนายกรัฐมนตรีไดชี้แจงไปอยางนั้นเปนตัวอยางของการจัดลําดับความสําคัญของ
รัฐบาลชุดนี้ที่ผิดพลาดระหวางประชาชนทั่วประเทศที่เดือดรอนในเรื่องของราคาพลังงาน
กับ ปตท. ที่กําไรเปนแสนลานบาทตอป ทานนายกรัฐมนตรีบอกวาทานเลือก ปตท.  
เมื่อวานนี้การจัดลําดับความสําคัญในการแกปญหาตองจัดใหดีครับวาใครเดือดรอน
มากกวาใคร นอกเหนือจากปญหาในเรื่องพลังงานแลวเราลองมาดูกันตอวารัฐบาลชุดนี้
ไมไดทําอะไรบางใน ๔ เดือนที่ผานมา ปญหาที่รายแรงไมแพกัน แลวผมคิดวาทุกทาน 
ในที่นี้ก็ตองยอมรับครับวาเปนปญหาที่หมักหมมมานานก็คือในเรื่องของการกระจาย
รายได คนจนที่สุดมีจํานวนมากระดับเปน ๑๐ ลานคน ถาคิดต่ํากวาเสนความยากจน 
ก็ระดับ ๖ ลานคน คนพวกนี้มีรายไดเพียง ๕.๗ เปอรเซ็นตของรายไดรวมของคน 
ทั้งประเทศ คนรวยที่สุดครับ จํานวนคนนอยกลับมีรายไดเกือบ ๕๐ เปอรเซ็นตของคน 
ทั้งประเทศ แมวาขณะนี้จะมีราคาสินคาเกษตรมาชวยพี่นองเกษตรกร แตก็ตองยอมรับวา
ปญหานี้ยังคงอยู  ทันทีที่ทานเขามาบริหารงาน  งานอยางแรกและที่สําคัญที่สุด 
ที่ทานควรจะทําก็คือทานจะตองชวยคนจนที่จนที่สุดกอน ผมขอย้ํานะครับ ทานตองชวย
คนจนที่จนที่สุดกอน แลวยิ่งตอนนี้ปญหาสําคัญก็ย่ิงถาโถมกันมาก็คือปญหาในเรื่องของ
เงินเฟอ เปนที่นาเสียดายวาขอเสนอของพรรคประชาธิปตยในเรื่องของการจัดงบกลางป 
๕๐,๐๐๐ ลานบาท ถูกปฏิเสธโดยสิ้นเชิง เร่ืองนี้จริง ๆ ผมพรอมทานกรณ ทานจุติ  
 



 ๓๓๘
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ            สุทธาทิพ ๑๕๔/๒ 
 
แลวก็ ส.ส. อีก ๒ ทาน คือทานอรรถวิชช แลวก็ทานนราพัฒน เราไปยื่นขอเสนอดวย
ตนเองวาใหตั้งงบประมาณกลางป ๕๐,๐๐๐ ลานบาท มีหลายโครงการในนั้นดวยกัน 
มีทั้งในเรื่องของการเรียนฟรี ในเรื่องของเบี้ยอาสาสมัคร สาธารณสุขไดคนละ ๖๐๐ บาท
ตอเดือน ในเร่ืองของการจัดตั้งกองทุนเศรษฐกิจพอเพียงและในเรื่องของเบี้ยคนชรา  
๕๐๐ บาทตอเดือน ที่เรากลาเสนอแลวเราไปถึงทําเนียบรัฐบาลนั้น เพราะเรามั่นใจครับ 
เรามั่นใจวาเปนมาตรการที่ดีมาก เพราะนอกจากจะเปนการพัฒนาการสาธารณสุข 
และการศึกษาควบคูไปกับการชวยเหลือคนจนแลว ยังเปนมาตรการที่ร่ัวไหลนอยมาก 
 

 - ๑๕๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๓๙
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ          บุศยรินทร ๑๕๕/๑ 
 
เราลองมาดูกันวา ๔ เดือนที่ผานมารัฐบาลทําอะไรใหคนจนบาง ผมก็ไดสดับตรับฟงมา
เมื่อไมนานมานี้ก็เพิ่งเอยกันวาจะมีคูปองใหกับคนจน จริง ๆ แลวทานก็ไดชี้แจงไป 
บางแลวเมื่อสักครูนี้วาไดใหสภาพัฒนฯ เปนผูดูแลจัดทํากรอบอยูวาใหใครใหเทาไร 
แลวเอาไวใชซื้ออะไรบาง  แตผมมีคําถามและเปนคําถามที่สําคัญมาก  ก็คือวา 
แลวงบประมาณที่ใชในโครงการนี้ทานจะเอามาจากไหนครับ ผมไดไปดูในเอกสาร
งบประมาณที่คาดวาเราจะพิจารณากันอีก ๒ วันขางหนายังหาไมเจอครับวาทานตั้งไว 
ในสวนไหน และที่สําคัญที่สุดงบประมาณนี้ก็จะเปนตัวบงบอกชัดเจนวาจริง ๆ แลว 
ทานทําหรือไม ถาทานมีงบประมาณตั้งไวในสวนไหน ขอความกรุณาชวยชี้แจงดวยวา 
ตั้งไวเทาไร เราจะไดรูกันวาทานมีความจริงใจชวยเหลือคนจนมากแคไหน เวลา ๔ เดือน
ทานไมชวยคนจนแตทานใชเวลาไปทําใหใคร ทันทีที่ทานแถลงนโยบายตอรัฐสภา 
ก็มีมาตรการวันที่ ๔ มีนาคมออกมา ก็ดูมาตรการวันที่ ๔ มีนาคมตามแถลงการณ 
ของมติ ครม. แลว เปนมาตรการที่สวนมากชวยคนมีอันจะกินทั้งนั้น ผมไมไดบอกวาไมดี
ชวยคนที่เดือดรอนดีทั้งนั้น แตการจัดลําดับความสําคัญควรจะมุงไปที่คนจนกอน  
มาดูมาตรการวันที่ ๔ มีนาคม มีอะไรบาง วัตถุประสงคเขียนไวฟงแลวก็ดูดี กระตุน 
และฟนฟูเศรษฐกิจ แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนและชวยเหลือผูดอยโอกาส
ทางสังคม มีผูดอยโอกาสทางสังคมมาดวย เราก็ตองมาดูกันวาการชวยเหลือผูดอยโอกาส
ทางสังคมนั้นไดมากนอยเพียงใด มาตรการที่ทานเนนหนักก็คือมาตรการแรก มาตรการ
ภาษีเพื่อเพิ่มรายไดใหแกประชาชนและชวยเหลือผูดอยโอกาสทางสังคม มีหลายขอ
ดวยกันทั้งหมด ๕ ขอครับ  
   ขอแรก ปรับเงินไดสุทธิที่ไดรับการยกเวนทางภาษีเงินไดนิติบุคคลจากเดิม 
๑ แสนบาท  มาเปน ๑๕๐,๐๐๐ บาท สรุปก็คือคนที่ไดประโยชนตามมาตรการนี้ 
ก็คือคนที่มีเงินทั้งป ๑๐๐,๐๐๑–๑๕๐,๐๐๐ บาท ทานไมไดพูดถึงคนจน เพราะคนจน 
ที่พวกเราพูดถึงกันนี้มีรายไดไมถึง ๒๐,๐๐๐ บาทตอป  
   ขอสอง ปรับเพิ่มวงเงินและยกเวนการหักคาลดหยอนเบี้ยประกันภัย
สําหรับการประกันชีวิต คนที่ไดประโยชนจากมาตรการนี้ก็คนที่มีการประกันชีวิตไมใชคนจน  
 



 ๓๔๐
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ          บุศยรินทร ๑๕๕/๒ 
 
   ขอสาม ปรับเพิ่มวงเงินการหักคาลดหยอนไดเทาที่จายหรือเปนคาซื้อ
หนวยลงทุนในกองทุนรวมก็มีหลายกองทุนดวยกัน แตคนที่ไดประโยชนก็คือคนที่ซื้อ
หนวยลงทุน ไมใชคนจนอีก  
   ขอสี่ ปรับเพิ่มวงเงินการหักลดคาลดหยอนไดเทาที่จายเปนคาซื้อหนวยลงทุน
ในกองทุนรวมหุนระยะยาว คนไดประโยชนเปนใครครับ ผูถือหุน คนที่ลงทุนในกองทุนรวม
ระยะยาว ไมใชคนจน  
   ๔ ขอที่ผานมานี้ไมใชคนจน ทั้งหมดมี ๕ ขอ มีขอสุดทายเพียงขอเดียว 
ที่เกี่ยวกับผูดอยโอกาส หักการเพิ่มการหักคาลดหยอนคาอุปการะเลี้ยงดูคูสมรส บิดา 
มารดา บุตรชอบดวยกฎหมายหรือบุตรบุญธรรมของผูมีเงินไดหรือคูสมรส ซึ่งเปน 
คนพิการ ขอนี้คนพิการไดครับ ----------------------------------------------------------------------- 
 

 - ๑๕๖/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๔๑
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ           กมลทิพย ๑๕๖/๑ 
 
แตทั้งหมด ๕ ขอ มี ๔ ขอชวยคนรวย มีขอเดียวที่ชวยผูดอยโอกาส และคนที่ไดก็คือ 
ผูพิการเทานั้น ยังมีหลายมาตรการที่ทานออกมาในเรื่องของการลดภาษีก็จะเปน 
ในเรื่องของมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลาง  
ขนาดยอม ผูที่ไดประโยชนก็คือเอสเอ็มอีก็ไมใชคนจนอีก ในเรื่องมาตรการภาษีกระตุน
การลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของไทย ดูในรายละเอียดแลวก็เปน 
ในเรื่องของชวยบริษัท ยังไมพอเทานี้ครับ หลังจาก ๔ มีนาคม มาตรการที่ออกมา 
หลังจากนั้นก็คือวันที่ ๒๕ มีนาคม ในเรื่องของโครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบาน 
แลวก็ชุมชน หรือที่รัฐบาลชุดนี้เรียกวา โครงการเอสเอ็มแอล ดูมาตรการแลวก็ไมไดมี 
อะไรใหม โดยเฉพาะในเรื่องของตัวเงินก็ไมไดเปนเงินใหมอะไรเขามา เพราะสวนใหญ 
ก็เปนในเรื่องของการโยกงบประมาณจากโครงการอยูดีมีสุขจากรัฐบาลชุดที่แลวมาไว 
ในโครงการนี้ ตอมาคือวันที่ ๑ เมษายน ก็มีมาตรการในเรื่องของเงินทุนเพื่อประชาชน 
และเศรษฐกิจฐานรากก็ไมไดมีเงินงบประมาณใหมครับ เปนในเรื่องของบูรณาการ
มาตรการที่มีอยูแลวใหคลองจองกันไมไดมีเงินใหมอัดฉีดเขามา สวนมาตรการใน 
วันที่ ๒๒ เมษายน เร่ืองมาตรการคาลดหยอนคาธรรมเนียมการโอนอสังหาริมทรัพย 
คนที่ไดก็คือคนซื้อแลวก็คนขายบาน ไมเกี่ยวกับคนจนเลยครับ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม  
มาอีกครับ มาตรการชวยเหลือการครองชีพขาราชการระดับตน อันนี้ผมขอเรียนวา 
เราเห็นดวย แตวาชาเกินไป ก็เหมือนเดิมครับ ราชการระดับตนก็ยังไมไดเขาขายวา 
เปนคนที่จนที่สุดในประเทศ ๖ ลานคนที่ผมไดพูดกลาวถึง สวนในเรื่องของวันที่ ๓ 
มิถุนายน ก็เปนในเรื่องของมาตรการการสนับสนุนการใชน้ํามันอี ๘๕ ก็เปนในเรื่องที่ 
ไมเกี่ยวกับคนจน แตเปนในเรื่องที่จะสนับสนุนในเรื่องของพลังงานแลวก็ยังมีเสียง
วิพากษวิจารณจากบริษัทรถยนตที่พรอมที่จะผลิตรถยนตรุนนี้ออกมาวามาตรการตาง ๆ 
ไมจูงใจ ทานรัฐมนตรีครับ ผมเขาใจดีวาเวลาของสภาคอนขางจะจํากัด แลวก็ยังจะตอง 
มีทีมของกระทรวงพาณิชยเขามาอภิปราย ก็ขอใชเวลาไมนานนัก แตดวยเหตุผลนี้ครับวา 
ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังทานไมเขาใจระบบของเศรษฐกิจโดยเฉพาะในเรื่อง 
ของโครงสรางเศรษฐกิจ แลวทานไมจัดลําดับความสําคัญของมาตรการใหถูกตอง  
 



 ๓๔๒
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ           กมลทิพย ๑๕๖/๒ 
 
โดยเฉพาะในเรื่องของทานไมชวยเหลือคนจนตลอด ๔ เดือนที่ผานมา ซึ่งเปนปญหา 
ที่รุนแรงที่สุด พวกเราจึงไมสามารถที่จะไววางใจทานได ขอบคุณครับ 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : เชิญทานพิเชษฐครับ  
   นายพิเชษฐ พันธุวิชาติกุล (กระบี่) : ทานประธานที่เคารพ ผม พิเชษฐ 
พันธุวิชาติกุล สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดกระบี่ พรรคประชาธิปตย กราบเรียน 
ทานประธานวาผมจะไมใชเวลาเยอะเกินไป ผมไดรับมอบหมายใหเปนคนอภิปราย 
คนสุดทายเกี่ยวกับกระทรวงการคลัง --------------------------------------------------------------- 
 

 - ๑๕๗/๑  
 

   



 ๓๔๓
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                              กมลมาศ ๑๕๗/๑ 
 
แลวก็อยากจะฟงคําชี้แจงของทานรัฐมนตรีและผูอภิปรายทุกคน เพื่อผมจะไดไมไปพูด
ซ้ําซอนอะไรกับใครเพื่อเปนการประหยัดเวลา ผมกราบเรียนวากับทานรัฐมนตรี
นายแพทยสุรพงษ สืบวงศลี โดยสวนตัวเราก็รักในอัธยาศัยซึ่งกันและกัน อคติใด ๆ  
ไมมีทั้งสิ้น ทานทําหนาที่ในฐานะรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังบริหารราชการแผนดิน 
วันนี้ผมทําหนาที่ในฐานะฝายคานและสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  ผมรูดีวาการที่ 
ถูกกลาวหาวาทุจริตคอรรัปชันตอบานเมืองตอประชาชนไมวาเปนการทุจริตเพื่อตนเอง
หรือเพื่อผู อ่ืนเปนขอกลาวหาที่รุนแรง เปนขอกลาวหาที่อัปยศอยางยิ่ง เพราะฉะนั้น 
ญัตติอภิปรายไมไววางใจเที่ยวนี้เราถึงไมไปกลาวหาใครเรื่องทุจริต แตมีความจําเปน 
บางประการที่เราจําเปนที่จะตองพูดถึงประสิทธิภาพ สมรรถภาพ ความสามารถในการ
บริหารราชการแผนดินที่คิดวามีปญหาอยู ทานประธานที่เคารพ ผมขอเรียนในเบื้องตนวา 
ผมผูกพันกับกระทรวงการคลังมามากกวา ๑๕ ปแลว ผมไปอยูที่กระทรวงการคลังตั้งแต
กันยายน ๒๕๓๕ จนถึงป ๒๕๓๘  ๒ ปกวา ๆ ดูหนวยงานเกือบครึ่งของกระทรวงการคลัง
ในฐานะเลขานุการของรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง ไตรรงค สุวรรณคีรี ผมไป
กระทรวงอีกครั้งหนึ่งในขณะที่เรามีวิกฤติเศรษฐกิจอยางรุนแรงที่สุดของประเทศคือตั้งแต
พฤศจิกายน ๒๕๔๐ ถึงป ๒๕๔๔ ผมทราบดีวาขาราชการกระทรวงการคลังจะตอง
ทํางานหนัก จะตองอดทน จะตองเหนื่อยยาก และคนที่นั้นเปนคนมีคุณภาพ สวนใหญ
ขาราชการเชื่อถือได แตในอดีตเรามักจะประสบปญหาจากฝายการเมืองที่ปราศจาก 
ธรรมาภิบาลแลวก็การเมืองที่มีเจตนาที่ไมดี มีแสวงผลประโยชนแอบแฝงเขาไปอยูที่
กระทรวงการคลังโดยรัฐมนตรีที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป ขอสําคัญที่สุด การทุจริต  
การประพฤติมิชอบ ความเสียหายมักจะเกิดขึ้นในบอรดหรือคณะกรรมการในรัฐวิสาหกิจ
ในหนวยงานสําคัญ ๆ กระทรวงการคลังเปนผูตั้งตัวแทนดูแลรัฐวิสาหกิจถึงในอดีต  
๗๐ กวาแหง เดี๋ยวนี้ก็ ๕๘   ๕๙   ๕๖ แหง ไมแนใจ จะตองมีตัวแทนสวนหนึ่งที่
กระทรวงการคลังเปนผูแตงตั้ง  ขอบกพรองจากตรงนี้  ทานสมาชิกจุติ  ไกรฤกษ  
ทานสมาชิกกรณ จาติกวณิช ไดกลาวไปบางแลว ผมจะไมกลาวซ้ํา แตเรียนวานั่นแหละ
คือภาพพจนของกระทรวงการคลังที่จะตองตกต่ําเนื่องจากวุฒิภาวะหรือความจําเปน 
 



 ๓๔๔
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                              กมลมาศ ๑๕๗/๒ 
 
ในการที่จะตั้ งบุคลากรไปอยูที่นั่น  คนที่ ไปอยูกระทรวงการคลังมือตองสะอาด  
ตองปราศจากเชื้อโรค เพราะกระทรวงการคลังจะตองเกี่ยวของกับประเทศชาติทั้งประเทศ 
ทุกคนมุงหมายหวังกระทรวงการคลัง เขากลาวกันวาการบริหารราชการแผนดิน  
ถานายกรัฐมนตรี เปนผูบ ริหารหมายเลข  ๑  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศจะเปนผูบริหารหมายเลข ๒ และหมายเลข ๓ 
ความสําคัญของทานถึงในระดับนี้ แตนาเสียใจวาไมกี่ปที่ผานมา ๕  ๖  ๗ ปที่ผานมา
ภาพพจนของกระทรวงการคลังตกต่ําไปมาก ความเชื่อถือของกระทรวงการคลัง 
ลดนอยลงไปมาก และคนประณาม ประจาน ทวงติงกระทรวงการคลังดวยปญหา 
หลาย ๆ เร่ืองสารพัด เมื่อ ๒ ปที่แลวขณะที่ม็อบพันธมิตร ๕๐๐-๖๐๐ คนไปชุมนุมกัน 
อยูที่กระทรวงการคลัง -------------------------------------------------------------------------------- 
 

 - ๑๕๘/๑



 ๓๔๕
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ       พรรษวรรณ ๑๕๘/๑ 
 
ขณะที่ แกนนํากําลั งกลาวดวยถอยคํา รุนแรงตอกระทรวงการคลั ง  ประณาม 
กระทรวงการคลัง ทวงติง กลาวหาหลาย ๆ เร่ือง ขาราชการผูหญิงในระดับซี ๙ ซี ๑๐  
ของกระทรวงการคลังบางคนโทรศัพทมาหาผมพรอมกับรองไหเสียงสะอึกสะอื้นวา 
อัปยศสิ้นดี ไมนาเชื่อวาวันนี้กระทรวงการคลังเราจะตกต่ําถึงขนาดนี้ แลวจู ๆ ก็ลอม
กระทรวงถูกเขากนดา ถูกเขาประจาน และที่นาเสียใจที่สุดคือที่เขาพูดถูกหมดเลย  
ที่เขาพูดเปนความจริงทั้งสิ้น วันนี้ขณะนี้กระทรวงเราตกต่ําไปแลวจนขณะนี้ ก็หวังวา 
วันหนึ่งเรามีรัฐบาลใหม มีทานรัฐมนตรีไปอยูที่นั่นคาดหวังวาจะดีขึ้น แตพอเปลี่ยนแปลง
รัฐบาลมาไมกี่วัน วันนี้วาเหวสิ้นดี หมายเลข ๑ ของประเทศไทยนายกรัฐมนตรีถูกลอม
ทําเนียบ ม็อบหนาทําเนียบชุมนุมกันอยูเปนเดือน ๆ กระทรวงการตางประเทศถูกม็อบ 
ไปลอมประจานดวยสารพัดภาษานานาชาติไปทั่วโลก และวันนี้ที่กระทรวงการคลัง 
ของทานรัฐมนตรีผมตองผานทุกวันไมเคยวางเวนม็อบที่ตรงนั้นเลย ธงทิวสารพัดสี 
ยึดกระทรวงการคลังเรามากี่ เดือนมาแลวและที่นั่นม็อบคนจน  ม็อบเกษตรกร  
ม็อบคนพิการ ม็อบหนี้ชาวนา หนี้สินเกษตรกรสับเปลี่ยนกันหมุนเวียน ๕ เดือนที่ผานมา
กระทรวงการคลังยังแกไมไดเลยสักเรื่องหนึ่ง และมีแตรุนแรงขึ้นทุกวัน ๆ ผมเรียนวา 
ดวยความผูกพันดังกลาวผมอยูกระทรวงการคลังรวมทั้งสิ้น ๖ ปกวา ตั้งแตขาราชการ 
ซี ๑๐ ซี ๙ อธิบดี รองปลัด ผูตรวจราชการหลาย ๆ คนยังเปนเพียงขาราชการซี ๖ ซี ๗  
ซี ๘ เมื่อสมัยเปนรัฐมนตรีทานรัฐมนตรีวาการมอบหมายใหผมดูแลงานบริหารบุคคล  
ผมเปนคนแตงตั้งขาราชการระดับ ๑๐ ที่นั่นมาเกือบ ๒๐ คน เกือบ ๒๐ ตําแหนง  
ผมทราบดีคนเหลานี้เขาวาเหวแลวก็ทุกขเหลือเกินในชวงหลายปที่ผานมา ปญหา 
การขาดธรรมาภิบาล ผมเคยเขียนบทความในหนังสือพิมพบางครั้งวาใครก็ตาม 
โปรดคืนระบบคุณธรรมให เขาเถอะ  ใน  ๔ -๕  ปที่ผานมาการแตงตั้ งที่ โยกยาย 
ที่กระทรวงการคลังมีการดูวาคนของใคร มีการลางแคนกันหรือเปลา บางคนไมมีโอกาส 
ที่จะเติบโตเลยจนกระทั่งในรัฐบาลที่ผานมาผมเคยปรึกษาไปยังรัฐมนตรีวาการที่นั่นวา 
คนบางคน ปยพันธุ นิมมานเหมินท ขาราชการที่ดี ที่ซื่อสัตย ที่สุจริต ที่ตั้งใจ เขามีความผิด
เพียงแคนามสกุลนิมานเหมินท ทําไมเขาตองถูกดองอยูที่นั่นตั้งหลาย ๆ ป ปที่แลวรัฐบาล 
 



 ๓๔๖
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ       พรรษวรรณ ๑๕๘/๒ 
 
ชุดที่แลวจะมาจากการปฏิวัติหรืออะไรก็ตาม ไดรับการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น การสับเปลี่ยน
โยกยายบางอยางที่ดีขึ้น แตใน ๓  ๔  ๕ เดือนที่ผานมาทานรัฐมนตรียังไมเห็นอะไรที่วา 
จะมีการเปลี่ยนแปลงวาที่มันสับผิดที่ผิดทาง ที่มันมาดวยอํานาจที่ไมถูกตอบางอยาง  
ที่ถูกกีดกันถูกดองเอาไวดวยความรูสึกบางอยาง  ทานวาจะแกไขบุคลากรของ
กระทรวงการคลังเหลานี้ใหไดเกิด ใหถูกตอง ใหคืนระบบคุณธรรมสูกระทรวงการคลัง 
ของเราเสียที เราเดินเขาออกพระบรมรูปพระพุทธเจาหลวง เรากราบไหว เราบูชา เรารูวา 
๑๒๐ กวาปในการกอตั้งกระทรวงการคลังไมเคยมียุคไหนเลยที่ตกต่ําเทากับยุคนี้ ไมเคยมี
ยุคไหนเลยที่ความเชื่อถือตาง ๆ ที่จะตกมากกวายุคนี้ ทานประธานที่ เคารพครับ  
วันนี้ผมจะขอคุยกับทานรัฐมนตรีไมใชในฐานะอดีตรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง 
ไมใชอดีตประธานคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง และสถาบันการเงิน ไมใชอดีต
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณมาแลว ๑๓ สมัย ------------------------------ 
 
                 - ๑๕๙/๑ 
 



 ๓๔๗
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ            กลุนษิฐ ๑๕๙/๑ 
 
แตผมจะคุยกับทานรัฐมนตรีในฐานะผูแทนราษฎรตัวแทนความทุกขของประชาชน  
๔-๕ เดือนที่ผานมาครับ ทานรัฐมนตรีครับ ทานบอกวาทํางานกันเต็มที่สามทุมสี่ทุม  
สุดความสามารถ จริงครับขาราชการที่นั่น เมื่อสมัยพวกผมอยูป ๒๕๔๑  ป ๒๕๔๒   
ป ๒๕๔๓ พวกผมทํางานไมใชสามทุมสี่ทุมครับ พวกผมทํางานถึงตีสามตีสี่ สัปดาหละ
หลาย ๆ วัน เคยประชุมขาราชการตั้งแตอาหารเย็นจนไปถึงอาหารเชาอยูที่นั่นเพื่อแกไข
ปญหาประเทศชาติ แตที่นาหวงก็คือเมื่อทานบอกวาทํางานเต็มที่แลวมันยังเปนอยูอยางนี้ 
ตั้งแตมกราคมหลังเลือกตั้ง มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน  
อะไรดีขึ้นบางประเทศชาติ ขอประทานอภัยผมจะไมกาวกายทานรัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงพาณิชย  แตวันนี้ ประชาชนเดือดรอนกันทั้ งประ เทศ  วันนี้ รั ฐบาลนี้  
และกระทรวงการคลังในยุคนี้ชวงเวลา ๕  ๖  ๗ เดือนที่ผานมานี้ สอนใหคนไทยรูจัก
รูปธรรมของสํานวนไทยที่วาขาวยากหมากแพง สอนใหคนไทยรูจักรูปธรรมของคําวา 
ความเดือดรอนทุกหยอมหญา วันนี้คนจนยิ่งจนลง หนี้สินเพิ่มขึ้น ภาระลําบากขึ้น 
ประชาชนเปนทุกขจริง ๆ เปนทุกขในทุกกลุมอาชีพ ไมวาภาคการผลิต ภาคการคา  
ภาคบริการ ไมวาผูประกอบการ และไมวาคนในระดับสูง คนในระดับกลาง คนรายไดนอย 
รายไดต่ํา ลําบากครับ คาครองชีพเพิ่มขึ้นเกือบเทาตัว คนที่เคยอยูดวยรายไดเดือนหนึ่ง 
๗,๐๐๐-๘,๐๐๐ บาท  เดี๋ยวนี้อยูไมไดแลวครับถาไมถึง ๑๐,๐๐๐ บาท ทุกอยางแพงขึ้น
เกือบเทาตัว แตคาแรงคนงานขั้นต่ําบางจังหวัดเพิ่มแควันละ ๒ บาท เดือนละ ๖๐ บาท 
ประชาชนมีทุกขจริง ๆ ขาวยากหมากแพงจริง ๆ ครับ อาหารทุกอยางแพงขึ้น หมวดบริการ
ทุกอยางแพงขึ้น คาพาหนะ คาขนสง คารถแพงขึ้นในเพียงชวงแค ๕ เดือน ตัวอยาง
หนังสือของสภาเองครับ ขาวสารที่เปนขาวหอมมะลิบรรจุถุง ๑๕ กิโลกรัม จากที่เคยถุงละ 
หรือเรียกวาถังละ ๒๐๐ กวาบาท ขึ้นมาเปน ๓๔๕ บาท  ๓๕๕ บาท  ๓๖๓ บาท   
๔๖๓ บาท และเมื่อเดือนพฤษภาคม ๕๓๑ บาท ขาวสาร ๑ ถัง ๑๕ กิโลกรัม ขาวสาร
สําหรับคนจนเคยถังละ ๑๐๐ กวาบาท อยางสูง ๒๐๐ บาท วันนี้ ๓๐๐ กวาบาท  
คารถเมล คาเรือ  คาสารพัดทั้งหมดแพงขึ้นมาหมด  อยากทราบวา ๕-๖  เดือนนี้
กระทรวงการคลังทําอะไรบาง จริงอยูผมไมอยากใหเราพูดถึงสํานวนไทยคําวา โยนกลอง 
 



 ๓๔๘
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ            กุลนิษฐ ๑๕๙/๒ 
 
หรือคําวา โทษปโทษกลอง แตวาเปนหนาที่ของกระทรวงการคลังในสิ่งเหลานี้หลาย ๆ เร่ือง 
เมื่อกี้นี้มีสมาชิกพูดถึงเรื่องปญหาคนจน ผมเรียนวาม็อบคนจนที่กระทรวงการคลัง  
๕ เดือนที่ผานมานอกจากความคิดแตเร่ืองมอมเมาดวยการแจกแลวแจกอีก คิดแจก
คูปอง กระทรวงการคลังมีมาตรการอะไรที่ชวยเหลือคนจนเปนรูปธรรม และคิดวา 
จะสัมฤทธิผล ณ วันนี้หรือวันหนาบางไหม หนี้สินเกษตรกร กองทุนเพื่อการฟนฟูเกษตรกร 
พลิกดูงบประมาณแลววาเหว ปนี้กลุมกองทุนไมมีงบประมาณเพิ่มเลยนอกจากคาบริหาร
เพียงแคไมกี่รอยลานบาท ไมมีเงินสมทบเลย บทบาทของ ธ.ก.ส. เมื่อสมัยที่ผมเปน
ประธานกรรมการ ธ.ก.ส. หนี้โคนม โคเนื้อ หนี้หมอนไหม หนี้มะมวงหิมพานต ไผตง 
ออกดอกทั้ งหมด  ผมจัดการได เกือบหมด  อยากทราบวา  ๕ -๖  เดือนที่ผานมา
กระทรวงการคลังทําอะไรบางกับหนี้เหลานี้ ทั้งหมดจะมาถึงคําพูดของทานสมาชิกจุติ  
ไกรฤกษ จะบอกวาทานทําผิดอะไรไมได ทานบกพรองในเรื่องการกระทําอะไรไมได  
เพราะจนบัดนี้ทานแทบจะไมไดทําอะไรที่เปนรูปธรรมที่มีผลเลย ------------------------------ 
 
                                     - ๑๖๐/๑  



 ๓๔๙
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ             ณัฐวัฒน ๑๖๐/๑ 
 
ทานประธานที่เคารพ ทานดูตลาดหลักทรัพย ทานดูธนาคาร ทานดูอะไร อยากให 
ทานชายตาลงมาดูคนจนสักนิดหนึ่ง อยากใหดูภาคเกษตรกรสักนิดหนึ่ง ปุยแพง จากอดีต
ที่เคยตันละ ๓,๐๐๐ กวาบาท วันนี้ ๑๒,๐๐๐-๑๓,๐๐๐ บาท ๕ เดือนที่ผานมานอกจาก
ภาระของกระทรวงเกษตรและสหกรณที่มะงุมมะงาหราไปตามเรื่อง กระทรวงการคลัง 
มีมาตรการอะไรที่ชวยเรื่องปุยบาง อุปกรณการเกษตรทุกอยาง ยาปราบศัตรูพืช ปุยเคมี
พันธุทุกอยางแพง ตนทุนแพงทุกอยาง วันนี้ทําไมตองมีม็อบเงาะ ลางสาด มังคุด  
ม็อบกะหล่ําปลี จนกระทั่งถึงแทบจะม็อบผักชีเขาไปแลวเพราะอะไร พืชผล ผลไม 
อยาง ๕ เดือนที่ผานมากระทรวงการคลังทําอะไรบาง วันนี้ปญหาหอมแดง ปญหา
กระเทียม ปญหาผลไม ปญหาแอปเปลจากจีนที่ทะลักเขามา ทานอาจจะโยนกลอง 
ไปอีกวาเพราะขอตกลงเอฟทีเอ (FTA) ๕ เดือนที่ผานมาเคยคิดอะไรที่จะแกไขปญหา
เจรจากับจีนในการแกไขปญหาเอฟทีเอบาง ไมเคยมีครับ ๕ เดือนที่ผานมาเคยมี
มาตรการอะไรที่แกไขปญหาผูสงออกผลไมไทยวา นอกจากขอตกลงในเรื่องภาษี  
น็อน ทาริฟ (Non tariff) ขอตกลงที่ไมใชภาษีสงสินคาสงผลไมไปจีนถูกกักกันดวยวิธีการ
ตาง ๆ สารพัดจนของบูดของเนาของเสีย กระทรวงการคลังแกไขอะไรบาง สินคาของเขา 
ที่นําเขาจากชายแดนภาคเหนือเพียงแควันเดียวทะลุมาถึงกรุงเทพฯ ไปถึงหาดใหญ
กระจายไปทั่วประเทศไทย แตสินคาของไทยทําไมเงาะไมมีราคา มังคุดไมมีราคา ทุเรียน
ราคาตก สารพัดผลไมของเราที่สงจีนโดนกีดกันสารพัดดวยสิ่งที่เรียกวาน็อน ทาริฟ  
การกีดกันอางสารพัดอยาง  ถึงแมไมมีภาษี กระทรวงการคลังไมไดทําอะไรเลย 
ใน ๕-๖ เดือน แทบจะไมไดทําอะไรเลย ทานประธานที่เคารพ จะพูดถึงเรื่องปญหาดอกเบี้ย 
นโยบายดอกเบี้ย วันนี้ขาราชการที่เกษียณ คนที่ทํามาหากินมาตลอดชีวิต เมื่อเกษียณ 
อายุราชการออกมามีเงินสักลาน ๒ ลาน ๓ ลานบาทฝากธนาคาร เมื่อกอนดอกเบี้ย 
เคยเก็บรอยละ ๗  รอยละ ๘ ดอกเบี้ย ๒ ตัว ปหนึ่งไดเงินสักแสน ครึ่งแสนพอเลี้ยงตน  
พอสงลูกเรียนหนังสือ พอเลี้ยงครอบครัวได วันนี้อัตราดอกเบี้ยมาเหลือแค ๑ แค ๒ 
กระทรวงการคลังทําอะไรบางเพื่อคนเหลานี้ ทานยังไมไดทําอะไรเลย ปญหาเวลานี้
ผูประกอบการทางภาคกอสราง ทางภาคขนสง รถเมลขึ้นราคา คนจนเดือดรอน  
 



 ๓๕๐
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ            ณัฐวัฒน ๑๖๐/๒ 
 
ยิ่งจนอยูแลวยิ่งเดือดรอน แทนที่จะคิดเพิ่มรายไดลดปญหาความเดือดรอนของเขา  
ทานกลับคิดจะขายรถเมลซื้อรถใหม ๖,๐๐๐ คัน และรถใหม ๖,๐๐๐ คันนี้เลิกรถรอน  
รถแดง เลิกรถราคาถูกเพื่อจะเปนรถแอร (Air) คนละ ๑๕ บาท ๒๐ บาท ๓๐ บาท นั่นเพิ่ม
ภาระคนจน คนจนไมมีทางเลือกเลยตอไปนี้ นี่คือคาครองชีพ บอกวาซื้อรถเมลเปนเรื่อง
ของกระทรวงคมนาคม จริงอยูแตทานรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการคณะกรรมการนโยบายหนี้ 
ทานเปนคนดูเพดานหนี้ รัฐวิสาหกิจใครกําหนดหนี้อะไรแคไหน ทานจะตองชวย ทานมี
อํานาจที่จะอนุมัติกําหนดเพดานหนี้ดวยสํานักหนี้ของเรา แตสิ่งเหลานี้ทานไมไดทําหรอก
เพราะฉะนั้นไมอยากใหมีสํานวนไทยไปอีกคําหนึ่งคําวา มะงุมมะงาหรา แปลวา เดินปา 
และกระทรวงการคลังบางครั้งวันนี้อยากขยัน แตขยันเดินปามะงุมมะงาหราอยูหลายเรื่อง 
จริง ๆ เกี่ยวกับชีวิตคนจนจริง ๆ กระทรวงการคลังแทบจะไมไดทําอะไรเลย ----------------- 
 

      - ๑๖๑/๑ 
          



 ๓๕๑
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                ดวงใจ ๑๖๑/๑ 
 
ทานประธานที่ เคารพ หลายเรื่องเพื่อนสมาชิกไดมีการพูดไปแลว ปญหาระหวาง
กระทรวงการคลังที่ดูแลตลาดทุนและนโยบายคลัง กับปญหาธนาคารแหงประเทศไทย 
ที่ดูแลนโยบายการเงิน ดูแลดอกเบี้ย ดูแลเงินเฟอ ดูแลอัตราแลกเปลี่ยน มันจะตองมี
ความสัมพันธใกลชิด ความเขาอกเขาใจที่ดี นอกจากสิ่งที่ทานบอกวาทานทําลับ ๆ  
ทานจะตองใหสังคมรูดวยวาวันนี้กระทรวงการคลังกับธนาคารแหงประเทศไทย 
มีความเขาใจที่ดี กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรือเอฟไอดีเอฟ
(FIDF) ของเรา เคยมีบาดแผลจากการเขาไปอุม ๕๖ สถาบันการเงิน บาดแผลสารพัด
สะสมหนี้สินเอาไวตั้งเกือบลานลานบาท แลวเปนปญหาที่ถวงธนาคารแหงประเทศไทย
อยูขณะนี้ กระทรวงการคลังชวยอะไรเขาบาง แตกลับกลายเปนวาวันนี้กองทุนเพื่อ 
การฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินกําลังจะตองมาขายหุน  ขายทรัพยสิน 
และทรัพยสินของกองทุนฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินที่ขายเขามากลับปรากฏ 
มีปญหาที่ดินรัชดาวาเอาที่ดินของกองทุนฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินมาขาย
แลวมีปญหาเปนคดีวามีผลประโยชนทับซอน และปญหาที่ขายวาราคาถูกเกินไป  
ทานบอกมีออกมาตรการการคลัง มาตรการภาษี ของเกาทั้งนั้นละครับ พวกผมทํามาแลว
ทั้งนั้นละครับ ไมวาชวยอสังหาริมทรัพย ลดคาโอนจาก ๑ บาทมาเปน ๑ สตางค  
อะไรสารพัด  ชวยเหลือภาษีตาง  ๆ  แตทานมองภาษีในขณะที่กระตุนเศรษฐกิจ  
แตทานไมไดมองในเชิงบรรเทาผลกระทบสังคมเลย ทานมีนโยบายอะไรทางการคลัง
บรรเทาผลกระทบสังคมบางนอกจากที่เมื่อกี้ทานสมาชิกดอกเตอรสรรเสริญพูดประโยควา 
ทานทําเพื่อตลาดเงิน ทําเพื่อคนรวยทั้งหมด แตคนจนมีอะไรบาง นอกจากกําลังจะแจก
คูปองหาเสียง แตก็ยังกําหนดมาตรการหาวาใครคือคนจนอยางไรยังหาไมได แตคนจน 
ที่ลําบากกวานั้น  จนแลวแกดวย  กองทุนเงินเบี้ยยังชีพคนชราทานจะทําอยางไร  
พรรคประชาธิปตยเรียกรองไปคนยิ่งจนและคนชราที่ขาดไรผูอุปการะ คนชราที่ขาดไร 
ผูอุปการะมะงุมมะงาหราชวยตัวเองอยูรอดไปวัน ๆ ปรากฏตามขาว ตามทีวี พอเฒา 
แมเฒาอายุ ๘๐ ป ตาบอดแถมยังตองหุงขาวเลี้ยงตัวเองอยางนี้ กระทรวงการคลังดูแล
เ ร่ืองเบี้ยยังชีพคนชรา  งบประมาณไม เห็นเลย  ผมเคยทําจากที่ขึ้นทะเบียนไว  
 



 ๓๕๒
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                ดวงใจ ๑๖๑/๒ 
 
๘๐,๐๐๐ กวาคน ขึ้นมาจน ๔ แสนคน ขึ้นมาจน ๖ แสนคน และชวยไปแลวตั้ง ๔ แสนคน 
แตไมมีอะไรคืบหนาเลยใน ๗ ปของรัฐบาลที่ผานมา ประทานโทษ ผมไมเอยวารัฐบาลใคร 
พรรคไหน อยางไร แตไมไดชวยเหลือเขาเลย ทานประธานทราบดีครับ ในที่ประชุม
งบประมาณเรานั่งกันอยู เราพูดถึงเบี้ยยังชีพคนชรา ๖-๗ ปไมไดกระเตื้อง แตคนแกคนจน
ที่ควรจะไดรับการชวยเหลือเพราะขาดไรผูอุปการะกลับโอนภาระหนาที่อันนี้ไปให 
กับทองถิ่น และทองถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งตองหาเสียง คนแกที่มีลูกหลานเยอะ ๆ  
มีเสียงเยอะ ๆ ได แตคนแกที่เจ็บปวย คนแกที่หัวเดียวกระเทียมลีบอยูที่บานไมได  
สิ่งเหลานี้กระทรวงการคลังไมไดปรับปรุง กระทรวงการคลังไมไดดูแลเลย ถาทานรัฐมนตรี
ไมวาง ก็ทานรัฐมนตรีประดิษฐหรือใครสักคนชวยมาดูแลงบประมาณในเรื่องเหลานี้  
วันนี้เรามีปญหาในเรื่องงบประมาณรายรับ เรามีปญหาในเรื่องรายรับในการที่จะตอง
กระตุนเศรษฐกิจในเรื่องงบดุลลงทุนตาง ๆ ที่จะตองเขาเกณฑ แตงบประมาณรายรับ 
ของเราแทนที่เราจะไปเพิ่มสมรรถภาพหรือดูแลเรื่องการจัดเก็บภาษีทุกอยางใหดี  
ทานตั้งงบขาดดุลทุกปดวยการกู วันนี้ปญหาการกูเงินหมักหมมกันมา ๖-๗ ป ตั้งแต 
ป ๒๕๔๕ จนวันนี้มันสงพิษสงมาแลวละครับ จากป ๒๕๔๕ จนถึงงบประมาณป ๒๕๕๒ 
ที่กําลังเขาสภา ป ๒๕๔๕ กู ๒ แสนลานบาท ป ๒๕๔๖  ๑๗๔,๐๐๐ ลานบาท ป ๒๕๔๗  
๙๙,๐๐๐ ลานบาท ป ๒๕๕๐  ๑๔๖,๐๐๐ ลานบาท ป ๒๕๕๑  ๑๖๕,๐๐๐ ลานบาท  
ป ๒๕๕๒  ๒๔๙,๕๐๐ ลานบาท -------------------------------------------------------------------- 
 

 - ๑๖๒/๑



 ๓๕๓
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                                    นวิรา ๑๖๒/๑ 
 
ปนี้ทานจะตั้งงบเกินดุลถึง ๒๔๙,๐๐๐ ลานบาท เกือบ ๓ แสนลานบาท โดยใชเงินกู 
สงผลอยางไรทุกปทานมีงบเงินกูดวย ทานมีคืนเงินกูและดอกเบี้ยดวย คืนเงินกูและ
ดอก เบี้ ย จ ากป  ๒๕๔๕  ป หนึ่ ง  ๒๐ ,๐๐๐  ล านบาท  ๒๕๐ ,๐๐๐  ล านบาท  
๓๔,๐๐๐ ลานบาท อยางสูง เพิ่มมาวันนี้ปนี้ดอกเบี้ยและเงินกู ๖๓,๐๐๐ กวาลานบาท 
๖๓,๐๐๐ กวาลานบาท จากหนี้ที่กูมาทั้งหมด ๑,๓๐,๐๐๐ กวาลานบาท สวนที่คืนแค  
๓ แสนลานบาท วันนี้ประเทศชาติบานเมืองมีหนี้จาก ๖-๗ ปที่ผานมา สั่งสมออกมาแลว
เกือบ ๑ ลานลานบาท และมันจะสงผลคืนมาดวยภาระดอกเบี้ยและตนเงินที่จะคืน  
และจะมาเบียดบังงบประมาณตอไปทุกป ๆ จากนี้ตอไป และมันจะเพิ่มไปถึงปละ 
แสนลานบาท ปนี้ทานตั้งเอาไวชดใชเงินกูและดอกเบี้ย ๖๓,๐๐๐ ลานบาท คืออะไรครับ 
คือถนนลาดยางในชนบท ๒๐,๐๐๐ กิโลเมตร วันนี้ทานไปเกี่ยวของอยูในพรรคการเมือง
สมัยนั้นทานตั้งกองทุนหมูบาน ๘๐,๐๐๐ ลานบาท ทานก็พูดกันวามันดี อะไรตออะไร
เชียรกัน วันนี้ทานเปนรัฐมนตรีไดมาดูเองหรือยังวา ๘๐,๐๐๐ ลานบาท เทากับถนนเกือบ 
๔๐,๐๐๐ กิโลเมตร วันนี้ไดอานิสงสอะไรขึ้นมา เงินมันไปอยูที่ไหนแทบจะไมมี เหลือแต
ตัวเลขบัญชีที่หมุนเวียนกันอยู  ๔ เดือนที่ผานมา  ทานแกไขปญหาตรงนี้อยางไร  
๘๐,๐๐๐ ลานบาท กูจากธนาคารออมสิน และเปนภาระงบประมาณที่ตองตั้งคืนเงิน 
ปละ ๑๐,๐๐๐ ลานบาท และดอกเบี้ยตกเขาไปปละ ๑๒,๐๐๐ กวาลานบาททุกป 
เดี๋ยวนี้แกไขอะไรบางหรือเปลา หรือยังเอา ๑๐,๐๐๐ ลานบาท มาเบียดบังงบประมาณ
รายรับของประเทศอยูและมาเพิ่มเงินกู แทนที่ทานจะคิดเมกะโปรเจกต (Megaproject) 
เผื่อคนจน เผื่อคนลําบาก เผื่อคนชนบท ทานไปพูดถึงรถเมลสายอะไรตาง ๆ รถตรงโนน  
๓ แสนลานบาท ตรงนี้ ๔ แสนลานบาท ตรงนั้น ๕ ลานลานบาท พูดกันแลวกี่ลานลานบาท
หวังวาจะกระตุนเศรษฐกิจ ทานมีเมกะโปรเจกตเพื่อคนจนสักโครงการบางหรือเปลาวา
ทานจะดูแลถนนลาดยางหมดทั่วประเทศ  สัก  ๘๐ ,๐๐๐  ลานบาท  เพื่อถนนสัก  
๒๐,๐๐๐ กิโลเมตรทั่วประเทศ เพื่อตอไปชนบทไมมีถนนลาดยาง ทานมีเมกะโปรเจกต
เพื่อเกษตรกรบางหรือเปลา ทานมีโครงการที่จะดูแลเกษตรกรผูเปนหนี้สินทั้งหมด 
หรือเปลา ทั้งตัวเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร เชน สหกรณการเกษตรหรือสหกรณ 
 



 ๓๕๔
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                                    นวิรา ๑๖๒/๒ 
 
ตาง  ๆ  สิ่ ง เหลานี้ทานไม มีครับ  แตสิ่ งที่ทานทําทานไปทําโครงการประชานิยม  
๘๐,๐๐๐ ลานบาท โยนเขาไปใหประชาชนใชหนี้เพื่อกระตุนจีดีพีโดยเพิ่มการจับจาย 
ใชสอยภาคประชาชน หรือคอนซัมพชัน (Consumption) ตลอดเวลา เอาตัวนี้มาปลุก 
มาปนจีดีพีอยูทุกป แตเงิน ๘๐,๐๐๐ ลานบาท ดังกลาวนี้เทาไรละครับที่กลับมาสูบริษัท
โทรศัพทมือถือที่ เปนคาใชจายโทรศัพทประจําเดือนที่กลายเปนคามอเตอรไซค  
ที่กลายเปนคาซอมมอเตอรไซค ที่กลายเปนรถกระบะที่วันนี้แทบจะหมดสภาพไปแลว  
ซื้อมาคันหนึ่งวันนี้ถาขายคืนตองขาดทุนไปแลวเทาไร ที่กําลังจะถูกยึด ที่ไมมีเงินผอนสง 
ทานดูแลสิ่งเหลานี้บาง วันนี้ทานกําลังจะตั้งงบอะไรอีกละครับ เอาไวพูดกันในเรื่อง
งบประมาณ แตทานทําผิดรัฐธรรมนูญอยางฉกรรจไวหลาย ๆ เร่ืองในงบประมาณปนี้ 
ทําผิดรัฐธรรมนูญไวอยางยิ่ง ทานเปนประธานกรรมการเอสเอ็มแอลทานรูครับวา 
ทานทําผิดอะไรบาง กี่เร่ือง ความผิดถึงขนาดจะถอดถอนกันไดเลย  
   ทานประธานที่เคารพ เร่ืองเงินเฟอ ตัวนี้ละครับจะไปกระตุนทําใหเงินเฟอ 
วันนี้คาเงินเมื่อแข็งไปทานจะบอกวาเดือดรอนผูสงออก ทานจะไปเลือกโครงการ  
๓๐ เปอรเซ็นต กันสํารอง ๓๐ เปอรเซ็นต ทะเลาะกับแบงกชาติเกือบตายจนเลิก  
วันนี้ทําใหกลายเปนเงินออนลง วันนี้ทําไมเงินบาทออนลง แตสินคานําเขากลับแพงขึ้น 
ทําไมปจจัยการเกษตรทั้งหมดมันแพง ทําไมปุยแพง ยาปราบศัตรูพืชแพง แตสิ่งที่ 
ทานไมไดนึกอีกอยางหนึ่ง ยารักษาโรคปละแสน ๆ ลานบาท แพงขึ้นมาเทาไร สิ่งเหลานี้
ทานไมไดดูเอฟทีเอกับจีนที่บอกวาทานไมไดปองกัน ไมไดควบคุม ทานรูไหมครับ  
สินคาพมาสวมรอยสินคาจีนเขามาเทาไร ---------------------------------------------------------- 
 

 - ๑๖๓/๑ 
  
 

                                                                                                   
 
 



 ๓๕๕
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ             เบญจมาภรณ ๑๖๓/๑ 
 
สินคาจากลาวสวมรอยทะลักเขามาทางเหนือเทาไร ศุลกากรการตรวจตรามาตรการ 
ของทานเพื่อสิ่งเหลานี้มีแคไหน คนจนวันนี้ ๑. รายไดนอย ๒. หนี้สิ้นเพิ่ม ๓. รายจายเพิ่ม 
ทานไมมีมาตรการอะไรอยูกับสิ่งเหลานี้เลย ไมมีมาตรการที่จะทําอยางไรที่จะชวย 
ตัดรายจายของเขา ทําอยางไรจะเพิ่มรายไดในทางทํามาหากินของเขา ทําอยางไร 
จะลดหนี้เขา คิดงาย ๆ เพียงแคแจกเงินขาราชการอีกเดือนละ ๕๐๐ บาท อีกเดือนละ 
๑,๕๐๐ บาท หรือจะแจกเงินคนจน ทานไมไดชวยใหเขาหายจน แตทานยังแจกยังมอมเมา 
เขาดวยการแจกสิ่งเหลานี้ตลอดมา ทานประธานครับ ผมไมอยากใชเวลามากจนเกินไป
แตสิ่งหนึ่งที่ผมอยากพูดกับทานเปนเรื่องสุดทายเปนเรื่องสําคัญ ทานรัฐมนตรีครับ  
ทานทราบไหมครับวาสลากหวยบนดิน เลขทาย ๒ ตัว ๓ ตัวทั้งหลายคือตัวกระตุนเงินเฟอ
อยางรุนแรง และเปนตัวสําคัญอยางยิ่งสําหรับคนจนนอกจากปญหาสังคม เมื่อสมัยผมอยู
ดูแลกองสลาก (สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล) ป ๒๕๔๐ กองสลากมีสลากกินแบง
รัฐบาลและสลากการกุศลรวมแลว ๓๔ ลานฉบับ ๓-๔ ปที่ผมอยูที่นั่นผมไมยอมใหเพิ่ม
สลากเลยสักฉบับเดียว แมกระทั่งอางกันตลอดเวลาวาตองพิมพสลากเพิ่มเพื่อกันสลาก
ขึ้นราคา ผมออกมา ๖-๗ ป เหลียวกลับไปอีกทีหนึ่งวันนี้สลาก ๔๖ ลานฉบับ เปนสลาก
กินแบงรัฐบาล ๓๐ ลานฉบับ และสลากการกุศล ๑๖ ลานฉบับ แอบเพิ่มโควตาสลาก
ขึ้นมาเมื่อไรถึง ๑๒ ลานฉบับ ผมจะพูดตอไปวา ๑๒ ลานฉบับ หากินอยางไร แตวา 
ทานรัฐมนตรีวาการทานลองคูณดูวาสลากฉลับละ ๔๐ บาท พอไมตองพูดถึงขึ้นราคา  
๓๖ ลานฉบับ คูณเขาไปแลวงวดละ ๑,๘๔๐ ลานบาท เดือนละ ๓,๖๘๐ ลานบาท ปละ  
๔๔,๑๖๐ ลานบาท ๔๔,๑๖๐ ลานบาท เปนคาบริหารจัดการการขาย ๑๒ เปอรเซ็นต  
คารางวัล ๖๐ เปอรเซ็นต นําสงกระทรวงการคลังอยูจํานวนหนึ่งแลว ทานทราบไหมครับวา
ประชาชนคนจนถูกดูดหายขาดทุนไปปละ ๑๗,๖๖๔ ลานบาท เงินคนจนทั้งนั้นแหละครับ
ที่ถูกดูดเขาไป แตอีกประมาณ ๖๐ เปอรเซ็นต รางวัลที่จายออกไปงวดหนึ่งเดือนหนึ่งมี  
๒ คนเทานั้นเองครับ ถูกลอตเตอรี่ ถูกรางวัล ถูกกันมหาศาลใชจายกันฟุมเฟอย  
จากเหลาขาวก็เปนแมโขง จากแมโขงก็เปนแบล็ค (Black) จากบาร (Bar) รําวงก็เขา
ไนทคลับ ใชจายสุรุยสุราย เงินเฟอสวนหนึ่งเกิดจากตัวนี้ครับ นอกจากวาประชาชน 
 



 ๓๕๖
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ             เบญจมาภรณ ๑๖๓/๒ 
 
เงินหายไปจากสลากกินแบงรัฐบาลปหนึ่ง ๑๗,๖๖๔ ลานบาทแลวนะครับ ทานไปคิดเลข
หวย ๒ ตัว ๓ ตัวออกมา หวย ๒ ตัว ๓ ตัว นากลัวแคไหนครับ เฉพาะงวดเมื่อวันที่  
๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ กอนเลิกออก หวยใบละ ๒๐ บาท ๕๐ บาท ๑๐๐ บาท ออกมารวม 
๙๗ ลานใบ ๙๗ ลานใบ มูลคาถาคิดเพียงแคสลากพองวดละ ๓,๑๐๐ ลานบาท เดือนละ 
๖,๒๐๐ ลานบาท ปละ ๗๔,๔๐๐ ลานบาท ปละ ๗๔,๔๐๐ ลานบาท ถาหักรางวัล 
ใหกับคนถูกเทากับลอตเตอรี่ก็พอสัก ๖๐ เปอรเซ็นต คนจนหายไปขาดทุนปหนึ่ง 
๒๙,๘๐๐ ลานบาท เกือบ ๓๐,๐๐๐ ลานบาท รวม ๒ ตัวอันนี้เขาไปแลว ปหนึ่ง ๆ  
คนซื้อหวยและซื้อสลากรวมแลว ๑๑๘,๕๖๐ ลานบาท และเงินคนจนหายไปปหนึ่ง ๆ  
จาก  ๒ -๓  รายการนี้  ๔๐ ,๐๐๐ -๕๐ ,๐๐๐  ลานบาท  ๑๐  ป  ๔ -๕  แสนลานบาท  
ปญหาหมักหมม ๕-๖ ปที่ผานเทาไร และทานรัฐมนตรีวาการยังยืนยันวายังจะตอง 
ออกหวย ที่นากลัวกวานั้นไปออกหวยออนไลน (On line) เมื่อกอนซื้อหวย ๒ ตัว ๓ ตัว 
ดวยการเขียน ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 - ๑๖๔/๑ 
 



 ๓๕๗
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                                 สายชล ๑๖๔/๑ 
 
วันนี้ทานกําลังจะขายดวยเครื่อง หวยออนไลนเร่ิมมาตั้งแตรัฐบาลชาติไทย ทานประภัตร 
ตอมาถึงทานจาตุรนต มาถึงผม ผานทานเนวิน ทานเนวินไมไดดูกองสลาก จนกระทั่ง
มาถึงปจจุบันนี้ ความคิดเดิมหวยออนไลนคือ ๓๔ ลานฉบับนี้จะเอาสัก ๔-๕ ลานฉบับ 
ไปขายดวยเครื่องแทนที่คนเดินขาย แตวันนี้ทานพัฒนาหวยออนไลนไปจนหวยออนไลน 
ขายออกมาดวยเครื่องและขาย ๒ ตัว ๓ ตัวดวยเครื่อง คนจะยิ่งหายนะ คนจนจะยิ่ง
หายนะ คนไหนถูกหวยไมกี่คนเดือนนั้นฟุมเฟอยกันใหญครับ ซื้อมอเตอรไซค ซื้อโทรศัพท 
เที่ยวก็อยางที่วาจากเหลาขาวก็เปนแมโขง จากแมโขงก็เปนแบล็ค จากแบล็คเปนสารพัด 
อยางวา นั่นคือตัวกระตุนเงินเฟออยางรุนแรงมาก แตขณะนี้ทานเอาสลากหวยออนไลน
เขาไป เดี๋ยวผมจะพูดสุดทายใหทานอีกครั้ง กําลังจะขายดวยสลากเปนหมื่น ๆ เครื่อง 
ทั่วประเทศ และที่สําคัญ เมื่อ ๒ วันที่แลวไดขาววากระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษยจะขอออกอีก ๘ ลานฉบับ จริงไหมครับ และรัฐมนตรีวาการก็ออกมา 
ใหสัมภาษณเห็นดวย และถา ๔๖ บวก ๘ ลานฉบับอีกเขาไปเดือนละเทาไร หายนะกัน 
ไมพอหรือครับ สิ่งเหลานี้คือปญหาสังคม สิ่งเหลานี้คือปญหาเงินเฟอ สิ่งเหลานี้คือ 
ปญหาคนจน สิ่งเหลานี้คือความเดือดรอนอยางยิ่งของคนในประเทศ รัฐบาลจะตอง 
เลิกคิดอะไรเปนเชิงพาณิชยหารายไดเขารัฐอยางเดียวรัฐบาลตองคิดถึงวาตองเยียวยา 
คนจนเหลานี้ ปญหาสังคมเหลานี้ดวย วันนี้ ๔-๕ เดือน ทานรัฐมนตรีไมไดคิดเลย 
กําลังจะคิดออกหวยเพิ่มอีก ๘ ลานฉบับ แตทานอาจจะแฝงมาเปน ๘ ลานคู ๘ ลานคู 
๑๖  ลานฉบับ  ๑๕  วัน  ๑๖  ลานฉบับ  ทานคูณดวย  ๔๐  ดูสิครับ  และคูณดวย  ๒  
เปน ๑ เดือน และคูณดวย ๑๒ เปน ๑ ป อีกเทาไรที่คนจนจะตองหายนะตอไปดวย 
หวยของทาน ณ วันนี้ นี่คือสิ่งที่ไมไววางใจ ถาความคิดของทานตอคนจนยังเปนอยู 
ในลักษณะเชนนี้ สุดทายครับ เมื่อ ๔-๕ วันที่แลว ผมดูในกองสลากอยู ๓ ปกวา  
ถาผมเคยมีผลประโยชนจากโควตาสลาก  จากสลากอะไรแมกระทั่ งบาทเดียว  
๖-๗ ปที่ผานมาเขารื้อหมดแลว ลากไสไปหมดแลว วันนี้ทานก็อยูทานก็ตรวจยอนหลัง 
ไปถึงสมัยผมสิครับวาเคยมีผิดปกติไหม แตเมื่อผมพนออกมาจากป ๒๕๔๔ เปนตนมา  
มีขอมูลที่ทานรัฐมนตรีวาการ  ถายังไมทราบก็โปรดทราบครับวาทําไมลอตเตอรี่ 
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๓๖ ลานฉบับ ทําไมรวมมาอยูในมือคนเดียวกันได มันจายไปสมาคมคนพิการ มันจายไป
กระทรวง  มันจายไปกรมบัญชีกลาง มันจายไปสารพัดแหง ทําไมมาอยูในมือคน 
คนเดียวกันไดและบัดนี้สลากลอตเตอรี่ชุดละ ๔๖ ใบมาอยูในมือคนคนเดียวกันไดอยางไร 
ทานรัฐมนตรีวาการทําอะไรบางเกี่ยวกับเร่ืองนี้ แกไขปญหา เพราะวาโควตารายยอย 
คนพิการรายเล็กรายนอยมันถูกเหมารวมไปอยูที่สี่แยกคอกวัว มันถูกเหมารวมไปอยูที่
ผูประกอบการไมกี่ราย และทานทราบไหมครับวาโควตาเลมละ ๒,๐๐๐ บาทตอป  
และท าน เอา  ๔๖  ล านบาท  หรื อ เอา  ๑๒  ล านบาท  ที่ แอบ เพิ่ มขึ้ น ไปว ามั น  
๑๒,๐๐๐ ลานบาท และถาตรงนั้นคาใตโตะใหเจาหนาที่ชั่ว ใหขาราชการชั่ว ใหคน 
มีอํานาจ ใหการเมืองที่กระทรวงการคลังเลมละ ๒,๐๐๐ บาท คูณดูสิครับวาทุจริตไปแลว
ปหนึ่งเทาไร เมื่อ ๒ สัปดาหที่แลวมีผูคาสลากไปขอพบผมดวยน้ําตาวาสลากเขาถูกเลิก
และดวยความเจ็บใจเขาเลาใหผมฟงหมดและอัดเทปเอาไวดวย ผมเพียงแตมีมารยาทพอ
และไมทํารายทาน ไมทําลายใคร ดวยเอาเทปนี้มาเผยแพร ------------------------------------ 
 

 - ๑๖๕/๑                          
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จากรัฐบาลที่เปลี่ยนมาในป ๒๕๔๕ คนที่เคยไดโควตาสลากไปบีบจนจะเลิกสลาก 
และเรียกคาตอบแทน ทานประธานทราบไหมครับวาเอาเงินไปจายกันทีละ ๓๐๐ ลานบาท 
ไปรูจักกันตั้งแตที่รานตัดผมที่อดีตนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งไปตัด ไปพบกับตัวนายกรัฐมนตร ี 
๖ ครั้ง และบายเบี่ยงใหไปพบกับคุณหญิง และจากที่นัดใหหอบเงินไปใหที่ถนนเพชรบุรี  
ที่ทําการพรรคการเมืองหนึ่ งแตคนเยอะ  ก็บอกเขาวาไปสงมอบไวใหที่ชั้น  ๓๒  
ที่ตึกพหลโยธินขณะนั้น จายใหผูอํานวยการเทาไร พอจายมารัฐมนตรีก็จะเอาบาง  
และคนที่ รัฐมนตรี เ รียกแมนะครับ  ใครครับ  มีสักคนหนึ่ งไหมครับ  ก็จะเอาบาง  
ใชกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีรับเงินหองนี้และใหสุภาพสตรีคนนั้นคอยอยูอีกหองหนึ่ง  
รับจากหองนี้สงไปอีกหองหนึ่งทีละ ๕๐ ลานบาท ทีละ ๑๐๐ ลานบาท และเมื่อหลังจากที่
รับเงินเขาเยอะแยะหมดแลวก็ยังไปเลิกโควตาเขาทั้งหมด เพื่อเอาโควตาที่เหลือมาขาย
ใหกับคนอื่นรับเงินซ้ําอีกครั้งหนึ่ง สิ่งเหลานี้ เกิดขึ้นที่กระทรวงการคลัง ผมคิดวา 
ทานอาจจะบอกว าไม รู  แต ไม รู วันนี้ท านกําลั งจะเพิ่ม โควตาอีก  ๘  ลานฉบับ  
ทานรูไหมครับวาลอตโต (Lotto) หรือออนไลนของบริษัทอะไรที่ไดไป กอนที่เขาจะไดไปวิ่ง
กันถึง ๒,๐๐๐ ลานบาท และผลตอบแทนที่จะใหฝายการเมือง ที่จะใหกับคนทุจริต 
เหลานี้ปหนึ่ง ๆ รวมแลวเกือบ ๓๐๐  ลานบาท  ทานคิดดูสิ ๔๖ ลานฉบับนะครับ  
ถาฉบับหนึ่งกําไรเพิ่มขึ้นขายเกินราคา ฝายการเมืองเอาไปสัก ๒ บาทก็ดี มัน ๙๖ ลานบาท 
ตองวด และ ๑๙๒ ลานบาทตอเดือน และคูณดวย ๑๒ วาปหนึ่งเทาไร ผมพนมาเพียงแค
ไมกี่ป  ทุจ ริตกันมหาศาลถึงขนาดนั้น  ผมพูดถึงทานรัฐมนตรี  ถาทานไม รูก็คือ 
ทานดอยประสิทธิภาพ ดอยสมรรถภาพ ดอยความรอบรู ทานปลอยใหสิ่งเหลานี้เกิดขึ้น 
แตถาหากวาทานรูทานเจือสมเขาไปดวย สิ่งเหลานี้ก็นาเสียใจที่ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังหรือการเมืองในรัฐบาลที่ผานมาอีกสักกี่คนก็ตาม หรือถาการเมืองตอไป
เลี้ยงชีพหารายไดนี้ดวยเงินบาปจากกองสลาก และสิ่งเหลานี้ทานจะแกไขปญหา
เศรษฐกิจของบานเมืองไดอยางไร ผมเรียนวาตรงนี้ปละ ๑๑๐,๐๐๐ กวาลานบาท  
ถาหากวาทานเพิ่มอีก ๘ ลานฉบับ แลวก็เปดหวยออนไลน ๒ ตัว ๓ ตัวเหมือนเดิมนะครับ
ปหนึ่ง  ๆ  คนจนถาซื้อสลากตรงนี้จะเขาไปถึง  ๑๔๐ ,๐๐๐-๑๕๐ ,๐๐๐  ลานบาท 
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และลองคูณดูสิครับวาถาคนจนขาดทุนสัก ๓๐ เปอรเซ็นต ปหนึ่ง ๆ มันสูญไปเทาไร 
รางวัล ๖๐ เปอรเซ็นตของคนถูกมันมาใชจายอะไรกันในสังคมบาง มันเปนตัวหนึ่งที่
กระตุนเงินเฟอหรือเปลา ขณะที่ภาระของธนาคารแหงประเทศไทยตองควบคุมแกไข 
เงินเฟอ กระทรวงการคลังทําอะไรบางกับสิ่งเหลานี้ ปญหาซึ่งนากลัวครับ ทานพูดถึง
เครื่องยนต ๔ เครื่อง พวกผมแกเครื่องยนต ๔ เครื่องมา ๓ ปกวา ๆ แตวิธีแกไมเหมือนกัน 
ทําอยางไรใหประชาชนจับจายใชสอยแตพอเพียง เราพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียง แตวันนี้
ทานกําลังจะกระตุนคอนซัมพชันเครื่องบินเครื่องแรกดวยการยุยงใหประชาชนสรางหนี้
เอาหนี้มาจับจายใชสอย มากระตุนเศรษฐกิจเพื่อใหจีดีพี หรือผลิตภัณฑมวลรวม  
ตัวคอนซัมพชันมันโต วันนี้ตัว ไอ (I) อินเวสเมนท (Investment) ของภาคเอกชนชะลอหมด 
งบประมาณตัวจี (G) ของรัฐบาล งบลงทุนที่จะมีใครรูบางไหมวามันเกิดจากเงินกูถึงเกือบ 
๓ แสนลานบาทเพื่อมากระตุนสิ่งนั้น แลววันนี้ทานยังฝนหวานกับโครงการเมกะโปรเจกต
โครงการอะไรทั้งหลายวันนี้ทานตองนึกถึงเมกะโปรเจกตเพื่อคนจน วันนี้ทานตองคิดถึง 
เมกะโปรเจกตเพื่อตางจังหวัด วันนี้ตองคิดถึงทําไมประชาชนจะไดมีแหลงน้ําเพื่อจะไป
เพิ่มผลผลิตการเกษตร วันนี้ทําไมทานตองคิดวาคาเงินบาทมันออนลงแลว ทําไม 
การสงออกมันยังมีปญหา ทําไมคาเงินออน ทําไมปุยแพง ทําไมของนําเขาแพง ทําไม 
ยาปราบศัตรูพืชแพง ทําไมสิ่งจําเปนของครอบครัวของประชาชนถึงแพง ทําไมอาหารแพง 
  
                - ๑๖๖/๑ 
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ทําไมการสงออกมันยังมีปญหา ทําไมคาเงินออน ทําไมปุยแพง ทําไมของยังแพง 
ทําไมยาปราบศัตรูพืชแพง  ทําไมสิ่งจําเปนของครอบครัวของประชาชนจึงแพง  
ทําไมอาหารแพง อาหารทั้งที่เปนอาหารหลักและอาหารรองทําไมแพง กระทรวงการคลัง
ทําอะไรบางใน  ๔-๕  เดือนนี้  ถาทานคิดวาทานทุมเทเวลาทําเต็มที่แลว  ทําเต็ม
ประสิทธิภาพแลว ทานทําทุกอยางสุดกําลังแลวผลมันยังเปนอยางนี้ น้ํามันเมื่อเดือน
มกราคม ลิตรละ ๓๐ บาท มากุมภาพันธ ๓๔ บาท จนบัดนี้น้ํามันเบนซิน โซลารทะลุไป  
๔๐ กวาบาท หมูจากกิโลกรัมละ ๘๐ บาทเมื่อเดือนมกราคม มาวันนี้ ๑๒๐ กวาบาท 
๑๓๐ บาท ทุกอยางแพงขึ้น น้ํามันพืชจากสมัยกอนถาผมจําไดขวดละสัก ๑๐ กวาบาท 
๒๐ บาท วันนี้ ๕๐ กวาบาท ๖๐ บาทเขาไปแลว อาหารทุกอยางแพง สิ่งเหลานี้ตางหาก 
ที่กระทรวงการคลังจําเปนจะตองทํา  ที่ทานจะตองหันมาไล เลียงอันนี้บางแลว  
ทานประธานที่ เคารพ  ผมจะไมใช เวลามากกวานี้ เพื่อคนอื่น  แตวาฝากทานครับ  
วันนี้กระทรวงการคลังตองโปรงใส นายแพทยสุรพงษ สืบวงศลี อาจจะเปนคนมือสะอาด 
คนจะไปทํางานใหญที่มือจะตองไมมีเชื้อโรค จะตองสะอาด ศรัทธาความเชื่อถือของทาน
จะตองมี และความเชื่อถือที่มีตอกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
นั่นละครับจะเปนตัวกระตุนการลงทุน นั่นละครับจะเปนตัวกระตุนเศรษฐกิจ แตถาหากวา
ยังเปนกระทรวงที่ใครตอใครไปชี้หนาดาวาโจร ยังไปชี้ดาวาโกง ยังไปชี้หนาอยูสารพัด 
แลวขาราชการในนั้นโทรศัพทออกมาพรอมเสียงรองไหวาวันนี้ อัปยศสิ้นดี ศักดิ์ศรี
พระพุทธเจาหลวงหมดแลว เราอยูมา ๑๒๐ กวาปทําไมเราโดนอยางนี้ แตที่นาเจ็บใจ 
เสียใจที่สุดคือทุกอยางที่เขาวาทุกอยางที่เขาดาเปนเรื่องจริงทั้งหมด ทานตองทําให 
สิ่งเหลานี้เปนเรื่องไมจริง ทานตองทําใหสิ่งเหลานี้จบ ลูกนองผมที่กระทรวงการคลัง  
๑๐ กวาปแลวผมไมกลาแมกระทั่งโทรศัพทไปหา ไมกลาแมกระทั่งเขาเฉียดใกล  
กลัวจะถูกหาวาสนิทกับผม คนของรัฐมนตรีกอนไดถูกโยกยาย ถูกดอง ทานบัณฑิตรูสึก
ทานดูแลงานบริหารบุคคล  คืนความชอบธรรมใหเขา  คืนความเปนธรรมใหเขา  
คนไหนที่มาโดยไมถูกตอง มาโดยเสนสาย โจรที่ถูกเขาจับมาผิดที่มาทานจับคืนที่เดิม 
ดวยสิครับ ใครที่ตกระกําลําบาก บางคนก็เกษียณไปแลวชวยไมไดชีวิตก็จบแลว 
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เขาเกษียณไปแลว แตคนที่ยังอยูดูแลคืนความเปนธรรม คืนระบบคุณธรรมใหกับเขาเถอะ 
ถากระทรวงการคลังเปนที่พึ่งไมไดหมดหวังแลวละครับ กระทรวงการคลังเปนที่พึ่งของ 
ทุกกระทรวงดวย และการจัดงบประมาณปนี้โครงการประชานิยมที่ไมไดผลในเชิง
สรางสรรคตัดออกเสียบาง อัดเงินลงไปบาง ทําไมรัฐบาลตองถูกหาวาสอบตกในทาง
สังคม กระทรวงวัฒนธรรมทําไมปงบประมาณแค ๖,๐๐๐ กวาลานบาท และกวางบ 
ของกรม ๆ หนึ่งอัดเขาไปสิครับกระทรวงการคลัง กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษยอัดเขาไปอีกสัก ๕,๐๐๐ ลานบาท สัก ๑๐,๐๐๐ ลานบาท ดูสิครับวาเราจะ
สอบตกสังคมหรือเปลา ทําไมสํานักงานดูแลเด็ก สตรี คนพิการ งบประมาณแค  
๒๐๐ กวาลานบาท ทําไมคนตาบอด คนพิการ คนแกทั่วประเทศงบประมาณแทบจะ 
ไมมีเลย อัดเขาไปสิ แทนที่ทานจะไปอัดตลาดหลักทรัพยหรืออะไรตออะไรสารพัด  
หรื อ ไปพู ดถึ งความภาคภู มิ ใ จที่  ปตท .  มี กํ า ไ รป หนึ่ ง ส ง ก ระทรวงการคลั ง  
๕๐,๐๐๐ กวาลานบาท ที่แททานไมไดพูดหรอกวามันเปนภาษีเสีย ๒๐,๐๐๐ กวาลานบาท 
๓๐,๐๐๐๐ ลานบาท และเปนเงินปนผลสวนหนึ่ง สิ่งเหลานี้อยากรอทานแก หวังพึ่ง  
ถากระทรวงการคลังพึ่งไมได เวลาเขากระทรวงทานตองหลบสายพระเนตรพระบรมรูป
พระพุทธเจาหลวง วายุภักษ ๑ ฉายาเรียกขานของทานตองรักษาศักดิ์ศรีไว วายุภักษ ๒ 
ดวยที่เทาคางอยูนั่นละครับ ทานประธานครับ ที่ผานมา ๕-๖ เดือน ผมไมไววางใจ 
ทานรัฐมนตรี นอกจากตอไปนี้ทานจะมีเวลาอีกกี่เดือนก็ตาม ทานจะตองปรับปรุงอันนี้ 
และทานตองเปนที่พึ่งของคนจน รีบแกไขหนี้สินเกษตรกร รีบชวยเหลือคนยากจน
ทั้งหลายใหอยูได รีบชวยตัดรายจายใหเขา รีบชวยเสริมรายไดใหเขา เสริมรายไดดวย 
การเปดชองทางทํามาหากิน ใหโอกาสดียิ่งขึ้นในการทํามาหากิน ไมใชเอาคูปองไปแจก 
เอาเงินไปแจก รัฐเอาไปแจกแลวก็จนอยูเหมือนเดิม ลําบากอยูเหมือนเดิมอยางนั้นละครับ  
 

 - ๑๖๗/๑ 
                          
                   



 ๓๖๓
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                   รัชนีพร ๑๖๗/๑ 
 
และอยาไปเบียดบังงบประมาณสวนของเขาเขาไปสูงบประมาณแผนดิน  ไปจัด 
๘๐,๐๐๐ ลานบาท วันนี้เบียดบังใครบางทราบไหมครับ แลวกี่คน ถาเบียดบังงบประมาณ  
๑๘,๐๐๐ ลานบาท เทากับสรางอาคารโรงเรียน ๓,๐๐๐ หลัง ใครคิดบางละครับวา 
สลากทั้งหมดมันจะเปนอยางนี้ และทานระวัง ๘ ลานฉบับ ที่กําลังจะออกนะครับ  
เตรียมกินกันอยางไร แคไหน ทานจะรูหรือไมรู ถาไมรูทานก็ไมมีประสิทธิภาพ ถาทานรู 
ทานก็เลว ถาทานไปรวมกับเขาดวย ขอโทษ ฝากทานนายแพทยสุรพงษดวยความรัก 
ผมไมมีอคติกับใคร ผมไมกลาวหาอะไรทาน ขอขอบคุณครับทานประธาน 
  นายชั ย  ชิ ดชอบ  (ประธานสภาผู แทนราษฎร )  : ขอบคุณครั บ  
เชิญทานรัฐมนตรีครับ  
  นายสุรพงษ สืบวงศลี (รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง) : 
กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผม นายสุรพงษ สืบวงศลี รองนายกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ขอตอบขอซักถามในคําอภิปรายไมไววางใจ 
ของทานสมาชิกผูทรงเกียรติครับ กอนอื่นก็ตองขอขอบพระคุณในไมตรีจิตของทานพิเชษฐ 
พันธุวิชาติกุล เมื่อกี้ทานไดเรียนตอทานประธานวาโดยสวนตัวแลว ผมก็เคารพนับถือทาน
มีอะไรที่ไดพบปะกัน 
  นายชัย  ชิดชอบ  (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ทานรัฐมนตรีครับ  
ขออนุญาตสักนิดเดียวครับ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติครับ ผมขออนุมัติแจกนัดการประชุม 
ซึ่งเจาหนาที่จะไดไปแจกทุกทานนะครับ เดี๋ยวจะเขาใจผิดครับ เชิญตอครับ  
  นายสุรพงษ สืบวงศลี (รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง) : 
ขอบพระคุณทานประธานครับ โดยสวนตัวผมไดพบกับทานพิเชษฐเมื่อไรก็ไดเคารพทาน 
นับถือทานในฐานะที่ทานเปนนักการเมืองอาวุโส ทานเคยไดทํางานในหนาที่สําคัญ 
ในกระทรวงการคลัง แลวยิ่งไดยินทานบอกวาเวลาตอนที่ทานทํางานที่กระทรวงการคลัง 
ก็ทุมเทมากถึงตีสามตีสี่ ตองเรียนตรง ๆ วาผมยอมแพ ไมสามารถจะทํางานไดถึงขนาด 
ตีสามตีสี่อยางนั้นไดจริง  ๆ  ก็ตองยอมรับวาในปริมาณงานที่ทําอยูทุกวันนี้  ก็ มี 
ทานรองปลัดกระทรวงบาง ทานผูบริหารของกระทรวงการคลังบาง ก็บอกผมแลวครับวา 
 



 ๓๖๔
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                   รัชนีพร ๑๖๗/๒ 
 
นาจะไดพักผอนสักหนอยหนึ่ง เพราะวา ๔ เดือนที่ผานมาหนาตาก็ดูทรุดโทรมลงไปเต็มที
ก็คงจะยอมแพในเร่ืองของเวลาที่ทานทุมเทอยางนั้น แตเมื่อไดฟงทานอภิปรายแลวผมก็
เขาใจไดวาทําไมทานตองใชเวลามากขนาดนั้น เพราะวาทานอภิปรายกระทรวงการคลัง 
แตวางานตาง ๆ ที่ทานฝากผมมานั้นมีทั้งกระทรวงพาณิชย มีทั้งกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ มีทั้งอีกหลาย ๆ กระทรวงนะครับ ก็ไมเปนไรครับ ฝากมาก็นอมรับแลวก็ 
ยินดีทํา แตก็ตองเรียนตรง ๆ วามีหลาย ๆ เร่ืองที่ที่เปนงานของกระทรวงอื่น ๆ อยูแลว  
ถาหากจะไปกาวกายงานของกระทรวงอื่น ๆ ก็นาจะทําใหถูกมองเพงเล็งไปอีกทางหนึ่งวา
กําลังแยงงานคนอื่นทําหรือเปลา เพราะวาทานไมไดพูดถึงวาอยางวันนี้เมื่อ ธ.ก.ส.  
ไดเขาไปทําหนาที่ในเรื่องของการรับจํานําขาวเปลือกก็ถูกวาแลวครับวาไปแยงงาน 
ของกระทรวงพาณิชย เพราะฉะนั้นเวลาทานพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับปญหาเรื่องของผูสงออก
ผลไม ปญหาอะไรตาง ๆ ที่ทานฝากไว หลาย ๆ เร่ืองถาเปนเรื่องกระทรวงการคลัง  
หากเปนกําหนดหนาที่งานของกระทรวงการคลังผมก็พรอมที่จะเดินหนาไปทําอยางเต็มที่ 
หลาย ๆ เร่ืองถาเปนเรื่องของกระทรวงอื่น ก็คงจะขออนุญาตวาจะฝากปญหาตาง ๆ นั้น
ไปถึงกระทรวงอื่นเพื่อใหกระทรวงเหลานั้นไดทําหนาที่ขับเคลื่อนอยางเต็มที่ ผมในฐานะ
ของกระทรวงการคลังก็จะไดเขาไปสนับสนุนในสวนที่เปนปจจัยที่กระทรวงการคลัง 
จะสามารถสนับสนุนได ทานพูดถึงเรื่องสลากกินแบงรัฐบาล ผมก็อยากจะเรียนครับวา
ประธานกรรมการสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล ก็คือทานอธิบดีกรมบัญชีกลาง  
ทานปยพันธุ นิมมานเหมินท ซึ่งทานพิเชษฐเองไดกรุณาพูดวาเปนคนดี เปนคนที่ซื่อสัตย 
แลวในอดีตที่ผานมาอาจจะมีปญหาวาไมไดรับความเปนธรรมในการเลื่อนเขาสูตําแหนง
หนาที่ที่สําคัญนะครับ ก็เรียนวาผมเองก็ไววางใจทานอธิบดีกรมบัญชีกลาง ปยพันธุ 
นิมมานเหมินท ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 - ๑๖๘/๑ 
 
 
 



 ๓๖๕
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ              สทุธาทิพ ๑๖๘/๑ 
 
ใหทําหนาที่ดูแลสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลอยางเต็มที่ เพราะผมเองก็เชื่อเชนเดียวกัน
กับทานพิเชษฐครับวาทานปยพันธุมีความตั้งใจดีเทาที่ผมไดมีโอกาสพูดคุยกับทาน  
ทานก็มีความตั้งใจที่จะผลักดันใหงานของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลไดเดินหนาตอไป
อยางโปรงใสแลวก็เกิดประโยชน เร่ืองที่ทานฝากถามวาจะมีสลากกินแบงอีก ๘ ลานฉบับ
ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยห รือไม  ผมไมทราบวา 
ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยทานไดใหสัมภาษณ
ไวอยางไรเพราะไมมีโอกาสไดอาน แตวาแนวคิดในขณะนี้ที่ผมไดใหเปนนโยบายก็คือไมมี
แนวคิดที่จะเพิ่มจํานวนสลากกินแบงรัฐบาลครับ เพราะถือวาวันนี้เร่ืองการเพิ่มสลาก 
กินแบงรัฐบาลนาจะเปนเรื่องที่สมควรจะตองใครครวญใหรอบคอบ เพราะวาไมใช 
เปนทางออกในการที่จะแกปญหาเรื่องของราคา ไมใชทางออกในการที่จะระดมทุน 
เพื่อมาใชในสาธารณกุศล แลวก็คงจะตองเปนเรื่องตองใครครวญอยางยิ่งเพื่อไมใหเปน
ปญหาที่นําไปสูการที่ทําใหเกิดความลุมหลงมัวเมาในอบายมุข ตอนที่ผมไปตรวจมอบ
นโยบายที่สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล ผมไดใหนโยบายไวชัดเจนวาสํานักงาน 
สลากกินแบงรัฐบาลทํางานอยางโปรงใส แลวก็ไมใหมีการไปโฆษณาประชาสัมพันธ
ชักชวนใหประชาชนไปซื้อสลากกินแบงรัฐบาล เพราะถือวาเรื่องนั้นเปนเรื่องที่เราควร 
จะทําในทางตรงกันขาม คือเมื่อวันนี้มีสลากกินแบงรัฐบาลอยู แตวาในทิศทางตอไปคือ 
ถาหากทําใหประชาชนไดมีโอกาสที่จะไดหลุดพนไมตองมาฝากความหวังในชีวิต 
กับสลากกินแบงรัฐบาลนาจะเปนทางออกที่ดีที่สุดครับ แตวาก็ตองยอมรับสภาพ 
ความเปนจริงวาในวันนี้นอกเหนือจากสลากกินแบงรัฐบาลแลวก็ยังมีหวยใตดิน  
ซึ่งก็ยังแพรหลายอยูในสังคมไทย ทานไดประเมินวาหวย ๒ ตัว ๓ ตัว ปหนึ่งประมาณ 
๗๔,๔๐๐ ลานบาท ตอนที่ผมไดไปตรวจเยี่ยมสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลก็ไดมี 
การประเมินวาหวยใตดิน ซึ่งวันนี้ก็แพรหลายอยูในสังคมไทยนะครับ มีมูลคาปหนึ่ง ๆ 
ประมาณ ๙๐,๐๐๐ ลานบาท ๙๐,๐๐๐ ลานบาท อยูในหวยใตดินอยูในมือของคน
จํานวนกลุมไมใหญนัก แลวก็มีเงินจํานวนมากมายมหาศาล อยางนี้นาเปนหวงนะครับ 
เราไมรูวาคนกลุมเหลานั้นมีอิทธิพลมีผลตอเร่ืองราวตาง ๆ หลายเรื่องที่นาเปนหวงเปนใย 
 



 ๓๖๖
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ในสังคมไทยหรือไม เพราะฉะนั้นการที่เราปลอยใหหวยใตดินยังคงอยูในสังคมไทย 
โดยที่ไมมีทางเลือกใหกับประชาชนที่ เขามีความตองการวาอยากจะตั้งความหวัง 
เดือนหนึ่ง  ๒  ครั้ ง  แลวก็นําขึ้นมาอยูบนดินเปนหวย  ๒  ตัว  ๓  ตัว  แลวก็ทําให มี 
ความโปรงใสสามารถที่จะตรวจสอบได ตรงนั้นนาจะเปนทางเลือกในระยะเปลี่ยนผาน
กอนที่เราจะสามารถกาวไปสูสังคมที่ทุก ๆ คนไดหลุดพนจากอบายมุข ทานพูดถึง 
เร่ืองหวยออนไลน ผมเรียนอยางนี้ครับวานโยบายที่ผมมอบใหกับหวยออนไลนก็คือ 
เพื่อใชในการที่จะลงทะเบียนของหวย ๒ ตัว ๓ ตัวเทานั้น หวยออนไลนไมมีนโยบาย 
ที่จะไปขายทดแทนสลากกินแบงรัฐบาลในปจจุบัน ถาหากเราดูหวย ๒ ตัว ๓ ตัวในอดีต
เมื่อมีการไดเขียนหมายเลขที่ตองการจะแทงก็จะตองนํามาที่ที่ทําการไปรษณีย ที่ทําการ
ไปรษณียก็จะเปนผูที่ไดลงบันทึกของหมายเลขเหลานั้นในชวงตอไปแทนที่จะไปที่ 
ที่ทําการไปรษณียก็เปนเพียงแคไปที่ตูของหวยออนไลน ซึ่งขณะนี้ก็มีการติดตั้งไวแลว
จํานวนหนึ่ง ผมเองไดใหเปนนโยบายวาจํานวนที่ติดตั้งในขณะนี้นาจะเพียงพอแลว 
ยังไม มีความจําเปนจะตองขยายในขณะนี้  เ ร่ืองอื่น  ๆ  ที่ทานไดก รุณาถามนั้น 
ผมขอเรียนวาบางครั้งก็ฟงทานในเรื่องหนึ่ง แลวพอมาฟงทานอีกเรื่องหนึ่ง ทั้ง ๒ เร่ืองนี้ 
ไป ๆ มา ๆ มันตรงขามกันครับ แตทานบอกวาควรจะชวยคนจน คงจะมีเบี้ยยังชีพใหกับ
คนชรา แตทานก็บอกวาทานไมเห็นดวยกับคูปองคนจนเปนประชานิยมผมก็เลยสับสนวา
ตกลงแลวเราควรจะชวยคนจนในรูปแบบไหนดี เบี้ยยังชีพก็คือเงินที่ใหกับคนชราที่จําเปน
อยางยิ่งที่จะตองไดรับเงินในการที่จะดํารงชีวิตตอไปได คนจนถาจะไดคูปองก็เพื่อให 
เขาสามารถที่จะยังชีพในภาวะที่ยากจนที่สุด สภาพที่สถานการณทางเศรษฐกิจลําบากที่สุด  
 

 - ๑๖๙/๑ 
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เพราะฉะนั้นเรื่องนี้จริง ๆ แลวก็เปนเรื่องทํานองเดียวกัน แตเวลาฟงทาน ๒ ครั้ง 
ก็แตกตางกัน ผมเองมีความเห็นดวยกับทานอยูอยางหนึ่งวาเราไมควรที่จะใหในลักษณะ 
ที่เปนการชวยเหลือกันไปตลอดชีวิต คําภาษิตโบราณที่บอกวา สอนใหเขาจับปลาดีกวา
ใหปลากับเขา เปนเรื่องที่ผมถือวาเปนสัจธรรม เพราะฉะนั้นการที่จะทําใหคนจนสามารถ
ที่จะมีโอกาสในการสรางรายได เขาถึงแหลงเงินทุน เขาถึงความรูในการที่จะสรางรายได
ตอไปในอนาคตจึงเปนเรื่องที่สําคัญมาก เพราะฉะนั้นผมเห็นดวยเปนอยางยิ่งวา  
ถาจะตองมีโครงการลงทุนอะไรก็ตาม เปนโครงการลงทุนขนาดใหญก็ไมใชเพียงแค 
เ ร่ืองของโครงสรางพื้นฐานเทานั้น  ผมไมแนใจวาได เ รียนไปแลวหรือยังนะครับ  
แตก็อยากจะเรียนซ้ําอีกครั้งหนึ่งวา โครงการลงทุนขนาดใหญที่เราไดตั้งใจทํากันนั้น
นอกเหนือเกี่ยวกับเร่ืองระบบขนสงมวลชน ระบบรางแลว ระบบชลประทาน ระบบบริหาร
จัดการน้ําที่จะสามารถทําใหมีน้ําไปถึงไรนาตาง ๆ อยางทั่วถึงตลอดปเปนเรื่องที่จะ
สามารถชวยใหเกษตรกรมีรายไดที่เพิ่มมากขึ้น โครงการลงทุนขนาดใหญทางดาน
การศึกษาที่พยายามที่จะทําใหพื้นฐานทางการศึกษาของคนไทย นักเรียน ไมวาจะ 
อยูในเมืองหรืออยูในชนบทอยูในลักษณะที่มีโอกาสเขาถึงการสอนอยางเทาเทียมกัน 
นาจะเปนโอกาสสําคัญสําหรับคนจนตอไปในอนาคต  โครงการหนึ่งอําเภอหนึ่ง
ทุนการศึกษาซึ่งอาจจะชะลอไปอยูชวงหนึ่งก็จะตองมีการนํากลับมาเพื่อที่จะสงเสริมให
ลูกหลานคนจน ลูกหลานในชนบท ซึ่งทั้งชีวิตอาจจะไมเคยคิดวาจะมีโอกาสไดเรียนรู 
ไดเรียนตอในมหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ หรือในตางประเทศ ก็จะเปนโอกาสที่สําคัญ 
ของลูกหลานคนจน  
   ทานพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับถนนลาดยาง ก็อาจจะขออนุญาตขามไปกาวกาย
ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมทานก็มี
โครงการที่จะทําเปนถนนลาดยาง เพื่อที่จะสามารถทําใหถนนเสนทางตาง ๆ ที่เขาไป 
ถึงหมูบาน  ที่วันนี้ยังไมมีการลาดยางนั้นก็จะมีการลาดยางกันใหหมด  เราใชวา 
เปนโครงการถนนไรฝุนซึ่งก็ถือวาเปนโครงการที่จะทําใหมีเสนทางไปถึงหมูบาน  
ประชาชนสามารถจะสัญจรไปมา ผลิตผลทางการเกษตรก็สามารถที่จะออกจากหมูบาน 
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เพื่อที่จะทําใหเขาสามารถที่จะสรางรายไดไดงายขึ้นครับ เร่ืองโครงการตาง ๆ ที่ทาน 
ถามวามีการทําอะไรใหคนจนแลวบาง ผมก็อยากจะเรียนวากองทุนหมูบานที่เปน
โครงการที่เร่ิมตนมาตั้งแตเมื่อ ๗ ปที่แลว ผมเองก็ไดขอใหผูที่ไดทํางานบริหารเรื่อง 
กองทุนหมูบานไดสรุปเปนบทเรียน สรุปเปนองคความรูเพื่อที่จะทําใหมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู แลวก็ทําใหมีการยกระดับกองทุนหมูบานใหมีคุณภาพเทาเทียมกัน แตก็อยากจะ
เรียนวากองทุนหมูบานจํานวนไมนอย อยางที่เราเรียกกันวา ๓ เอ (A) ซึ่งไดรับการจัดระดับวา
เปนกองทุนหมูบานที่มีคุณภาพ นอกเหนือจากเงินกอนแรกที่รัฐบาลไดจัดสรรไปใหแลว 
วันนี้หลายกองทุนหมูบานมีเงินหมุนเวียนที่ทําใหเกิดการเขาถึงแหลงทุนสําหรับชาวบาน
ในพื้นที่ บางกองทุนมีถึง ๓๐ กวาลานบาท ผมไดรับขอมูลวาบางกองทุนมีมากกวานั้น
ดวยซ้ําไป ตรงนั้นก็เปนเรื่องที่จะเห็นวามีความเติบโตของกองทุนหมูบานซึ่งอาจจะมี
รากฐานจากกองทุนสัจจะสะสมทรัพย ซึ่งชาวบานไดเร่ิมตนกันไวเอง เมื่อมีการตอยอด 
จากเงินทุนที่รัฐบาลไดลงไปใหก็สามารถทําใหเขาไดเพิ่มศักยภาพไดมากขึ้น  
   โครงการที่ เ รียกวาเอสเอ็มแอลที่ไดมีการพูดถึงกันบางแลวนั้น ผมก็
อยากจะเรียนวามีตัวอยางที่ชัดเจนวาสามารถที่จะนําไปสูการสรางรายไดใหกับ 
ชาวบานได ตัวอยางที่เมื่อเร็ว ๆ นี้ตอนแรกผมตัดสินใจวาจะเดินทางไปเพื่อเยี่ยมชม
ความสําเร็จของโครงการนี้ที่ศรีราชาในวันศุกรที่จะถึงนี้ แตวาเนื่องจากติดการอภิปราย
งบประมาณก็คงตองเลื่อนออกไปกอน ผมอยากจะเลาใหฟงสักเล็กนอยนะครับวา 
โครงการเอสเอ็มแอลที่ศรีราชา ที่จังหวัดชลบุรี เปนโครงการที่ชาวบานไดลองคิดดูวา 
เมื่อกอนนี้ที่ศรีราชาในอดีต ชาวบานเลาใหฟงนะครับวาถาเดินไปตามหาดทราย 
ก็ตองเหยียบปูเขาไมตัวใดก็ตัวหนึ่งเพราะวาปูจะเต็มอยูหาดทราย เดินไปเดินมา 
ตามหาดทรายเต็มไปหมด เมื่อประชากรมากขึ้นมีการบริโภคปูก็มีการจับปู เมื่อจับปู 
จับไปจับมา ปูที่จับนี้นอกจากจะเปนปูที่มีเนื้อแลวก็ยังมีไขดวย เพราะฉะนั้นก็ทําให 
เมื่อจับไปประชากรปูก็ลดนอยลงไปเรื่อย ๆ ตองจับออกไปไกลฝงมากขึ้น -------------------- 
 

 - ๑๗๐/๑ 
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แลวน้ําหนักของปู ขนาดของปูที่ถูกจับในระยะหลังก็จะตัวเล็กลงเรื่อย ๆ ชาวบาน 
ก็เกิดความรูสึกวาถาหากวาปลอยอยางนี้ไปเร่ือย ๆ สถานการณของปูที่ศรีราชานาจะมี
ปญหาในอนาคต ก็เลยมีแนวคิดวานาจะตองจับปูมาเลี้ยง เอามาเปนตะกราใสแลวก็เลี้ยง 
ตะกรานี้ทําเปนกะชังซอนกันเปนทอด ๆ เขาเรียกกันวาคอนโดปูไข เลี้ยงจนกระทั่งปูตัวโต
แลวก็จับมาบริโภค แตปลอยไขลงไปในทะเล ตอนที่คิดโครงการอยางนี้จะระดมทุน 
สัก ๒ แสนบาท ก็หาเงินไมได แตเมื่อมีเงินโครงการเอสเอ็มแอลขึ้นมาครั้งแรก นําเงินนี้ 
ไปลงทุน  ปรากฏวาหลังจากลงทุนไปในปแรกมีผลตอบแทนกลับมาที่ชาวบาน 
แจงใหทราบวาในปแรกตกประมาณไมกี่ลานบาท  แตปลาสุดก็คือ ๑๐ ลานบาท  
สิ่งที่ตามก็คือวาตอนนี้ชายฝงที่ศรีราชามีกะชังที่ทําเปนคอนโดปูไขตามแนวชายฝง 
จํานวนมาก  มีภัตตาคารที่ขายปูเพื่อบริโภคเกิดขึ้นในรัศมี ๒ กิโลเมตร ประมาณ  
๕๐๐ แหง อันนี้ก็เปนตัวอยางที่ชี้ใหเห็นวาชาวบานมีภูมิปญญา มีความรูอาจจะ 
ตองการที่จะทําอะไรสักอยางหนึ่ง แตวาไมมีโอกาสที่จะมีเงินทุน เพราะฉะนั้นถามีเงินทุน
ที่เหมาะสมสามารถมีโครงการที่เหมาะสม ก็สามารถจะนําไปสูการสรางรายไดได  
อันนี้ก็เปนสิ่งหนึ่งที่โครงการเอสเอ็มแอล ก็ไดมีการสงเงินลงไปอยางที่ผมเรียนไปเบื้องตน
แลววาประมาณเกือบ  ๕ ,๐๐๐  ลานบาท  ในชวงนี้ แลวก็คงจะสงอีกประมาณ  
๕,๐๐๐ ลานบาทในเดือนหนาครับ      
   ทานพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับม็อบที่กระทรวงการคลัง ผมก็เห็นดวยอยางยิ่งวา 
มีม็อบมาก นอกจากม็อบของรัฐวิสาหกิจซึ่งก็อยูที่กระทรวงการคลังกันมาหลายเดือนแลว 
ก็ยังมีม็อบของเกษตรกรที่ราษีไศล ม็อบเกษตรกรกองทุนตาง ๆ ผมมองอีกมุมหนึ่งครับวา
เปนความเปลี่ยนแปลงที่แสดงใหเห็นวาสิทธิของประชาชนมีเพิ่มพูนมากขึ้น ประชาชน
ไมไดคิดอีกตอไปแลววาสถานที่ราชการหามเขา สถานที่ราชการเปนสิ่งที่แปลกแยก 
จากตัวเขาเอง ราชการเปนสถานที่ที่สามารถจะทําใหประชาชนมีสวนรวมในการที่จะ
สะทอนความทุกขยากของเขา เพราะฉะนั้นถามีความทุกขยากกระทรวงการคลัง 
ก็นาจะตองพรอมที่จะรับฟงความทุกขยากเหลานั้น แตวาก็คงตองไมจบแคนั้น จะตอง
พรอมที่จะสามารถปดเปาได ผมก็เรียนวาปญหาของม็อบราศีไศลซึ่งไดมีโอกาสมาพบ 
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กับผมเมื่อชวงประมาณสักเดือนที่แลว ก็ไดมีขอสรุปที่ชัดเจนแลวก็เตรียมนําเขาสู 
การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในชวงสัปดาหหนาหรือสัปดาหถัดไปนะครับ  
  เร่ืองการโยกยายตําแหนงตาง ๆ ผมก็กราบเรียนวาในชวง ๔-๕ เดือน 
ที่ผานมาก็ยังไมมีการโยกยายตําแหนงใด ๆ ยกเวนตําแหนง ๓ ตําแหนง ซึ่งมีปญหาจาก
คําพิพากษาของศาลปกครองที่ทานผูดํารงตําแหนงทั้ง ๓ ตําแหนงนั้นก็จะตองกลับไปสู
สถานภาพเดิมกอนที่จะมีการแตงตั้งในตําแหนงที่มีปญหา เพราะฉะนั้นก็มีเพียงแคแตงตัง้
อธิบดีกรมสรรพสามิตทดแทนตําแหนงที่วางเวน แลวผมก็คงกราบเรียนวาผมก็พยายาม 
ที่อยากจะใหทานผูที่เปนลูกหมอของกรมสรรพสามิตเชื่อวามีความรูความสามารถขึ้นมา 
ทําหนาที่นี้ครับ ตําแหนงอื่น ๆ ก็คงจะตองมีโอกาสที่จะไดพิจารณากันตอไป ก็อยาก 
จะเรียนยืนยันกับทานพิ เชษฐวาเปนความตั้ งใจที่ เราอยากจะไดคนที่ เปนคนดี 
มีความสามารถแลวก็ยึดหลักของธรรมาภิบาล พยายามใหทุก ๆ คนขึ้นมาแลวมีกําลังใจ
ในการทํางาน คนที่เปนผูนําองคกรยิ่งถาหากสามารถที่ทําใหเกิดแรงจูงใจในการเขาสู
ตําแหนงวาเราพิจารณาจากหลักความรูความสามารถ  ความเหมาะสมมากกวา 
หลักอยางอื่น ตรงนั้นนาจะเปนหลักที่สําคัญครับที่ทําใหงานประสบความสําเร็จ  
แนนอนวาเราก็อยากจะไดผูใตบังคับบัญชาที่มีความรูสึกวาทําดีไดดี ทํางานหนัก 
ก็จะได รับความดีความชอบเปนผลตอบแทน  อันนี้ทําใหผูบังคับบัญชาเองก็จะมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น มีคนที่จะเขามาชวยทํางานไดมากขึ้นนะครับ  
   ในเรื่องอื่น ๆ เ ร่ืองขาวยากหมากแพง  ก็คงตองเรียนวาอยางที่ เ รียน 
ในเบื้องตนนะครับ จริง ๆ ปญหาขาวยากหมากแพงก็ไมใชเปนปญหาของประเทศไทย
เพียงประเทศเดียว ปญหาที่เกิดขึ้นกับทุกประเทศเปนปญหาของโลกแลวทุกประเทศ
ขณะนี้ก็เผชิญกับปญหานี้มากบาง นอยบาง ผมเชื่อวาวันนี้เรายังโชคดีที่วาพืชผล
การเกษตรของเรายังมีราคาที่ดี  เพราะฉะนั้นถาหากทานพิเชษฐไดมีโอกาสไป 
ในตางจั งหวัดก็คงจะได เห็นว าชาวนาที่ มี โอกาสที่ จะไดขายข าวในราคาที่ ดี 
ก็ไมประสบปญหามากนักจากภาวะขาวยากหมากแพงในปจจุบัน แตคนที่มีปญหามาก 
ก็คือคนจนในเมือง ซึ่งเปนกลุมคนที่เราหวงใยมากที่สุดครับ ก็คงตองเรียนวาเปนเรื่องที่
กระทรวงการคลังคงตองเรงดําเนินการตอไป                                                    - ๑๗๑/๑ 



 ๓๗๑
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                              กมลมาศ ๑๗๑/๑ 
 
   เร่ืองกองทุนฟนฟูเพื่อเกษตรกร ก็คงเปนเรื่องที่คงจะรวมกับกระทรวงเกษตร
และสหกรณ คงไมไดปดความรับผิดชอบไปเลย แตวาก็จะรวมกับกระทรวงเกษตร 
และสหกรณแลวก็ทานรองนายกรัฐมนตรี ทาน พลตรี สนั่น ขจรประศาสน ซึ่งทาน
รับผิดชอบโดยตรง ก็จะพยายามแกไขปญหา ซึ่งเมื่อวานนี้ในที่ประชุมรัฐมนตรีเอง 
ก็ไดมอบใหกระทรวงการคลังไปประสานกับทางสมาคมธนาคารไทยเพื่อชวยเหลือ 
ดูแลเรื่องเกี่ยวกับปญหาหนี้สินของเกษตรกรครับ  
   เร่ืองอื่น ๆ ที่ทานสรรเสริญไดพูดมา ก็คงอาจจะตองมีโอกาสไดคุยกัน 
ในรายละเอียด แตถาทานบอกวาเรื่องสงออกมีมูลคาประมาณสัก ๑๐ เปอรเซ็นต 
ของจีดีพี ตรงนี้ก็คงเปนความรูใหมนะครับ เพราะถาอยางนั้นปญหาเรื่องการสงออก 
ถาบอกวามีปญหาในประเทศที่เปนคูคาแลวเขาประสบปญหาเศรษฐกิจตกต่ํา ถาหาก
สงออกเพียงแค ๑๐ เปอรเซ็นต ก็ไมนาจะมีปญหามากนัก ก็คงจะเปนเรื่องที่ผมอาจจะ
เขาใจทานผิด เพราะวาทานอาจจะพูดกระชับสั้นแลวก็อาจจะไมมีโอกาสไดเรียนรู  
แตก็คงจะมีโอกาสไดพูดคุยกันตอไป เร่ือง ปตท. ผมคิดวาอยางไรก็ตามวันนี้การบอกให 
ปตท. ไปอุดหนุนราคาน้ํามันนาจะเปนแนวคิดที่ผิดพลาดโดยสิ้นเชิง ผมเชื่อวาวันนี้ 
การอุดหนุนพลังงานเปนแนวคิดที่ไมไดรับการยอมรับอีกแลว ไมวาจะในประเทศนี้ 
หรือในประเทศไหนก็ตาม เพราะวาแนวคิดเรื่องการอุดหนุนพลังงานจะนําไปสูการที่ 
ไมทําใหเกิดการเปลี่ยนพฤติกรรม ถาหากเรายังบอกวาพยายามทําใหน้ํามันราคาต่ํา  
ไมสูง แลวคนก็ยังใชน้ํามันกันอยางฟุมเฟอย ตรงนั้นนาจะเปนทางออกที่ไมเหมาะสมครับ 
ผมคิดวาถาหากจะแทรกแซงก็คงจะตองแทรกแซงเฉพาะกลุมที่จะมีผลกระทบตอ 
ราคาสินคา อยางเชนกลุมขนสงหรือกลุมอะไรตาง ๆ อันนั้นก็คงเปนเรื่องที่คงจะตอง
พิจารณากันใหรอบคอบอยางชัดเจนเรื่องอื่น ๆ ที่มีการกลาวถึงไวกอนหนานี้ อยางเชน
เร่ืองของธนาคารเอสเอ็มอี เร่ืองอะไรตาง ๆ นั้น ผมมีขอมูลอยูในนี้ แตเกรงวาจะรบกวน
เวลาของทางกระทรวงพาณิชย ก็ไมทราบถาหากทานคิดวาเอสเอ็มอี แบงกอยากจะใหได
ขอมูลผมก็มีขอมูลพรอมจะชี้แจงนะครับ ถาหากทานจะซักถามก็ยินดีครับ  
 
 



 ๓๗๒
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                             กมลมาศ  ๑๗๑/๒ 
 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :   
ขอเปนวาระของทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย มีไหมครับ  
   นายสรรเสริญ สมะลาภา (กรุงเทพมหานคร) : ทานประธานครับ   
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
เชิญครับ มีอะไรครับ 
   นายพิเชษฐ  พันธุวิชาติกุล (กระบี่) : ทานประธาน ผมขออนุญาตนิดหนึ่ง
ทานประธานครับ ผม พิเชษฐ  
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
เชิญครับทานพิเชษฐ 
   นายสรรเสริญ สมะลาภา (กรุงเทพมหานคร) : ทานประธานครับ ผม สรรเสริญ 
สมะลาภา 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานพิเชษฐครับ เชิญครับ 
     นายพิเชษฐ  พันธุวิชาติกุล (กระบี่) : ทานประธานครับ ผม พิเชษฐ ครับ 
ผมขอบพระคุณทานรัฐมนตรีวาการนะครับ แตทําความเขาใจเพื่อประโยชนสวนรวม 
นิดเดียว ๑. เร่ืองปุย เร่ืองอุปกรณการเกษตร เร่ืองอะไรตาง ๆ ไมใชหนวยงานของ
กระทรวงการคลังและทานทําอยางอื่นไมได ทานชวยก็ไดโดยนโยบายภาษี และทานนั่ง
เปนประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณ ทานเปนผูจัดงบประมาณ
รายจาย ๒. เร่ืองเอฟทีเอ จริงอยูเปนเรื่องของกระทรวงพาณิชย แตที่ผมพูดหมายถึงวา
มาตรการทางศุลกากร สินคาที่ลักลอบเขามาโดยไมถูกตอง และสินคาพมาสวมสินคาจีน
อะไรตาง ๆ เปนตน สิ่งเหลานี้ทานจะกรุณาดูแลดวย ผมพูดเรื่องเบี้ยยังชีพคนชรา  
ไมไดสวนทางกับเ ร่ืองคนจนนะครับ แตทานตองทําทั้งคนที่จนดวย  แกดวยกอน  
มีคนประมาณ ๑ ลานคน กรมประชาสงเคราะหเดิมปจจุบันนี้เปนกระทรวงพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย หรืออะไรตาง ๆ เขาเคยขึ้นทะเบียนไว หนวยราชการ 
ขึ้นทะเบียนตรงไปตรงมา ผมเคยใหไปเจาะลึกรายชื่อเหลานี้ แตถาทานไปให อบต. 
 



 ๓๗๓
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                              กมลมาศ ๑๗๑/๓ 
 
ใหทองถิ่น แนนอนครับ เขาจะไปใหกับพอแม คนชราที่เปนฐานเสียงเพื่อหาเสียง คนไหน
ลูกเยอะ ๆ หลานเยอะ ๆ พรรคพวกเยอะ ๆ จะได แตคนจนที่โดดเดี่ยวหรือยากจนตาง ๆ 
เหลานี้ยังไมได เ ร่ืองหวยใตดิน ทานประธานครับ บางอยางมันผิดกฎหมายดวย  
มันชั่วดวย  มันเปนอบายมุขดวย  ถามันอยู ใตดินมันผิดกฎหมาย  และมันเลวชั่ว 
ตองกําจัดมันใหหมด ทุมเทเทาไร กําจัด ไมใชจะไปทํามันใหมันถูกกฎหมาย ใหสิ่งชั่ว 
และสิ่งอบายมุขถูกตองตามกฎหมาย  นั่นไมใช เปนการแกไขปญหาที่ มีคุณธรรม
ขอบพระคุณทานประธานครับ 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ขอไปที่กระทรวงพาณิชยเลยนะครับ เชิญครับ  
   นายสรรเสริญ สมะลาภา (กรุงเทพมหานคร) : ทานประธานครับ ผม 
สรรเสริญ สมะลาภา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปตย  
ดวยความเคารพตอทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังนะครับ ก็จะมีเร่ืองที่เขาใจผิด 
หรือวาผมอาจจะอธิบายผิดพลาด หรือทานอาจจะเขาใจผิดพลาดกันบางนะครับ  
 

 - ๑๗๒/๑ 
 

 
    
 
 
 
 



 ๓๗๔
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ       พรรษวรรณ ๑๗๒/๑ 
 
  เร่ืองแรก ในเรื่องของการสงออก ที่ทานพูดวาผมบอกวาการสงออกเปน 
๑๐ เปอรเซ็นตของจีดีพี ผมไมไดพูดอยางนั้นผมบอกวาสวนที่เปน ๑๐ กวาเปอรเซ็นต 
ของจีดีพี  ของดุลบัญชี เดินสะพัด  และดุลบัญชี เดินสะพัดมันรวมถึงการสงออก 
ลบการนําเขาแลวก็มาบวกเพิ่มในเรื่องของรายไดเขาแลวก็ลบรายไดออก สวนนี้ตางหาก 
ที่เปน ๑๐ กวาเปอรเซ็นตของจีดีพี การสงออกเปนแคองคประกอบหนึ่งในดุลบัญชี
เดินสะพัดเทานั้น  
   เร่ืองที่สอง ในเรื่องของ ปตท. ผมไมไดพูดวาจะให ปตท. ไปอุดหนุนราคา
น้ํามัน ผมพูดในกรณีที่วา ปตท. กําไรปละเปนแสนลานบาท เพราะฉะนั้นนาจะหาทาง 
คืนกําไรใหกับประชาชน แลวก็ไมไดหมายความวาในรูปแบบของน้ํามันนะครับ ในรูปแบบ
ของพลังงานที่ประชาชนเดือดรอนโดยทั่วไปเปนหนาที่วาทานตองคิดวาคนจนที่ไหน
เดือดรอนใชพลังงานอะไร แลวนํากําไรของ ปตท. นั้นไปคืนใหกับประชาชนในรูปของ 
การลดราคาพลังงาน  
   อีกสวนหนึ่งซึ่งผมจะขออนุญาตทวงคือคําถามที่ผมถามไป ในเร่ืองของ
งบประมาณของคูปองคนจน  อันนี้ก็ เปนนโยบายรัฐบาลที่ เพิ่งออกมาใหมลาสุด  
ผมก็ไปดูในเอกสารงบประมาณปรากฏวาไมพบวางบประมาณจํานวนนี้ตั้งอยูที่ไหน  
ก็อยากจะเรียนถามทานรัฐมนตรีวาตั้งอยูที่ไหนแลวมีงบประมาณเทาไร ผมคิดวาเรื่องนี้
สําคัญครับ เพราะเปนการวัดความจริงใจวารัฐบาลตั้งใจจะชวยเหลือคนจนหรือไม 
ขอบคุณครับ  
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
เชิญทานรองนายกรัฐมนตรีครับ  
  นายสุรพงษ  สืบวงศลี (รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง) :  
เร่ืองปริมาณของเงินนี่นะครับ ก็เรียนทานวาวันนี้เราพยายามที่จะคํานวณหาเรื่องเกี่ยวกับ
ผูที่สมควรไดรับ แลวก็ปริมาณของเงินที่จะไดรับตอเดือน แลวก็ปริมาณของจํานวนเงิน 
ที่เราจะใหในตอป อยางที่เรียนวาเราคงจะอยูระหวาง ๖-๑๒ เดือน ทําไมถึง ๖–๑๒ เดือน 
ก็เพราะเราเชื่อวาในระยะยาวสิ่งที่ควรจะทํามากกวา ก็คือไมใชเปนเพียงแคใหคูปองกัน 
 



 ๓๗๕
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ       พรรษวรรณ ๑๗๒/๒ 
 
ไปเรื่อย ๆ จะทําอยางไรที่ใหเขาสามารถที่จะสรางรายไดตอไปในอนาคต ก็คงจะเรียน 
ไดวาเนื่องจากเรายังไมสามารถจะหาขอสรุปไดวาคุณจะใชเม็ดเงินเทาไรแน เงินตรงนี้ 
จะอยูในสวนของงบกลาง ซึ่งถาทานไดไปดูในสวนของงบกลางก็จะเห็นวางบกลาง 
ในสวนนี้มีปริมาณมากพอสมควร แตวาอยางที่เรียนครับวาเราคงจะตองจัดลําดับ
ความสําคัญวากลุมใดที่มีความสําคัญเรงดวน แลวก็ชวยในสวนที่เราจะสามารถจัดสรร
งบประมาณได ขอบคุณครับ  
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ขอเปนวาระกระทรวงพาณิชยเลยนะครับ เชิญครับ ทานใดจะอภิปรายครับ ทานอาคม 
เชิญครับ  
  นายอาคม  เองฉวน  (กระบี่)  :  ทานประธานสภาที่เคารพ กระผม อาคม  
เองฉวน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดกระบี่ ไดรับมอบหมายจากพรรคประชาธิปตย
ใหอภิปรายไมไววางใจรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ  
ในการอภิปรายครั้ งนี้ มีผูอภิปราย  ๕  คนดวยกันคือ  ผม  คุณวิทยา  แกวภราดัย  
คุณอรรถวิชช สุวรรณภักดี สําหรับคืนนี้นะครับ เพื่อประหยัดเวลาแลวเพื่อรักษาสุขภาพ
ของผูแทนราษฎรจะไดไมเสียชีวิตในการทําหนาที่ ก็เลยจะเวนไวสําหรับพรุงนี้ ๒ ทาน คือ
ดอกเตอรไตรรงค สุวรรณคีรี และคุณวิทยา แกวภราดัย ก็ไมเสร็จ จะเอาใหเสร็จกัน 
ไดอยางไร ก็ตกลงกันแลว ทานประธานครับ ผมขออนุญาตเริ่มเลยนะครับ คือวันนี้ 
เราทําหนาที่อภิปรายไมไววางใจรัฐบาลและนาจะเปนรัฐบาลแรก ๆ ที่ทําหนาที่แค  
๔ เดือน ฝายคานก็มาเปดอภิปรายไมไววางใจแลว หลายคนก็บอกวามันจะไววางใจ 
ไดอยางไรก็ ๔ เดือน ---------------------------------------------------------------------------------- 
 

 - ๑๗๓/๑ 
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ที่จริง ๆ ๔ เดือนนะครับ ถาทานประธานฟงผมใหจบ จะเห็นวา ๔ เดือนนี้มันเสียหาย 
เปนหมื่นลานบาทสําหรับเกษตรกร และถาสมมุติวาปลอยใหดําเนินการตอไปอีก 
จนครบ ๔ ป จะเสียหายหลายหมื่นลานบาท เฉพาะเรื่องเดียวที่ผมจะพูดคือเร่ืองปุย  
ทานประธานสภาก็คงจะทราบนะครับวาญัตตินี้ เปนญัตติที่ไมใชวาดวยเรื่องของ 
การทุจริต เพราะถาทุจริตรัฐธรรมนูญกําหนดใหตองไปยื่นถอดถอน อันนี้ไมใชครับ  
เปนที่รูกันดี และประชาชนที่ฟงขาวสารอยูทางบานก็ทราบดีวา อันนี้เปนการชี้ใหเห็นวา
รัฐมนตรีบริหารบกพรอง แตวานายกรัฐมนตรีเปนคนแรกที่ เขาไมไววางใจไปแลว 
ก็จบไปแลว แลวก็ยังมีรัฐมนตรีอีก ๗ คน ซึ่งอยูในระหวางการดําเนินการที่ฝายคานเห็นวา
ควรจะไดมีการไมไววางใจ การไมไววางใจในทางการเมืองหรือในทางนิติบัญญัติ 
เขาเรียกวา เปนการทําหนาที่ของฝายตรวจสอบที่รายแรงที่สุด ถาถึงขั้นเปนคดีอาญา 
เขาเรียกวา ตองโทษประหาร เพราะวาไมไววางใจใหบริหารประเทศ ไมมีการแนะนํา  
ไมมีการชม ถาจะทําความดีก็เก็บไวที่บาน เก็บไวที่กระทรวง วันนี้วาแตเ ร่ืองไมดี  
และเมื่อวาเรื่องไมดีครบผูฟงที่อยูในสภาก็มาลงคะแนนไววางใจหรือไมไววางใจ 
ซึ่งเปนไปตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ ที่ตองพูดอยางนี้ก็เพราะวารัฐมนตรีม่ิงขวัญ
ทานอาจจะเปนรัฐมนตรีครั้งแรกที่ถูกไมไววางใจก็นาเห็นใจนะครับ รูจักกันทานก็
พยายามจะถามวาแรงหรือไมแรง  หนักหรือไมหนัก  แตวาถาถามคนอื่นผมไม รู  
แตถาถามผม แรงครับ ผมจะกราบเรียนอยางนี้นะครับวา ทานไดบริหารบกพรอง
ผิดพลาด ลมเหลว ไรประสิทธิภาพจนประชาชนเกิดความเดือดรอนอยางรุนแรง  
นี่คือสิ่งที่ผมกลาวหา สิ่งที่ผมกลาวหาคือเปนขอกลาวหาที่ในทางการเมืองที่ผมบอกแลววา
รายแรง สวนทานจะมีเหตุผลมาหักลางตอบภายหลังนั่นก็เปนสิทธิของรัฐมนตรีอยูแลว 
ทานประธานครับ นี่คือตัวญัตติ ผมจะเริ่มตนดวยเนื่องจากวาเราไดแบงหนาที่กันทํา  
มีหลายเรื่องนะครับ  มีเ ร่ืองขาว  เ ร่ืองอื่น  เ ร่ืองเยอะแยะครับ  กระทรวงพาณิชย  
เพราะกระทรวงพาณิชยเปนกระทรวงที่ตองไปทําหนาที่ในการคาขาย เขาเรียกวา 
กระทรวงเกรดเอ เวลาเขาจัดรัฐมนตรีเขาถือวาอยูในกระทรวงเกรดเอ เพราะฉะนั้น 
คนที่ไปนั่งกระทรวงพาณิชย ทานมิ่งขวัญทานยิ้มไวกอน มีคนที่เคยนั่งกระทรวงพาณิชย 
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แลวไดเปนนายกรัฐมนตรีมาแลว เพราะฉะนั้นถาทานไมเสียชีวิตเสียกอนก็อาจจะไดเปน 
เพราะฉะนั้นเปนกระทรวงที่สําคัญของประเทศ  มีหนาที่สงเสริมการคาการขาย 
ทั้งภายนอกและในประเทศ  และนอกจากสงเสริมการขายแลวยิ่งเราเปนประเทศ
เกษตรกรรมดวย อุตสาหกรรมดวย ในประเทศก็ตองสงเสริมใหมีการคาการขาย 
เพราะฉะนั้นมันจะตองเปนกระทรวงที่สําคัญ และที่สําคัญที่สุดก็คือมีกฎหมายควบคุม
ไมใหมีการคาขาย แมวาเราจะใชกลไกตลาดการคาเสรี แตเราตองควบคุมไมใหสินคา 
บางชนิดเปนการคากําไรเกินควร อันนี้เปนหนาที่ แลวปจจุบันนี้ยังมีกฎหมายลิขสิทธิ์ 
เขาไปอีก เพราะฉะนั้นจึงเปนกระทรวงที่สําคัญจริง ๆ ผมอยากจะกราบเรียนกับ 
ทานประธานวา ผมพยายามจะตรวจสอบกอน เพราะวาทานรัฐมนตรีม่ิงขวัญ แสงสุวรรณ 
ตอนที่ทานเขามาเปนรัฐมนตรีทุกคนก็คาดหวังวาทานจะทําหนาที่ไดดี เพราะวาทานเปน
ทีมเศรษฐกิจของพรรคพลังประชาชน เปนหัวหนาทีม ตอนหาเสียงก็ออกไปดีเบท (Debate) 
ในทีวี พอทานไดเปนรัฐบาลเขาก็ใหทานไปอยูกระทรวงนี้ แลวไดเปนรองนายกรัฐมนตรีดวย 
แตทานประธานครับ ทานบริหารอยางไรของทานไมรู ๔ เดือน มันวุนวายไปหมด  
เราดูไดจากขาวสารของสื่อมวลชนทุกแขนง ผมยกมาเฉพาะหนังสือพิมพหัวเขียว 
หนังสือพิมพหัวเขียวคือไทยรัฐนั่นเอง เราตองใหเครดิตเขา มีคอลัมนิสต (Columnist)  
ลมเปลี่ยนทิศ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๑ บอกวาทานบริหารใหโอกาสเปนวิกฤติ  
หลายอยางประเทศไทยนาจะไดขายสินคา นาจะไดขายขาว เพราะเราเปนประเทศ
เกษตรกรรม -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                - ๑๗๔/๑ 
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มีการประกาศวาประเทศไทยเปนครัวโลก วันนี้คนไทยตองรวยแน ๆ เพราะเราเปน
ประเทศเกษตรกรรม แตดวยความบกพรองของทานนี่ละครับ บกพรองทําใหโอกาส 
เปนวิกฤติ ผมไมไดพูดเองนะครับ ลมเปลี่ยนทิศเขาบอกวาทานมีความสามารถในการ
บริหารที่เรียกวาบริหารใหเกิดความเฮงซวย นี่ชัดเจนหลักฐานอยูที่นี่ ทีนี้เมื่อเขาบอกวา
บริหารเฮงซวยเขาก็ใหเหตุผลในฐานะที่เขาเปนคอลัมนิสต แตที่ผมจะกราบเรียนกับทานวา 
มันมีแนวโนมที่จะเปนเชนนั้นจริง ๆ เพราะผมไปพบหลักฐานวากระทรวงพาณิชยไมไดใช
มาตรการทางกฎหมายเลย มีกฎหมายอยูในมือแตปลอยใหมีการคากําไรเกินควร 
จนประชาชนที่เปนเกษตรกรเดือดรอนทั้งแผนดิน ซึ่งเดี๋ยวผมจะชี้ใหประธานเห็น  
ทานประธานครับ มันเดือดรอนมากจริง ๆ ประเทศไทยเปนประเทศที่เรามีรายไดจาก 
การสงออกเฉพาะหมวดอาหาร ๑๕,๖๔๑ ลานเหรียญ หมวดเกษตรและผลิตภัณฑ 
๑,๑๒๙,๒๐๕ ลานเหรียญสหรัฐ นี่เฉพาะหมวดอาหารนะครับ เรียกวา ๑ ลานลาน  
ซึ่งจะมีอะไรบางมันมีอยูในรายละเอียด แตนาเสียหายครับทานประธาน ในการทํา
การเกษตรของประเทศหมวดอาหารซึ่งก็จะมีหลายอยาง ประมวลรายไดจากการสงสินคา
เกษตรของประเทศไทยเพื่อใหพี่นองเกษตรกรที่นั่งฟงอยูทางบาน ซึ่งก็ไมทราบจะหลับ 
กันแลวหรือยังเพราะนี่ก็ ไปไกลแลว  แตก็คิดวาคงจะมีคนสนใจอยูบางละครับ  
ประเทศไทยเราสงออกทํารายไดไมนอยทีเดียว เฉพาะหมวดอาหาร ๑๕,๖๔๑ ลานเหรียญ 
แลวก็มีหมวดเกษตร สินคาประเทศไทย ๑๐ อันดับแรกตองประกาศใหรูกันไปทั่วนะครับ 
พี่นองชาวภาคใตสามารถผลิตยางพาราและผลิตภัณฑคิดเปนมูลคาถึง ๓๓,๗๖๘ ลานบาท 
นี่เฉพาะลําดับ ๑ ของประเทศไทย ลําดับที่ ๒ คือขาวและผลิตภัณฑขาว ๑๒,๙๖๘ ลานบาท 
แลวก็ไปปลา ไปกุง ไปไม มันสําปะหลัง น้ําตาล และผลิตภัณฑไม ผลิตภัณฑกระดาษ 
แลวก็ไปเนื้อไกลําดับ ๑๐ แตวาทั้งหมดทั้งสิ้นใน ๑๐ ลําดับ มันตองมีตนทุนในการผลิต 
และตนทุนในการผลิตเกิดวิกฤติอยางมากเหมือนกับที่เกิดวิกฤติน้ํามันคือปุยแพง  
ปุยแพงชนิดที่เรียกวารัฐบาลไมควบคุมเลย ซึ่งผมจะไดเอารายละเอียดมาใหประธาน
ไดรับทราบ และทานจะเห็นวามันมีกฎหมายที่จะควบคุมและรัฐบาลไมควบคุม และผม 
มีตัวอยางของความไมไดเร่ืองของรัฐบาลหรือไมไดเร่ืองของกระทรวงพาณิชยมาให 
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ทานประธานทราบดวย ตลอดระยะเวลา ๔ เดือน เราดูจากหนังสือพิมพ ทานดูครับ 
ชาวสวนปาลมปดถนนประทวง อันนี้ทานประธานทราบดี และหลังจากพวกผมไดออกมา
ยื่นกระทู ทานประธานก็คงทราบวาทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยก็ลงไปแก 
ขณะนี้ราคาก็ดีขึ้น วันนั้นผมเจอทานที่สภา ผมก็บอกวาราคาดีขึ้น แตวามันไมจําเปน 
ตองประทวงก็ตองมาประทวง เพราะวารัฐบาลไปอนุญาตใหมีการนําน้ํามันปาลมเขามา
ในประเทศ แมนวาตัวทานเองไมไดอนุญาต แตทานเขามาแลวทานมีสิทธิที่จะยับยั้งได 
เพราะวา เขาตองขออนุญาตผานกระทรวงพาณิชย ในการนําน้ํ ามันปาลมเขา  
เพราะรัฐบาลกอนโนน รัฐบาลกอนหนาทานมาอนุมัติไว ในที่สุดก็ตองเกิดวิกฤติราคา 
จนประชาชนตองมาปดถนนสายเอเชีย อันนี้เปนที่ทราบกันดี มันไมใชมีแตม็อบภาคใต 
ไมใชมีแตม็อบสวนปาลมครับ ม็อบชาวนา ม็อบชาวนานี่ชัดเลย ตัวแทนชาวนา สมาพันธ
ชาวนา ประเทศไทยเปนประเทศที่ปลูกขาวและปญหาขาวนี่ละเปนปญหาที่ทานรัฐมนตรี
ทําใหปนปวนไปทั้งประเทศซึ่งจะมีคนมาพูดทีหลัง จนชาวนาประกาศวาจะเกิดม็อบ  
และการที่จะเกิดม็อบนี่ละครับ ---------------------------------------------------------------------- 
 

           - ๑๗๕/๑ 
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ทําใหทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย พวกผมแทบจะไมตองไววางใจเลย  
เพราะนายกรัฐมนตรี เขาไปจัดการเอง  เขาไปจัดการเองเพราะวาประกาศใหมี 
การแทรกแซงราคาขาว  ที่จ ริงขาวมันไมตองแทรกแซงราคาของมันดีอยู แลว  
ถาทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยอยาไปพูดจาใหมันสับสน  แตวาแทนที่ 
การแทรกแซงราคาขาวซึ่งกรมการคาภายในไดทํามาในอดีต ไดทํามาตลอด รูเร่ืองดี 
มีกลไกดี รูจักโรงสี ทํามาเปนประจําแลวก็โกงกันมาประจําจนเรียกวาโกงกันไดเปนปกติ 
แตวาถาควบคุมใหดีก็โกงไดนอย ตรงนี้เปนการฟองประธานวาทานนายกรัฐมนตรี 
เห็นวาชาวนามาปดถนนแลวจะเดินขบวนแลวจะมาสมทบกับพันธมิตรแลว ในที่สุด 
ก็ตองเรียกกระทรวงการคลังไปจัดการใหมีการรับจํานําขาวเปลือก ๑๔,๐๐๐ บาทตอตัน
โดยไมมีรัฐมนตรีม่ิงขวัญของผมเลย ถาเปนลูกผูชายจริง ๆ แลวตองออกเลยตองโมโหเลย 
มันทําไดอยางไรหนาที่ของผมแท ๆ ผมเปนหัวหนาทีมเศรษฐกิจมาหักหนากันไดอยางไร 
แตวาผมไมรูวาใครไปเจรจากันอยางไร ทานก็มานั่งยิ้มอยูนี่ นี่เปนขอที่ ๑ ที่ผมฟอง
ประธานเลยวาทานไดบริหารใหเกิดความผิดพลาดในการที่ขาวไมจําเปนตองรับจํานําปนี้ 
เพราะการรับจํานํามีแตขาดทุน รัฐตองซื้อในราคาจํานํา คือตองซื้อในราคาสูง คาโกดัง  
คาจัดการ  คาใช จ าย  สินค าใดก็ตามที่ รั ฐลงไปแทรกแซงท านไปดู เถอะครับ 
ประวัติผมเคยเปนรัฐมนตรีผมรู แตละปเอางบมาแสดงขาดทุนกันทุกปซึ่งเปนเรื่องปกติ
เพราะวามันตองซื้อนําตลาด ซื้อแทรกแซง เรียกวา ซื้อนําตลาด ทานไปรับจํานําราคาถูก 
เกษตรกรก็เหยียบตายอยูแลว มันก็ตองซื้อนําตลาดก็ตองขาดทุน เราไมจําเปนตองทําเลย  
ตองเอาเงินไปต้ังหลายพันลานบาท หมื่นลานบาทไปแทรกแซงขาว นี่เปนการฟอง 
อยางหนึ่งวานายกรัฐมนตรีสมัคร สุนทรเวช ที่บอกวามีญาติเปนหมอยังไมไววางใจ  
ใหทานมารวมในการรับแทรกแซงราคาขาว แลวในขณะเดียวกันประชาชนแทนที่จะได 
กินขาวสารถูก ขาวเปลือกแพง ขาวสารถูก เพราะเราเปนประเทศที่ผลิตขาวไดมาก  
แตวาเกษตรกรและประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะประชาชนเมืองตองซื้อขาวสารแพง  
พอซื้อขาวสารแพง นายกรัฐมนตรีก็ดี รัฐมนตรีม่ิงขวัญของผมก็ดี ก็ตกใจทําขาวถุง 
ธงฟาอีก แลวทานดูสิมันทั่วถึงที่ไหน ขาวถุงธงฟาขาย ๑๒๐ บาท ไปเอาขาวที่เราเก็บไว 



 ๓๘๑
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ               ดวงใจ ๑๗๕/๒ 
 
ในสต็อก (Stock) ๒ ลานตัน เอามาสีอยางไร ๆ ก็ไมมีทางพอนะครับ เพราะวาผลผลิต 
ในการผลิตขาวมันทําไมทัน แตแนนอนขายผาเอาหนารอดถุงละ ๑๒๐ บาท ก็พอทําได  
แตขายไปขายมา ๑๒๐ บาท ในตลาด ๑๔๐ บาทมันก็มีการเวียนเทียน ในที่สุดขาวคนจน
ที่เราอยากจะใหถึงมือคนจนมันก็ไปตกอยูในมือพอคาคนกลางเพราะมีการเวียนเทียน  
ในที่สุดก็เลิก นี่เปนการแสดงใหเห็นถึง ๒ เร่ืองแลวที่ทานลมเหลว ทานประธานครับ 
พอม็อบชาวนาแลว ม็อบกุง ทานวิทยา แกวภราดัย อยูจังหวัดนครศรีธรรมราช พี่นอง
ชาวนากุงก็ไปปดสะพานติณสูลานนท เพราะรูอยูวารัฐบาลนี้พูดดี ๆ ไมชอบตองปด  
มีอะไรไดก็ปด ดีนะครับผมวาเกษตรกรเมืองไทยไมใจรอน ถาใจรอนนี่เผา เพราะรูวาเผา
มันคือเผาสตางคของตัวเอง เพราะสะพานก็ดี ทรัพยสินก็ดีราชการมันเปนเงินภาษีของ
ประชาชนเขาไมเผาแตเขาเดือดรอนเขาตองกดดันรัฐบาล ถาไมกดดันรัฐบาลก็ไมเจรจาดวย
มันก็เกิดม็อบกุงขึ้น ม็อบกุงปนี้นาสงสาร ชาวนากุงกวาจะไดน้ํามันเขียว กวาจะได 
น้ํามนัมวง ซึ่งเวลานี้ไมรูไดใชกันไดเทาไรทั่วถึงหรือเปลา พี่นองชาวนากุงก็เดือดรอนไปทั่ว 
ม็อบกระเทียม ผมยกตัวอยางวาอยาพูดแตภาคใต อยาพูดแตภาคตะวันออก ภาคเหนือ 
ก็โดนครับ ม็อบกระเทียม แลวก็มีม็อบอ่ืน ๆ อีกเปนม็อบผูรับเหมา อันนี้เปนตัวอยาง 
ครับทานประธานที่ใหเห็นวามันมีความไมชอบมาพากลและบกพรองจริง  ๆ  ทีนี้ 
ผมอยากจะกราบเรียนกับทานประธานวาในการที่ผมยกตัวอยางมานี้ ถามวารัฐบาล 
ทําไหม รัฐบาลทําครับ แตวาสิ่งที่รัฐบาลออกมามาตรการมา ๔-๕ เร่ืองนี้ ผมจะกราบเรียน
กับทานประธานวาไมไดเร่ือง มันไมแกปญหา  
 

  - ๑๗๖/๑



 ๓๘๒
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   ขอที่  ๑  กระทรวงพาณิชยรายงานไปที่  ครม .  วาไดแกปญหาแลว  
โดยบอกวาปนี้เปนปที่เกิดวิกฤติมากตั้งแตปลายป ๒๕๕๐ ปุยก็แพงมาตลอด อางวา
น้ํามันแพง การที่น้ํามันแพง ปุยมันประกอบดวย เอ็นพีเค (NPK) เอ็น (N) ไนโตรเจน 
มันมาจากบาย โปรดักท (By product) ของการกลั่นน้ํามัน เพราะฉะนั้นเอ็นมันก็แพง  
พี (P) มันก็แพง เค (K) มันก็แพง และโลกทั้งโลกเวลานี้เขาตื่นกันมาก เขาปลูกพืช
กันอยางขนานหนัก เพราะฉะนั้นประเทศที่ผลิตปุยไดเขาก็ไมขายใหเรา หรือถาเขาจะขาย
ก็ขายแพง อันนี้เปนเหตุผลบอกวาปุยแพง เพราะฉะนั้นปนี้นับตั้งแตปลายป ๒๕๕๐  
มาจนถึงรัฐบาลนี้เวลานี้ปุยมันก็มีแตขึ้น ๆ เอาละ ผมจะเอาเรื่องที่ รัฐบาลแกมาให 
ทานประธานไดเห็นวาไมได แกอยางนี้ไมได และชาวนา ชาวไร ชาวสวน ตายกับตาย
อยางเดียว ทานเสนอคณะรัฐมนตรีวาไดดําเนินการรายงานไปถึงคณะรัฐมนตรีวา
คณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการกําหนดใหปุยเคมีเปนสินคาควบคุม 
เห็นไหมครับ นี่กระทรวงพาณิชยเขามาแลว มีหนาที่ มีกฎหมาย เปนสินคาควบคุม  
และกําหนดมาตรฐาน มาตรการทางกฎหมายใหผูผลิต ผูวาจาง ผูนําเขา แจงราคา 
และรายละเอียดลวงหนา และหามเปลี่ยนแปลงกอนไดรับอนุญาต ถาเราดูจากขอ ๑ 
มาตรการนี้ปุยไมนาจะแพงถึงตันละ ๒๐,๐๐๐-๓๐,๐๐๐ บาทตอตันในเวลานี้ เดี๋ยวผม 
จะชี้ใหเห็นวาทําไมเมื่อเสนอ ครม. แลวไมปฏิบัติตามมติ ครม. ขอ ๒ รายงาน ครม. วา
เมื่อมีคณะกรรมการวาดวยราคาสินคาประกาศใหเปนสินคาควบคุมแลวยังไปตั้ง
อนุกรรมการขึ้น เขาบอกวาใหลงไปดูในรายละเอียด ไดออกประกาศคณะกรรมการกลาง
วาดวยราคาสินคาและบริการ กําหนดใหผูผลิต ผูวาจาง ผูนําเขา หรือผูจําหนายที่มี
ปริมาณปุยเคมีเดือนละ ๑๐๐ ตันขึ้นไปตองแจงปริมาณ อันนี้ก็เปนมาตรการไมใหสต็อก 
คือไมใหกักตุน พูดสต็อกเดี๋ยวพี่นองชาวนาฟงเขาใจยาก บอกวากักตุน กระทรวงพาณิชย
เขาบอกอยากักตุนนะ ถาเกิน ๑๐๐ แลวตองแจง นี่ฟงดูดีนะครับ  
   ขอที่ ๒ อันนี้ละสําคัญที่ผมจะฟองประธาน แลวผมจะถามวารัฐมนตรี
ทําไมถึงทําอยางนี้ ถาผมไมเห็นลายเซ็นทานผมจะไมโกรธเลย แตนี่ผมเห็นลายเซ็นทาน 
ขอ ๒ แตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาราคาปุยเคมี มีอธิบดีกรมการคาภายใน 



 ๓๘๓
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เปนประธาน อันนี้มีหนาที่โดยตรง อนุกรรมการนี้มีหนาที่อะไรครับ มีหนาที่กําหนด 
ราคาปุยที่เหมาะสมเปนธรรมและมีปริมาณเพียงพอ ทานประธานครับ ฟงดูแลวมัน 
ชุมหัวใจ แตดูนะครับวาคณะกรรมการนี้ทําอยางไร ที่ผมพูดอยูอยางนี้ถาพี่นองเกษตรกร
ฟงอยูทางบานกรุณาไดติดตามเลยนะครับวาปุยที่ทานซื้ออยูในเวลานี้ทานซื้อแพงกวา
ความเปนจริง ที่จริงถารัฐบาลใชมาตรการทางกฎหมาย ทานจะซื้อปุยถูกกวานี้ ตันหนึ่ง
อยางนอย ๆ ๓,๐๐๐-๕,๐๐๐ บาท และเดี๋ยวผมจะบอกทาน และเมื่อผมพูดจบพี่นอง
เกษตรกรเขาใจ  ผมขออนุญาตวารัฐมนตรีอยาเพิ่งออกตางจังหวัดเปนเด็ดขาด  
อันตรายมาก  ถ าผมพูดจบผมเกรงว า เกษตรกรจะไม ใหท านกลับก รุ ง เทพฯ  
ทานประธานครับ ในมาตรการตอไปนี้ ๓ ขอนะครับ ขอ ๔ เขาเรียกวาทําประชาสัมพันธ 
พี่ น อง เกษตรกรก็บนกันมาก  สภานี้ ก็ ตั้ งคณะกรรมาธิการวิสามัญ  ประธาน
คณะกรรมาธิการวิสามัญก็นั่งอยูในนี้ พรรคพลังประชาชนก็สงมา ก็คิดวาสภาจะชวย 
พี่นองประชาชนได ตั้งคณะกรรมาธิการพิจารณาราคาปุยศึกษากันมา ๖๐ วัน ศึกษาไป
ศึกษามาเวลาหมดขอตอ ๑๒๐  วัน  แตยิ่งประชุมปุยยิ่งขึ้นครับ จนพวกนี้ไมกลา 
กลับบานแลว คณะกรรมาธิการวิสามัญที่ทานประธานอนุญาตใหไปทํางาน ๖๐ วัน 
หมดเวลาแลวไปตอเวลา ๑๒๐ วัน แตยิ่งตอปุยยิ่งขึ้นนะครับ กลับบานไดอยางไร  
เพราะเราไมมีกฎหมายในมือ ในที่สุดผมกราบเรียนกับทานประธานวา ---------------------- 
 

 - ๑๗๗/๑ 
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นี่เปนรายงานที่เขาไปใน ครม. ทําสีฟาไว อานสักนิดนะครับเพื่อใหพี่นองเกษตรกร 
ไดสบายใจ นายกรัฐมนตรีเสนอวา จากการที่ไดเดินทางไปเยือนประเทศอินโดนีเซีย 
อยางเปนทางการเมื่อวันที่ ๒๖-๒๗ มีนาคม ๒๕๕๑ ฝายอินโดนีเซียยินดีจะขายปุยให 
ในราคาถูก ในราคายุติธรรม ดังนั้นจึงใหกระทรวงเกษตรและสหกรณเรงสงขอมูล
รายละเอียดของปุยที่ตองการใหนายกรัฐมนตรีทราบโดยเร็ว เพื่อจะไดดําเนินการ
ประสานงานจัดหาปุยเคมีราคาถูกใหกับเกษตรตอไป นี่รายงานที่นายกรัฐมนตรี 
แจงเขาไปใน ครม. เดือนเมษายน ๒๕๕๑ แลวบอกดวยวาในอินโดนีเซียเขามีปุยตั้ง ๕ โรง 
ขาพเจานายสมัคร สุนทรเวช ไปเจรจากับนายกรัฐมนตรีของอินโดนีเซียจะไดปุยราคาถูก 
แจงให ครม. ทราบ และตั้งแตวันที่แจงจนวันนี้ปุยยังไมไดสักเม็ดหนึ่ง ยังไมไดสักเม็ดหนึ่ง
สัญญาก็ไมเกิด ไมไดซื้อเลย ไม รูไปเจรจาแลวมาแจงทําไม แลวออกขาวใหญโต  
ออกมาคุยทางโทรทัศน รายการสมัครอะไรนะ พูดจาประสาสมัคร พูดไปบนไป แลวเอา
เร่ืองปุยมาพูดดวยครับทานรัฐมนตรี นี่แหละที่ตายของทานแหละ มาพูดวาปุยถูกจะมา 
เกษตรกรก็คอยนายกรัฐมนตรีพูดมันนาเชื่อถือ เอาละนี่ไมไดสักเม็ดหนึ่ง พอในที่สุด 
มันก็เดือดรอน กระทรวงพาณิชยครับเขาก็เกงเหมือนกัน กรมการคาภายในไปเรียก 
พอคาปุยมา ๙ ราย เพราะประเทศไทยจดทะเบียนไว ๔๐๐ กวาราย ผูคาปุยคือ 
ทั้งผลิตปุย คาปุยนําเขาไดทั้งหมด ๔๔๗ ราย มีอยู ๙ รายครับ อธิบดีกรมการคาภายใน 
ตองถือวาชมนิดหนึ่งวา อุตสาหดิ้นรนนะครับ เดี๋ยวทานรัฐมนตรีบอกอาคมมันวา 
อยางเดียว พี่ทําตั้งหลายอยาง นองทําตั้งหลายอยาง เพราะแกเรียกผมวาพี่วันนั้น  
ทําตั้งหลายอยางชมกันบาง เอาละชม ๙ ราย แตทานครับ ๙ รายนี้ปรากฏวาเรียกพอคา
มาบอก ชวยกันลดราคาปุยหนอยนะ อาจจะขูเขาบางก็ได บอกวานี่มันสินคาควบคุม
พอคาเวลานี้เขาเรียกวาไดเปรียบอยูแลว ในที่สุดแตละบริษัทก็เอาปุยมาใหทานรัฐมนตรี
เอามาใหอธิบดี คิดเปนจํานวนปุย ๑๕๓,๕๐๐ ตัน ฟงดูดีนะครับ และบอกวาปุยนี้ 
มีหลายสูตรที่พอคาเอามาให ยังไมไดรูวาปุยมีคุณภาพดีหรือเปลา มันอาจจะคางสต็อก 
ก็ได แตเราเจตนาดีเอาวาไมคางสต็อกก็แลวกันเพราะปุยมันขาดแคลน ถูกกวาราคา
ทองตลาดตันละ ๒๐๐-๑,๐๐๐ บาท รัฐมนตรีก็คุยกันใหญวาเจรจาเอาปุยเขามาแลว 
 



 ๓๘๕
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ             เบญจมาภรณ ๑๗๗/๒ 
 
บอกใหลดราคา ๒๐๐-๑,๐๐๐ บาท แลวมอบหมายใหกรมสงเสริมสหกรณไปจัดการ 
และอยาขายใหกับคนรวย ขายใหกับเกษตรกรรายยอยที่เปนสมาชิก กรมสงเสริมสหกรณ
ทฤษฎีนี่ใชได แตวาบอกวาการขนสงปุยเนื่องจากวากรมสงเสริมสหกรณพวกนี้ไมใช 
มีรถสิบลอเสียที ก็บอกวาปุยราคาถูกนี้ใหแจงมาวาใครจะซื้อเทาไรตามสัดสวน แตตองมา
รับปุยเอาเองที่โรงงาน ดูสิ เพราะฉะนั้นที่ลดไปได ๒๐๐ บาท ถามารับปุยเอง บวกเขาไปอีก 
๔๐๐ บาท ไปกลับแพงกวาซื้อที่ตางจังหวัดอีก ผมจึงบอกวามันไมไดเร่ืองแลวปุย 
๑๕๐,๐๐๐ ตัน ในประเทศไทยปหนึ่งเราใชปุย ๔.๓ ลานตัน เห็นไหมครับ ปริมาณสงออก
เทาไร พืชเรามีกี่ชนิด แลวเราไดปุยมา ๑๕๐,๐๐๐ ตัน เกษตรกรฟงดูแลวเหมือนกับวา
รัฐบาลจะมีปุยราคาถูก แตจริง ๆ ไมไดหรอกครับเพราะตองผานกระบวนการสหกรณ 
และตองมารับที่โรงงาน คาขนสงตองจัดการเองและตองจายเงินสด นี่วันที่รายงาน ครม. 
นี่คือหลักฐานที่รายงาน ครม. ผมก็ไดมา ยังมีปุยเหลืออยู ๔๓,๒๒๔ ตัน ทานรัฐมนตรี 
แลวอยางนี้จะไมใหผมไมไววางใจไดอยางไรครับ ความตองการปุยเปนแสน ๆ ตัน  
เปนลานตันในฤดูกาลที่ผานมาเราใชปุย ๑.๗ ลานตัน ------------------------------------------- 
 

- ๑๗๘/๑ 
 



 ๓๘๖
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                                 สายชล ๑๗๘/๑ 
 
เราไดปุยราคาถูกมาตันละ ๒๐๐ บาท ๓๐๐ บาท ๔๐๐ บาท เราไดมา ๑๕๐,๐๐๐ ตัน
วันนี้ยังจําหนายไมหมดเหลืออยู ๔๐,๐๐๐ กวาตัน พวกทานลองคิดดูสิ ๔๐,๐๐๐ กวาตัน 
ยังเหลือ นั่นแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพของกรมการคาภายใน ประสิทธิภาพของ 
กรมสงเสริมสหกรณ อยางนี้ไมไหวนะครับ ไมไหวแลว และปุยนี้ทานประธานครับ 
มันเทียบสวนกับปุยจํานวนมากที่ประชาชนตองการไมไดเลย แตอยางนอย ๆ ก็บอกไดวา
ปุยนี้ราคาจะถูกกวาทองตลาดเล็กนอยเทานั้นเพราะฉะนั้นมาตรการนี้ที่ทานไดดําเนินการ 
ไปแลวไมสามารถชวยเยียวยาและไดแกปญหาใหเกษตรกรไดเลย มันนอยเกินไป 
แลวไปคิดเขาเงินสดอีก และสหกรณบานเราทานก็รูแลวพวกนี้ซื้อเงินเชื่อกันทั้งนั้นแหละ 
เราตองไวใจเขาเพราะเปนเกษตรกรที่อยูในสหกรณนิคม อยูในกรมสงเสริมสหกรณ 
มีชุมนุมเกษตรกรดวย เพราะวามีกรมสงเสริมการเกษตรเขาไปดูแลดวย เดี๋ยวนี้ไวใจได 
แตถาจะใหเขาซื้อเงินสดยากที่จะไปชวยเหลือเขาหรือแกปญหาใหเขาได มาตรการนี้ก็ผิด
ตั้งแตตนทําไมตองซื้อเงินสดละพอคาไมไวใจสิ พอคาบอกรัฐบาลกูไมเชื่อวามาขอปุย
ราคาถูกไปขายแลวยังซื้อเงินเชื่ออีก รัฐบาลตองมีวิธีการเราไมตองไปแนะนําหรอก  
พอคาไมเชื่อรัฐบาลแลวจะเชื่อใคร แตในที่สุดปุยนี้ก็ไมถึงมือเกษตรกร  
  มาตรการสุดทายอันนี้ออกขาวใหญมาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ก็เสนอเขาไป อันนี้ไมคอยเกี่ยวกับทานเทาไร เสนอทานเขาไปแตผมชี้ใหเห็นวารัฐบาลนี้
แกปญหาความทุกขยากของประชาชนอยางไร ขอซื้อปุยราคาถูก เขาใจวาขอไปเปน 
๑,๐๐๐ ลานบาท นายกรัฐมนตรีเห็นวาคุณสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล อยูพรรคชาติไทย 
ใหมา ๓๐๐ ลานบาท ทานลองคิดดูสิซื้อปุยมาขายไมขาดทุนอยูแลวอยางดีก็เสมอตัว  
แตวาขอไปเปน ๑,๐๐๐ ลานบาท ใหมา ๓๐๐ ลานบาท ๓๐๐ ลานบาท ทานประธาน
ทราบไหมครับวาซื้อปุยไดเทาไร ซื้อปุย ๔-๑๖-๐๐ คิดเปนตันไดประมาณ ๒๐,๐๐๐ ตันเศษ 
ไมถึง ๒๕,๐๐๐ ตันดวย ในเงิน ๓๐๐ ลานบาท ทานลองนึกภาพออกไหมครับบอกวา 
ซื้อสูตรเดียว ๔-๑๖-๐๐ ใหชาวนาพี่นองชาวกระบี่ พี่นองชาวพัทลุง ชาวภาคใตที่ปลูก
ยางพาราพวกภาคใตอยาไปเอาเงิน ๓๐๐ ลานบาท ใหชาวนาเขาเถอะ ๓๐๐ ลานบาท 
 
 



 ๓๘๗
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                                 สายชล ๑๗๘/๒ 
 
แตวาชาวนาที่ฟงผมอยูก็อยาดีใจครับ ตั้งแต ครม. อนุมัติใหซื้อวันนี้ยังซื้อไมไดครับ  
นี่ ๒ ไมไดแลวนะครับ อินโดนีเซียของนายกรัฐมนตรีก็ไมได นี่เงินใหมาแลวคุณไปซื้อปุย
ซื้อไดที่ไหนเงิน ๓๐๐ ลานบาท จะไปซื้อปุยไดอยางไรพอคาเขาซื้อทีหนึ่งลานตัน  
แลวเขาซื้อที ๒ รถ ๓ รถ รัฐบาลมี ๓๐๐ ลานบาท ไปซื้อปุยอะไรมาละครับ ในที่สุดก็มี 
คนมาเสนอวาไปซื้อที่โนนสิ ยูเครนสิ ยูเครนมีปุยราคาถูก ใชรองปลัดกระทรวงวิ่งไปยูเครน 
ไมรูใครหลอก ปรากฏวาไปเปนอาทิตย ยูเครนตั้งแตเขาตั้งประเทศไมเคยขายปุยใหใคร 
ไดเลยเพราะไมมีใครกลาซื้อ มันมีสารกัมมันตภาพรังสี ทีนี้เสร็จเลยซื้อปุยยูเครนมา 
ปลูกพืชเสร็จเอาปุยยูเครนใสเขาไมกลาซื้อสินคาเราอีกคิดวามีสารกัมมันตภาพรังสี  
วันนี้รองปลัดคนนั้นกลับมามือเปลา เลยหันกลับมาหาใครละครับ ไปหาจีนเพื่อนบานเรา
เพราะจีนอยูใกลที่สุดคิดวาจีนจะขายให จีนก็บอกตอนนี้ไมมีเพราะจีนตองการใชปุย 
จีนขึ้นภาษีสงออกจาก ๓๐ เปน ๑๕๐ เปอรเซ็นต หรือเปน ๑๓๕ เปอรเซ็นต ตัวเลข
ประมาณนี้ สรุปก็คือปุยจีนก็แพง ถาพอคาซื้อก็แพงแตพยายามจะบอกวารัฐบาลซื้อ 
ใชวิธีการเจรจาเหมือนกับวาไปขอเขาวาในฐานะที่เปนมิตรประเทศคุณอยาเก็บภาษี
สงออก ๑๕๐ เปอรเซ็นตอยาเก็บ ขอซื้อหนอยสัก ๓๐๐ ลานบาท ขายผาเอาหนารอด  
จนวันนี้ปรากฏวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณก็มารายงานให
คณะกรรมาธิการทราบวายังซื้อไมได ยังไมไดลงนามอะไรสักอยางเลย เพราะฉะนั้นวันนี้ 
๔ เดือนเต็ม ๆ พี่นองประชาชนก็ยังตองซื้อปุยแพงตอไป ความเสียหายครับทานประธาน
ผมเขาประเด็นนี้ทานประธานฟงใหดีนะครับ ปุยทั้งหมดที่ผมจะกราบเรียนตอไปนี้เปนปุย
ที่ผมไมใชกลาวหารัฐมนตรีลอย ๆ ------------------------------------------------------------------ 
 

 - ๑๗๙/๑ 
 
 
 
 
 



 ๓๘๘
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                จีรนุช ๑๗๙/๑ 
 
ถาสมมุติวาน้ํามันที่เราซื้อกันทุกวัน ที่เราเติมกันทุกวัน มีประกาศราคาขึ้น เดี๋ยวประกาศขึ้น 
๔๐ สตางค เดี๋ยวขึ้น ๘๐ สตางค ขึ้น ๆ ลง ๆ ชาวบานชินกับน้ํามันแลว พูดงาย ๆ วา 
มีการประกาศราคาทุกวัน แตปุยไมประกาศ ไมรูมันซื้อมาเทาไร แตเห็นขึ้นอยางเดียว  
ขายขึ้นอยางเดียว เราก็สงสัยวาทําไมมันเปนอยางนี้ ถาสมมุติวาเขาซื้อมาแพง เขามา
ขายแพงนี่ฟงได แตรัฐบาลตองบอกวาราคาทุนเทาไร ถาเขาซื้อมาถูกขายถูกอยางนี้ 
มันยุติธรรม ทานประธานครับ ผมพบวาซื้อมาถูกขายแพงแลวรัฐบาลไมทําอะไร  
ทานมิ่งขวัญของผมไมทําอะไร ผมพยายามจะไปเอาราคามาใหทานไดดูไดเห็นวา 
นายอาคมเวลาแกพูดจาอะไรไมใชแกพูดลอย ๆ ตารางนี้ เปนตารางราคานะครับ  
ผมไมสามารถจะเบี้ยวได เพราะเปนราคาที่พอคาปุยแจงไวกับกรมศุลกากร เพราะฉะนั้น
เขาตองแจงราคาจริง นี่ เปนตารางที่แจงราคาปุยไวประจําเดือนตอกรมศุลกากร  
นี่ผมยกมาเฉพาะสูตรเอ็นพีเค สูตรแรกคือผมยกมาเพื่อจะบอกกับทานประธาน 
และพี่นองเกษตรกรที่ฟงอยูวาปุยสูตรแรกเขาเรียกวา ยูเรีย หรือภาษาอังกฤษ ไนโตรเจน 
เอ็น ๔๖-๐-๐ นี่ชาวนาไดเต็ม ๆ ปุยสูตรนี้ปรากฏวาผมไปดูมา ผมใหความเปนธรรม
รัฐบาลนะครับ รัฐบาลเขามาเดือนกุมภาพันธ เราอยาไปดูยอนหลังเพราะยอนหลัง 
ปุยมันก็เร่ิมขึ้นมาตั้งแตป ๒๕๕๐ แลว แตทานประธานครับ เวลาเราจะดูราคาปุย 
มันเปนสินคาที่เขาสั่งลวงหนา เพราะฉะนั้นถาเราจะดูราคาวันนี้เราตองถอยหลังไป  
๒ เดือน ปุยในโกดังเปนปุยที่เขาสั่งเมื่อ ๒ เดือนที่แลว เพราะฉะนั้นจะเอาราคาตรงนี้ 
มาโชวรัฐมนตรีหรือมาโชวอธิบดีไมได อายนี่มันขึ้นอยูแลวราคาแตละวัน เราตองถอยหลัง
ไปวาปุยในโกดังของคุณนี่คุณซื้อมาเมื่อ ๒ เดือนที่แลว เราตองดูราคา ๒ เดือนที่แลว  
ทานประธานครับ  ผมเอาโกดังกรุงเทพฯ  เอาปุยยู เ รียเมื่อเดือนมกราคม  ราคา  
๑๓,๘๕๐ บาทตอตัน นี่เฉพาะปุยนานะครับ พอถึงเดือนกุมภาพันธรัฐบาลนี้เขามาแลว 
ปุยมันขึ้นไป ๑๔,๘๐๐ บาท มันก็ไมหยุดขึ้นไปเรื่อย มีนาคม เมษายน ๑๕,๕๐๐ บาท 
วันที่ ๒๙ เมษายน ราคาที่กรมการคาภายในให ๑๙,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน 
คือ  ๒-๓  วันนี้ครับ  ๒๗ ,๐๐๐  บาท  ดูสิครับ  จาก  ๑๓ ,๐๐๐  บาทเมื่อตนป  วันนี้  
๒๗,๐๐๐ บาท ไมมีลงเลยครับ และเมื่อผมบอกวาปุยมันขึ้นราคา แนนอนพอคาก็ตอง 
 



 ๓๘๙
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                จีรนุช ๑๗๙/๒ 
 
มีกําไรแตอยาคากําไรเกินควร เราก็ไปดูราคาตนทุนเฉพาะ ๑ กุมภาพันธที่รัฐบาลนี้ 
เขามานะครับ เขาขายปุยกัน  ๑๔,๘๐๐-๑๔,๙๐๐๐  บาท  แลวตนทุนที่ผมไปดูที่ 
กรมศุลกากรราคา ๑๑,๗๖๖.๔๗ บาท ผมบวกคาใชจายที่กรมศุลกากร คาขนยาย  
คากรรมกร คาบรรจุถุง ใหสัก ๗๐๐ บาท เพราะวันนั้นถามโรงงานปุยวาเทาไร เขาบอกวา
ตันหนึ่ง ๗๐๐ บาท เพราะฉะนั้นเมื่อตันหนึ่ง ๗๐๐ บาท ก็ยังเปน ๑๒,๔๖๖ บาท  
มันยังกําไรตั้ง  ๒ ,๓๓๔  บาท  ณ  หนาโรงงาน  แตทานประธานครับ  เนื่องจากวา 
กระทรวงพาณิชยไมไดควบคุม ปลอยใหพวกนี้ขายตามอําเภอใจ พอมาถึงพฤษภาคม 
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ผมก็ไปเช็กยอนหลังวาราคานําเขามาเทาไร ผมก็ตองถอยหลังไป  
๒ เดือน ถอยหลังไป ๒ เดือน ก็พบวาคุณซื้อปุยยูเรียมา ๑๔,๐๐๐ บาท นี่คือหลักฐานวา
ซื้อมา ๑๔,๐๐๐ บาท ขาย ๒๑,๕๐๐ บาท เห็นไหมครับ พี่นองเกษตรกรฟงเถอะครับ  
ลอไป ๗,๐๐๐ บาทแลว พอรัฐบาลนี้เขามานะครับ มันรูเลยวารัฐบาลมัวแตชุลมุนอยู 
ชุลมุนในเรื่องตําแหนงเรื่องโนนเรื่องนี้  พอคาก็ลอเลยขึ้นไปตันละ  ๗,๐๐๐  บาท  
เฉพาะปุยเคมีของชาวนา ๔๖-๐-๐ มาวันนี้คือวันที่ ๒๓ มิถุนายน ยังอยูที่ ๒๖,๕๐๐ บาท 
และ ๒๗,๐๐๐ บาท ก็ปรับราคามาเล็กนอย แตวาลอไปแลว ๗,๐๐๐ บาทตอตัน  
ทานประธานครับ ในราคา ๒๗,๐๐๐ บาทนี้ ------------------------------------------------------ 
 
                - ๑๘๐/๑ 

 
 



 ๓๙๐
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                        วันทนา ๑๘๐/๑ 
 
เดือนมิถุนายน ผมก็ไปยอนหลังดูปรากฏวาซื้อมา ๑๓,๐๐๐-๑๔,๐๐๐ บาท วันนี้ชาวนา
โปรดทราบนะครับ โรงงานปุยเอากําไรทานไปตันละ ๑๓,๐๐๐ บาท ณ วันนี้ อยากได 
เปนกระสอบก็เอา ๒๐ ไปหาร ตันหนึ่งก็มี ๒๐ กระสอบ แลวอยางนี้รัฐมนตรี เรามีรัฐบาล 
ไวแกปญหา แลวปลอยปละละเลยมาไดอยางไร เอาไปดูปุยสําหรับที่ใชกับยาพารา 
และผลไมบาง คือ ๑๘-๔๖-๐ อันนี้ฟงแลวเหมือนกับแทบฆาตัวตายเลยครับ วันนี้ตันหนึ่ง 
๔๖,๐๐๐ บาท เมื่อเดือนมกราคม ๑๙,๐๐๐ บาท มันขึ้นมาทุกวัน มันขึ้นทุกวันมาถึงวันนี้ 
๔๖,๐๐๐ บาท ผมก็ไปดูราคาวาคุณนําเขามาเมื่อ ๒ เดือนที่แลวเทาไร นําเขามาตันละ 
๓๕,๐๐๐ บาท  ๓๕,๐๐๐ บาท ขายไป ๔๖,๐๐๐ บาท คุณเอาไดอยางไร ๑๑,๐๐๐ บาท
ตอตัน อยางนี้เกินไปแลวเรียกวาคากําไรเกินควร ผมดูหมดทั้งเคดวย เคนี่คือโปแตช
(Potash) โปแตชเปนพวกพี่นองชาวภาคใตใชมากที่สุดเพื่อใสในปาลม แลวพวกนี้มีสตางค 
ตอนนี้ปาลมกิโลกรัมละ ๕ บาทซื้อเลย มีเงินสดซื้อ ๓๑,๕๐๐ บาท ตนทุน ๑๔,๐๐๐ บาท 
ลบกับ ๓๑,๕๐๐ บาท กําไรตันละ ๑๗,๕๐๐ บาท นี่ผมฟองเลย พี่นองชาวสวนปาลม 
ที่รองโอดโอยวาลูกหนึ่งกระสอบ ๑,๐๐๐ กวาบาท เพราะวาพอคาขายเอากําไรถึงตันละ 
๑๗,๕๐๐ บาท ทีนี้ทานประธานครับ ตัวเลขนี้เปนตัวเลขที่ผมชี้ใหทานประธานเห็นวา 
ซื้อถูกขายถูกไมวา ซื้อมาถูกขายแพงมันรับไมได แลวรัฐบาลไปออกกฎหมายควบคุมไว 
ผมกลับไปที่คณะกรรมการควบคุมราคาที่ไปแจงไวใน ครม. ทานประธานคงจะทราบวา 
ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติควบคุมราคาสินคาเมื่อป ๒๕๔๒ ผมตองพูดถึงคนทํา 
ความดีไวหนอย ทานดอกเตอรศุภชัย พานิชภักดิ์ เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย  
ทานก็รูวาประเทศเราเปนประเทศเสรี แมนวาเราจะอางกลไกตลาด แตวากลไกตลาด 
มันไมทํางานทานรัฐมนตรีก็รู เพราะวาคนที่เปนคนคุมกลไกปุยที่สั่งปุยเขาเกิน ๑ ลานตัน 
ในประเทศไทยมีอยู ๓ เจา มีอยูจริง ๔๐๐ กวาเจา ถามันแขงขันกันไดจริง ๆ ราคาปุย 
ทานรัฐมนตรีไมตองปวดหัว แตแขงขันไมไดเพราะมันมีเจาใหญอยู ๓ เจา ไมเกิน ๕ เจา  
ทานศุภชัย พานิชภักดิ์ ในขณะนั้นทานนายกรัฐมนตรีตองเอยชื่อทานหนอยครับ  
ชวน หลีกภัย ไดออกพระราชบัญญัติควบคุมสินคาเอาไว และทําใหรัฐมนตรีไดออก
ประกาศ ทีนี้มาที่ทานมิ่งขวัญแลว พอปุยขึ้นราคา กฎหมายที่ทานศุภชัยออกไวใชกับ 
 



 ๓๙๑
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                        วันทนา ๑๘๐/๒ 
 
สินคาตัวอื่นหมด ยกเวนปุย ปุยมีคณะกรรมการไวชุดหนึ่ง ไมใชสมัยทานมิ่งขวัญออกไว
สมัยกอน แตปรากฏวาประชุมครั้งสุดทายเมื่อป ๒๕๔๗ เพราะเมื่อกอนปุยไมมีปญหา  
เมื่อไมมีปญหาก็ไมตองควบคุม ไมตองประชุม แตวาทานมิ่งขวัญก็ไว เพราะรูวาวันหนึ่ง
ทานจะตองมาเจอผมตรงนี้  ผมตองชมวาไวนะครับ  วันที่  ๑๙  มีนาคม  ๒๕๕๑  
ทานมิ่งขวัญก็ลงนามในการประกาศคณะกรรมการวาดวยราคาสินคาและบริการ 
ตามพระราชบัญญัติที่ทานศุภชัยไดออกไว สภานี่แหละอนุมัติใหไปควบคุมราคาสินคาได 
ทั้งหมดแตงตั้งคณะกรรมการไป ๑๐ คน ใหมีหนาที่ติดตามภาวะสินคาตนทุน ตนทุน 
การผลิต ราคาจําหนายปุยรวมทั้งปริมาณและความตองการใชปุยเคมี ศึกษา วิเคราะห 
กําหนดราคาที่เหมาะสม กํากับดูแลใหมีการจําหนายปุยเคมีแกเกษตรกรในราคาที่
เหมาะสมและเปนธรรมในคําสั่ง ลงคําสั่งวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๑ นายมิ่งขวัญ แสงสวุรรณ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย ประธานคณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคา 
และบริการ ทานตั้งคนไป ๑๐ คน แตที่ผมไมเห็นดวยกับทาน แทนที่ทานจะหาตัวแทน 
ที่เปนตัวแทนผูใชปุยที่เปนคนยากคนจน ทานตั้งขาราชการ อธิบดี ผูแทนกระทรวงการคลัง 
ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม ------------------------------------------------------------------------ 
 

 - ๑๘๑/๑ 
 

      



 ๓๙๒
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                  รัชนีพร ๑๘๑/๑ 
 
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ผูแทนกรมสงเสริมการเกษตร อันนี้เขาเรียกวาเปนฟอรแมท 
(Format) คือเปนฟอรมที่ตองตั้งคนที่เกี่ยวของ แลวก็มีผูแทนสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
เปนอนุกรรมการ ผูแทนสมาคมชาวนาไทย ผูแทนสภาหอการคาแหงประเทศไทยตั้งไป  
แตที่นาตกใจปรากฏวาพอผมอานชื่อแลวตกใจเลยครับ ไปตั้งเอาพอคาปุยเปนที่ปรึกษา
อาวุโสที่มาจากผูแทนสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  ปรากฏวาชื่อเปลงศักดิ์  
ประกาศเภสัช ขอประทานอภัยที่ตองเอยนาม ไมนาจะเสียหาย เพราะทานรัฐมนตรี 
ตั้งเขาเปนกรรมการ แตปรากฏเขาเปนใครครับ เขาเปนที่ปรึกษาอาวุโสของบริษัท 
ไทยเซ็นทรัล  ขายปุยยักษใหญ ทานตั้งเขาไป  อีกคนหนึ่งชื่อนายมนู เจียรวนนท  
บริษัทอะไรทานก็รูอยูแลวก็ไมตองบอกก็ไดวาเปนเจียไต ๒ คนนี้ทานประธานครับ  
เปนยักษใหญในวงการคาปุยแหงประเทศไทย แลวมันจะทําใหปุยถูกไดอยางไร นี่คือสิ่งที่
ผมไมไววางใจทานเลย แลวทานไปตั้งชาวนามาดวยคนหนึ่ง อายหมอนี่ ผมไมอยากจะ
เอยชื่อจริง ๆ แคนเปนอยางมาก เพราะวาตั้งแตเขาตั้งวันที่มาประชุมมันไมมาครับ  
ไมรูทานไปตั้งใครมามันไมมาประชุม ในรายงานการประชุมที่ผมไดไมมาประชุม 
อายหมอนี่ผูแทนชาวนาไทย และปรากฏพอเขาตั้งเสร็จเขาก็วากันในเรื่องหลายเรื่อง 
เขาบอกวาทานอธิบดีถามที่ประชุมวาใหใชมาตรการทางกฎหมายเหมือนที่ผมอภิปราย 
ใหใชมาตรการทางกฎหมายใหผูคาปลีกตองปดปายแสดงราคาจําหนายดีไหมครับ  
ฟงดูดี คือราคาปุยตอไปนี้หลังจากมีประกาศฉบับนี้แลวปุยตองเขียนราคาไวที่กระสอบ
เหมือนกับเราไปซื้อขาวสาร เหมือนกับเราไปซื้อไก ตั้งแตวันที่ประกาศ ตั้งแตวันที่ประชุม
วันนี้พี่นองเกษตรกรเห็นราคาปุยที่กระสอบแลวยัง ประชุมเฉย ๆ ไมมีทางปฏิบัติเลย  
ไมสั่งการเลย อยางนี้บกพรองไหมครับทานรัฐมนตรี ทานประธานครับ บกพรองนะครับ 
มาตรการมี  แตถาคุณมีมาตรการ  ราคาตนทุนที่ โรงงานหมื่นหนึ่ง  บวกคาขนสง  
บวกคากําไร พอไปถึงตางจังหวัดตันละ ๑๓,๐๐๐ เขียนหนอย กระสอบละเทาไร 
เขียนหนอย เกษตรกรจะไดรู ถาพอคายี่ปวะคนไหนมันขายเกินราคาที่กระสอบจะได 
ไปแจงพาณิชย อยางนี้แหละเขาเรียกวาชวยเกษตร อันนี้มันไมทํามีมาตรการประชุม 
แตไมทํา เพราะฉะนั้นมาตรการทางกฎหมายที่ประชุมไปไมมีอะไรเกิดขึ้นมาตรการ 
 



 ๓๙๓
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                  รัชนีพร ๑๘๑/๒ 
 
ทางการบริหารใหจัดสงเจาหนาที่ออกตรวจภาวะราคาอยางใกลชิดเปนประจําตอเนื่อง 
ทุกสัปดาห ปองกันปราบปราม การฉวยโอกาสขึ้นราคาหรือกักตุน หากมีการฝาฝน 
จะปฏิบัติตามกฎหมายอยางเขมงวด จัดตั้งศูนยรับเร่ืองราวรองทุกข ฮอทไลน (Hot line) 
อาสาธงฟา ๑๕๖๙ พรอมทั้งจัดเตรียมหนวยตรวจสอบเคลื่อนที่เ ร็ว โมบาย ยูนิต  
(Mobile Unit) ออกไปตรวจสอบทันที ไมมีอะไรเกิดขึ้นเลย ไมมีโมบายไปที่ไหนเลย  
ไมเคยจับไดสักกระสอบหนึ่ง ดี ไมดี พอถึงไปตรวจสอบปบพอเจาของผูรานคาปุย 
เห็นเจาหนาที่มาเรียกไปกินกาแฟหลังบานแลวปลอยใหกลับก็เรียบรอยขายเตาไป  
ไมมีมาตรการเลย ไมมีการจับกุมเลย ไมมีการดําเนินการเลย ผมฟองเกษตรกรเลยวา 
ที่จริงปุยพี่นองเกษตรกรมันไมไดแพงอยางนี้หรอกครับ เพราะวาผมไดบอกแลววา 
การซื้อปุยเขาตองนําเขามาลวงหนา ลวงหนาตั้ง ๒ เดือน ราคาผมบอกแลววันนี้เอากําไร
มาก ๆ จริง ๆ เอากําไรไปตันละ ๑๑,๐๐๐ หรือเฉลี่ยวาประมาณ ๑๑,๐๐๐ บาท  
แตขอ ๓ ครับ คณะกรรมการชุดนี้ปรากฏวาหลังจากประชุมกันเสร็จ มีบริษัทปุยทั้งหมด  
๔ ราย เขามาขออนุมัติเพื่อขอขึ้นราคา เพราะวามันไมไดประชุมมาตั้งแตป ๒๕๔๗  
พอเขาตั้งมาก็ประชุมเลย แลวก็ขอขึ้นราคา ปรากฏในจํานวน ๔ รายนั้น จํานวน  
๘๕ รายการ ขอปรับราคา โดย ๗๒ รายการ ปรับราคาสูงขึ้นฟงแลวนาจะตกเกาอี้เลย 
ปรับราคาสูงขึ้นจาก ๐.๙๑ เปอรเซ็นต เปน ๕๐ เปอรเซ็นต อีก ๑๓ รายการคงเดิม  
อีก ๗ รายการ ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 - ๑๘๒/๑ 
 
              
 
 
                                  



 ๓๙๔
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ               สทุธาทิพ ๑๘๒/๑ 
 
หมายถึงสูตรแตละสูตร อีก ๗ สูตร ปรับราคาสูงขึ้นจาก ๗ เปอรเซ็นต เปน ๑๕๘ เปอรเซ็นต 
อนุมัติ เพราะคนอนุมัติมันขายปุย มันนั่งขายปุยอยู ถามีชาวนาเขาไปนั่ง มีตัวแทน
เกษตรกรนั่ง มันจะไดขึ้นอยางนี้หรือ เราก็รูวาซื้อมาเทาไร แตวันนี้คณะกรรมการ 
ก็ไดอนุมัติไปแลว นี่คือสิ่งที่ผมคิดวาวันนี้เปนวันที่เราจําเปนจะตองไมไววางใจรัฐมนตรี 
เพราะวาเฉพาะเรื่องปุยเรื่องเดียวทานทําใหพี่นองประชาชนที่เปนเกษตรกรเดือดรอน 
ไปทั่วแผนดิน ผมวาเดือดรอนจริง ๆ เร่ืองปุย แลวจะมาอางวาใหไปใชปุยอินทรีย 
ไมไดหรอกครับ ปุยอินทรียมันตองใชถึง ๑๐ เทา ๒๐ เทา ถึงจะมีปริมาณเทากับปุยเคมี 
ซึ่งผมเคยอภิปรายในสภานี้แลว และไปถามอาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรก็ได 
และธาตุอาหารมันไม เพียงพอที่จะมาทดแทนกับปุยเคมี  ความตองการของเรา  
๔.๓ ลานตันตอป ถาเราปลอยใหราคาสูงไปเชนนี้ ผมวาพี่นองเกษตรกรก็จะตอง 
ลําบากมาก ผมอยากจะกราบเรียนตอทานประธานวาผมเอาเฉพาะชวงฤดูกาลที่ผานมา  
๑ ลาน ๗ แสนตัน ทานรัฐมนตรีครับ ๑ ลาน ๗ แสนตันที่ประชาชนซื้อปุยไปแลว  
ถาพอคาฉวยโอกาสขึ้นกําไรเอากําไรเกินควร วันนี้ถาเหมือนตัวเลขที่ผมพูดเมื่อสักครู 
๑๑,๐๐๐ กําไรตันหนึ่งผมเอาหมื่นเดียว ๑ ลาน ๗ แสนตัน ประชาชนทั้งประเทศใชปุย 
ทุกสูตร ทั้งชาวนา ชาวไร ชาวสวนปาลม ชาวสวนยาง วันนี้พี่นองเกษตรกรตองจายเงิน 
ในสิ่งที่ไมจําเปนเกินราคาไปแลว ๑๗,๐๐๐ ลานบาท ผมคิดเลขถูกไหมทานรัฐมนตรีครับ 
เงิน ๑๗,๐๐๐ ลานบาท มันนาจะตกอยูกับชาวนา ชาวไร ที่เปนคนยากคนจน เพราะวันนี้
เขาผลิตสินคาออกมา แตเขาตองจายเกินความจําเปน ผมจึงคิดวา ๔ เดือนที่เปนอยูนี้
มากพอแลวสําหรับรัฐมนตรี ม่ิงขวัญ  พี่นองประชาชนเดือดรอนทุกหยอมหญา  
และถาปลอยตอไปอีกจําเปนตองไมไววางใจอยางไร เพราะถาปลอยตอไปปุยก็ยัง 
เขามาอีก และคณะกรรมการชุดนี้ก็ไมทํางานเหมือนเดิม ไมควบคุมราคาเหมือนเดิม 
กรมการคาภายใน อธิบดีก็เหมือนเดิมประชุมเหมือนเดิม ปหนึ่งเกษตรกรไทยใชปุย  
๔.๓ ลานตัน และยิ่งราคาผลผลิตการเกษตรสูงตามราคา ๕.๕๐ บาท ยางกิโลกรัมละ 
๑๐๐ บาท เขาก็อยากใสปุย เขาก็ตองจายมากขึ้น เพราะฉะนั้นปหนึ่งถา ๔ ลาน ๓ แสนตัน 
๔ ลานตัน ประชาชนที่เปนเกษตรกรตองจายเงินเกิน ๔๐,๐๐๐ ลานบาท สมควรไหมครับ 
 



 ๓๙๕
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ              สุทธาทิพ ๑๘๒/๒ 
 
สมควรไมไววางใจไหมครับ และผมไดเห็นแลววามันไมชอบมาพากล จริง ๆ ผมไมไดรูจัก 
๒ ทานนั้นที่มาเปนกรรมการ ผมตองกลาวกราบขออภัยจริง ๆ ที่ผมตองเอยนามไป  
แตผมมีความสุจริตใจจริง ๆ ทานเปนตัวแทนมาจากสภาอุตสาหกรรม มาจากไหน 
ผมไมรูครับ แตคณะกรรมการวาดวยเรื่องปุย มันนาที่มีคนมาชวยคานราคาหรือมาชวย
พิจารณาไมใหปุยเปนสินคาที่ขึ้นราคาอยางเชนทุกวันนี้ ประธานสภาที่เคารพ วันนี้พี่นอง
เกษตรกรของผมแมเขาบอกวาปนี้เปนปทองของเกษตรกรไทย แตวาไมเปนเชนนั้นนะครับ 
มีพืชหลายตัวขายไมได ผลไมก็ไมดี กระเทียมก็มีปญหา ลองกองก็กําลังจะออก กําลัง 
จะมีปญหา ผมเชื่อวาลองกองบานผมก็มีอีก ผมไมอยากจะใหถึงสมเด็จพระนางเจา
พระบรมราชินีนาถพระองคทานตองมาซื้อลองกองของพี่นองเกษตรกร ๓ จังหวัดทุกป 
กระทรวงพาณิชยตองไปจัดการ แตพี่นองที่เคารพ ผมคิดวาพี่นองโปรดทราบนะครับวา 
วันนี้ทานซื้อสินคาแพงโดยไมจําเปน ผมขออนุญาตเปรียบเทียบงาย ๆ เวลาเลือกตั้ง 
เขาบอกวาไปเลือกตั้ ง เถอะบานเมืองจะไดดีขึ้น  พี่นองประชาชนจะอยูดี มีสุข  
ถาการเลือกตั้งของพี่นองในบางจังหวัด หรือในบางภูมิภาคหรือทั่วประเทศมีนักการเมือง
เอาเงินไปใหทาน ๕๐๐ บาท แลวทานก็ลงคะแนนใหเขาวันนี้ทานโปรดสํานึกเถอะครับ  
พี่นองที่เคารพ ราคาของทาน ๕๐๐ บาท แลวถาเลือกเขา สมมุติวาทานเลือกเขา 
มันมีคากับซื้อปุยกระสอบเดียว เพราะปุยกระสอบเดียวนี้มันกําไรมากกวา ๕๐๐ บาทแลว
ผมจึงอยากบอกพี่นองวาชีวิตของพี่นองทั้งชีวิตอยาแลกดวยราคาปุยเลยครับ อยาแลก
ดวยปุย -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 - ๑๘๓/๑ 
 

                   
 
 
    
 



 ๓๙๖
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ          บุศยรินทร ๑๘๓/๑ 
 
เพราะปุยกระสอบเดียวมันกําไรมากกวา ๕๐๐ บาทแลวนะครับ ผมจึงอยากบอกพี่นองวา
ชีวิตของพี่นองทั้งชีวิตอยาแลกดวยราคาปุยเลยครับ อยาแลกดวยปุยกระสอบเดียวเลย
ผมจึงสามารถกราบเรียนกับทานประธานสภาดวยความเคารพวาผมใชเวลาเทานี้ละครับ 
ดวยความเคารพ ผมไมสามารถที่จะไววางใจใหทานรัฐมนตรีม่ิงขวัญ แสงสุวรรณ บริหาร
ประเทศตอไปได และผมขอวิงวอนวาเพื่อนสมาชิกที่มาจากลูกชาวนาชาวไร และขอให
เกษตรกรไดจดจําวาถาในการลงมติไววางใจ ตัวแทนของพี่นองเกษตรกรที่ทานสงเขามา
ในสภา เพราะประเทศไทยระบบรัฐสภาเปนระบบตัวแทน เมื่อเปนระบบตัวแทนพี่นอง
เกษตรกรเขาเดือดรอน แลวทานยังลงคะแนนไววางใจใหทานมิ่งขวัญอีก กลับไปบาน 
ทานก็ไปจัดการกันเอาเอง ผมขอบคุณทานประธานครับ 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ผมขอพักการประชุมนะครับ พักยาวหนอย ไปเร่ิมเชา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ขอบคุณครับ  
 

พักประชุมเวลา ๐๐.๓๗ นาฬิกา 
ของวันพฤหสับดีที่ ๒๖ มิถุนายน พทุธศักราช ๒๕๕๑  

 
 
         



 ๓๙๗
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                             กมลทิพย ๑๘๔/๑ 

 
เร่ิมประชุมตอเวลา ๐๙.๓๑ นาฬิกา  

ของวันพฤหสับดีที่ ๒๖ มิถุนายน พทุธศักราช ๒๕๕๑ 
 
   (เนื่องจาก  นายชัย ชิดชอบ ประธานสภาผูแทนราษฎร  ติดราชการ  
พันเอก อภิวันท วิริยะชัย รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง ปฏิบัติหนาที่แทน) 
   พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
เชิญทุกทานนั่งครับ ทานสมาชิกทุกทานครับ เมื่อคืนทานรองประธานสมศักดิ์ทานไดสั่ง
พักการประชุม และกําหนดการประชุมตอเวลา ๐๙ .๓๐ นาฬิกา บัดนี้ไดเวลาแลวนะครับ 
ผมขอเร่ิมดําเนินการประชุมตอ ทานสมาชิกทั้งหลายครับ วิปรัฐบาลและวิปฝายคาน 
ไดตกลงกันวาเรายังมีเวลาในการอภิปรายไมไววางใจตามญัตตินี้จนถึงสิ้นสุดในวันนี้  
แลวก็จะไปลงมติในวันพรุงนี้ ซึ่งวิปทั้งสองฝายไดตกลงกันวาจะพยายามปดการอภิปราย
ใหไดภายในเวลา  ๒๐  .๐๐  นาฬิกา  หรืออาจจะยืดตออีกนิดหนอย  ก็ตองเ รียน 
ขอความกรุณาสมาชิกทั้ง ๒ ฝาย ไมวาจะเปนฝายรัฐบาล ฝายคาน ไดชวยกันบริหารเวลา
ใหดีดวยนะครับ ทานสมาชิกครับ เมื่อวานเราไดอภิปรายถึงญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไป
เพื่อลงมติไมไววางใจรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย  โดยทานอาคม  เองฉวน  
ไดอภิปรายจบไปแลว ผมจะขอเรียนเชิญทานผูอภิปรายทานตอไป เรียนเชิญทานไตรรงค ครับ 
   นายไตรรงค สุวรรณคีรี (แบบสัดส วน) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 
กระผม  นายไตรรงค  สุวรรณคี รี  พรรคประชาธิปตย  กอนที่ผมจะลงลึกไปใน 
การวิพากษวิจารณการปฏิบัติหนาที่ของทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย  
และอาจจะพาดพิงถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังบาง ผมอยากจะนําพุทธโอวาท 
ของพระพุทธเจามาพูดเพื่อเปนมงคลกับที่ประชุมแหงนี้ พระพุทธเจาตรัสไวประโยคหนึ่งวา 
สัพเพ สัตตา อะหาระ ทิติกา แปลวา สัตวทั้งหลายจะมีชีวิตอยูไดโดยการกินอาหาร  
มีสุภาษิตฝรั่งเขาพูดเอาไววา ยู อาร วอท ยู อีท (You are what you eat) แปลเปน
ภาษาไทยก็มนุษยที่กินไมเลือกจะนํามาซึ่งโรคภัยไขเจ็บกับรางกายของทาน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งหากวามนุษยบุคคลธรรมดาก็อาจจะเจ็บไขไดปวย แตถาเราเอามาใชในทาง 
 



 ๓๙๘
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                             กมลทิพย ๑๘๔/๒ 
 
การเมือง การกินไมเลือกอาจจะกอใหเกิดอันตรายกับสุขภาพของพี่นองประชาชน 
ทั้งประเทศ ผมพูดเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อใหเปนปริศนาธรรม เมื่อมีปุจฉาก็ตองมีวิสัชนา  
ทานประธานและพี่นองประชาชนที่ฟงถาตองการจะเขาใจวาหมายความวาอะไร  
ทานตองติดตามการอภิปรายของพรรคประชาธิปตยซึ่งเปนพรรคฝายคานตั้งแตวินาทีนี้
ตอไปอีกสักประมาณ ๒-๓ ชั่วโมง ทานจะถึงบางออวาอะไรคืออะไร กอนที่ผมจะลงลึกไป 
ผมอยากจะกราบเรียนทานประธานวา เราตองมาดูหนาที่บทบาทของกระทรวงพาณิชยวา
มีหนาที่ตองทําอะไรบาง การที่จะรูบทบาทหนาที่ของกระทรวงพาณิชยนั้นก็คือเราไปดูวา
บทบาทหนาที่ของกรมตาง ๆ ในกระทรวงพาณิชยตองทําอะไรบาง ซึ่งมีเยอะแยะมากมาย 
จนไปถึงการควบคุมเครื่องชั่ง ตวง วัด แตผมอยากจะเอาหนาที่ที่สําคัญสัก ๔-๕ อยาง 
ที่จะเกี่ยวของกับการอภิปรายในวันนี้  
   ประการแรก กระทรวงพาณิชยมีหนาที่ในการที่จะตองสงเสริมใหสินคา
ของประเทศไทยที่ผลิตในประเทศไทยที่มีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ นี่แปลมาจาก
ภาษาอังกฤษวา คอมพาราทีฟ แอดวานเทจ (Comparative advantage) ซึ่งหมายความ
งาย ๆ ครับ หมายความวาตนทุนของเราต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับตางประเทศ เรียกวามี
ความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ กระทรวงพาณิชยมีหนาที่ในการสงเสริมใหภาคเอกชน 
ไปยึดตลาดใหมีสวนแบงในตลาดโลกใหมากที่สุดเทาที่จะมากได ตรงไหนที่ยังขายไมได 
ก็พยายามเขาไปยึดใหได ตรงไหนที่ยึดไดแลวรักษาไว และทําการขยายตลาดออกไป 
ใหมากขึ้น  
 

      - ๑๘๕/๑ 
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   ประการที่สอง กระทรวงพาณิชยมีหนาที่ในการสงเสริมการคาอยางเสรี
ภายในประเทศแตตองใหเกิดความเปนธรรม ในกรณีนี้กระทรวงพาณิชยมีหนาที่ 
เปนกรรมการเพื่อที่จะใหการคาขายในประเทศในระหวางผูคาทั้งหลายตองใหเกิด 
ความเปนธรรม ไมเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน เพราะเหตุวาผูซื้อ ผูขายทั้ง ๒ ฝายนั้น
บางทีมีอํานาจในทางการเงินไมเทากัน มีกําลังไมเทากันจึงเกิดมีการเอารัดเอาเปรียบ 
ซึ่งกันและกันได ซึ่งกระทรวงพาณิชยก็จะมีพระราชบัญญัติวาดวยการแขงขันทางการคา
เปนเครื่องมืออยูแลวในปจจุบันนี้  
   ประการที่สาม  กระทรวงพาณิชยตองดูแลการคาปลีก  การคาสง
ภายในประเทศไมใหมีการเอารัดเอาเปรียบกัน สัญญาที่ไมเปนธรรมใหเกิดขึ้นมาไมได 
การกักตุนสินคามีไมได อันนี้ก็ เปนสิ่งที่กระทรวงพาณิชยจะตองทําเชนเดียวกัน  
และในบางครั้งเมื่อกลไกตลาด ปกติเราเปนประเทศการคาเสรีตองใหกลไกตลาด 
เปนตัวตัดสินทุกสิ่งทุกอยาง ถือวากลไกตลาดนั้นจะมีมือที่มองไมเห็นที่จะกอใหเกิด 
ความเปนธรรมกับทุกคนที่เกี่ยวของในกลไกนั้น แตในบางครั้งกลไกตลาดไมสามารถ 
ที่จะปฏิบัติหนาที่ของมันได ทําใหเกิดการเสียเปรียบ กระทรวงพาณิชยจึงมีหนาที่ที่จะตอง
เขาไปแทรกแซงชั่วครั้งชั่วคราวในระยะสั้น เมื่อกลไกสามารถจะทํางานใหเกิดความเปนธรรม
กับผูคาทั้งหลายไดแลวกระทรวงพาณิชยก็ชอบที่จะถอยหลังกลับออกมา  
   ประการสุดทาย กระทรวงพาณิชยมีหนาที่ในการดูแลวาราคาสินคา 
บางชนิดที่มีความสําคัญในการดํารงชีพของพี่นองประชาชนและมีความสําคัญสําหรับ
ระบบเศรษฐกิจพื้นฐานวาใหเพิ่มราคาได แตตองใหเพิ่มราคาที่ผูผลิตจะตองไดกําไรปกติ 
ไมใชไดกําไรเกินควร นั่นก็เปนหนาที่ของกระทรวงพาณิชยซึ่งมีพระราชบัญญัติใหอํานาจ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยในการดูแลเรื่องนี้อยูแลว ที่ผมพูดเรื่องตําแหนงหนาที่ 
ก็เพื่อที่จะบอกทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยวาเราตองดูเมื่อเขาไปเปน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย มันตองดูเสียกอนวาอะไรบางที่เปนปญหาเศรษฐกิจ 
ในระยะสั้น อะไรบางที่เปนปญหาเศรษฐกิจในระยะยาว อะไรบางที่เปนปญหาเฉพาะสวน
ของเศรษฐกิจที่เรียกวาไมโคร พรอบเบลม (Micro problem) ปญหาเฉพาะสวนปญหาเล็ก 
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อะไรบางที่เปนปญหาของทั้งประเทศที่เรียกวาแมคโคร พรอบเบลม (Macro problem)  
ปญหาขนาดใหญ เพราะวาถาเผื่อเราไมเขาใจ ๒ อยางนี้ ถาเผื่อเราแยกมันไมออก  
เราจะสับสนมากในการบริหารเศรษฐกิจของประเทศ เราอาจจะใชมาตรการที่เขาใช 
ในการแกปญหาระยะสั้นไปแกปญหาระยะยาว เราอาจจะใชวิธีการแกปญหาระดับเล็ก 
ที่เรียกวาไมโคร พรอบเบลม เอาไปแกปญหาระดับแมคโคร พรอบเบลม ปญหาระดับชาติ
ซึ่งมันใชไมได ยกตัวอยางวา เมื่อมีการคาขายพืชเกษตรบางชนิดระหวางเกษตรกร 
กับผูซื้อ ความรูไมเทากัน กําลังเงินไมเทากัน ก็อาจจะทําใหตลาด กลไกราคาในเรื่องนี้ 
เกิดความไมเปนธรรม เกษตรกรอาจถูกเอารัดเอาเปรียบ อยางนี้กระทรวงพาณิชย 
ก็ชอบที่จะเขาไปแทรกแซงเพื่อรักษาความเปนธรรมขึ้นมาแตชั่วครูชั่วยามแคนั้นนะครับ  
ระยะสั้น เมื่อกลไกตลาดสามารถที่จะใหความเปนธรรมกับทุกฝายไดแลวกระทรวงพาณิชย
ก็ชอบที่จะถอยออกมาใหกลไกตลาดทําหนาที่ของมันอยางเดิม แตกระทรวงพาณิชย
จะตองไมเอามาตรการนี้มาใชกับปญหาแมคโคร  พรอบเบลม ปญหาระดับชาติ 
ยกตัวอยางในปจจุบันนี้ปญหาระดับชาติคืออะไรครับ ปญหาเงินเฟอ ทําไมเงินมันถึงเฟอ 
ก็เพราะวาราคาน้ํามันมันสูงขึ้น ราคาสินคาเกษตรสูงขึ้น อาหารสูงขึ้น ก็รูกันอยูก็พูดกัน
เยอะแยะ ผมไมอยากจะพูดซ้ํา ทุกอยางมันก็จะตองสูงขึ้นไปเรื่อย เมื่อสูงขึ้นไปเรื่อย
กระทรวงพาณิชยจะไปใชมาตรการของระยะสั้นมาแกไขปญหาเพื่อหยุดยั้งอินเฟลชัน 
หรือภาวะเงินเฟอ การเพิ่มขึ้นของราคาสินคา ทุกอยางทําไมไดครับ เพราะเวลามันเพิ่ม 
มันเพิ่มตั้งแตไมจิ้มฟนยันเรือรบ กระทรวงพาณิชยไมมีกําลังพอหรอกครับที่จะเขาไป
แทรกแซงทุกชนิดในประเทศไทยวาไมใหมันขึ้นราคา มันทําไมได แลวก็ไมใชหนาที่ของ
กระทรวงพาณิชยดวยในการจะแกตรงนั้น ไมใชครับ เพราะทําไมไดแลวก็ไมใชหนาที่  
หนาที่ในการจะปองกันไมใหราคาสินคาที่มันเพิ่มขึ้นทั้งโลก และในประเทศไทยมันก็
เพิ่มขึ้นเนื่องจากตนทุนมันแพงขึ้น คาน้ํามันแพงขึ้น อะไรตาง ๆ แพงขึ้น คนที่รับผิดชอบ
ในการแกปญหานี้ ไมใชกระทรวงพาณิชย  คนที่ รับผิดชอบในการแกปญหานี้คือ
กระทรวงการคลังกับธนาคารแหงประเทศไทย นั่นคือหนาที่ของเขา -------------------------- - 
 

  - ๑๘๖/๑ 
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